TUYỂN TẬP CA KHÚC VIỆT NAM

--trongtk (TVE)--

MỤC LỤC:

1.                  Ánh Sáng Của Đời Tôi

2.                  Anh Tôi

3.                  Áo Lụa Hà Đông

4.                  Ảo Tưởng

5.                  Áo Xanh

6.                  Ba Ngọn Nến Lung Linh

7.                  Bạc Liêu Hoài Cổ

8.                  Bài Ca Chưa Viết Hết Lời

9.                  Bài Ca Dao Đầu Đời

10.              Bài Ca Đất Phương Nam

11.              Bài Ca Hy Vọng

12.              Bài Ca Không Quên

13.              Bài Ca Mừng Sinh Nhật

14.              Bài Ca Thần Chim Lạc

15.              Bài Ca Tuổi 20

16.              Bài Ca Xây Dựng

17.              Bài Học Đầu Tiên

18.              Bài Thánh Ca Buồn

19.              Bạn Tôi

20.              Bằng Lăng Tím

21.              Bay Vào Ngày Xanh

22.              Bên Đời Hiu Quạnh

23.              Bên Em Là Biển Rộng

24.              Bến Tương Tư

25.              Biển Cạn

26.              Biển Nghìn Thu Ở Lại

27.              Biển Nhớ

28.              Biển Nỗi Nhớ Và Em

29.              Biết Đâu Nguồn Cội

30.              Biết Yêu Khi Nào

31.              Bình Minh Sẽ Mang Em ĐiHold Me For A While

32.              Bờ Bến Lạ

33.              Bồ Câu Không Đưa Thư

34.              Bóng Biển

35.              Bông Điên Điển

36.              Bông Hồng Cài Áo

37.              Bông Hồng Thủy Tinh

38.              Bức Họa Đồng Quê

39.              Bước Chân Cuối Cùng

40.              Bước Chân Lẻ Loi

41.              Ca Dao Em Và Tôi

42.              Cà Phê Buồn

43.              Cà Phê Một Mình

44.              Cám Ơn Một Đóa Xuân Ngời

45.              Cát Bụi

46.              Câu Chuyện Tình Tôi

47.              Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương

48.              Cây Cầu Dừa

49.              Cây Đàn Sinh Viên

50.              Cha Yêu

51.              Chân Tình

52.              Chàng

53.              Chạnh Lòng

54.              Chị Tôi

55.              Chị Tôi

56.              Chia Tay Hoàng Hôn

57.              Chia Tay Tình Đầu

58.              Chiếc Áo Bà Ba

59.              Chiếc Vòng Cầu Hôn

60.              Chiều Xuân

61.              Chim Sáo Ngày Xưa

62.              Cho Anh Ngủ Trong Trái Tim Em

63.              Cho Bạn Cho Tôi

64.              Cho Em Lời Cuối

65.              Cho Em Một Ngày

66.              Chờ Phone Của Em

67.              Cho Tình Yêu Bay Lên Bồng Bềnh

68.              Cho Tôi Yêu

69.              Chồng Xa

70.              Chợt Nghe Bước Em Về

71.              Chuyện Ba Người

72.              Chuyến Đò Quê Hương

73.              Chuyện Hẹn Hò

74.              Chuyện Hoa Tigôn

75.              Chuyện Tình Của Biển

76.              Chuyện Tình Hoa Muống Biển

77.              Có Em Tuyệt Vời

78.              Cô Hàng Nước

79.              Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội

80.              Cô Tấm Ngày Nay

81.              Cỏ Xót Xa Đưa

82.              Cõi Bình Yên

83.              Cố Quên Ðược Ðâu

84.              Con Gái

85.              Con Gái Đôi Mươi

86.              Cơn Mơ Hoang Đường

87.              Cơn Mưa Hoang Dã

88.              Cơn Mưa Lao Xao

89.              Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè

90.              Dạ Cổ Hoài Lang - Từ Phu Kiếm

91.              Dạ Khúc Buồn

92.              Đà Lạt Hoàng Hôn

93.              Đánh Thức Tầm Xuân

94.              Đất Nước

95.              Đất Nước Lời Ru

96.              Dấu Chôn Tình Buồn

97.              Dẫu Tình Đã Xa

98.              Để Gió Cuốn Đi

99.              Đêm Cuối

100.          Đêm Đông

101.          Đêm Nay Ai Đưa Em Về

102.          Đêm Thành Phố Đầy Sao

103.          Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ

104.          Dệt Tầm Gai

105.          Ði Chơi Chùa Hương (Đi Chùa Hương)

106.          Đi Qua Vùng Cỏ Non

107.          Đi Tìm Lời Ru Thần Mặt Trời

108.          Đi Về Nơi Xa

109.          Điệu Buồn Phương Nam

110.          Điều Giản Dị

111.          Đổi Thay

112.          Dòng Máu Lạc Hồng

113.          Dòng Sông Không Trở Lại

114.          Dòng Sông Lơ Đãng

115.          Đừng Xa Em Đêm Nay

116.          Em Đã Quên Một Giòng Sông

117.          Em Đi Qua Tôi

118.          Em Đi Trên Cỏ Non

119.          Em Như Tia Nắng Mặt Trời

120.          Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời

121.          Em Ơi, Hà Nội Phố

122.          Em Quên mùa Đông

123.          Em Tôi

124.          Em Và Tôi

125.          Em Vẫn Biết

126.          Em Về Giữa Tim Tôi

127.          Em Về Tinh Khôi

128.          Email Tình Yêu

129.          Gặp Nhau Làm Ngơ

130.          Giã Từ Dĩ Vãng

131.          Giấc Mơ Cha Pi

132.          Giấc Mơ Của Anh

133.          Giấc Mơ Dịu Êm

134.          Giấc Mơ Mong Tìm Thấy

135.          Giấc Mơ Mùa Đông

136.          Giấc Mơ Tà Áo Trắng

137.          Giấc Mơ Tình Yêu

138.          Giấc Mơ Tuyệt Vời

139.          Gió Bấc

140.          Giống Như Tôi

141.          Giọt Lệ Đài Trang

142.          Giọt Nắng Bên Thềm

143.          Giọt Sương Trên Mi Mắt

144.          Gõ Cửa Tình Yêu

145.          Góc Phố Dịu Dàng

146.          Góc Phố Rêu Xanh

147.          Gọi Anh

148.          Gởi Đôi Mắt Nai

149.          Gót Hồng

150.          Gửi Người Tôi Yêu

151.          Hà Nội Đêm Trở Gió

152.          Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa

153.          Hà Nội Năm 2000

154.          Hạ Trắng

155.          Hát Cho Một Dòng Sông

156.          Hát Cho Người Ở Lại

157.          Hát Cho Người Tình Nhớ

158.          Hát Với Dòng Sông

159.          Hát Với Chú Ve Con

160.          Hãy Để Mưa Rơi

161.          Hãy Quên Sầu Đi

162.          Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào

163.          Hẹn Lòng Đi Nhé

164.          Hình Bóng Quê Nhà

165.          Hoa Cỏ Mùa Xuân

166.          Họa Mi Hót Trong Mưa

167.          Hoa Mười Giờ

168.          Hoa Sữa

169.          Hoa Tàn

170.          Hôn Môi Xa

171.          Hòn Vọng Phu 1

172.          Hòn Vọng Phu 2

173.          Hương Ngọc Lan

174.          Hương Thầm

175.          Kẻ Đi Tìm Mộng

176.          Khát Vọng

177.          Khoảnh Khắc

178.          Không Còn Ai

179.          Không Thể Và Có Thể

180.          Khúc Nhạc Vui

181.          Khúc Tự Tình

182.          Khung Trời Ngày Xưa

183.          Lá Diêu Bông

184.          Lắng Nghe Mùa Xuân Về

185.          Lâu Đài Tình Ái

186.          Lệ Đá

187.          Lời Buồn Thánh

188.          Lối Cũ Ta Về

189.          Lời Của Gió

190.          Lối Nhỏ Vào Đời

191.          Lời Tỏ Tình Dễ Thương

192.          Lời Tỏ Tình Mùa Xuân

193.          Lựa Chọn Một Vì Sao

194.          Mãi Cho Tình Lênh Đênh

195.          Mãi Mãi Là Niềm Đau

196.          Ly Café Ban Mê

197.          Mắt Nai Cha Cha Cha

198.          Mất Nhau

199.          Mặt Trời Bé Con

200.          Mặt Trời Êm Dịu

201.          Mẹ Tôi

202.          Mi Ngoan Gót Ngà

203.          Mối Tình Đầu

204.          Mong Đợi Ngậm Ngùi

205.          Một Cõi Đi Về

206.          Một Dại Khờ, Một Tôi

207.          Một Đời Người, Một Rừng Cây

208.          Một Mình

209.          Một Ngày Mùa Đông

210.          Một Thời Đã Xa

211.          Một Thời Để Nhớ

212.          Một Thời Tuổi Hoa

213.          Một Trái Tim Một Quê Hương

214.          Mưa Qua Phố Vắng

215.          Mưa Phi Trường

216.          Mưa Trên Phố Huế

217.          Mùa Xuân Bên Cửa Sổ

218.          Muộn Màng

219.          Nắng Thủy Tinh

220.          Nếu Điều Đó Xảy Ra

221.          Nếu Em Là Người Tình

222.          Nếu Em Thấy Cô Đơn

223.          Nếu Phôi Pha Ngày Mai

224.          Ngàn Năm Khó Phai

225.          Ngẩn Ngơ Áo Trắng

226.          Ngẫu Hứng Ngựa Ô

227.          Ngày Đá Đơm Bông

228.          Ngày Em Đến

229.          Ngây Thơ

230.          Ngày Về

231.          Ngày Xưa Còn Bé

232.          Ngày Xưa Lên 5 Lên 3

233.          Ngày Xưa Ơi

234.          Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

235.          Ngõ Vắng Xôn Xao

236.          Ngồi Lại Bên Nhau

237.          Ngôi Sao Cô Đơn

238.          Ngôi Sao Nhỏ Nhoi

239.          Ngọn Lửa Cao Nguyên

240.          Ngọn Lửa Trái Tim

241.          Người Con Gái Khóc

242.          Tuấn Khanh (Nguyễn TK)

243.          Người Cùng Cảnh Ngộ

244.          Người Đàn Bà Hóa Đá

245.          Người Đi Ngoài Phố

246.          Người Đi Xa Mãi

247.          Người Thầy

248.          Người Về Cuối Phố

249.          Nguyệt Ca

250.          Nhà Anh Nhà Em

251.          Nhật Ký

252.          Nhé Anh

253.          Nhớ Anh

254.          Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn

255.          Như Đã Dấu Yêu

256.          Như Là Tình Yêu

257.          Những Ánh Sao Đêm

258.          Niềm Đau Chìm Xuống

259.          Nơi Ấy Bình Yên

260.          Nỗi Buồn Chim Sáo

261.          Nỗi Buồn Gác Trọ

262.          Nỗi Buồn Hoa Phượng

263.          Nơi Mùa Thu Bắt Đầu

264.          Nỗi Nhớ Dịu Êm

265.          Nụ Hồng Hờ Hững

266.          Phiêu Du

267.          Phố Biển

268.          Phố Hoa

269.          Phố Xa

270.          Phượng Buồn

271.          Phượng Hồng

272.          Phút Giao Thừa Lặng Lẽ

273.          Quê Hương Tuổi Thơ Tôi

274.          Quỳnh Hương

275.          Radio Buồn

276.          Rêu Phong

277.          Rock Xuyên Màn Đêm

278.          Rồi Từ Đây

279.          Ru Em Bằng Tiếng Sóng

280.          Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng

281.          Ru Lại Câu Hò

282.          Ru Nửa Vầng Trăng

283.          Ru Ta Ngậm Ngùi

284.          Sao Anh Nỡ Đành Quên

285.          Sao Em Nỡ Vô Tình

286.          Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng

287.          Sầu Tím Thiệp Hồng

288.          Sóng Về Đâu

289.          Tạ Từ Ngày Hạ

290.          Tạm Biệt Chim Én

291.          Tâm Hồn Của Đá

292.          Thà Làm Hạt Mưa Bay

293.          Tháng Sáu Mùa Thi

294.          Thành Phố Trẻ

295.          Thêm Một Tuổi Hồng

296.          Thiên Đường Mong Manh

297.          Thơ Tình Cuối Mùa Thu

298.          Thôi Anh Hãy Về

299.          Thuở Ban Đầu

300.          Thuở Bống Là Người

301.          Thương Em Lý Miệt Vườn

302.          Thương Hoài Ngàn Năm

303.          Thương Lắm Tóc Dài Ơi

304.          Thương Nhau Lý Tơ Hồng

305.          Thương Nhớ Người Dưng

306.          Thương Quá Việt Nam

307.          Thương Về Cố Ðô

308.          Thuyền Hoa

309.          Tiếng Hát Chim Đa Đa

310.          Tiếng Sáo Phiêu Bồng

311.          Tiếng Sét Nơi Vườn Hoang

312.          Tiếng Sóng

313.          Tiếng Trống Paranưng

314.          Tìm Lại Dấu Yêu

315.          Tín Hiệu Trái Tim

316.          Tình 1088

317.          Tình 2000

318.          Tình Bạn

319.          Tình Ca Hai Mươi

320.          Tình Cha

321.          Tình Cờ

322.          Tình Có Như Không

323.          Tình Cuốn Mây Ngàn

324.          Tình Cuồng Say

325.          Tình Đắng Lý Khổ Qua

326.          Tình Đầu Tình Cuối

327.          Tình Em Ngọn Nến

328.          Tình Khúc Chiều Mưa

329.          Tình Lẻ Bóng

330.          Tình Mãi Không Phai

331.          Tình Mãi Không Phai

332.          Tình Mãi Mãi Xanh

333.          Tình Phai

334.          Tình Phiêu Lãng

335.          Tình Quay Gót

336.          Tình Thắm Duyên Quê

337.          Tình Thơ

338.          Tình Thôi Xót Xa

339.          Tình Xa

340.          Tình Xa Khuất

341.          Tình Xa Người Xa

342.          Tình Yêu Không Lời

343.          Tình Yêu Là Mãi Mãi

344.          Tình Yêu Mắt Nai

345.          Tình Yêu Muôn Màu

346.          Tình Yêu Ở Lại

347.          Tình Yêu Thầm Kín

348.          Tình Yêu Tôi Hát

349.          Tơ Hồng

350.          Tóc Em Đuôi Gà

351.          Tóc Gió Thôi Bay

352.          Tóc Nâu Môi Trầm

353.          Tóc Ngắn

354.          Tôi Muốn

355.          Tôi Ngàn Năm Đợi

356.          Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng

357.          Tôi Vẫn Nhớ

358.          Trả Nợ Tình Xa

359.          Trái Tim Hóa Đá

360.          Trái Tim Hoang Tưởng

361.          Trái Tim Không Ngủ Yên

362.          Trái Tim Nhiều Ngăn

363.          Trên Đỉnh Phù Vân

364.          Trên Mảnh Đất Tình Người

365.          Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ

366.          Tự Khúc Ngày Sinh

367.          Tự Nguyện

368.          Tuổi 18 Vào Đời

369.          Tuổi Đá Buồn

370.          Tuổi Đời Mênh Mông

371.          Tưởng Rằng Đã Quên

372.          Tùy Hứng Lý Qua Cầu

373.          Tuyệt Vời Khi Có Em

374.          Vẫn Hát Lời Tình Yêu

375.          Vẫn Yêu Dại Khờ

376.          Vầng Trăng Đêm Trôi

377.          Vầng Trăng Đơn Côi

378.          Về Đâu Em Hỡi

379.          Vào Hạ

380.          Về Quê

381.          Về Quê Ngoại

382.          Vết Chân Tròn Trên Cát

383.          Vì Đó Là Em

384.          Việt Nam Quê Hương Tôi

385.          Vũ Điệu Thần Tiên

386.          Vừa Biết Dấu Yêu

387.          Vùng Trời Bình Yên

388.          Vườn Yêu

389.          Xa Rồi Mùa Đông

390.          Xa Rồi Tuổi Thơ

391.          Xe Đạp Ơi

392.          Xích Lô

393.          Xin Cho Tôi

394.          Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu

395.          Xin Đừng Quên Tôi

396.          Xin Đừng Trách Đa Đa

397.          Xin Làm Người Hát Rong

398.          Yêu Người Và Yêu Đời

399.          Yêu Nhau Ghét Nhau

400.          Yêu Trong Mộng Mơ

Ánh Sáng Của Đời Tôi

Minh Châu

Em đã cất bước quay mặt vội vàng.

Chuyện hôm qua khiến cho lòng ta ngỡ ngàng

Giữa căn phòng im tiếng người.

Ngoài kia gió gào mưa vẫn rơi

Mong em sẽ thứ tha lời nói vô tình.

Giờ đây giữa trái tim còn in bóng hình

Có em kề bên nói cười người là ánh sáng của đời tôi

Khi em đã bước đi chẳng quay trở về

Nghe như trong lòng anh băng giá tái tê

Anh mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người

Đời anh vô nghĩa khi lìa xa người ơi.

Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn.

Xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan

Cõi thiên đàng sẽ hoang tàn nếu vắng em

Ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm.

Anh Tôi

Phương Uyên

Xe tang đưa anh đi trong chiều vắng

Gọi tên anh không gian âm u cha mẹ khóc thương

Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh

Cuộc đời vẫn dang tay chờ đón anh

Anh sao anh quên em bao lời hứa

Vì sao không quên đi đam mê trong màu trắng kia

Anh ơi hay không anh, cha mẹ đã cho anh hôm nay

Giờ đang khóc đưa anh về cõi mơ

Vì sao ma túy mang anh tôi ra đi suốt đời

Vì sao ma túy kia gieo bao đau thương khắp trời

Vì sao anh không biết rằng, đời còn xanh còn hy vọng

Và ngày tháng đang chờ anh

Áo Lụa Hà Đông

Ngô Thụy Miên

Nguyên Sa

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn

Mà mùa Thu dãi nắng ở chung quanh

Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung

Bay vội vã vào trong hồn mở cửa

Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết

Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu

Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau?

Để anh gọi tiếng thở buồn vọng laị ....

Em ở đâu, hởi mùa Thu tóc ngắn?

Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng

...Anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi

Ảo Tưởng

Chu Minh Ký

Em đừng cho anh niềm tin dối trá

Hãy cho anh giấc mơ đầu đôi mắt thơ ngây

Em dịu êm như hoàng hôn lắng xuống

Ðến bên anh ru tâm hồn bao giấc mơ tiên

Hãy đến cho nhau những ân tình những mê say tháng ngày dài

Hãy đến bên nhau chung say mộng mơ

Người yêu hỡi anh vẫn luôn mơ về em

Môi em thơm nồng làm anh say men tình ái bao ngày

Chợt anh nhớ khi tiếng yêu chưa kịp trao

Em đã xa rồi còn đâu nữa tan giấc mộng vàng

Áo Xanh

Tuấn Khanh (Nguyễn TK)

1. Ngày em sinh ra, ở nơi con phố không tên trên trần gian tôi. Đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh, mong đời em thơm lành. Ôi, áo xanh như đời, Ôi áo xanh như đời...

2. Ngủ ngoan em tôi, mồ hôi hay nước mắt rơi của Mẹ tôi rơi. Ngày sau ai hay, đời em với chiếc áo xanh có nhiều yên vui. Cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em thơm lành.

Như áo xanh hôm nào (3x)….

Chorus:

Giữ chiếc áo ngày mai sợ sẽ phai màu (sẽ phai màu)

Thế giới hỡi hãy thêm màu xanh áo em.

Xếp chiếc áo từng đêm từng đêm em gối đầu.

Giữ mãi nhé áo xanh mẹ trao ước mơ, oh… oh….

Như áo xanh hôm nào…. Ôi áo xanh như đời….

3. Ngày như thoi đưa, rồi mai như chiếc áo xanh em về nơi đâu. Đời đưa chân em, còn không hỡi chiếc áo xanh với mộng mơ xưa. Mẹ ơi xin giữ áo xanh bên mộng xưa thơm lành. Ôi, áo xanh hôm nào. Ôi, áo xanh như đời, Ôi áo xanh như đời….

Ba Ngọn Nến Lung Linh

Ngọc Lễ

Ba là cây nến hồng

Mẹ là cây nến xanh

Con là cây nến hồng

Ba ngọn nến lung linh A.............

Thắm sáng một gia đình

Gia đình gia đình

Ôm ấp những ngày thơ

Cho ta bao kỷ niệm thương mến

Gia đình gia đình

Vương vấn bước chân ta đi

Ấm áp trái tim quay về

Lung linh lung linh tình mẹ tình cha

Lung linh lung linh cùng một mái nhà

Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui

Lung linh hai tiếng gia đình

Lung linh hai tiếng gia đình

Ba là cây nến hồng

Mẹ là cây nến xanh

Con là cây nến hồng

Ba ngọn nến lung linh

A......... Thắp sáng một gia đình

Gia đình gia đình , ôm ấp ta những ngày thơ

Cho ta bao nhiêu niềm thương mến

Gia đình gia đình

Bên nhau khi đớn đau

Bên nhau đến suốt đời

Lung linh lung linh tình mẹ tình cha

Lung linh lung linh cùng một mái nhà

Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui

Lung linh lung linh hai tiếng gia đình

Lung linh lung linh hai ...tiếng ...gia ......đình ...

Bạc Liêu Hoài Cổ

Thanh Sơn

Nghe tiếng đàn ai rao sáu câu

Như sống lại hồn Cao Văn Lầu

Về Bạc Liêu danh tiếng ôn lại

Một thời để nhớ ngày đó xa rồi.

Bên nước mặng biển cho muối nhiều

Bên nước ngọt phù sa vun bồi

Bạc Liêu đưa ta tới cánh đồng

Cò bay thẳng cánh nhìn mõi mắt người

Bạc Liêu giấc mơ tình yêu

Dân gian ca rằng: "Bạc Liêu là xứ cơ cầu

Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu

Nghe danh Công Tử Bạc Liêu

Ðốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu!"

Cho nhắn gởi Bạc Liêu mấy lời

Sông có cạn tình không đổi dời

Dù đi xa trăm hướng

Ai người có nỗi ngoài hương

Bạc Liêu thương quá ... hình bóng quê nhà ...

Bài Ca Chưa Viết Hết Lời

Bảo Chấn

Bài ca đã biên rồi mà chưa nói hết lời

Vì cuộc sống đang tràn xót xa

Vì ai thắm môi nồng

Vì ai gót sen hồng

Vì yêu quá từng đêm chờ mong

Bài ca đã biên rồi mà chưa nói hết lời

Vì ta quá yêu đời đấy thôi

Vì khao khát dâng đầy

Vì những khúc xum vầy

Vì những lúc biệt ly lệ cay

Bài ca đã viết sao chưa hết lời

Vì ta còn đắm say khi em cười

Vì ta còn ngất ngây theo mây trời

Còn bao nhiêu vần thơ chưa nói

Vì em còn giết trái tim yên lành

Vì sao đẹp mãi tiếng ca cho đành

Ngàn câu hát vui ngân nga

Bài ca đã viết sao chưa hết lời

Vì ta còn đắm say khi em cười

Vì ta còn ngất ngây theo mây trời

Còn bao nhiêu vần thơ chưa nói

Vì em còn giết trái tim yên lành

Vì sao đẹp mãi tiếng ca cho đành

Ngàn câu hát vui ngân nga

Bài ca đã viết sao chưa hết lời

Vì ta còn đắm say khi em cười

Vì ta còn ngất ngây theo mây trời

Còn bao nhiêu vần thơ chưa nói

Vì em còn giết trái tim yên lành

Vì sao đẹp mãi tiếng ca cho đành

Ngàn câu hát vui ngân nga

Vì cuộc sống đang tràn xót xa

Vì ai thắm môi nồng

Vì ai gót sen hồng

Vì yêu quá từng đêm chờ mong

Bài ca đã biên rồi mà chưa nói hết lời

Vì ta quá yêu đời đấy thôi

Vì khao khát dâng đầy

Vì những khúc sum vầy

Vì những lúc biệt ly lệ cay

Bài ca đã viết sao chưa hết lời

Vì ta còn biết mây xanh cao vời

Vì ta còn yêu thế thương hoa đời

Vì ta tìm cười vui bóng mát

Vì khi bình minh đến đêm muôn trùng

Lòng ta rộn mãi cất vui tưng bừng

Nụ cười thắm tươi trên môi…

Bài ca đã viết sao chưa hết lời

Vì ta còn đắm say khi em cười

Vì ta còn ngất ngây theo mây trời

Còn bao nhiêu vần thơ chưa nói

Vì em còn giết trái tim yên lành

Vì sao đẹp mãi tiếng ca cho đành

Ngàn câu hát vui ngân nga.

Bài Ca Dao Đầu Đời

Quốc Dũng

Anh có nhớ bài ca dao đầu đời

Bên chiếc võng mẹ ru ầu ơ hờ

Hàng dừa xanh soi mình bên nương dâu

Sông dài quên nghèo quấn quýt với nhau

Em đã lớn dần trên quê hương mình

Trong chiếc áo bà ba đượm thắm tình

Ngọt ngào thơm hương mạ non sáng sớm

Xa mấy xa hương hạt gạo thơm

ÐK:

Bao năm rồi từ lúc anh đi

Mẹ trông chờ anh hoài mà chẳng thấy

Mâm cơm chiều bên mái tranh xưa,

Con nước lên nghe tiếng bìm bịp kêu chiều

Thương đôi mái trèo khua đêm trăng mờ

Thương ai vẫn từng đêm đêm ngóng chờ

Đành đoạn sao quên lời thề năm xưa

Nay giòng sông buồn heo hút gió mưa

Anh có nhớ lời quê hương đậm đà.

Trong bao tháng ngày tha phương vắng nhà

Kỷ niệm xưa êm đềm tha thiết quá

Như giấc mơ ru đẹp đời ta

Bài Ca Đất Phương Nam

Lưu Nhất Vũ

Lê Giang

Nhắn ai đi về miền đất phương Nam

Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang

Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.

Tiếng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này

Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất

Cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ lồng

Ơi, ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò

Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi

Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi

Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa

Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều

Buồm xuôi vô phương Nam phiêu bạt theo thủy triều

Dẫu trải qua thăng trầm giông tố

Qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời

Bài tình ca đất phương Nam

Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò

Cánh chim tung trời về đất phương Nam

Người xưa lưu dấu in hình thuở mang gươm

Bao la tình đời. Màu lục bình trôi.

Hoàng hôn tím ven sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ

Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ

Nghe trong âm ba từng con sóng vỗ về

Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò

Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi

Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau

Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai

Biển xôn xao gió lộng tứ bề

Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ

Đã trải qua bao muà mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay

Mãi dâng cho đời, bài tình ca đất phương Nam

Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò

Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi ơi hò ơi

Bài Ca Hy Vọng

Văn Ký

Từng đôi chim bay đi tiếng ca rộn ràng

Cánh chim xao xuyến gió mùa xuân

Gửi lời chim yêu thương tới Miền Nam quê hương

Nhắn ràng ta ngày đêm mong nhớ

Ước mơ , những mùa xuân bóng dáng , tương lai

Đường ta đi lên xây đời trong hoa thơm có mùa xuân nào đẹp bằng

Về tương lai , ngày quê hương

Màu xanh áo mới chứa chan niềm tin

Đường ta đi lên xây đắp về tương lai

Đàn chim bay cùng ta cất cánh

Kìa ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu

Bốn phương gió , mưa , buồn thương và mây mù xé tan ...

Về tương lai , ngày quê hương

Màu xanh áo mới chứa chan niềm tin

Đường ta đi lên xây đắp về tương lai

Đàn chim bay cùng ta cất cánh

Kìa ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu bốn phương gió. mưa buồn thương và mây mù xé.... tan ....

Bài Ca Không Quên

Phạm Minh Tuấn

Có một bài ca không bao giờ quên

là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên

Có một bài ca không bao giờ quên

là lời mẹ ru con đêm đêm

Bài ca tôi không quên tôi không quên tháng ngày vất vả

Bài ca tôi không quên tôi không quên gót mòn hành quân hối hà

Làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya

Có một bài ca không bao giờ quên

là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian

Có một bài ca không bao giờ quên

là rừng lạnh sương đêm trăng suông

Bài ca tôi không quên tôi không quên những ngày đã ngã

Bài ca tôi không quên tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả

Là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương

Nhưng giờ đây có giây phút bình yên

Sao tôi quên sao tôi quên

Bài ca tôi đã hát với quê hương với bạn bè với cả cuộc đời

Tôi không thể nào quên .. tôi không thể nào quên

Có một bài ca không bao giờ quên

là thánh phố nhớ nhung một dáng bình yên

Có một bài ca không bao giờ quên

là cả mùa xuân tim không phai

Bài ca tôi không quên tôi không quên những mùa nước đổ

Bài ca tôi không quên tôi không quên em chống xuồng vượt qua pháo nổ

chỉ một lần quen mà mang nỗi nhớ mênh mông

Có một bài ca không bao giờ giờ quên

là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên

Có một bài ca không bao giờ quên

là lời mẹ ru con đêm đêm

Bài ca tôi không quên tôi không quên đất rừng xứ lạ

Bài ca tôi không quên tôi không quên bước dồn đường khuya đói lả

gạo hẩm cầm hơi một điếu thuốc cũng chia đôi

Nhưng giờ đây có giây phút bình yên

Sao tôi quên

Có giây phút bình yên sao tôi quên sao tôi quên

Bài ca tôi đã hát

Bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội với cả lòng mình

Tôi không thể nào quên

Tôi không thể nào quên.

Bản nhạc có nốt

Bài Ca Mừng Sinh Nhật

Diệp Minh Tuyền

Anh đi sinh nhật em với cây đàn guitar

Anh đi sinh nhật em không bánh và không hoa

Anh đi sinh nhật em chỉ có bài tình ca

Chỉ có trái tim yêu, đang ca hát rộn ràng

Lời ca kết thành hoa thắm

Ngọt ngào anh hát tặng em

Đàn reo hóa thành câu chúc

Rộn ràng nâng phím tặng em

Lời ca hóa thành ngọn nến

Hồng hào soi sáng mặt em

Đàn reo hóa thành câu chúc

Mừng ngày sinh của đời em

Bài Ca Thần Chim Lạc

Phó Đức Phương

Ta là thần chim lạc, sải cánh chín tầng trời

Qua biển Đông sóng dậy, về núi Tây điệp trùng

Đây Hồng Hà nặng đỏ, kia chín nhánh sông Rồng

Giang sơn muôn ngàn dặm, cháu con ước triệu người

Ta bay qua thời gian, từ thuở hồng hoang

Ta bay thấu không gian, biển rộng núi cao, đi hết cõi hữu hình Ta vào miền vô ảnh, nặng tình nhân gian

Bồn chồn nỗi cháu con nòi giống..

Ta bay qua những lầu son, đầy nặng cuồng tham

Đến với nỗi cơ hàn, nhọc nhằn tối tăm

Bay qua những thăng trầm, bao vương triều hưng phế

Lời nguyền mê đắng, nhỏ nhen khiến bao đời quẩn quanh..

Bay lên, bay lên.. Con cháu Lạc Hồng

Ngàn năm qua từng kiêu hãnh, dừng chân bên bờ biển Đông

Bay lên, bay lên.. Con cháu Lạc Hồng

Lồng lộng trời bay trên đầu ta, kìa biển mây trước mắt ta

Ta mừng vì giang sơn biền vững, vì cháu con thảo thuận

Nhưng ta cũng mong các ngươi bày mở tấm lòng rộng

Giải phóng tầm mắt ra, để sải cánh bay cùng cõi thế này

Bay lên, bay lên.. Bay lên, bay lên..

Ta là thần chim lạc sải cánh bay giữa bầu trời

Mau cùng ta nương gió, vượt lên ngàn trùng khơi

Bài Ca Tuổi 20

Dương Thụ

Trước mắt em là biển rộng

Con sóng vỗ về chân trời mênh mông

Trước mắt em là con sông thuở nhỏ

Nơi ấy xa vời những ngày ấu thơ

Trước mắt em là mặt trời

Soi sáng con đường đi vào ban mai

Trước mắt em là đêm sâu thăm thẳm

Che dấu bao điều bao điều không nói

Biển hát một chân trời

Dòng sông hát tuổi thơ

Mặt trời hát trên môi cười

Ðêm thẳm sâu thắc mắc ai

Biển sóng một chân trời

Dòng sông mãi về xa xăm

Mặt trời chiếu soi mỗi ngày

Ðêm thẳm sâu mắt ai

Trước mắt em là biển rộng

Trước mắt em là mặt trời

Trước mắt em là tuổi hai mươi

Bài Ca Xây Dựng

Hoàng Vân

Bạn đời ơi, bạn có nghe hay niềm vui của những người

dọn đến khu nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong

Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới

Niềm vui của đôi ta

về ngôi nhà thầm mong ước

đã chan hoà trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn... Ơi...

Bạn đời ơi iiiiiiiiiii!

Hãy tin, hãy yêu, và hát cùng chúng tôi

Những người thợ xây, tin yêu cuộc đời mới

Trong khói bom, trong ánh trăng, suốt bốn mùa

Tôi vẫn xây tiếng hát vui

cho chúng tôi, tiếng hát vui

cho các bạn...

Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau...

Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau...

(lại từ đầu ...)

Bài Học Đầu Tiên

Trương Xuân Mẫn

Thưa thầy con đã thuộc

bài học sáng nay

trong bài giảng có bụi phấn trắng

bay bay trên tóc thầy ...

Giọng thầy như tiếng hát

Lời thầy như bài thơ

Cho con những ước mơ

Tới chân trời rộng mở

Bài học đầu tiên,

có bóng hình núi sông

yêu thương những cánh đồng

nối tiếp đường cha ông

Bài học đầu tiên

ấm êm lời ru của Mẹ

con cò trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào ...

Bài học đầu tiên

ấm êm lời biển xanh

căng no những cánh buồm

chở tiếng hò quê hương

Bài học đầu tiên

cám ơn thầy, thầy đã dạy

con đường tới tương lai xây đất nước đẹp giàu ...

Bài học đầu tiên con đã thuộc rồi thầy ơi

Là bài ca yêu Tổ Quốc

Không bao giờ con quên ...

Bài Thánh Ca Buồn

Nguyễn Vũ

Bài thánh ca đó còn nhớ không em

Noel năm nào chúng mình có nhau

Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt

Áo trắng em bay như cánh thiên thần

Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân

Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang

Xin cho đôi mình suốt đời có nhau

Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa

Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng

Ôi giọng hát em mênh mông buồn...

ĐK :

Rồi mùa giá buốt cũng qua mau

Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu

Rồi một chiều áo trắng phai màu

Em qua cầu xác pháo bay sau

Lời nguyện mình Chúa có nghe không

Sao bây giờ mình hoài xa vắng

Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian

Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu

Rồi những đêm thánh đường đón Noel

Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu

Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối

Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn

Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...

Bạn Tôi

Võ Thiện Thanh

Bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường

Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số

Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị

Thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm

Tối về kể chuyện nhau nghe,

Chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà

Tối về giọng Bắc Trung Nam

Chia cùng điếu thuốc sớt chuyện vui buồn

Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên

Miền Trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ

Chúng tôi vào đại học niềm vui chưa dứt

Bao nỗi âu lo, dáng mẹ gầy hơn trước

Tóc bà thêm sợi bạc, chiều nay tin bão phương xa,

Lòng con chua xót........

Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau

Bằng Lăng Tím

Vũ Hoàng

Thơ: Trần Hoàng Vy

Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng mà đượm màu tím biếc, em đi qua bâng khuâng chợt tiếc, ôi màu mực tím năm nào.

Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh khe khẻ nắng và xin trời ngừng gió. Em ngập ngừng ngập ngừng tình phai. Tóc ngang vai tóc ngang vai ai biết ai đợi chờ. Ép cánh hoa ép cánh hoa trang sách ngẩn ngơ.

Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng. Nắng long lanh hoa tím bằng lăng. Ôi nhớ màu mực tím ngày thơ.

Bay Vào Ngày Xanh

Dương Thụ

*

Con chim nghiêng nghiêng trong nắng

Vỗ cánh bay về ngày xanh thắm

Trưa nay bao nhiêu mây trắng

Đã trôi trên bầu trời trong sáng

Để em về nghe, ngày xưa bé bỏng

Một ô cửa xanh, chập chờn hoa nắng

Để em về nghe, mùa đông phố cổ

Mẹ đang ngồi đan, lặng im đêm gió

Cánh phượng rơi trên mái tường rêu

Chút gì như bóng dáng đời ta

**

Bay trên cao xanh mãi mãi

Cánh chim mênh mong ngày tháng

Lâng lâng trôi theo cơn gió,

bóng mây xa xăm miền thương nhớ

Để em về nghe, dòng sông thắm đỏ

Chìm trong màn mưa, một chiều sương cũ

Những hạt mưa trong gió tuổi thơ

Để em về nghe, hồ xanh sóng gợn

Mặt trăng về khuya, bờ xa chim hót

Chút gì như tiếng hót đời ta

Bên Đời Hiu Quạnh

Trịnh Công Sơn

Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa

Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế

Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa

Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế

Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua

Đường về tình tôi có nắng rất la đà

Đường thật lặng yên không gì nhớ

Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say

Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời

Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy

Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

Bên Em Là Biển Rộng

Bảo Chấn

[4/4 - Gm]

*

Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông

Bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng

Vì em mất anh mất anh

Mùa xuân đã qua rất nhanh

Còn chăng nỗi đau nỗi đau tuổi xanh

**

Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông

Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng

Mùa thu đã qua đã qua

Mùa đông đã sang đã sang

Tình đã ra đi vội vàng

***

Khi anh xa em, sóng thôi không xô bờ

Khi em xa anh, đá bơ vơ

Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn

Bên em bên em, biển đã chết

(Repeat **)

(Repeat from * to ***)

(Repeat ** and *** and **)

Bến Tương Tư

Giao Tiên

Ai nỡ đem sầu tương tư

Mang gánh lên thuyền đời

Khi biển tình chìm trong đắm say

Bao cách ngăn biết đâu đi về.

Bến không thuyền thuyền không lái tình cũng phai

Nỗi đau tương tư trùng dương có hay

Thuyền bỏ bến bến cũng ngẩn ngơ với đời

Duyên kiếp sao nhẫn tâm ơ hờ.

Giờ cát tăm tối như tóc rối biết nói rõ nên lời

Phải chăng bảo lòng dầy sóng đêm Đông

Đành bỏ nhau người sang sông.

Ai nỡ đem sầu tương tư

Mà chất lên bến tình người

Đau đớn này lặng lẽ khó nguôi

Duyên cớ sao nói không nên lời.

Bến không thuyền thuyền không lái tình chẳng phai

Trái tim đơn côi này không đổi thay

Thuyền bỏ bến bến cũng ngẫn ngơ đắm say

Muôn kiếp bến tương tư mong chờ...!!!

Biển Cạn

Nguyễn Kim Tuấn

Có người từ lâu nhớ thương biển

Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng

Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau

Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất

Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn

Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi

Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan

Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

Có người hẹn tôi tới phương trời

Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng

Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau

Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái

Sóng reo não nề hải âu không về

Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi

Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan

Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển can.

Biển Nghìn Thu Ở Lại

Trịnh Công Sơn

Biển đánh bờ,

Xôn xao bờ đánh biển

Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai

Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát

Biển là em ngọt đắng trùng khơi

Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi

Biển đánh bờ,

Xôn xao bờ đánh biển

Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai

Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát

Biển là em ngọt đắng trùng khơi

Biển Nhớ

Trịnh Công Sơn

Ngày mai em đi

biển nhớ tên em gọi về

gọi hồn liễu rũ lê thê

gọi bờ cát trắng đêm khuya

Ngày mai em đi

đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ

sỏi đá trông em từng giờ

nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em đi

biển nhớ em quay về nguồn

gọi trùng dương gió ngập hồn

bàn tay chắn gió mưa sang

Ngày mai em đi

thành phố mắt đêm đèn mờ

hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn

nghe ngoài biển động buồn hơn

Hôm nào em về

bàn tay buông lối ngỏ

đàn lên cung phím chờ

sầu lên đây hoang vu

Ngày mai em đi

biển nhớ tên em gọi về

triều sương ướt đẫm cơn mê

trời cao níu bước sơn khê

Ngày mai em đi

cồn đá rêu phong rủ buồn

đèn phố nghe mưa tủi hờn

nghe ngoài trời giăng mây tuôn

Ngày mai em đi

biển có bâng khuâng gọi thầm

ngày mưa tháng nắng còn buồn

bàn tay nghe ngóng tin sang

Ngày mai em đi

thành phố mắt đêm đèn vàng

nửa bóng xuân qua ngập ngừng

nghe trời gió lộng mà thương .

Biển Nỗi Nhớ Và Em

Phú Quang

Hữu Thỉnh

Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ

Biển vẫn thấy mình dài rông thế

Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn

Gió âm thầm không nói

Mà sao núi phải mòn

Anh đâu phải là chiều

Mà nhuộm em đến tím

Sóng có nghĩa gì đâu

Nếu chiều nay anh chẳng đến

Dù sóng đã làm em nghiêng ngã vì anh.

Biết Đâu Nguồn Cội

Trịnh Công Sơn

Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ

Con sông là quán trọ và trăng tên lãng du

Em đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻ

Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già

Em đi qua chuyến đò ối a trăng nay đã già

Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra

Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể

Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về

Em đi qua chuyến đò ối a vui như ngày hội

Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi

Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội

Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài

Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội

Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng tối

Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội

Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời.

Biết Yêu Khi Nào

Minh Khang

Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ

Long nhong ngoài mưa lấm lem bùn lầy

Khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu

Vô tư chạy theo lũ bạn thật hiền.

Từng chiều, từng chiều rong chơi tháng ngày

Vu vơ câu ca em đâu nghĩ gì

Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao

Đôi ta bên nhau biết nhau biết yêu khi nào.

Đôi ta ngày xưa đâu biết yêu

Ôi nay tình yêu sao đẹp quá

ĐK:

Với cánh diều ngày ấy, mang bao ước mơ tuổi thơ

Hãy nhớ mãi tuổi thần tiên một thời hát múa hồn nhiên

Qua bao thời gian giờ đây đã lớn khôn

Bên anh dường như thấy sao thẹn thùng

Quen nhau từ khi tình yêu chưa biết gì

Vô tư chạy theo lũ bạn ngày nào.

Rap:

Ta bên nhau, nắng lên cao, ta không hay đã yêu khi nào

Sao quên nhau đến mai sau, nhớ mãi một thời hát múa thần tiên.

Bình Minh Sẽ Mang Em ĐiHold Me For A While

Ngoại Quốc (Thụy Điển)

LV: Đàm Vĩnh Hưng

[4/4 - F - Fusion]

ĐK:

Xin.... hãy hôn anh thật lòng

Vì mai... đã xa nhau thật rồi

Anh biết... khi tàn bóng đêm

Bình Minh... rồi sẽ mang em thật xa.....

(quay lại ĐK)

* Có bóng tối dưới lối anh đi

Đường từng đêm bơ vơ lạc bến mơ

Biết sẽ rất buồn khi nắng mai về

Ước sẽ có ngày tay níu tay

Một lần được nói cùng em

Anh yêu em... ngàn đời biết không...! (biển khơi)

(quay lại ĐK)

** Từ khi em ra đi không quay về

Đợi chờ em chơ vơ một giấc mơ

Có chút ánh sáng nào soi lối anh đi

Có tiếng khóc thầm về đêm mỗi khi

Người đành lòng thế thật sao??

Đêm nay... ai nghe tiếng tôi?

(quay lại ĐK)

*** Hãy, hãy về đây...

Hỡi em! Hãy quay về đây...

Hãy quay về đây!

Nói... Nói một lời... với anh...:

"Em vẫn nhớ anh...!"

(quay lại ĐK)

**** Mất em thật sao ...?!?!?

Hold Me For A While

(Teijo Agélii-Leskelä and Ranis Edenberg)

Hold, hold me for a while

I know this won't last forever

So hold, hold me tonight

Before the morning takes you away

Hold, hold me for a while....

What's that sparkle in your eyes?

Is it tears that I see?

Oh tomorrow you are gone

So tomorrow I'm alone

Short moments of time

We have left to share our love

Hold, hold me for a while

I know this won't last forever

So hold, hold me tonight

Before the morning takes you away

We're in eachothers arms

Soon we're miles apart

Can you imagine how I'll miss,

Your touch and your kiss?

Short moments of time

We have left to share our love

Hold, hold me for a while....

Hold, hold me now,

From dusk to dawn all night long

Save, save me now,

A short moment of time

Bờ Bến Lạ

Nguyễn Nhất Huy

( Dù chỉ là tình cờ anh đã đến bên em

Và dù thế nào đi nữa anh cũng phải ra đi.

Hãy làm quen với sự thật và hãy hy sinh

Với chính bản thân mình)

Anh đã đi mãi mang theo tiếng cười.

Anh đã quên bóng em nơi cuối trời.

Nhìn mưa rơi tình yêu đã xa xôi mù khơi.

( Thế là ta đã xa nhau xa bến bờ hạnh phúc

Để tìm đến một bến bờ xa lạ

Giờ đây anh mới hiểu rằng mình không thể nào

Quên được nhau)

Vì sao anh nỡ đành để tình yêu lạc lối bên đời

Từng đêm trên phố buồn hẹn thề xưa là áng mây trôi

Anh đã đi mãi mang theo tiếng cười

Anh đã quên bóng em nơi cuối trời

Nhìn mưa rơi tình yêu đã xa xôi mù khơi.

Vì sao anh nỡ đành để mình em lặng lẽ bên đời

Từng đêm không tiếng cười một tình yêu lầm lỡ trên tay

Em bước đi mãi trên con phố dài.

Nghe tiếng chim hót cô đơn cuối trời,

Tình chưa nguôi mà sao ta đã mất nhau người ơi.

ĐK:

Bờ bến lạ, bờ bến lạ

Người yêu đã sang bên kia đại dương.

Bờ bến lạ, bờ bến lạ!

Để anh bước đi quên hết yêu thương.

Trong đêm tối không còn tiếng cười

Đôi chân mỏi không còn lối về

Nhìn mưa bay giọt sầu rơi, rơi trong tiếc nuối...

Bờ bến lạ, bờ bến lại

Để con sóng xưa quên đi đại dương.

Đường phố lạ đường phố lạ

Để anh bước chân qua những yêu thương.

Như sương khói tan vào cuối trời,

Quanh ta đã không còn tiếng cười.

Từng đêm mưa rơi từ khi anh bước chân về bên người...

(Khi anh bước đi trên một con đường xa lạ nơi không có em không có kỷ niệm, không có niềm vui và hạnh phúc, anh chợt hiểu rằng)

(ĐK...)

Từng đêm mưa rơi từ khi anh bước chân về bờ bến lạ…

Bồ Câu Không Đưa Thư

Nguyễn Văn Hiên

Chia tay một thời áo trắng

Bâng khuâng buồn đến bao giờ

Chia tay làm sao không nhớ

Trong tim một bóng hình aị.......

Bồ câu không đưa thư hay lòng ai không dám!

Bồ câu không đưa thư cho lòng ai bàng hoàng than thở.

Bồ câu ơi để lòng ai mơ ước

Bồ câu ơi nhịp cầu nối hai người không ghét nhau

Bồ câu không đưa thư hay lòng ai không dám!

Để khi chia tay nhau ôm một mối tình lặng suốt đời

Bồ câu ơi để lòng ai mơ ước

Bồ câu ơi nhịp cầu nối hai người không ghét nhau .…

Bóng Biển

Lê Quốc Dũng

Tình là sóng xô bờ,

Tình chỉ là giấc mơ

Tình là đá chơ vơ

Suốt đời ôm thương nhớ

Yêu thương vụt bay tựa như áng mây

Bên nhau nghe lòng đắng cay

Một người mãi đi tìm

Tình chỉ là cánh chim

Từng đợt sóng miên man

Chôn vùi đời phiêu lãng

Bao nhiêu mộng mơ đẹp như ý thơ

Chợt như giông tố ai đâu ngờ

Khi anh mất em trái đất thôi không còn quay nữa

Ðời anh như thiếu vắng nụ cười

Khi ta mất nhau vì sao đêm lẻ loi biển khơi sẽ cạn khô.

Bông Điên Điển

Hà Phương

"Hò ơ! Má ơi đừng gả con xa,

Chim kêu vượn hú.... Hò ơ!

Chim kêu vượn hú, Biết đâu má tìm!"

Em đi lấy chồng về nơi xứ xa,

Đêm ru điệu hát câu hò trên môi.

Miền Tây xanh sắc mây trời,

Phù sa nước nổi người ơi đừng về!

Với màu điên điển say mê,

vàng trong ánh mắt vỗ về gót chân.

Trót thương tình nghĩa vợ chồng,

Nên bông điên điển nở cho lòng vấn vương.

Tình thương em khó mà lường.

Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa,

Giờ đây nhớ mẹ thương cha,

Còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm.

Xa xăm nơi chốn bưng biền,

Ăn bông mà điên điển,

Nghiêng mình nhớ đât quê.

Chồng xa em khó mà về.

Hò ơ, ơi hò! Chồng xa em khó mà dzề

Hò ơ, ơi hò! Chồng xa em khó mà dzề...!

Bông Hồng Cài Áo

Phạm Thế Mỹ

Nhất Hạnh

Một bông Hồng cho em

Một bông Hồng cho anh

Và một bông Hồng cho những ai

Cho những ai đang còn Mẹ

Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn

Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi

Như đóa hoa không mặt trời

Như trẻ thơ không nụ cười

ngỡ đời mình không lớn khôn thêm

Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Vào Nhịp Thanh Thoát

Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền

Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên

Là bóng mát trên cao

Là mắt sáng trăng sao

Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào

Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau

Là tiếng dế đêm thâu

Là nắng ấm nương dâu

Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu

Rồi nói, nói với Mẹ rằng  "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"

-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em

Thì xin anh, thì xin em

Hãy cùng tôi vui sướng đi.

Bông Hồng Thủy Tinh

Trần Lập

Nếu những đắm say vội vã

Ta đã trao nhau để rồi lãng quên

Nhưng năm tháng trôi

Để lòng mang bao vết thương khắc sâu

Vì ta đã trót yêu

Tình yêu xưa như vết cứa xót xa

Tim anh âm thầm đau đớn

Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm

Và tình yêu đó xin gọi tên “Bông hồng thủy tinh”

Để sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya

Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta

Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi

Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh

Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em

Để thời gian ta chia xa không phai nhòa

Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên

Xin em hãy giữ kỷ niệm “Bông hồng thủy tinh”

*

* *

Nếu những đắm say tìm đến

Khi thời gian chưa xoá mờ vết thương

Dù cho năm tháng qua

Cuộc tình chia cách xa đôi nơi

Ngày xưa ta đã yêu

Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên

Ai âm thầm tiếc nuối

Dù bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm

Tình yêu đó vẫn gọi tên “Bông hồng thủy tinh”

Để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua

Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta

Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi

Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh

Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em

Để thời gian ta chia xa không phai nhòa

Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên

Xin em hãy giữ kỷ niệm “Bông hồng thủy tinh”

Bức Họa Đồng Quê

Văn Phụng

(sáng tác năm 1955)

Nhịp 4/4 Vui tươi, rộn rã Điệu Cha Cha Cha

1

Trời xanh xanh bao la mây trắng trắng trắng xóa

Tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng lúa vàng

Ðàn chim, chim chim non đang ríu ríu rít hót

tung cánh bay nhẹ lướt trên cành la đà

2.

Từ xa xa xa xa nghe thoáng thoáng tiếng hát

thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng

Tình tang tang tang tang tang tính tính tính tính

Du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng

Đ.K.

Hỡi nắng hãy sáng lên để ngàn hoa tươi thắm hơn

Hỡi gió hãy cuốn lên để đồng xanh tươi mát hơn

Thôn quê hân hoan mừng ngày mùa sang,

Người người hò vang, đàn hòa tình tang

Nhịp nhàng vẳng xa

Hò lơ ho lơ

Hò lơ ho lơ ho lơ ... Hò lơ ho lơ

Hò lơ ho lơ hó lơ

Ơi anh em ơi còn gì đẹp tươi

Còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gặt về thảnh thơi

3.

Chàng trai vui câu ca thôn nữ cất tiếng hát

Em bé nô đùa rỡn luôn miệng tươi cười

Ðồng quê hôm nay vui Vui với thóc lúa mới

cho bõ công cày cấy bao ngày mong chờ

4.

Chàng trai say say say thôn nữ giã giã giã

Em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng

Vầng trăng nhô lên cao soi sáng khắp lối xóm

Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò

Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò

Hò hò hò lơ

Bước Chân Cuối Cùng

Quang Huy

Đưa em về qua phố từng nhịp chân sao vấn vương

Tôi nghe bước em không như ngày ấy

Bước chân này khi đó từng cùng em đến mai sau

Nhưng mãi mãi ta xa nhau bước chân này đây

Ôi  sao giờ đây bước chân ta lạc nhịp,

Sao không như ngày (khi) xưa ta nhịp chung bước

Dẫu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường, nơi em quay bước đi

Riêng tôi vẫn mãi nơi đây nhìn bóng em xa thật rồi

Lòng chợt vang lên một câu hát xưa

Dẫu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường, nơi em quay gót đi

Nơi đây sẽ chứng nhân cho ngày chúng ta xa cách nhau

Giờ một mình em đơn côi lòng vẫn nhớ những bước chân cuối cùng

Bước Chân Lẻ Loi

Nguyễn Hà

Quang Huy

Từng ngày trên phố bước chân anh lẻ loi

Giờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây

Nơi chân trời không ngày tháng

Phiêu du quên đường về

Đặt tên dấu chân em trong đời tôi

Giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình em

Còn đây nước mắt hòa chung niềm nhớ nhung

Trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người

Lẻ loi bước chân anh đi về đâu

Chơi vơi anh bước qua nhanh con đường xưa

Nơi ta đã có những ngày vui

Bao nhiêu ân ái xinh trôi theo ngàn mây

Miên man câu hát khẽ gọi em

Tiếng mưa buồn rơi lạnh quá cô đơn anh khóc thầm

Lẻ loi bước chân anh trong chiều mưa

--o0o--

Từng ngày trên phố bước chân anh lẻ loi

Giờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây

Nơi chân trời không ngày tháng

Phiêu du quên đường về

Đặt tên dâú chân em trong đời tôi

Chơi vơi anh bước qua nhanh con đường xưa

Nơi ta đã có những ngày vui

Bao nhiêu ân ái xinh trôi theo ngàn mây

Miên man câu hát khẽ gọi em

Tiếng mưa buồn rơi lạnh quá cô đơn anh khóc thầm

Lẻ loi bước chân anh trong chiều mưa

Chơi vơi anh bước qua nhanh con đường xưa

Nơi ta đã có những ngày vui

Bao nhiêu ân ái xinh trôi theo ngàn mây

Miên man câu hát khẽ gọi em

Tiếng mưa buồn rơi lạnh quá cô đơn anh khóc thầm

Lẻ loi bước chân anh trong chiều mưa

Lẻ loi bước chân anh trong chiều mưa

Lẻ loi bước chân anh đi về đâu

Ca Dao Em Và Tôi

An Thuyên

16 beat ballad[    2/4 - Gm   ]

Cắt nửa vầng trăng,

Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ

Chặt đôi câu thơ,

Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chéo lướt sóng

Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu

Để cùng hát khúc dân ca quê mình

Để tôi sống giữa bao nhiêu ân tình

Bao ân tình mộc mạc làng quê

Trưa nắng hè, gọi nhau râm ran tre xanh

Cùng em khóa chiếc áo tơi ra đồng

Dù trời đổ nắng chang chang vẫn quàng

Để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai

Thương nhau rồi đứng cởi áo cho ai

Thuyền tình tôi cứ lênh đênh dòng trôi

Và người con gái tôi yêu nơi làng quê

Có ai ngờ chân lấm bùn mà tôi ngỡ gót chân tiên ư ừ …

Cắt nửa vầng trăng,

Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ

Chặt đôi câu thơ,

Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chéo lướt sóng

Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu

Để cùng ngâm khúc dân ca quê mình

Để nghe tiếng sáo thênh thang cánh cò

Đã có lần em giận hờn tôi

Đêm ra đồng, em đổ ánh trăng vàng đi

Nào ngờ chẳng chút nguôi ngoai hương buồn

Vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đồng

Câu ca rằng hết giận rồi thương

Áo nâu sòng em nhuộm tình tôi

Nào đâu dễ có phôi pha thời gian

Còn đây mãi khúc ca dao em và tôi

Chốn quê nghèo ta có mình

Một ngày bằng mấy trăm năm hỡi người

Bản nhạc có nốt

Cà Phê Buồn

Lâm Thái Hiền

Giọt cà phê buồn rơi trong vấn vương

Ngồi nhớ tên em

Nhớ thương cuộc tình giờ đã chia xa

Ngày nào êm đềm đôi ta có nhau

Ngồi quán thân quen ngắm mưa hạ về

Tình đắm trong mê

Ly cà phê nồng hương lòng bao vấn vương

Nơi hẹn xưa giờ đây tìm em đâu thấy

Điệp khúc:

Mênh mang mênh mang cà phê buồn rơi ngoài kia lá rơi

Thương ai mong ai thời gian buồn trôi giọt cà phê đắng

Theo mây phiêu du về phương trời xa tình em vắng xa

Nơi đây riêng tôi ngồi ôm lẻ loi mơ giấc mơ buồn

Giọt cà phê buồn rơi trong vấn vương

Ngồi nhớ tên em

Nhớ thương cuộc tình giờ đã chia xa

Ngày nào êm đềm đôi ta có nhau

Ngồi quán thân quen ngắm mưa hạ về

Tình đắm trong mê

Em về đâu về đâu còn thương nhớ nhau

Có hay chăng em tình anh còn say còn đầy khao khát

Cà Phê Một Mình

Ngọc Lễ

Sáng nay café một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa

Nhớ em bao nhiêu cho vừa, em ơi em ơi

Sáng nay nghe mưa quanh mình, trời chợt lạnh như mùa đông

Những cơn mưa rơi ơ thờ, rớt trên cuộc tình mong manh

*

Anh đã đi một ngày mưa buồn, cơn gió đông lạnh đầy đôi tay

Anh đã đi để lại nơi này, đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm

Như cánh chim lạc về phương nào, theo bước chân một ngày mưa bay

Anh đã đi để lại nơi này, cơn gió đông còn buồn mênh mông

**

Sáng nay mây thấp trên đầu, từng giọt café ngọt đắng

Biết em nơi đâu bây giờ, em ơi em ơi

Sáng nay ngồi khóc một mình, từng giọt sầu rơi lặng lẽ

Biết anh ra đi thật rồi... Ơ .......... hờ

(Repeat *)

(Repeat **)

Sáng nay ngồi khóc một mình, từng giọt sầu rơi lặng lẽ

Biết ta xa nhau thật rồi. Ơ .......... hờ

Cám Ơn Một Đóa Xuân Ngời

Quốc Bảo

Em qua như mùa xuân bay qua

Ngoài kia nắng bỗng chan hòa

Em qua như nước từ nguồn

Làm những con sông xanh tuôn

Từ khi em qua gió mây lênh đênh

Hồ trong vắt dáng em thật xinh

Từ em qua tình tràn hết

Sáng lên tiếng cười

Em qua cho tình ta dâng lên

Tình ơi hết thơ ngây rồi

Em qua tha thướt lụa là

Rào đón cơn mơ nguy nga

Tình êm quá

Tình lá non

Xanh lên giấc mơ mượt óng chân son

Một đời sẽ qua bên thân ngà phơi phới

Bên tiếng cười

Em là xuân cho én hân hoan

Nhẹ trôi những ngày thu qua

Hồ in một vầng trăng

Tình tình ơi

Em rất gần

Xin đừng cho âu lo in lên tình tôi

Khẽ khàng giấc vàng

Ướp trong tình quá huy hoàng

(Em về ta tung tăng tung tăng hát ca

Hát rằng hỡi người

Cám ơn một đóa xuân ngời)

When You Came

(Cám Ơn Một Đóa Xuân Ngời - Quốc Bảo)

You came like the spring that came

Rejuvenated my life

You came like falling rain

You washed away the pain

When you came the clouds dissipated

Your image illuminated

When you came my life ' s filled with your laughter

You came you fulfilled my life

Forever you ' ve changed me

You came so graciously

You brought the moon, the stars

Your soft touch, your soft kiss

Sweet like a dream, smooth as your skin

Life passes by

With you beside me, your laughter

You ' re the spring, you bring me songs

Summers and autumns passed

Winters, the sky ' s blue

Love, sweet love, you ' re so near

I hear your heartbeat inside my mind

Closer to me

I ' ll never let you go

(I thank you for your love)

Cát Bụi

Trịnh Công Sơn

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai vươn hình hài lớn dậy

Ôi cát bụi tuyệt vời

Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai tôi về làm cát bụi

Ôi cát bụi mệt nhoài

Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Bao nhiêu năm làm kiếp con người

Chợt một chiều tóc trắng như vôi

Lá úa trên cao rụng đầy

Cho trăm năm vào chết một ngày

Mặt trời nào soi sáng tim tôi

Để tình yêu xay mòn thành đá cuội

Xin úp mặt bùi ngùi

Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây

Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy

Ôi cát bụi phận này

Vết mực nào xóa bỏ không hay...

Câu Chuyện Tình Tôi

Nguyễn Kim Tuấn

Ngày hôm qua không như ngày thơ bé vốn đùa chơi

Ðồi non cao, mắt ngời đen ngủ vùi

Ngày tuổi yêu gió hương đồng

Tuổi mây trắng như cỏ xanh

Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông

Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm các vì sao

Tận trên cao rất cao những đêm màu

Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít những ngàn khơi

Mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi

Ngày hôm qua như giấc mơ

Trôi rất nhanh những âm thanh buồn

Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn

Ngày hôm nay em hiển nhiên trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện

Ðể ngàn năm em nhớ anh khôn nguôi

Ngày hôm nay anh yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ

Ðầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ

Chuyện tình tôi giống như bao người, nhiều mơ ước cho riêng mình thôi

Buồn man mác tiếng mưa rơi lòng tôi

Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương

Hoàng Hiệp

Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trong về

Mắt đượm tình quê đôi mắt đượm tình quê

Xa xa đoàn thuyền nam buồm căng theo gió xuôi dòng

Bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe cầu hò

Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến trăng

Bến thường một dạ khắng khăng đợi thuyền

Nhắn ai xin giữ câu nguyền trong cơn bão tố

Vẫn bền lòng son

Ơi câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai

Hay là anh bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi

Gởi niềm tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi

Hò ơi, ơi dù cho dù cho bến cắt sông ngăn

Dễ gì chặn được duyên em với chàng

Se mây cho sáng trăng vàng

Khái son nỗi bến cho nàng về anh

Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai

Nơi miền quê xa vắng anh có nghe thấu chăng lòng em

Tình này ta xây đắm nên thủy chung không bao giờ phai

Cây Cầu Dừa

Hàn Châu

[4/4 - Dm]

Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa

Đã lâu lắm rồi em về đi qua cây cầu dừa

Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi đi mà không khéo té như chơi

Môi son má phấn chân guốc cao gót làm sao qua cầu dừa

Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa

Em đã quên em cùng anh quấn quýt bên nhau

Cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng... cười

Thuở thiếu thời vui lắm ai ơi

Em đâu rồi đã bỏ cuộc chơi bỏ anh bơ vơ với cây cầu dừa

Cây cầu dừa nắng sớm chiều mưa

Em bước theo chồng khoe áo hồng bao kẻ đón đưa

Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa

Nhớ giàn bông bí nhớ con ong bầu sớm trưa

Bây giờ em về xa lạ cả người lẫn quê

Bây giờ em về anh buồn với bao kỷ niệm

Cây cầu dừa vẫn là lối đi chung em giờ chân bước thấy mông lung

Cây me trước nhà cây khế sau ngõ nhìn em sao lạnh lùng

Cây Đàn Sinh Viên

Quốc An

Thuận Thiên

Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta

Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca

Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha cất vang cùng lời ca

Đời sinh viên quý cây đàn ghi-ta

Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca

Buông tiếng đàn tang tình tang tính

Hát lên bài nhớ thương, thương mến tình đồng hương

Đời sinh viên sống trong tình bạn thân

Khi thấy anh buồn tôi nâng phím đàn, tính tang tính tình tang

Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó

Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên

Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa

Khi nghe tiếng guitare ta nhớ năm nào,

Thức suốt đêm dài trong những ngày thi đến

Giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều

Giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi-ta...

Cha Yêu

Quốc Vượng

| 4/4 | Rock ballad / ballad

Một chiều lang thang mình tôi bước âm thầm

Đường về hôm nay đã vắng bóng cha

Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa

Cha yêu ơi mình con trong mưa

Giờ naỳ ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa

Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm

Ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên

Đến phúc cuối cầm tay cha yêu

Mong bao con phải thương yêu nhau

Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời

Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó

Khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày

Giờ còn đâu nữa ngọt ngào thơ ấu

Cuộc đời ai biết đâu ngày mai

Con không quên năm tháng bao la tình cha

Dang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng

Người là ánh sáng rọi đường con bước

Cha ơi mãi không quên tình cha

Chân Tình

Trần Lê Quỳnh

[4/4 - F#m] Latin Rock

Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay

Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh

Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai

Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em

...đang nhìn về anh

Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông

Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh

Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông

Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em

... riêng chờ đợi anh

Như chưa từng có những phút lìa xa

Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa

Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em

Như anh được sống giây phút đầu tiên

Có em tận đến những giây cuối cùng

Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.

Chàng

Phương Uyên

Cô đơn một mình chiếc bóng.

Em mong xa ngàn khốn khó, buồn đau.

Không gian ngập chìm bóng tối

Sao anh không là ánh sáng đời em?

Đêm nay tìm về quá khứ.

Em trong vòng tay ấm áp, của anh.

Trên cao trời sao lấp lánh

Ta trao nụ hôn đắm đuối tình say.

Chàng là phút yêu đương nồng nàn lấp hết ưu tư đời em.

Chàng là cánh tay thiên thần, xóa tan ngàn cơn giông tố.

Rồi chàng đã ra đi thật rồi, thế giới như đang ngả nghiêng.

Nhìn vào cõi em đi về, tơ buồn giăng muôn lối.

La la la…….

Chạnh Lòng

Thanh Sơn

Hôm qua anh đến nhà em

Qua cây cầu nhỏ là tới bến đò

Trước nhà phủ trắng hoa cau

Con chim nó đậu hát điệu quê hương

Lâu rồi vẫn nhớ vẫn thương

Nghe xao xuyến lạ dạt dào yêu thương

ĐK:

Nhà em mái lá đơn sơ

Trưa hè câu hát ầu ơ ví dầu

Nhà anh cách mấy nương dâu

Cây cau trước ngõ vườn trầu vây quanh

Mong cau trầu lớn thật nhanh

Để anh mang đến, xin hỏi cưới em

Hôm nay anh đến nhà em

Cha em ngủ võng mẹ em ngủ giường

Đâu rồi? Chẳng thấy em đâu?

Anh lên tiếng hỏi đâu rồi em đâu?

Em vừa mới bước sang sông

Anh như chết lặng nghe buồn mênh mông.

Em về hạnh phúc nhà chồng

Riêng anh ôm nỗi sầu thương tím lòng ... !!!

Chị Tôi

Trần Tiến

Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong

Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không

Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Ðông í a

Chị tôi chưa lấy chồng.

Thời con gái lưng ong có bao người thầm mong theo

Mẹ dục con gái yêu lấy chồng đi

Chị thương hai đứa em thương mẹ già con đau í a

Chị tôi chưa lấy chồng.

Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây

Chị lại lo các em chuyện chồng con

Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thương í a

Chị tôi chưa lấy chồng.

Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông qua

Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông

Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn í a

Chị cũng muốn lấy chồng.

Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu

Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa

Hàng cau đâu trái cau bao lá trầu buồn rơi theo

Chị tôi chưa lấy chồng.

Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm

Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô

Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu thương nhớ mêng mông

Chị ơi sao vẫn chưa lấy chồng.

Chị tôi chưa lấy chồng...

Chị Tôi

Trọng Đài

Đoàn Thị Tảo

*

Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo

Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh

Ngày chị sinh, trời cho làm thơ

Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở

Cho làm câu hát để người lý lơi

Ngày chị sinh, trời cho làm thơ

Vấn vương với sợi tơ trời

Tình riêng bỏ chợ

Tình người đa đoan.

(Repeat * three times)

Chia Tay Hoàng Hôn

Thuận Yến

Hoài Vũ

Anh phải về thôi, xa em thôi

Hoàng hôn yên lặng cũng theo về

Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc

Mà lời từ biệt chẳng lên môi

Anh phải về thôi xa em thôi

Hàng cây hò hẹn chỗ em ngồi

Hoa khế rụng kín ngăn lối nhỏ

Để  lòng ta xao xuyến bồi hồi

Chia tay em chia tay hoàng hôn

Chia tay em chia tay hoàng hôn

Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ

Anh mang theo về con tim cô đơn

Chia tay em chia tay hoàng hôn

Chia tay em chia tay hàng cây

Gửi lại cho em trái tim thắp lửa

Gửi lại cho em một nửa vầng trăng.

(nhac...)

(Hát lại từ đầu)

Chia Tay Tình Đầu

Nguyễn Ngọc Thiện

Người yêu hỡi xin dấu lệ sầu khi chia tay tình đầu

Dù xa cách như những ngọt ngào ta quen nhau ngày nào

Còn đâu đó trên phố hẹn hò, còn in dấu phong kín một đời

Cười lên đi người yêu dù lòng ta nát tan...

Tình yêu đó như phép nhiệm mầu, cho ta qua từng ngày

Tình yêu đến như sóng dịu dàng, ta yêu nhau nồng nàn

Tình như gió bay đến tình cờ để muôn kiếp khô héo đợi chờ

Người yêu ơi tình yêu ta là cơn đau cuối cùng!

Lần cuối xin dấu xót xa để trái tim bớt băng giá

Rượu nhắp trong phút chia tay sao cay đắng

Lần cuối không nói xa cách sợ ướt đôi mắt nhung nhớ

Ðường phố trong phút chia ly cúi đầu...

Chiếc Áo Bà Ba

Trần Thiện Thanh

Chiếc áo bà ba trên giòng sông thăm thẳm

Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh

Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ

Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời

Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ

Thương lắm câu hò kêu gọi khách sang sông

Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi

Người thương ơi em vẫn đợi chờ.

ĐK:

Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần

Về Sóc Trăng một ngày ca điệu lâm thôn

Đàn én chao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều

Về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu

Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba

Em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm

Qua bến Bắc Cần Thơ

Nhớ kỷ niệm xưa nông xuồng đêm trăng tỏ

Em gái Ninh Kiều tóc dài chấm lưng thon

Đất nước mình đây dẫu xuồng ghe bé bỏng

Mà không thôi nhớ thương nên đầy vơi.

Dẫu qua đây một lần

Nói sao cho vừa lòng

Nói sao cho vừa thương.

Chiếc Vòng Cầu Hôn

Trần Tiến

Một sớm yên lành một người lính rời xa quê nhà

mang theo chiếc vòng tay cầu hôn

Tỏa sáng dịu dàng, một khúc tình ca đợi chờ

theo anh theo anh trên những con đường xa,

ru anh ru anh trong những đêm vời xa vời xa

Vòng tay cầu hôn tình yêu của em

Lung linh trên cao vầng trăng dịu êm

Tỏa xuống ngọn núi người lính yên ngồi

Ra đi mang theo mối tình đầu tiên

Anh yêu cao nguyên cao nguyên đầy gió

Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai

Một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng

Bâng khuâng trên trên tay chiếc vòng cầu hôn

Bâng khuâng trên tay mối tình đầu tiên

Gọi anh gọi anh cao nguyên đầy gió

Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai

Một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng

Ai mang trên tay chiếc vòng của em

Em yêu cao nguyên cao nguyên đầy gió

Quê hương mênh mang điệu sáo buồn thương

Từng đêm nằm mơ thấy bóng anh về

Bâng khuâng trên tay chiếc ṿòng của em

Em trong tay anh mối tình dịu êm

Chiều Xuân

Ngọc Châu

Có một chiều, chiều xuân như thế

Nắng ngập tràn hồn em ngất ngây

Mùa xuân, tình xuân

Có bao giờ chân trời xanh thế

Như mắt em lần đầu gặp anh

Má em hồng hoa đào tươi thắm

Như tình yêu, như mùa xuân đến

* (2 times)

Mỗi khi xuân về làm hồng môi em

Nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ

Đến bên em ngồi, thì thầm khẽ hát

Câu tình yêu ơi chiều xuân

(Repeat from beginning)

Chim Sáo Ngày Xưa

Nhất Sinh

*

Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều

Nhìn em đi qua cuối xóm, làn tóc mây bay má ửng hồng

Chiều nay theo em anh bước, bước bên em trên con đường làng

Nhìn em anh như muốn nói: "Này cô bé kia chờ anh đi cùng!"

Ô hay, Anh này kỳ ghê, người ta đi về, chung đường thời kệ người ta

Cớ sao em vội đi mau, để khi ngoảnh lại nhìn nhau em thẹn thùng

Em ơi! đường về còn xa, để anh đưa về, đưa về anh chẳng tính công

Dẫu mai em có lấy chồng, anh xin làm người, làm người đưa sáo qua sông!

**

Thời gian trôi đi nhanh quá, tiếng yêu tôi chưa kịp xếp vần

Một ngày kia lũy tre cuối xóm, chẳng thấy em chiều nay đi về

Hỏi ra mới hay chim sáo đã sang sông sáo đi lấy chồng

Còn đâu những chiều theo bước, giờ chỉ có anh lẻ loi đi về ...

Ai đem chim sáo sang sông, để cho chim sáo sổ lồng, sổ lồng bay xa

Sáo bay bỏ lại mình ta, bơ vơ một nẻo, xa xăm đi về

Sáo ơi! Bây chừ ngồi đây chờ ai ai chờ, thôi rồi hết đợi hết trông

Trách cho số kiếp bọt bèo, duyên kia chẳng đặng, thì đành nhìn sáo sang sông!

Trách cho số kiếp bọt bèo, duyên kia chẳng đặng, thì đành nhìn sáo sang sông!!!

(Dẫu mai em có lấy chồng, anh xin làm người, làm người đưa sáo qua sông!!!)

Cho Anh Ngủ Trong Trái Tim Em

Bảo Chấn

Lung linh tia nắng sớm mai.

Em xinh như những đoá hoa rạng ngời dịu dàng đường phố như những ngày xuân mới.

Bên anh em thấy rất vui.

Ngày hè dù nắng trưa oi nồng nhẹ cầm bàn tay anh vô cùng bối rối.

Kìa những cơn mưa giông đầu hè

Tươi mát bao nẻo đường rụt rè những cơn mưa cho người mới yêu.

Kìa những đám mây trắng bay thật cao.

Phố vẫn đông vui như ngày nào.

Nhớ chi bao kỷ niệm buồn cũ.

Em xin hãy là tia nắng của anh.

Xin hãy là mưa mát về đêm cho ngủ trong trái tim em.

Cho Bạn Cho Tôi

Lam Trường

Ngày xưa thật nghe hồn nhiên

Là tôi mộng mơ thần tiên

Trong ánh nắng ấy ấm áp của tình bạn thân

Ngày xưa phượng rơi đầy sân

Đàn ca hồn tôi nhẹ lâng

Biết đâu mai đây, là nơi tôi đến

Khi người trao niếm tin

Đưa bàn tay lên trái tim mình

Cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát

Đk:

Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi

Tình yêu còn mãi trong trái tim này

Để cuộc đời, còn mãi bao nhiêu niềm vui

Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi

Tình yêu còn mãi trong trái tim này

Từng nụ hoa, còn đẹp mãi có nhau trong đời.

Cho Em Lời Cuối

Trường Huy

Nói một lời, lần cuối với em người ơi

Sao anh yêu quay gót xóa tan bao giấc mộng

Ngày xưa đó tình nồng

Giờ đây mất anh rồi

Người yêu hỡi vì sao quên hết chuyện tình xưa

Khóc thật nhiều người cũng không quay về đây

Em cô đơn ngơ ngác anh không câu giã từ

Thì vương vấn làm gì

Người yêu quá vô tình

Thà anh nói cùng em sao mình lìa xa

Em yêu anh yêu anh nồng thắm nhưng nay đành quên đi bao đi bao ngày tháng bên nhau vì câu yêu thương khi xưa trao em giờ dành cho người tới

Xin cho em cho em lời cuối chia tay rồi ta xa nhau xa nhau rồi trái tim em còn biết bao biết bao cô đơn

vì mình mất nhau trong đời

Cho Em Một Ngày

Dương Thụ

Cho em một ngày, một ngày thôi

Một ngày không khắc khoải chờ đợi

Một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tủi

Một ngày không tê tái heo may

Cho em một ngày, một ngày thôi

Một ngày không có đêm vời vợi

Một ngày đôi chân, đôi chân không mệt mỏi

Đường về không có lá thu rơi

Là một ngày anh đến không trễ hẹn cùng em

Một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên

Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn

Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng

Là một ngày anh đến như ước nguyện của em

Một ngày mưa reo hát như tiếng cười của anh

Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn

Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng

(Repeat from beginning)

Là một ngày anh đến... (4 times)

Chờ Phone Của Em

Hoài An

Một mai trời đông sớm rét căm tâm hồn

sương giăng trên cỏ hoang lối em về

Chờ anh chờ anh đó câu ca nghe rất buồn

đôi chân thật bơ vơ giữa phố phường

Ah .... ha ...

Con tim nghe bồi hồi,

Tìm kỷ niệm khắp lối với anh những ước hẹn

Đêm chia tay nước mắt, ngày dài nào khuất lấp tình anh

ĐK :

Chờ fone của anh khi màn đêm xuống

Chờ fone của anh khi trời hừng đông

Đường phố nhớ tiếng anh cười trong nắng

khi ngày xưa ta còn nhau

Chờ fone của em lời ru tình yêu

Chờ fone của em cho đời bình yên

Dường như ước mơ chỉ là mơ ước

Em về đây trên lối xưa

Chờ fone của anh thắp hồng ngọn nến

Chờ fone của anh xua màn đêm tối

Tình yêu đã qua vẫn về trong giấc mơ êm đềm

Hỡi người ơi ...

Cho Tình Yêu Bay Lên Bồng Bềnh

Nguyễn Cường

Khi mặt trời thức dậy, trái tim em lại hát tình ca

Khi mặt trời thức dậy, trái tim em lại hát về anh

Bằng lời nắng sớm tinh khôi mặt trời

Bằng lời gió sớm cao nguyên voì vợi

Bằng lời mây trắng, mây là em

Cho tình yêu bay lên bay lên bồng bềnh.

Khi mặt trời thức dậy, trái tim em lại hát tình ca

Khi mặt trời thức dậy, trái tim em lại hát về anh

Bằng lời nắng sớm tinh khôi mặt trời

Bằng lời gió sớm cao nguyên vời vợi

Bằng lời mây trắng, mây là em

Cho tình yêu bay lên bay lên bồng bềnh.

Anh có nghe lời hát ban mai gọi

Anh có nghe lời trái tim em gọi.

Từng phút từng giây từng ngày

Rồi khóc rồi thương vẫn lạ

Lời của suối vắng KônkRông hẹn hò

Lơi của nuớc mắt trong mưa đợi chờ

Lời mây trắng, mây là em

Cho tình yêu bay lên bay lên bềng bềnh.

Khi mặt trời thức dậy, trái tim em lại hát tình ca

Khi mặt trời thức dậy, trái tim em lại hát về anh

Bằng lời nắng sớm tinh khôi mặt trời

Bằng lời gió sớm cao nguyên vời vợi

Bằng lời mây trắng, mây là em

Cho tình yêu bay lên bay lên bồng bềnh.

Anh có nghe lời hát ban mai gọi

Anh có nghe lời trái tim em gọi.

Từng phút từng giây từng ngày

Rồi khóc rồi thương vẫn lạ

Lời của suối vắng

KônkRông hẹn hò

Lơi của nuớc mắt trong mưa đợi chờ

Lời mây trắng, mây là em

Cho tình yêu bay lên bay lên bềng bềnh.

Cho Tôi Yêu

Hoàng Đạm - Hoàng Yến

Đã từ lâu rồi, tôi yêu màu áo trắng

Màu áo trinh nguyên, thuở hai buổi đến trường

Và từ lâu tôi, yêu màu mực tím thân thương

Gợi cho tôi nhớ, một thuở ngây thơ

Mỗi lần tan học, tung tăng tà áo trắng

Đàn bướm xinh xinh, lượn bay ngập sân trường

Ngày hè sang, trao nhau giòng lưu bút vấn vương

Kỷ niệm đẹp êm trở về bồi hồi bâng khuâng

ĐK1:

Cho tôi yêu, hàng cây trước lớp nắng vương vàng hoe.

Cho tôi yêu, đường đi đến lớp bóng cây ngả che

Cho tôi yêu, hành lang êm lối, bước chân thầy cô

Cho tôi yêu, từng viên phấn trắng với bao mộng mơ

(Trở lại từ đầu)

ĐK2:

Cho tôi yêu, kỷ niệm trong sáng với bao bạn thân

Cho tôi yêu, từng trang sách mới đi qua đời tôi

Tôi không quên, giọng thầy cô thiết tha cho tuổi thơ

Tôi không quên, một đôi mắt đã cho tôi ngẩn ngơ

Chồng Xa

Võ Thiện Thanh

Dậy đi em, đừng ngủ dây dưa

Dậy ra coi, giàn mướp ra hoa

Má ơi, lấy khăn cho bậu thắm cơn buồn

Người ta đi, về miết nơi xa

Tìm tương lai hạnh phúc xa hoa

Cớ sao, cớ sao, em còn nhớ thương ai

Dậy đi em, đừng ngủ dây dưa

Dậy ra coi, trời nắng lên chưa

Nắng lên, má lom khom giặt áo sau vườn

Dậy đi em, đừng ngủ dây dưa

Chạy ra coi từng luống rau thưa

Má đang, má đang, phơi dùm áo cho em

Dậy ra coi lòng hết đau chưa

Kệ người ta đừng có hay mơ

Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ

Dậy đi mua đồ nấu canh chua

Về cho ba mày bữa cơm trưa

Cớ gì mà nằm buồn thỉu, buồn thiu

Chợt Nghe Bước Em Về

Quốc Vượng

** Xin cho ta phút giây bình yên **

** Một mai khi em xa mãi **

** Với con tim hạnh phút như hôm nào **

Khi cơn mưa chiều nay dừng chân, ghé qua mang theo nỗi nhớ

Từng giọt mưa đón bước chân em qua ngất ngây cỏ hoa

Em mênh mang ghé ngang đời ta, để cơn mưa thôi buốt giá

Nói cho ta ngàn tiếng yêu ban đầu

Heo mây cơn gió thu vươn trong mắt em khi chiều nắng tàn

Từng nụ hôn ngớt môi mềm tan vào trong gió mênh mang

Mong manh như khói mây em như cánh hồng dịu dàng giữa trời

Ngồi chợt nghe bước em về khó quên thôi hết mong chờ

*Đoạn 2*

Mênh mông như mùa thu, hàng cây gió lây xon xao tình nhớ

Và từng chiều mưa đến, ngỡ như chân em bước ngang ngoài hiên

Xin cho ta phút giây bình yên, một mai khi em xa mãi

Với con tim hạnh phút như hôm nào

Heo mây cơn gió thu vươn trong mắt em khi chiều nắng tàn

Từng nụ hôn ngớt môi mềm tan vào trong gió mênh mang

Mong manh như khói bay em như cánh hồng dịu dàng giữa trời

Ngồi chợt nghe bước em về khó quên thôi hết mong chờ!!!

Chuyện Ba Người

Quốc Dũng

Một người đi với một người

Một người đi với nụ cười hắt hiu

Hai người vui biết bao nhiêu

Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn

Giữa đường cơn gió lặng thinh

Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao

Ba người chẳng biết làm sao

Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn

Bởi lòng đã trót nặng thương

Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua

Người đi vui với một người

Biết chăng một người đang cười mà đau

Dù sao cũng mối duyên đầu

Dù sao em cũng qua cầu là xong

Bây giờ chẳng biết làm sao

Lẽ nào ngặp lại lẽ nào làm ngơ

Nhà anh một bức tường thưa

Chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua

Để nghe được tiếng anh cười

Để nghe tôi rót một hơi thở buồn

Chuyến Đò Quê Hương

Vy Nhật Tảo

Anh còn nhớ con đò xưa

Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy

Mùi hương, cây trái chín trong vườn

Anh còn nhớ lũy tre làng

Hàng dừa nghiêng mình đong đưa

Đường vào nhà em

Vàng tia nắng thưa

Anh còn nhớ mái đình xưa

Ngôi đình xưa ê a giọng hát

Gọi ve, bắt bướm những trưa hè

Chim đủ cánh, chim xa đàn

Chiều nào anh chợt sang sông

Về nơi phố đông,

Lòng em ngẩn ngơ ngàn nỗi nhớ

Nỗi nhớ mong, cùng anh tay trong tay

Ghé bến sông xưa, gọi chung con đò

Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh

Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên lành

Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về cội nguồn xưa

Chuyến đò quê hương vẫn neo trong tim mỗi cuộc đời

Chuyện Hẹn Hò

Trần Thiện Thanh

Hẹn chiều nay mà sao không thấy em

Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe lạnh thêm.

Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh?

Em không lại anh nhủ lòng sao đây?

Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em.

Áo ai xanh hờ hững đi vào đêm.

Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sầu

Em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau.

DK:

Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng

Để thêm hồng đôi má thắm giai nhân.

Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó,

Sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh.

Hay tại ngày hôm kia em gần khóc

Anh lại vụng về quên lau mắt thu mưa.

Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé

Để anh buồn như anh chàng làm thơ.

Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không?

Biết yêu em là biết nghe chờ mong.

Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay,

Nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai

Chuyện Hoa Tigôn

Anh Bằng

TTKH

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn

Nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn

Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc

Tôi chờ người đến với yêu thương

Người ấy thướng hay vuốt tóc tôi

Thở dài khi thấy tôi hay cười

Bảo rằng hoa sáng như tim vỡ

Anh sợ tình ta cũng thế thôi

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi

Từ mùa thu trước rất xa xôi

Đến nay tôi hiểu thì tôi đã

Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

ĐK:

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng

Trời hỡi người ấy có buồn không

Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ

Tựa trái tim phai tựa màu hồng

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi

Từ mùa thu trước rất xa xôi

Đến nay tôi hiểu thì tôi đã

Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng

Trời hỡi người ấy có buồn không

Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ

Tựa trái tim phai tựa màu hồng.

Chuyện Tình Của Biển

Thanh Tùng

(Slow Surf) [4/4 - F]

Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ

Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...

Và gió, gió hát thật hay

Và mây, mây trôi thật hiền

Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...

Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe

bài hát có đôi câu chuyện buồn

Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe

bài hát có những niềm vui thật vui

Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,

bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài

Rôì một ngày em vắng, biển nhớ mong ai

biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...

1. Ôi ngày xưa ngày xưa, lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa...

--0o0--

Ngày ... (lại từ đầu ...)

2. Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu!

Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển

Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể ... em ... nghe.......

Chuyện Tình Hoa Muống Biển

Hoàng Phương

(nhạc dạo.....)

Em đến thăm anh mùa vui bên biển

Nụ hoa muống biển rung rinh rung rinh

Chao sóng vỗ về chào em chào em

Làn gió mát ru, triền sóng hát ca

Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về

Anh kể chuyện tình về biển em nghe.

Thuở loài người có tên trước biển

Và không ai gọi biển như bây giờ

Có chàng trai tên Biển

cùng yêu thương cô Muống chân tình

Biển mải mê khơi tìm luồng cá

Con nước vô tình cuốn biển trôi xa!

Muống âu sầu rồi chết bên bờ

Đời gọi tên từ đó loài hoa, loài hoa muống biển

Đời gọi tên từ đó:

bông hoa trắng xinh xinh, nhụy hoa buồn tim tím

Mùa xuân không về phố bao giờ!!!

Để đêm đêm nghe biển ru bóng dừa ...

(lại từ đầu)

Mùa xuân không về phố bao giờ!

Mùa xuân không về phố bao giờ!

Để đêm đêm nghe biển thức vọng về ...

Để đêm đêm nghe biển thức vọng về ...

Có Em Tuyệt Vời

Quốc Vượng

Cô em xinh đẹp như hoa thắm

Rong chơi trên đường vui gót chân

Ði ngang qua mà sao không thấy

Anh đây đang nhìn chăm chú theo

Anh mong cho làm sao được biết tên em

Dù chẳng thân quen với nhau

Em ơi hãy chờ anh theo với

Vui chơi trên đường ta có đôi

Em xinh như nàng tiên tươi thắm

Bên em anh chợt quênt tháng năm

Anh luôn mong gần em mãi mãi không rời

Ðời sẽ vui vì có em

Rồi em đã đến bên ta thật gần

Hồn ta ngây ngất tiếng yêu nồng cháy

Tình ta như gió bay trên khung trời

Thần tiên yêu dấu có em tuyệt vời

Cô Hàng Nước

Vũ Minh

Hát theo điệu Cò Lả cung Sol Majeur:

Anh còn, còn có mỗi, mỗi cây đàn

Anh đem, đem bán nốt

Anh theo, theo cô hàng, hàng chè xanh

Tình tính tang, tang tính tình

Cô hàng rằng, cô hàng ơi

Rằng có biết, biết cho chăng?

Rằng có biết, biết cho chăng?

Moderato

4/4

Lẳng lặng mà nghe tôi nói đôi lời

Tôi kể rằng:

"Đầu làng Ngủ Xá có nàng

Một nàng bán nước chè xanh

Người đâu trông mà duyên dáng

Và cô em chừng đôi tám

Miệng cô như là hoa

đóa hoa thật tươi

trông càng say đắm

Mắt cô đưa tình

khiến bao chàng trai

ngất ngây vì cô

mỗi khi qua hàng

Hò ơi! hò ơi

Ðôi mắt nhung huyền

Ơi! hỡi nàng hàng xinh xinh ơi!

Má lúm đồng tiền trông duyên ghê

Làm ta say đắm bao tháng ngày

Chiếc áo nhuộm màu nâu non a

Với dáng người  nàng thon thon a

Làm ta say đắm bao ngày tháng

Vì em xinh quá xinh là xinh

Nàng ơi anh đã yêu nàng

Quyết chí cùng nàng nên duyên a

Bỏ lúc vì nàng thâu đêm

Rồi đây, rồi đây anh sẽ về

Nói với cùng mẹ cha anh a

Sẽ tới hỏi nàng cho anh a

Cùng nhau chung sống trong mộng thắm

Cùng nhau chung sống bao ngày xanh

Hò ơi!

mẹ tôi nói rằng

"Quyết chí hỏi vợ cho con a

Quyết chí tìm nàng dâu ngoan a

Nàng dâu đôi má dám nắng hồng

Quyết chí giạm vợ cho con a

Quyết chí tìm nàng dâu ngoan a

Làm sao cho xứng đôi vừa lứa

Làm sao cho xứng đôi vừa đôi"

Nàng ơi! anh đã mơ rằng

Đám cưới vợ chồng đôi ta a

Khắp xóm cùng làng ra xem a

Người ra xem đứng rồi nói rằng:

"Đám cưới thật là to ghê a

đám cưới thật là xinh đôi a"

Người ta cầu chúc chú rể mới

Cùng cô dâu sống đến bạc đầu

Rồi ngày ngày qua xa vắng quán hàng

Lúc trở về, trở về để kiếm cô nàng

Cùng nàng chắp mối tình xưa

Thì em đã rời nơi ấy

Để cho quán hàng lạnh lẽo

Ơi! hỡi ơi! nàng ôi!

Biết cho lòng anh

đã bao năm trước

anh đã yêu nàng

đến bây giờ đây

biết đâu tìm em

ơi! ời ơi nàng!

Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội

Trần Quang Lộc

Tô Như Châu

[4/4 - A] Andante

*

Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ

Từ độ người đi thương nhớ âm thầm

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm

Có phải em mùa thu xưa

**

Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn

Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Ngày sang thu anh lót lá em nằm

Bên trời xa sương tóc bay

***

Thôi thì có em đời ta hy vọng

Thôi thì có em sương khói môi mềm

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Nghe đâu đây lá úa và mi xanh

Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát

****

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi

Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Nghìn năm sau ta níu bóng quay về

Ơi mùa thu của ước mơ

(Repeat ** *** ****)

Nghìn năm sau ta níu bóng quay về

Ơi mùa thu của ước mơ

Bản nhạc có nốt

Cô Tấm Ngày Nay

Ngọc Châu

[4/4 - C]

Quê Hương chốn thanh bình có bầu trời xanh thắm xanh.

Đồng lúa thẳng cánh cò bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ

Em ra chốn đô thành xa rời vòng tay mẹ yêu

Từ nay giữa chốn phồn hoa xa rời cánh diều mơ ước hôm nào

Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ

Nhớ thương những lời mẹ ru những đêm trăng rằm sáng trong.

Mơ ước thành cô Tấm ngày xưa sớm hôm không ngại gian khó.

Tiếng chim oanh vàng thiết tha

Em ra chốn đô thành mong thành cô Tấm ngày nay

Từ nay giữa chốn phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào

Cỏ Xót Xa Đưa

Trịnh Công Sơn

Trên đời người trổ nhánh hoang vu

Trên ngày đi mọc cành lá mù

Những tim đời đập lời hoang phế.

Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê

Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ

Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa.

Người đã đến và người sẽ về bên kia núi

Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời.

Còn lại tiếng cười khóc giữa đời.

Dưới ngọn đèn một bóng chim qua

Giữa đường đi một người đứng gọi

Có biết gì về ngày chưa tới.

Những ngày ngồi rủ tóc âm u

Nghe tiền thần về chào bóng lạ

Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu.

Cõi Bình Yên

Quốc Dũng

Xin em chớ thả hồn cuối trời mây

Như đang đắm chìm vào cõi mê say

Xin em chớ tin cuộc sống phô bày

Luôn luôn trông đợi vào những đổi thay

Mong em hãy tìm một chốn bình yên

Bên con nước bềnh bồng ánh sao đêm

Khi trăng với thơ lặng lẽ đi tìm

Môi ai hôn nhẹ làn tóc dịu êm

Đời vui thế thôi khi gieo hạt tiếng cười

Dệt niềm tin mới bên hạnh phúc cao vời

Anh mong có một ngày sống gần em

Khi em thấy đời vẫn những con tim

Khi em muốn quên mọi nỗi ưu phiền

Ru em đi vào từng giấc ngủ yên.

Cố Quên Ðược Ðâu

Đức Trí

Những đêm mưa nằm đây khóc một mình,

Nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn.

Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều

nhưng giọt nước mắt chưa vơi.

Biết xa nhau là em sẽ đau buồn,

Thế sao không chờ nhau cuối con đường

Ðường dài mãi sao bóng anh không quay lại,

Tan nát tim em bao buồn đau.

Hứa thât nhiều, quên thât nhiều,

Đôi khi trách nhau có được đâu.

Ðến một lần, xa môt đời

Nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau.

Những đêm mưa nằm đây khóc một mình,

Nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn.

Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều

nhưng giọt nước mắt chưa vơi.

Biết xa nhau là em sẽ đau buồn,

Thế sao không chờ nhau cuối con đường

Ðường dài mãi sao bóng anh không quay lại,

Tan nát tim em bao buồn đau.

Con Gái

Ngọc Lễ

Con gái nói có là không

Con gái nói không là có

Con gái nói một là hai

Con gái nói hai là một

Con gái nói ghét là thương

Con gái nói thương là ghét đó

Con gái nói giận là giận yêu

Con gái còn yêu là còn giận

Đừng nghe những gì con gái nói

Đừng nghe những gì con gái nói

Con gái nói nhớ là quên

Con gái nói quên là nhớ

Con gái nói buồn là vui

Con gái nói vui là buồn

Con gái nói không biết ghen

Là ghen như điên đấy nhé

Con gái nói không biết yêu

Là yêu đến quên đường về

Đừng nghe những gì con gái nói

Đừng nghe những gì con gái nói

Hãy nhìn vào đôi mắt em đây

Hãy nhìn vào tận trái tim này

Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây

Anh sẽ hiểu được trái tim em

Trời có lúc nắng lúc mưa

Trời có lúc mưa lúc nắng

Con gái có lúc hiền như nai

Con gái có khi như bà chằng

Trời vẫn cứ nắng cứ mưa

Con gái lúc mưa lúc nắng

Con gái thế đấy bạn ơi

Mà sao con trai các anh theo dài dài

Đừng nghe những gì con gái nói

Đừng nghe những gì con gái nói

Hãy nhìn vào đôi mắt em đây

Hãy nhìn vào tận trái tim này

Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây

Anh sẽ hiểu được trái tim em.

Con Gái Đôi Mươi

Quốc Hùng

Em, người con gái đôi mươi

Má thắm em tươi cười

Em thường mơ ước nhìn xa xôi

Tơ lòng vương vấn tình yêu trôi

Em, người con gái hiền xinh xinh

Rất thích hay vui đùa

Em thường giả dối làm nghiêm trang

Bao chàng say đắm vì yêu em

Lòng em rộn rả

Chuyện yêu thật nhiều

Dù em giả dối

Dù em lạnh lùng

Bao chàng say đắm vì yêu em

Bao chàng ngây ngất vì tên em

Rồi tình yêu đến

Với em , với em thật gần

Rồi em vương vấn

Rồi em chảng cần

Bao chàng chua xót vì yêu em

Bao chàng rơi rớt tình em

Tên em người con gái đôi mươi

Cơn Mơ Hoang Đường

Vũ Quốc Việt

Đêm nay em về, lòng bỗng vui hơn lúc nào

Hoa rơi bên thềm, lòng ngổn ngang những đón chào

Anh ơi phải chăng anh còn đâu đó

Xin con tim buồn đừng vỡ tan theo tháng ngày

Đôi môi mong chờ đừng dối gian trong lúc này

Này người yêu ơi người còn nhớ hay quên, người còn nhớ hay quên

Người về trong đêm nay hay cơn mơ quá giấc

Mộng đời nghe thênh thang ôi đam mê chất ngất

Giật mình ngu ngơ sau cơn mơ, còn lại em với đêm

Hẹn hò cho ai đây sao riêng em vẫn nhớ

Đợi chờ anh xa xăm nhưng trong em cứ ngỡ

Hóa ra ta về giữa cơn mơ hoang đường

Cơn Mưa Hoang Dã

Trần Lập

Cuộc đời hoang sơ cằn khô cơn mơ

Chờ mong cơn mưa qua

Em đến gió mát từ miền xa xôi

Em xóa cơn khát cồn cào trong tôi

Em như cơn mưa lạ

Hiến dâng mưa đến trong đời

Tưới mát cho mảnh đất khô

Và từng ngày, từng ngày em trao cơn mưa

Bàn tay năm ngón xin mong chờ em từng cơn khát

Rồi từng chiều, từng chiều mong chờ em gầy đôi vai

Cơn mưa hoang dã anh chờ em trọn một đời

Cơn mưa hoang dã anh chờ em trọn một đời

*

* *

Một đời hoang vu màu xanh ít thấy

Bờ môi khô trông mong

Em đến gió mát từ miền xa xôi

Em xóa cơn khát cồn cào trong tôi

Em như cơn mưa lạ

Hiến dâng đôi mắt xanh màu

Đôi mắt xanh màu ước mơ

Và từng ngày, từng ngày em trao cơn mưa

Bàn tay năm ngón xin mong chờ em từng cơn khát

Rồi từng chiều, từng chiều mong chờ em gầy đôi vai

Cơn mưa hoang dã anh chờ em trọn một đời

Cơn mưa hoang dã anh chờ em trọn một đời

*

* *

Và từng ngày, từng ngày em trao cơn mưa

Bàn tay năm ngón xin mong chờ em từng cơn khát

Rồi từng chiều, từng chiều mong chờ em gầy đôi vai

Cơn mưa hoang dã anh chờ em trọn một đời

Cơn mưa hoang dã anh chờ em trọn tình yêu

Cơn Mưa Lao Xao

Nguyễn Ngọc Thiện

Nắng còn nơi đâu

Xin đến xóa tan đêm sầu

Có hạt mưa bay

Vương mãi trên bờ mi ai

Con mưa lao xao

Đến bên giòng đời thì thào

Ta về nghe mưa khát khao

Bao năm qua đi

Ngỡ như mộng về thầm thì

Giọt mưa rơi rơi ướt mi

Ngày xưa có nhau trong đời

Là đôi cánh chim tung trời

Ước mơ ôi sao đầy vơi

Người nay cách xa muôn trùng

Từng đêm gối chăn lạnh lùng

Mưa đến khóc tình cay đắng

Muốn nhờ cơn mưa

Che dấu trái tim tội tình

Lối về trăm năm

Còn ai đi về với ai

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè

Bắc Sơn

Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn

trong cỏi đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng

Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần

biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau

Đôi mắt cậu buồn thiu, phiêu lưu rong chơi những ngày đầu hè ba vá miếng dừa để mòn sương, dãi nắng dầm mưa

Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình

nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm

chợt thèm rau đắng nấu canh

Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ

ghé chốn quê hương xa rời người cất bước ly hương

Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao

Trái bể phiến sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau

Xin sống lại tình yêu đơn sơ,

rong chơi những ngày đầu hè, ba vá miếng dừa để mòn sương, dãi nắng dầm mưa

Xin nắng hạ cội nguồn một mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm

Chợt thèm rau đắng nấu canh ...

Dạ Cổ Hoài Lang - Từ Phu Kiếm

Cao Văn Lầu

Từ là từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phong lên đàng

Vào ra luống trông tin chàng

Năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng

Ôi gan vàng quặn đau í a

Đường dù xa ong bướm

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Ðêm luống trông tin bạn

Ngày mỏi mòn như đá vọng phu

Vọng phu vọng luống trong tin chàng

Sao nỡ phủ phàng

Chàng hỡi chàng có hay

Đêm thiếp nằm luống những sầu tây

Bao thuở đó đây sum vầy

Duyên sắc cầm đừng lạt phai

Là nguyện cho chàng

Nguyện cho chàng đặng chữ bằng an

Mau trở lại gia đàng

Cho én nhạn hiệp đôi í a

Dạ Khúc Buồn

Thái Hùng

Tìm về cõi nhớ ta còn nghe tiếng ai vọng về

Người em yêu hỡi xin đừng quên dù trong phút giây

Và hãy nhớ xin xin nhớ một lời

Rằng em vẫn yêu anh trọn đời

Nhưng cớ sao đôi mình vẫn mãi xa nhau

Thời gian trôi mãi vẫn là anh của em thuở nào

Và em cũng thế chẳng đổi thay và yêu anh đắm say

Tình tan vỡ em khóc thật nhiều giọt nước mắt xót xa trong chiều

Vì chót yêu thương nhiều càng khổ đau thêm

Tình yêu đẹp như vườn hoa hồng thắm

tình cho đắm say vào bao hồn thơ

rồi tình vụt bay về nơi trời xa tựa như cánh chim chôn vào mưa bão.

Ngày em tìm đến rộn vang lời ca

dường nghe thiết tha phủ quanh đời ta

giọt sầu ngày nay nào riêng mình anh

vườn hoa thắm kia đã phai tàn mau, Vì đâu ???

Từ đây em sẽ cố tìm quên ái ân thuở nào

Vòng tay ân ái vẫn còn trong hồn em giá băng

Một lần lỡ xa cách nghìn trùng

Hay biết nói khúc ca tương phùng

Lời thiết tha chỉ còn một giấc mơ qua

Đà Lạt Hoàng Hôn

Minh Kỳ - Dạ Cầm

Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ

Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ

Từng đôi đi trên phố vắng

Bước chân em giữa không gian, hoàng hôn thua màn đêm.

Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông

Hàng cây thẫm màu đèn lên phố phường

Giờ đây hơi sương giá buốt

Biết ai thương bước cô liêu

Người đi trong sương rơi

Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly

khóc tình đầu dang dở

Đêm xuống Than Thở vang cung hờn,

thêm sắt se tâm hồn

Người đi trong bóng cô đơn.

Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ

Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ

Gần nhau, xa nhau mấy nỗi

Hỡi quê hương xứ sương rơi

Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi!

Đánh Thức Tầm Xuân

Dương Thụ

Một ngày mới, một ngày đang tới

Ðóa tầm xuân vẫn ngủ trong hoang dại

Giọt sương trắng, giọt sương tan nắng

Thức dậy đi đóa tầm xuân thơ ngây của tôi

Tầm xuân ơi, tầm xuân ơi!

Em mãi đóa hoa đồng nội

Tươi thắm trong nắng mặt trời

Em mãi mãi bờ cỏ dại

Xanh mướt tháng năm trẻ dại

Em mãi tình yêu của tôi

Một ngày nắng, một ngày xanh nắng

Ðóa tầm xuân cánh hồng như môi cười

Chào em nhé, nụ cười tươi thế

Có gì vui ? Hỡi tình yêu thơ ngây của tôi

Ngày xanh ơi, ngày xanh ơi!

Mây trắng quên bay về trời

Chim hót quên không ngừng lời

Cơn gió quên không ngừng thổi

Ðêm tối quên không trở lại

Mãi mãi tình yêu của tôi

Một ngày nắng, một ngày xanh nắng

Đất Nước

Phạm Minh Tuấn

1.

Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu,

Nghe dịu nỗi đau của mẹ

Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ,

Các anh không về mình mẹ lặng im..

Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi !

Từ thuở còn nằm nôi,

Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa

Lao xao trưa hè một giọng ca dao,

Lao xao trưa hè một giọng ca dao.

Xin hát về người đất nước ơi !

Xin hát về mẹ Tổ Quốc ơi, suốt đời lam lũ..

Thương lũy tre làng bãi dâu bến nước,

Yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay..

Xin hát về người đất nước ơi !

Xin hát về mẹ Tổ quốc ơi, mấy mùa không ngủ

Ngăn bước quân thù phía Nam phía Bắc

Vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con.

2.

Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu,

Nghe dịu nỗi đau của mẹ

Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ,

Các anh không về mình mẹ lặng im..

Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi

Từ thuở còn nằm nôi,

Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa

Lao xao trưa hè một giọng ca dao,

Lao xao trưa hè một giọng ca dao...

Xin hát về người đất nước ơi

Xin hát về mẹ Tổ Quốc ơi, tảo tần chung thủy

Như những câu hò lắng trong tiếng sáo

Đêm lại dặt dìu tiếng mẹ ru con

Xin hát về người đất nước ơi

Xin hát về mẹ Tổ Quốc ơi.. vẫn còn gian khổ

Hạt thóc chia đều dẫu no dẫu đói

Ta vẫn vẹn tình đắng ngọt cùng vui..

Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi !

Sáng ngời muôn thuở khi trăng đã vào cửa sổ đòi thơ...

Đất Nước Lời Ru

Văn Thành Nho

Ru con Mẹ ru con tiếng ru cả cuộc đời

Ru con lời ru cất lên từ ngàn đời

Mẹ Âu Cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa

Lạc Long Quân cùng bao con đi ra nơi biển cả

Ðể đất nước mấi rực rỡ

Một gấm vóc mãi rạng rỡ

Qua bao gian lao Việt Nam ta

Ôi bao yêu thương Việt Nam ta

Ngàn lời ru trong bão giông

Mà ngọt ngào sao câu dân ca

À ơi ơi à ời, à ơi ơi à ời

Ru con Mẹ ru con tiếng ru cả cuộc đời

Ru con lời ru cất lên từ ngàn đời

Biển xanh xanh trời xanh xanh

Cho con bao hy vọng

Rừng xanh xanh dòng sông xanh

Cho con bao hy vọng

Lửa đã cháy ở phía trước

Lửa sáng mãi tình đất nước

Xưa bao cha anh hành quân xa (*)

Nay thêm bao con lại đi xa

Một màu xanh như áo cha

Ðể mẹ lại ru trong bao la

À ơi ơi à ời, à ơi ơi à ơi......Ngọc Anh trình bày

(*) Có bản chép khác :

....Nên bao cha anh hành quân xa

Nay thêm bao con cùng đi xa...

Dấu Chôn Tình Buồn

Quốc Vượng

Kìa mùa thu sang còn đây

Mà anh đã ra đi lãng quên tình em

Tình buồn vương những cành lá

Còn xơ xác nơi đây chợt thân héo gầy

Lòng em hiu hắt băng giá

Những tháng ngày buồn theo những vết chim bay

Anh đã xa thật sao khi bao yêu dấu còn đây

Lòng này đã muốn rời xa

Ðể quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta

Cầu mong anh sẽ hạnh phúc

Còn em mãi phiêu du dấu chôn tình nhớ

Ðành xin yêu mãi mình anh hỡi người

Ðời phiêu lãng để qua kiếp này

Cùng mây gió đi khắp nơi nơi tháng năm dần trôi

Vì sao anh đã quên hết năm tháng

Mà ta đã yêu nhau thật đậm sâu

Ðể em một bóng với những chiếc lá

Rụng rơi héo khô dẫm trên đường về

Còn đâu nữa để tay cầm tay

Còn đâu nữa để chia từng cơn vui buồn

Và trao những chiếc hôn nồng ấm êm đềm

Dẫu Tình Đã Xa

Lê Quốc Dũng

Người yêu hỡi cớ sao hờn dỗi

Để cho khoé mắt vương lệ rồi

Tình như chiếc lá khô vàng úa buồn

Cũng thế thôi.

Ngày anh đến thiết tha vội vã

Vắng anh cô đơn buồn bã

Và anh quay bước quên câu từ giã

Còn đâu nữa những ân tình xưa,

Còn lại những dối gian lọc lừa,

Mình tôi bước trên con đường vắng nhoà

Trong gió mưa.

Ngày mai lỡ nếu ta gặp nhau

Thấy nhau như chưa hề quen

Cười lên che dấu đi bao muộn phiền

Ta lang thang phiêu du rong chơi

Để cho thời gian xua tan đi bao đau thương

Chết theo ngày hoang anh như mây trôi mênh mang

Về nơi quên lãng.

Anh yêu ơi xin anh quên mau

Nếu ta tìm nhau cho nhau thêm bao thương đau,

Nếu anh còn yêu thương tôi

Xin anh quên tôi dấu yêu phai rồi.

Để Gió Cuốn Đi

Trịnh Công Sơn

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Để làm gì em biết không?

Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi

Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông

Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông

Ôi trái tim đang bay theo thời gian

Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười

Để ngậm ngùi theo lá bay

Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi

Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình

Chỉ lặng nhìn không nói năng

để buốt trái tim, để buốt trái tim

Trong trái tim con chim đau nằm yên

Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu

Một sớm mai chim bay đi triền miên

Và tiếng hót vang trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người

Còn cuộc đời ta cứ vui

Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

Đêm Cuối

Ngọc Sơn

Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi

Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời

Nghe thời gian đi qua mau

Nỗi buồn chợt dâng lên cao

Người ơi ! Biết chăng lòng đau

Đường chia đôi ngã xa xôi mịt mùng.

Ngưòi vui duyên mới riêng tôi lạnh lùng.

Khi thuyền rời mang thương yêu

Bỏ lại dòng sông cô liêu

Tội cho khách sang đò chiều

Tình ngỡ chết đuối, cho người quên môi cười

Tàn đêm đau phận người, biết rằng làm sao nguôi

Thôi hết rồi nhìn nhau lần cuối

Nghe trái sầu rụng trong lòng tôi

Dấu tâm sự phút giây lìa đôi

Đừng quên anh nhé ! Hương xưa một thời

Tìm trong dĩ vãng cơn mê gọi mời

Một lần tình yêu ly tan.

Một đời người vui cao sang

Còn tôi khóc duyên muộn màng (bẽ bàng).

Đêm Đông

Nguyễn Văn Thương

Kim Minh

1 .

Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống

Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông

Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời

Cùng mây xám về ngang lưng trời

Thời gian như ngừng trong tê tái

Cây trút lá cuốn theo chiều mây

Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều

Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu

Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu

Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng

Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư

Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng

Gió nghiêng, chiều say

Gió lay ngàn cây,

Gió nâng thuyền mây

Gió reo sầu miên

Gió đau niềm riêng

Gió than triền miên

Đêm đông, ôi ta nhớ nhung

Đường về xa xa

Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương

Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương

Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà

2

Đời như vô tình ta ngao ngán

Non nước thê thảm mang cảnh tang

Thân lãng du cô liêu chán chường

Về đâu giữa trời đông đêm trường

Sầu lên khơi hồn quê lai láng

Ta van gió nhân mưa ngừng than

Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng

Rên rỉ qua không gian buồn mong

Đêm Nay Ai Đưa Em Về

Nhật Ngân

1.

Ðêm xưa tôi đưa em về

Từng đêm khi vui đã tàn

Kề vai ta đi nhè nhẹ

Mình cùng dìu vào trong giấc mơ

Ðêm xưa tôi đưa em về

Đêm xuân không sao vời vợi

Đêm đông mưa bay giăng mờ

Mưa đêm cài sao trên tóc em

2.

Ðêm đêm khi em bên đèn

Ðàn vui nâng niu gót mềm

Giọng ca lâng lâng êm đềm

Dịu sầu ngàn đời cho thế nhân

Em ơi sao em hay buồn

Em ơi sao em hay sầu

Hát mãi khúc hát u hoài

Cho đêm trường vắng thêm lạnh lùng

Điệp khúc:

Nhưng tiếng hát em một chiều buồn ngừng đưa

Mi khép kín môi phai hồng hồn băng giá

Mưa theo gió heo may về

Đưa tiễn em ra đi

Biết khi nào em về

3.

Ðêm nay khi em đi rồi

Đường khuya mưa giăng não nề

Tôi bước những bước âm thầm

Tìm lại đường ngày xưa đã đi

Ðêm nay ai đưa em về

Ðêm nay ai đưa em về

Xin cho mưa thôi giăng mờ

Cho em tìm đến không lạnh lùng

Đêm Thành Phố Đầy Sao

Trần Long Ẩn

Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông

Tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân

Nghe bông hoa, như thương ai rạo rực trên cành

Tôi đang nghe tiếng nói của đêm

Như đang nghe tiếng hát của em

Tôi đang nghe, nghe con tim như thủy triều lên

Thành phố đêm nay đầy sao

Dòng sông đêm nay đầy sao

Vườn nhà em, cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay

Sương khuya nhẹ bay

Thành phố bát ngát của gió

Tình yêu mênh mông của mây

Được ngày vui, không thể quên những tháng năm ngược xuôi

Mơ về chân trời, thành phố của tôi

Khi đi xa rất nhớ dòng sông

Đi đâu xa cũng nhớ về em

Em đang đi, đi bên sông chở đầy nắng hồng

Đêm nay nghe tiếng sóng biển đông

Nghe trăm năm hát khúc mười năm

Tôi đang nghe, tôi đang nghe nghe rõ đời tôi

Thành phố cho em tuổi thơ

Dòng sông cho em mộng mơ

và tình yêu, như mùa xuân ấm áp trên cành mai

Trong đêm ba mươi

Thành phố đêm nay đầy sao

Dòng sông đêm nay đầy sao

Được gần nhau, tâm hồn như chấp cánh lên trời cao

Trong ngần, trong ngần hình bóng của em

Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ

Trịnh Công Sơn

Một đêm bước chân về gác nhỏ

chợt nhớ đóa hoa Tường Vi

bàn tay ngắt hoa từ phố nọ

giờ đây đã quên vườn xưa

Một hôm bước qua thành phố lạ

thành phố đã đi ngủ trưa

Đời ta có khi là lá cỏ

ngồi hát ca rất tự do

Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà

từ những phố xưa tôi về

Ngày xuân bước chân người rất nhẹ

mùa xuân đã qua bao giờ

Nhiều đêm thấy ta là thác đổ

tỉnh ra có khi còn nghe

Một hôm bước chân về giữa chợ

chợt thấy vui như trẻ thơ

Đời ta có khi là đóm lửa

một hôm nhuốm trong vườn khuya

vườn khuya đóa hoa nào mới nở

đời tôi có ai vừa qua

Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ

tôi nghĩ quanh đây hồ như

Đời ta hết mang điều mới lạ

tôi đã sống rất ơ thờ

Lòng tôi có đôi lần khép cửa

rồi bên vết thương tôi quì

vì em đã mang lời khấn nhỏ

bỏ tôi đứng bên đời kia

Dệt Tầm Gai

Ngọc Đại

Lời 1:

Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh.

Bàn tay lã chã trầy sướt nụ gai đớn đau.

Về đi anh (ừ hư).

Ngày dài cả hơn một muà (ơ hờ).

Cài then em (ừ hư).

Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ).

Cài then em (ừ hư).

Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ).

Dệt tầm gai thì đến bao giờ?

Em dệt tầm gai thì đến bao giờ?

Em yêu anh cuồng dại.

Yêu anh đến tan cả em ra.

Dệt tầm gai y à.

Dệt tầm gai ý a.

Dệt tầm gai ý à.

Lời 2:

Dệt tầm gai đến bao giờ

Em dệt tầm gai đến bao giờ

Em yêu anh cuồng dại

yêu anh đến tan cả em ra

Dệt tầm gai i à, dệt tầm gai í a,

Dệt tầm gai í à !

Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh

bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau

về đi anh ư hư, ngày dài cả hơn một mùa ơ hờ

Cài then em ư hư, những ngón tay trầy xước của

em bằng anh ơ hờ, cài then em ư hư, cài những

ngón tay trầy xước của em bằng anh !

Dệt tầm gai i à

Dệt tầm gai í a

Dệt tầm gai í à !

Ði Chơi Chùa Hương (Đi Chùa Hương)

Trần Văn Khê

Thơ: Nguyễn Nhược Pháp

Hôm nay đi chùa Hương,

Hoa cỏ mờ hơi sương.

Cùng thầy me em dậy,

Em vấn đầu soi gương.

Khăn nhỏ đuôi gà cao!

Lưng đeo dải yếm đào!

Quần lĩnh, áo the mới!

Tay cầm nón quai thao.

Me cười: “Thầy nó trông!

Me cười: Thầy nó trông!

Chân đi đôi giép cong.

Con tôi xinh xinh quá! Xinh quá!

Bao giờ cô lấy chồng?”

- Em tuy mới mười lăm,

Mà đã lắm người thăm.

Nhờ mối mai đưa tiếng,

Khen em đẹp như trăng rằm.

Nhưng em chưa lấy ai,

Vì thầy bảo người mai.

Rằng em còn bé lắm,

Ý đợi người tài trai.

Em đi cùng với me,

Me em ngồi cáng tre.

Thầy theo sau cưỡi ngựa,

Thắt lưng dài đỏ hoe.

Thầy me ra đi đò.

Thuyền mấp mênh

mấp mênh bên bờ ( ơ hơ hớ)

Em nhìn sông nước chảy,

Ðưa cánh buồm lô nhô.

NÓI:

Mơ xa lại nghĩ gần.

Ðời mấy kẻ tri âm?

Thuyền nan vừa lẹ bước,

Em thấy một văn nhân …

Người đâu thanh lạ thường!

Tướng mạo trông phi thường

Lưng cao dài, trán rộng

Hỏi ai nhìn (mà) không thương?

HÁT:

Chàng ngồi bên me em

Me hỏi chuyện làm quen:

“Thưa thầy, Thầy đi chùa ạ!

Thuyền đông, ứ! giời ôi chen!”

Chàng thưa vâng thuyền đông,

Rồi ngắm trời mênh mông,

Xa xa mờ núi biếc,

Phơn phớt áng mây hồng.

Giòng sông nước đục lờ

Ngâm nga chàng đọc thơ!

Thầy khen hay. Hay quá! Hay quá!

Em nghe rồi ngẩn ngơ!

Thuyền đi. Thuyền đi

Thuyền đi bến Ðục qua.

Mỗi lúc gặp người ra,

Thẹn thùng em không nói:

“Nam mô A–di–đà!”

Réo rắc suối đưa quanh,

Ven bờ ngọn núi xanh,

Nhịp cầu xa nho nhỏ!

Cảnh đẹp gần như tranh

NÓI:

Sau núi Oản, Gà, Xôi

Bao nhiêu con khỉ ngồi

Tới núi Con Voi Phục

Có đủ cả đầu đuôi

Chùa lấp sau rừng cây

Thuyền ta đi một ngày

Qua cửa chùa em thấy

Hơn một trăm ăn mày

Em đi, chàng theo sau

Em đi chàng theo sau

Em không dám đi mau,

Ngại chàng chê hấp tấp

Số gian nan không giàu.

HÁT:

Thầy me đến điện thờ

Trầm hương khói tỏa mờ

Hương như là sao lạc

Lớp sóng người lô nhô

Chen vào thật lắm công

Thầy me em lễ xong

Quay về nhà ngang bảo:

“Mai ta vào chùa trong”

Chàng hai má đỏ bừng

Kêu với thằng tiểu đồng

Mang túi thơ bầu rượu:

“Mai ta vào chùa trong”

Ðêm hôm ấy em mừng!

Mùi trầm hương bay lừng

Em nằm nghe tiếng mõ

Rồi chim kêu trong rừng

NÓI:

Em mơ, em yêu đời

Mơ nhiều …viết thế thôi

Kẻo ai mà trông thấy

Nhìn em đến nực cười

HÁT:

Em chưa tỉnh giấc nồng

Mà mây núi đã pha hồng

Thầy me em sắp sửa

Vàng hương vào chùa trong

Ðường mây đá cheo leo

Hoa đỏ, tím, vàng leo

Vì thương me quá mệt

Cho nên. Săn sóc chàng đi theo

Me bảo: “Ðường thì còn lâu

Cứ vừa đi ta cầu

Quan-thế-âm Bồ-tát

Là tha hồ ta đi mau”

NÓI:

Em ư? Em không cầu,

Ðường vẫn thấy đi mau

Chàng cũng cho như thế

Ra ta hợp tâm đầu

HÁT:

Khi qua chùa Giải Oan

Trông thấy bức tường ngang,

Chàng đưa tay lẹ bút

Thảo bài thơ liên hoàn

Tấm tắc thầy khen hay

Chữ đẹp như rồng bay

Bài thơ này em nhớ

Nên chả chép vào đây

Ôi! Chùa trong đây rồi!

Ðộng thấp bóng xanh ngời

Ðá rêu trần thạch nhũ

Ðộng nhuốm hương trầm rơi

Me vui mừng hả hê!

“Tặc! Con đường dài ghê!”

Thầy kêu: “ Mau lên nhé,

Chiều hôm nay ta về”

NGÂM:

“Chiều hôm nay ta về”

Em nghe bỗng rụng rời!

Nhìn ai luống nghẹn lời!

Ngày vui đời có vậy,

Thoáng ngày vui qua rồi!

Đi Qua Vùng Cỏ Non

Trần Long Ẩn

1.

Đi qua vùng cỏ non, ngỡ mùa xuân đang đến

Bâng khuâng chiều ba mươi, tóc em xanh màu trời

Đi qua vùng lá rơi, ngỡ mùa thu đang tới

Đường rộng nào em đi, đóa hồng nào trên tay

Em phải đi đến nơi,

Dù muộn cũng phải nói với nhau

Những dòng sông đã lâu, không ra được biển rộng

Là... những dòng sông lạc loài,

muộn phiền quanh vách núi, như gương không người soi

2.

Đi qua vùng nhà em, không còn em ở đó

Bỗng nhớ từng tiếng hát, thiết tha yêu cuộc đời

Em đi về những nơi, bạn bè đang ở đó

Còn vượt đèo băng sông, giữa biển trời mênh mông

Như chuyện đã viết xong

Mà lòng mình còn muốn nói thêm

Những giọt nước mắt ai... lăn trên môi vừa cười

Và những được mất riêng của mình... đời người ai cũng có

Hãy cho nhau tình yêu!

Hãy thương nhau thật nhiều...!

3.

Đi qua vườn trẻ chơi, ngỡ bầy chim đang hót

Ta nghe đời vui hơn... Những nghĩ suy một mình

Đi thăm người mới quen, một lần chưa nói hết

Chuyện dài của quê hương, hiểu nhiều càng yêu hơn

Như người đứng gác đêm

thầm lặng mà đẹp lắm đất nước ơi

Những người dân nước tôi

mang con tim thời đại

Đẹp nhất cuộc sống vì mọi người

Vì đàn em thơ ấy

Những bông hoa của hôm nay

Những bông hoa của mai sau

Đi Tìm Lời Ru Thần Mặt Trời

Trần Tiến

Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày.

Một mình qua sông, qua núi đồi, tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời.

Tôi như con chim lạc bay trên trời cao

Tôi như con thú hoang lang thang trong rừng sâu

Như dòng sông khao khát lời, tôi như hạt mưa không có lời

Bài hát ơi mặt trời, bài hát tôi một thời cùng Ê Đê, Bih, M'Nông

Hát giữa mọi người không ngại ngần, bài hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời..... của tôi. . .

Hát giữa mọi người không ngại ngần bài hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời...

. . Tôi đi tìm em. . .

Đi Về Nơi Xa

Lê Quang

Trong bóng đêm tôi về, ôm cuộc tình lẻ loi

Biết em về đâu mùa hạ, hỡi em về đâu mùa đông

Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền

Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau

Ôm giá băng muôn trùng đi tìm cuộc tình xưa

Lá thu về đâu xào xạc ngỡ em về đây mùa đông

Dòng sông xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ

Gọi em trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây

Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này

Dòng sông cũ vẫn trôi cô đơn anh ngồi nơi đây

Và em đã bước đi không còn quay về

Mình anh vẫn giá băng bao năm đi về nơi xa

Điệu Buồn Phương Nam

Vũ Đức Sao Biển

Về phương Nam lắng nghe cung đàn ,

thổn thức dưới trăng mơ màng.

Rồi theo sông Cửu Long nhớ nhung dâng tràn.

Chợt thương con sáo bay xa bầy,

sương khói buồn để lại lòng aị

Con Sáo sang sông, sáo đã xổ lồng bay về Bạc Liêụ

Con saó bay theo phương người, bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôị

Câu hát ngân nga, tiếng tơ giao hoà.

Cháy lên trong dạ muôn ngàn tâm sự

Hát lên một lần để một đời xa nhau saó ơị

Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi, theo sóng vàng cát lỡ sông bồị

Còn chi nữa biển dâu đã bao đổi dờị

Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lục bình trôị

Điều Giản Dị

Phú Quang

Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo

Đôi môi em gọi bao khát khao

mắt em vời vợi đăm đắm trời cao

Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá

Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi

* Người yêu ơi dù mai này cách xa

Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta

Và ta biết một điều thật giản dị

Càng xa em ta càng thấy yêu em

** Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế

Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao

Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao

Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu

Nếu không có người mặt đất quá hoang vu

(hát lại (*), (**) -&gt; (*) (*) )

Và ta biết một điều thật giản dị

Càng xa em ta càng thấy yêu em

Đổi Thay

Nguyễn Kim Tuấn

Hãy thắp ánh sáng trong hồn tôi

khi ưu tư đang chất đầy vì tình em đổi thay

Bao nhiêu mơ ước đã tan dần

Vì tình đã mất thật xót xa....

Tôi như chơi vơi trong biển khơi

Sao em ra đi không quay lại

Để lòng tôi nát tan.....

Con tim khô héo trong mỏi mòn

Nhạc điệu ân ái nay còn đâu

Không ngần ngại nói ra rằng mình đang chơi vơi ...

Không ngần ngại nói ra rằng trái tim mình nát tan

Không ngần ngại nói ra rằng mình vẫn còn yêu... tha thiết nữa là khác ...

[Chorus]

Thật đớn đau trái ngang lòng tôi mang

Cùng cội đá tôi chết giữa ngàn khơi

Giọt đắng cay thấm tan vào không gian

Hồn ta vẫn chẳng tan ... dù đời ngả nghiêng

[Continue...]

Khi tôi trao em linh hồn tôi

Như ngôi sao băng qua đêm dài về nơi rất xa.....

Tôi đau biết đang bay về

Một hành tinh xa đầy dối gian

Tôi đi lang thang mong tìm em

Ôi cơn đau thương đau rã rời

Mà đường không lối đi

Nàng là giấc mơ kiêu kỳ

Để hồn tôi uống men rượu cay

[Chorus]

Back to [Continue...]

Dòng Máu Lạc Hồng

Lê Quang

Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm

Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình

Nòi giống Lạc Hồng, giống rồng tiên nguyện ôm bao đời đất mẹ

Nhịp trống hào hùng, mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy

Hình bóng mẹ già, đứng đợi con, tạc vào sử sách....hào hùng.......

ĐK:

Việt Nam ơi ! yêu mến ngàn đời

Yêu lũy tre xanh, có con sông chảy quanh

Nào ta hát, khúc hát Lạc Hồng, là muôn cánh chim bay rợp biển Đông

Việt Nam ơi ! Hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng

Nào ta hát, khúc hát Việt Nam, con cháu rồng tiên

Con cháu Lạc Hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam

Dòng Sông Không Trở Lại

Bảo Phúc

Thơ: Thảo Phương

16 Beat Pop[4/4 - Em]

Có những dòng sông không trở về đâu

Quá khứ trào dâng từ nơi xa vắng

Có những chiều vàng, chếnh choáng bè bạn

Ký ức tuổi thơ, êm đềm mộng mơ

Có những dòng sông chảy ngược vào tôi

Thấp thoáng làn hương gợi bao nhung nhớ

Đếm những chiều vàng, sóng sánh dịu dàng

Nhớ mối tình thơ, đâu rồi mộng mơ

Sông vẫn trôi, cứ trôi dù thương nhớ

Sông khóc ai, nhớ ai dòng trôi mãi

Anh vẫn nghe tiếng em

Từ khi vắng nhau thiếu nhau

Còn nguyên nhung nhớ, còn nguyên nhung nhớ

Trong giấc mơ khát khao còn thương nhớ

Trong nỗi đau mất nhau còn đau mãi

Ta vắng nhau thiếu nhau

Còn nguyên nhớ nhung thiết tha

Hỡi dòng sông không trở về sao !?

Dòng Sông Lơ Đãng

Việt Anh

Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng

Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng

Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng

Nỗi đau ta nhận riêng mình

ĐK:

Ở chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương

Cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn

Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc

Để một dòng sông lơ đãng trôi qua

Một sớm kia xuôi theo dòng em đến

Cớ sao anh chẳng đứng chờ

Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu

Một bờ phù sa quên bước chân qua

Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt

Khóc đi cho thỏa dỗi hờn

(ĐK)

Một sớm kia xuôi theo dòng em đến

Cớ sao anh chẳng đứng chờ.

Đừng Xa Em Đêm Nay

Đức Huy

Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây

Đừng xa em đêm nay đêm rất dài

Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn

Còn tim em khát khao yêu thương.

Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây

Đừng để em một mình nơi chốn này

Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em

Và hãy nói anh vẫn yêu em.

ĐK

Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối

Khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm

Nghe nhịp đập con tim ru em giấc ngủ yên.

Đời em vắng lạnh và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm,

Nến trong bóng đêm soi vào tim em

Những xao xuyến đã ngủ quên.

Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say

Đừng xa em đêm nay đêm rất dài

Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai

Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.

Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em

Và hãy nói anh vẫn yêu em

Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai

Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.

Em Đã Quên Một Giòng Sông

Trúc Hồ

Giòng sông hôm nào còn nhớ không em

Kỷ niệm buồn vui tha thiết êm đềm

Từng ngày qua ngày hẹn ước trao nhau

Giờ em quay gót, ngỡ ngàng.

Tình đời sao giờ bạc trắng hơn vôi

Trọn một niềm tin, ai nỡ phụ lòng,

Giòng thư ân tình đậm mãi trong tim

Vì sao em hỡi sao nỡ đành quên

Có giòng sông năm xưa

Đã một thời yêu em

Có giòng sông hôm nay

Vẫn một lòng yêu em

Em yêu

Em đã quên một dòng sông.

Giòng sông hôm nào còn nhớ không em

Kỷ niệm buồn vui, tha thiết êm đềm

Từng ngày qua ngày, hẹn ước trao nhau

Giờ em quay gót ngỡ ngàng.

Tình đời sao giờ, bạc trắng hơn vôi

Trọn một niềm tin ai nỡ phụ lòng.

Giòng thư ân tình, đậm mãi trong tim

Vì sao em hỡi, sao nỡ đành quên.

Em yêu....Em đã quên một ....dòng sông.

Em Đi Qua Tôi

Dương Thụ

Có lẽ nào ! Phố buồn đến thế !

Có lẽ nào ! Gió buồn đến thế !

Để hàng cây

Hàng cây ngơ ngác đèn khuya

Có lẽ nào ! Tôi buồn đế n thế !

Có lẽ nào ! Quãng đường xa thế !

Để bàn chân, bàn chân không muốn tìm về

Em đi qua tôi, qua tôi

Tóc xanh mười tám ngẩn ngơ quãng đời

Em đi qua tôi, qua tôi

Dáng trông lặng lẽ thật xa xa vời

Thế là đêm, thế là mưa

Thế là mùa xuân đi qua

Em đi qua tôi qua tôi

Tháng năm vụt mất ngày xanh đâu rồi

Em đi qua tôi qua tôi

Lá hoa thuở ấy nằm khô bên trời

Nỗi buồn ơi ! Nỗi buồn ơi !

Hãy nói với em giùm tôi

Có lẽ nào phố buồn đến thế !

Có lẽ nào gió buồn đến thế !

Có lẽ nào quãng đường xa thế !

Có lẽ nào !! Có lẽ nào !!

Em Đi Trên Cỏ Non

Bắc Sơn

Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đê.

Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre.

Quê hương em ở ngoại thành xóm nhà tranh,

em đi wa mấy sông vượt mấy đèo,

dẩu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về thăm.

Em quên tên luống rau càng cua mọc bờ thềm xưa,

nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rụng giọt mưa.

Cha đưa em đi học ngôi trường xa,

đôi chân em bé nhỏ sợ lấm bùn cha ngồi xuống cõng em cha nói cỡi ngựa ngựa phi.

Xám khói xám chân mây hỏi rằng có phải sương mai.

Trắng áo trắng ai đi vội vàng bóng dáng thơ ngây.

Tia nắng nhuộm vàng thôn xóm,

cơn gió rụng bông bưởi trắng.

Nghe có gì như tha thướt.

Qua lối mòn chưa quen biết.

Em chưa đi trên cỏ non chưa từng nghe mát rượi bàn chân.

Em chưa qua mấy khúc sông chưa được nhìn voi vịn chiều hôm.

Em chưa yêu ngoại thành,

khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động,

thuở mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đợi phù sa.

Em Như Tia Nắng Mặt Trời

Nguyễn Đức Trung

Giữa đám đông xa lạ

Tìm em vẳng theo tiếng hát

Chợt nghe xao xuyến bâng khuâng

Hỡi em biết chăng lòng anh

Ôi tim ta càng thêm thấy yêu đời

Lời em hát ước mơ ngày mai...

Em như muôn ngàn tia nắng mặt trời

Cuộc sống soi sáng những tâm hồn yêu

Dah dah dah dah dah, dah dah dah dah dah

Hát yêu thương cuộc đời

Dah dah dah dah dah, dah dah dah dah dah

Hỡi em thân yêu

Giữa đám đông xa lạ

Tìm em vẳng theo tiếng hát

Chợt nghe xao xuyến bâng khuâng

Hỡi em biết cho tình anh

Ôi tim ta càng thêm thấy yêu đời

Lời em hát ước mơ ngày mai...

Em như muôn ngàn tia nắng mặt trời

Cuộc sống soi sáng những tâm hồn yêu

Dah dah dah dah dah, dah dah dah dah dah

Hát yêu thương cuộc đời

Dah dah dah dah dah, dah dah dah dah dah

Hỡi em thân yêu...

Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời

Nguyễn Cường

Em muốn sống bên anh trọn đời

Như núi Chu Prong đứng bên mặt trời

Ðể ngày ngày mặt trời say mê gọi núi

Em muốn sống bên anh trọn đời

Như áng mây khát khao khát khao bầu trời

Bầu trời của em tình yêu của em, mùa xuân ơi (ơ ơ ơ ơ)

Tình yêu tôi như màu xanh ngày lá rừng

giọt sương ơi (ơ ơ ơ ơ ơ)

Tình yêu tôi như giòng Krông na tuôn trào

không bao giờ khô cạn, không khi nào tàn phai

Xin mãi mãi như con sông dài

đang sống theo anh tới nơi chân trời

Khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi

Dù mùa xuân có tàn phai

Em Ơi, Hà Nội Phố

Phú Quang

Phan Vũ

Em ơi, Hà Nội phố

Ta còn em mùi hoàng lan

Ta còn em mùi hoa sữa

Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ

Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm

Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông

Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông

Mảnh trăng mồ côi mùa đông

Mùa đông năm ấy

Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ

Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân

Ta còn em một màu xanh thời gian

Một chiều phai tóc em bay

Chợt nhòa, chợt hiện

Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố

Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường

Ta còn em hàng phố cũ rêu phong

Và từng mái ngói xô nghiêng

Nao nao kỷ niệm

Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng

Chợt hoàng hôn về tự bao giờ

Em Quên mùa Đông

Nguyễn Nhất Huy

Em đi rồi em đi một mùa đông

Em đi rồi em quên một dòng sông

Em đi rồi từ đây từng con sóng,

Vỗ trong lòng đời mênh mông, mênh mông.

Em đi rồi anh ở lại mùa đông,

Em đi rồi em bỏ lại dòng sông

Em đi rồi anh như nỗi sóng,

Bóng sông dài lồng lộng mấy mùa đông.

Biết em quên mùa đông,quên tình đầu sao em

Tiễn em qua dòng sông ,nước vẫn xanh một dòng

Sao em quên em quên, bóng con đò năm ấy

Biet em quên tình anh như một lần sang sông

Tiễn em đi mùa đông tiếng mưa rơi lạnh lùng

Ai ca câu ca xưa giữa đôi bờ cát trắng

Biết em quên mùa đông, quên được tình xưa không

Biết em quên mùa đông, quên được người xưa không.

Em Tôi

Võ Đông Điền

Thế là dòng sông tuổi thơ

Đã trôi đi không bao giờ trở lại

Thế là tuổi thơ của em

Đã trôi đi chỉ còn lại những ưu tư.

Tuổi thơ của em tuổi thơ của anh

Trước hiên nhà tung tăng tung tăng

Đám bạn bè rung răng rung răng

Cùng nhau nu nức vui chơi dưới trăng.

Tuổi thơ của em tuổi thơ của anh

Những trưa hè trên con sông quê

Tiếng em cười trong như pha lê

Giờ chỉ còn những lời ru.

ĐK:

Ầu ơ ầu ơ........ ơ...

Lời ru ấy dường như héo hắt

Lời ru ấy buồn vương man mác

Vẫn vang lên sau những lũy tre làng

Kể từ ngày em tôi sang sông.

Lời ru ấy dường như da diết

Lời ru ấy dường như nuối tiếc

Tuổi thơ ngây qua mất đâu còn

Cùng bạn bè dung giăng đêm trăng.

Bướm vàng đậu nhánh mù u

Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn

Ai làm cho giọt mưa tuôn

Ướt em anh TỘI chớ không BUỒN em đâu... !!!

Em Và Tôi

Thanh Tùng

(Slow Surf) [4/4 - F]

Em và tôi, một đêm trăng sáng,

một ngày chiều tàn.

Em - sao mai đầu non

Còn tôi - sao hôm mỗi tối.

Em và tôi, xa nhau thấy nhớ gần nhau giận hờn

Em và tôi, những tiếng ca vui, những khúc nhạc buồn.

Hát đi em hát lên những lời trái tim

Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau thêm.

Có tiếng hát ai như cơn gió mát

Giọt lệ nào là dòng suối trong veo

Hay là tôi đang ở trong em đó

Như tim em về ngủ trong tim tôi

Cách xa đâu là lãng quên

Để nhớ thương nhuộm hồng trái tim.

Em và tôi, một niềm vui mới đến,

một nỗi buồn xa xôi

Em - xôn xao niềm vui

Còn tôi - mênh mang nỗi nhớ

Em và tôi, một bông hoa sắc thắm, một cành khô không chồi.

Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời

Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời.

Em Vẫn Biết

Hoài Loan

Tình em đó, đã trao cho anh hôm nào

Và anh nói, anh sẽ yêu thương em trọn đời

Lời tình em ôm chất ngất

Say chết trong ngàn nụ hôn môi anh

Vòng tay ân ái, đã đưa em đến gần giấc mơ diệu kỳ

Tình em đó, vẫn nghe như chân mây hờ

Và anh đã, như cánh chim xa bay phương trời

Còn lại mình em cô đơn

Bao xót xa và buồn thương vây quanh

Người yêu dấu ơi, nỡ ra đi bỏ em sao đành

Một lần tình vỡ để nỗi nhớ trong lòng không quên

Một lần tình vỡ để nước mắt chưa được mang tên

Này người tình ơi, em luôn yêu anh

Chỉ yêu mình anh, riêng anh

Một lần tình vỡ để cứ ước mơ về dĩ vãng

Một lần tình vỡ để chẳng đáng yêu một ai thêm

Này người tình ơi, em luôn yêu anh

Chỉ yêu mình anh, hỡi anh

Tình em đó, hiến dâng cho lần yêu đầu

Lời anh nói, như là cơn gió xa nhẹ thoáng ru hồn em

Vẫn biết tình trao sẽ là tiếc nuối

Vẫn biết lần xa ấy là phút cuối

Nhưng em hoài yêu để đời em lỡ làng.

Em Về Giữa Tim Tôi

Nguyễn Ngọc Thiện

Sẽ có lúc vắng xa tôi lâu, em sẽ quên tôi... oh... yeah

Có những lúc tôi như tan đi trong trái tim em

Lòng tôi bao nỗi nhớ không thôi,

người ơi em còn nghe xao xuyến ?

... với ai ? Cớ sao lại đổi thay ?

Trả lời tôi đi babe, babe, babe

Em không tặng tôi lời nói yêu... yeah... (2)

Chẳng thấy hối tiếc khi đôi mắt ai nay đã nhạt phai...

( chợt nghe trong trái tim yêu em )

Chẳng thấy hối tiếc khi tôi đã không may, tình quá chua cay.. ưm.. hưm.... yeah...

Người ơi tôi còn thương còn nhớ, dù cho em giờ đang đổi thay

Hãy về đây.... !

Babe, lòng tôi vẫn mong !

Hãy quay về em, babe babe babe babe...

Em là tiên về trói tim tôi rồi

Babe... babe.. babe.... babe...

Em dìm tôi chìm trong ngàn khát khao.

.... Em ơi mau quay về, cố quên đời nổi trôi

Mình tôi băng qua chân trời, cố đi tìm em

Lòng tôi sao luôn mong chờ, nói bao lời thương nhớ....

Trả lời đi babe, yêu tôi mãi....

Tôi còn yêu tha thiết, tim đang còn yêu say đắm... với tôi

babe, em nói đi..... !

Trả lời tôi đi babe, babe.... babe... babe....

Em là tiên ngự giữa tim tôi rồi !

babe.. babe... babe.. babe....

Tình em dìu tôi vượt qua cơn giông.

Nàng là ánh sáng, rọi vào tim tôi..... oh babe..

Nếu em là nắng, thì đừng bay đi như babe...

Ngàn lời đắm đuối, lạc vào đêm tối.... em yêu hỡi !

Em Về Tinh Khôi

Quốc Bảo

Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng

Đánh rơi buổi chiều thơm ngát

Làn môi ơi đừng quá run run

Lỡ tia nắng hồng tan mất

Xin âu lo không về qua đây

Xin thương yêu dâng thành mê say

Xin cho ta nhìn ngắm lung linh

Từ đáy đôi mắt....rất trong

Bàn tay em là cánh sen thơm

Ướp trong vòng đêm mái tóc

Nụ thanh xuân còn ấp e nơi

Nét xinh áo lụa thơ ngây

Xin trăm năm em về tinh khôi

Đôi tay ta dang rộng hân hoan

Xin cho ta một khắc reo ca

Vui cùng em

Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi

Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời

Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi

Kề bên nhau quên một chiếc hôn

Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình

Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành

Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành

Và xin cất lấy trái tim nay... Nhớ nhung... phút giây

Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời

Biết đâu gió tha thiết mang em về trời

Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội

Và em tan đi cùng ánh sương....

Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt

Biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt

Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim buồn phiền

Và em sẽ cất cánh tung trời... Hóa thân... giấc mơ

Và em sẽ cất cánh phương nào... thênh thang... mây khói.

Email Tình Yêu

Trần Minh Phi

Nhận được email phương xa của em

Giữa một chiều mưa mênh mang thật buồn

Từng giọng tim em nơi đâu gần lại tim tôi xôn xao

Dù lời yêu kia nghe như vô hồn.

Đợi chờ email trong bao ngổn ngang

Chiều chiều giông tím trôi qua lạnh lùng

Tìm một dòng thư riêng tư

giữa dòng đời đang phô trương

Là một tình yêu vô danh lặng lẽ.

Những trang web không làm thôi nhớ

Những trang web hôm nào giữa cô đơn

Chiều thông tin vẫn nghe lạc loài

Thèm một mùi hơi ấm người.

Những khi nhớ khi buồn tôi hát

Cố quên hết căn phòng trống tim em

Chờ email lãng du một mình

Một mình cùng trang web buồn.

E... e..... email tình yêu...

Gặp Nhau Làm Ngơ

Trần Thiện Thanh

Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường

kẻ trước, người sau.

Chàng lặng đi theo nàng,

hát vu vơ mấy câu nhạc tình.

Nàng làm như vô tình,

gái đoan trang dễ đâu làm quen.

Lối đi qua nhà em nghe nồng

nàn mùi Dạ Lý thật thơm.

Khi đêm sang đom dóm đong đưa,

giờ nàng đã ngủ chưa?

Đi lang thang khuya lắc khuya lơ,

đèn nhà ai tắt sớm.

Gom suy tư thao thức đêm khuya,

chàng bèn viết lá thư.

Hai hôm sau mới dám đưa thư,

nàng nhận nhưng làm thinh.

Nhớ khi xưa còn thơ,

tuy thương thầm nhìn nhau cứ lặng câm.

Chuyện tình yêu ban đầu,

mấy ai may mắn chung nhịp cầu.

Nàng đội hoa theo chồng,

nước mắt tôi rớt bên bờ sông.

Đã không như là mơ,

nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ.

Giã Từ Dĩ Vãng

Nguyễn Đức Trung

Cô đơn cô đơn nỗi đau cõi đời lạc lẽo như vô tình

Sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay

Tha phương xa cố hương tiếng còi tàu xé tan cõi lòng

Xót xa khi mãnh đời về đâu đêm tối ... ơi người hỡi...

Mong manh mong manh khói sương vẫn là ngọn gió hay vô tình

Mơ xa xôi trong giấc mơ bóng người chợt đến ta nào hay

Đôi khi nghe bao xót xa tiếc thời xuân đã trôi quá mau

Hãy quên đi ngày xưa chợt bừng tỉnh giưã cơn mê ..

Giã từ dĩ vãng quay lưng còn vương chi kiếp tội tình

Giã từ dĩ vãng mây trôi đã xa rời xa quê nhà

Giã từ quên đi cay đắng quên đi giọt nước mắt rơi

Giã từ giã từ dẫu là chẳng còn chi nữa ....(hơ...)

Giã từ dĩ vãng qua đi muà xuân nắng ấm tình nồng

Giã từ dĩ vãng xa xôi lỡ gieo sầu vương mắt ai

Giã từ cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi

Giã từ giã từ dĩ vãng xưa qua trong mơ...…

Giấc Mơ Cha Pi

Trần Tiến

Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao

có hai người, chỉ có hai người yêu nhau

Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa

có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau

Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi một mái tranh nghèo một nhà sàn yên vui

Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình ai nghèo cũng có cây đàn cha pi

Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai

Ôi Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi

Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi

Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui

Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ, ôi cha pi

Cha pi, Cha pi, Cha pi, Cha pi, ôi Cha pi ...

Giấc Mơ Của Anh

Lý Hải

Giấc mơ này em có hay

đến bên ngừơi dịu dàng nồng nàn tình anh tràn đầy nụ cười trao em

Xoá ưu phiền thôi nổi niềm đến bên người thì thầm

một lời yêu anh chẳng cần hẹn thề non xanh hạ rơi tình anh giọt nắng ấm trên bờ vai mộng mơ làm chi che lối bước đi ngày mai

mà sao lòng anh vẫn mãi mãi như người say quên hết

….wow …wow …wow ……wow …

Không là tình đầu trong em nhưng anh mong là tình cuối

Cho nhau một trời yêu thương với bao ước mơ hồng

Trong theo chân trời xanh ngát bâng khuân những lời em hát

Tin yêu một ngày mai em đến bên anh.

Giấc Mơ Dịu Êm

Tường Văn

Một ngày mai có em ở bên

Tình yêu như cõi mơ dịu êm

Bầu trời kia có những ánh sao khuya

Làn gió kia đưa tôi đến phương nào?

Một ngày mai không có em gần bên

còn tôi lại sống trong hoài mong

Tình yêu mãi mãi chỉ là nỗi nhớ nhung một thời

Vĩnh biệt những cõi mơ dịu êm

(Đ.K.)

Và anh hát những lời hát trái tim

để xua hết  ưu phiền những tháng năm

Ngàn tinh tú sẽ cũng hát với anh

Để lời ca hoà theo với tiếng yêu

Và anh biết không còn những cõi mơ

Càng xa vắng nụ cười trên môi em

Thuyền ai đó sẽ cùng xóa hết đi

Còn lại đây những cõi mơ dịu êm

Ngày hôm qua còn lại gì phút bên nhau

Ngày hôm qua còn lại gì những vấn vương

Ngồi buồn nhìn từng chiếc lá rơi

Ngày hôm qua còn lại gì những cõi mơ

(Đ.K)

Giấc Mơ Mong Tìm Thấy

Vũ Quốc Việt

Một chiều tôi đi tìm về nơi phố xưa

Lối nhỏ thân quen nay sao bộn bề

Lũ trẻ lang thang như đang ngậm ngùi

Chờ ngóng những giấc mơ.

Rồi một đêm qua lạnh lùng giữa phố xa

Có đứa rung rung đôi tay nghẹn ngào

Có đứa lom khom đôi chân tật nguyền

Và than van.

Dòng đời trôi mãi có lúc sương khuya nghe ướt lạnh

Chú bé co ro giữa phố chợ lạnh lùng gối chăn

Giật mình đêm mưa nhớ thấy cha đi về với mẹ

Quấn quít bên nhau con dỗi hờn

Mẹ lặng lẽ dỗ dành.

Từ khi em sống kiếp lang thang đơn côi lạnh lùng

Đời em chưa biết phút yên vui yêu thương ngọt lành

Tuổi thơ em chưa biết tung tăng vui chơi bạn bè

Tuổi thơ em chưa áo chưa cơm chưa vui học hành

Ôi đau xót.

Đời phiêu du ca hát ta xin dâng lên lòng thành

Lời hôm nay ta hát cho em yêu thương mộng lành

Hỡi nhân gian thương xót em thơ tương lai mịt mờ

Bàn tay ơi cứu giúp em thơ tìm được những giấc mơ.

Khi mùa đông sắp đến cũng là khi lòng nghe giá rét

Muốn chạy ngay về nơi tổ ấm ước ao mẹ kể chuyện

Ước ao được đánh đòn rồi được cho âu yếm.

Giấc Mơ Mùa Đông

Lê Quang

Những giấc mơ trong tim giờ đây em đã xa rồi

Mùa đông đã qua ôi cơn mơ vụt hết

Tình buồn giờ đây cho con tim mình giá băng nơi chân trời

Người tình giờ xa một giấc mơ buồn

Nghe đâu đây mùa đông đang quay về

Ôi từng chiếc lá úa lác đác mùa thu rơi

Mơ một đêm cuối đông cùng người yêu dấu ngày xưa

Dẫu đã có tiếc nuối cơn mơ đầu

Đông dài mà thấy những ước muốn còn hoài mong

Ôi mùa đông đã xa và giấc mơ vội tan

Người yêu hỡi giờ còn đâu,

Ôi vòng tay giờ đây đã giá băng

Giấc Mơ Tà Áo Trắng

Hoài An

Tuổi thơ em xa quê hương, em xa mái trường

Không còn vòng tay tình thân.

Ở một nơi xa xôi, em vẫn nhớ về:

Nhớ những trang sách hồng

Giòng đời trôi qua nhanh

Cuộc sống quay cuồng

Đêm về tìm chút bình yên

Mà từ đâu trong con tim,

Em vẫn mơ về áo trắng xưa quê nhà

Giấc mơ cùng em đó tà áo trắng tung bay

Đẹp lắm đường xưa trong ngần tuổi học trò

Bước chân về qua phố như bồ câu rất hiền

Nghiêng nghiêng bờ vai êm ái

Giấc mơ tà áo trắng lung linh trong sớm mai

Gọi nắng đùa vui trên tóc mây trôi dài

Tuổi xuân nào em qua như làn mây lững lờ

Để hôm nay còn hoài một giấc mơ

(Cuối con đường ai đó trong lặng im đứng chờ

Để cho em còn hoài một giấc mơ)

Giấc Mơ Tình Yêu

Tường Văn

(1) Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm

Lấp lánh như ngàn tia nắng, sưởi ấm cõi lòng em

Vẫn biết yêu và mong chờ, vẫn biết người xa vời

Muốn khúc ca còn êm ái, cùng giấc mơ nồng say

(2) Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao

Hoà mình trong ánh nắng, vút cao như đàn chim về

Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ

Ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân nào

Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta

(3) Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào

Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say

Nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em

Cùng giấc mơ tuyệt vời

Hát lại (1)

Hát lại (2)

Trọn đời vui sẽ qua, còn lại hai chúng ta

Hát lại (3)

Những bước chân lặng lẽ đã theo phương trời nào

Dẫu trái tim hờ hững đã quên tên một người

Người về đây với em, trọn đời vui nhé anh

Hoà mình trong ánh nắng, vút cao như đàn chim về

Giấc mơ tình yêu

Đừng rời xa giấc mơ

Ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân

Trọn đời vui sẽ qua, còn lại hai chúng ta

Hát lại (3)

Giấc Mơ Tuyệt Vời

Bảo Chấn

Pop Bossa[4/4 - Eb]

Mãi mãi trong em lắng đọng

Chuyện buồn trôi theo cơn gió

Đêm nay em mơ giấc mơ hồng,

Bình yên giữa đêm mênh mông

Thế nhé xa nhau có buồn,

Chuyện buồn em chưa dám nói

Nếu có chia ly suốt đời,

Đừng quên giấc mơ tuyệt vời

Sóng vỗ sóng vỗ cánh chim bay,

Em như cánh chim xa bầy

Gió cuốn chiếc lá, gió bay xa,

Bên em bóng đêm lạnh giá

Thế nhé xa nhau có buồn,

Mà lòng em chưa dám nói

Nếu có chia ly suốt đời

Đừng quên giấc mơ tuyệt vời...

Gió Bấc

Võ Thiện Thanh

Gió bấc về xác xơ những bụi chuối sau nhà

Má nó ngồi mắt đăm chiêu nhìn trời xa

Từng cơn gió lào xào mái hiên

Nghe như tiếng cười đùa của em

Ôi người con gái ngày xưa

Út lấy chồng má hay ra ngoài ngắm chân trời

Phía cuối trời cánh chim theo ngàn cơn gió

Bên kia xóm vọng về tiếng ca

Giọng ai hát điệu buồn xót xa ơ ơ ơ ơ ơ

Người đi đi xa mà lòng xót xa, mẹ già đứng bên hiên nhà

Người lên xe hoa lòng buồn héo hon, mẹ già tiễn con.. lệ rơi

Tháng tháng ngày lướt qua theo ngọn gió Đông về

Má vẫn ngồi ngóng trông con mịt mù xa

Bờ môi đã chẳng còn thốt ra

Và đôi mắt chẳng còn thấy ai

Trăng tàn theo bóng người xa

Gió bấc về cánh chim theo ngọn gió quay về

Gió thét gào nhánh cau rơi rụng tả tơi

Người con gái tần ngần trước sân

Còn đâu nữa mẹ già của em còn đâu nữa gió ơi

Người đi đi xa mà lòng có xa, từng ngày ngóng trông quê nhà

Buồn chi Em ơi dòng đơì cứ trôi, lòng người có bao giờ vơi

Giống Như Tôi

Đức Huy

Vừa nghe rằng nàng có người yêu

Một người yêu mới một người thay thế tôi

Và nghe hai người đang hạnh phúc

Cặp kè sát bên nhau giống như tôi lúc đầu

Đùa vui nàng chỉ thích đùa vui

Tình yêu là nước mắt nàng không khóc cho ai

Ngày mai khi ngày vui vừa dứt

Nàng ngoảnh mặt bước đi như không có chuyện gì

Thật tội nghiệp người ấy nào người đâu có hay

Thật tội nghiệp người ấy sẽ nếm mùi đắng cay

Lại một người nữa giống như tôi tương lai thật đen tối

Lại một người nữa giống như tôi lạc vào vòng mê muội

Lại một người nữa giống như tôi thêm một nạn nhân mới

Một người cùng chung một số phận giống như tôi

Vừa nghe rằng nàng có người yêu

Một người yêu mới một người thay thế tôi

Và nghe hai người đang hạnh phúc

Cặp kè sát bên nhau giống như tôi lúc đầu

Đuà vui nàng chỉ muốn đuà vui

Tình yêu là nước mắt nàng chẳng khóc cho ai

Ngày mai khi ngày vui vừa dứt

Nàng ngoảnh mặt bước đi như không có chuyện gì

Nhưng dù tôi có noí chắc gì người ấy tin

Mà dù tôi có khuyên lấy gì người ấy nghe

Lại một người nữa giống như tôi tương lai thật đen tối

Lại một người nữa giống như tôi lạc vào vòng mê muội

Lại một người nữa giống như tôi chết thêm một nạn nhân mới

Một người cùng chung một số phận không may mắn như tôi

Giống như tôi.......Giống như tôi....Giống như tôi..…

Giọt Lệ Đài Trang

Đài Phương Trang

Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng

Ngày xưa ai quyền quý cao sang

Em chính em ngày xưa đó

Ướt dây đời lên tột đỉnh nhân gian

Ngày xưa anh tiếng nhạc cung đàn

Ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang

Tôi chính tôi ngày xưa đó

Cũng đèo bồng mơ người đẹp lầu hoa

Rồi một hôm tôi gặp nàng

Ðem tiếng hát cung đàn

Với niềm yêu lai láng

Nhưng than ôi quá bẽ bàng

Bao tiếng hát cung đàn

Người chẳng màng còn chê chán

Nhìn đời thấy lắm phũ phàng

Mượn tiếng hát cung đàn

Với niềm đau dĩ vãng

Nhưng bao giông tố lan tràn

Lên gác tía huy hoàng

Như đổ theo nước mắt ngà

Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng

Còn đâu đâu quyền quý cao sang

Em chính em ngày xưa đó

Ðến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian

Ðời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn

Ðời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang

Em, em nhớ xưa rồi em khóc

Tôi thoáng buồn tuôn giòng lệ đài trang

Giọt Nắng Bên Thềm

Thanh Tùng

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi

Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi

Giọt nắng bâng khuâng

Giọt nắng rơi rơi bên thềm

Bài hát bâng khuâng

Bài hát mang bao kỷ niệm

Những ngày đã qua

Lâu lắm rồi anh không đến chơi

Cây sen đã lá bạc như vôi

Sỏi đá rêu phong

sỏi đá chưa quên chân người

Bài hát rêu phong

bài hát viết không nên lời

đã vội ... lãng quên

Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên

Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên

Trả lại cho tôi, trả lại cho anh

Trả về hư không giọt nắng bên thềm

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi

Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi

Một sớm mai kia

Chợt thấy hư vô trong đời

Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi

Chỉ là ... thế thôi

Khi thấy buồn anh cứ đến chơi

Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi

Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi

Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người

Để rồi lãng quên

Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên

Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn

Còn lại trong tôi, còn lại trong anh

Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm

Trả lại cho tôi, trả lại cho anh

Trả về hư không giọt nắng bên thềm

Giọt Sương Trên Mi Mắt

Thanh Tùng

(  Surf  )2/4 - Gm

Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra

Mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha

Khi em đã lớn nụ hồng nở trên môi

Giọt sương trên mi mắt là cuộc tình, cuộc tình đầu tiên

Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi

Buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi

Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm

Cạn khô giòng nước mắt còn cuộc đời, cuộc đời buồn tênh

Có những lúc em cười thật buồn

Sao em không khóc cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn

Vì có những lúc ta nhìn cuộc đời

Niềm vui trong ánh mắt còn lệ buồn, lệ buồn trên môi

Xin em hãy khóc nồng nàn từ con tim

Xôn xao giòng nước mắt hết muộn phiền trong em

Khi ta đã có nụ hồng nở trong tim

Giọt sương trên mi mắt là mặt trời, mặt trời dịu êm

Gõ Cửa Tình Yêu

Nguyễn Đức Trung

Cuộc đời sao như giòng sông

Từng cuộc tình đi qua mùa đông

Giồng sông hỡi! đừng trăn trối lỡ xuôi theo giòng ...

Lòng người, khi yêu chờ mong

Nụ hồng dấu trái tim phập phồng

Để tình yêu đừng làm băng giá giữa mùa đông

Giọt buồn rơi rơi mà chi

Làm mặn nồng đôi môi tình si

Người yêu hỡi chờ em nói tiếng yêu diệu kỳ

Đừng làm tan bao mộng mơ

Vì anh biết nỡ đâu hững hờ

Từng ngày dài để thêm thương nhớ biết đợi chờ

Gõ cửa tình yêu anh nhé

Phố quen theo chân em về

Thầm vờ duyên cớ khiến xuôi anh gặp em

Con tim ngập ngừng muốn nói

Nói yêu anh, yêu anh thật lòng

Gõ cửa tình yêu anh nhé

Đấu môi hôn sao vội vàng

Bàng hoàng tiếc nuối chút thương yêu đầu tiên

Lang thang đường khuya phố vắng

Nhớ anh yêu, anh yêu, anh yêu thật nhiều.

Góc Phố Dịu Dàng

Trần Minh Phi

[4/4 - Em - Slow Surf]

Hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường xưa nắng hoa.

Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha.

Hỡi góc phố dịu dàng và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều.

Hỡi góc phố dịu dàng và nụ hôn tan êm rất mau trong ly chè kem.

Phố có nhớ đôi mèo con năm xưa

Vẫn hay nô đùa mỗi ngày

Và hay hái me cho nhau.

Phố có biết câu chuyện yêu vu vơ

Như thể con mèo dịu hiền

Thường hay cắn đôi tay tôi.

Hỡi góc phố dịu dàng,

Mà giờ đây sao con miu ơi đi hoang nơi nào ?

Hỡi góc phố dịu dàng,

Và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem.

Hỡi những chú chim xưa đang bay về đâu với ai ?

Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha.

Hỡi góc phố dịu dàng, và hàng hoa anh mua cho em bông hoa học trò.

Hỡi góc phố dịu dàng và hàng cây với những đóa sao xoay xoay thời gian.

Góc Phố Rêu Xanh

Nhật Trung

Thu qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh

Cô đơn chiếc lá úa phai trong chiều hoang vắng

Lang thang trên phố đi tìm dấu chân người

Nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa

Anh đơn côi trên đường vắng xưa

Ôm trong tim bao nhớ mong vơi đầy

Bước cứ bước không hề nghĩ suy

Phố vắng xưa nay đã rêu xanh màu

Chỉ còn lại mình anh vắng tênh

Với bóng em khuất nơi trời xa

Chiều nhạt nhòa ai khóc nhớ ai

Rớt rơi những giọt sầu

Gọi Anh

Dương Thụ

Sao chẳng đến cùng em

Con sông khuya buồn lắm

Không thể hát trong đêm vắng lặng

Em chỉ biết thương anh vô cùng

Anh hãy đến cùng em

Cơn mưa đêm lạnh lắm

Không thể nói khi anh im lặng

Em thầm nhắc tên anh trong lòng

Gọi anh

Gọi anh

Gọi anh giữa mùa đông giá lạnh

Để nghe sớm mùa xuân bừng sáng

Gọi anh lúc hè sang nắng đổ

Để nghe sớm mùa thu đầy gió

Thương anh, thương anh

Thương anh, thương anh vô cùng

Thương anh, thương anh

Thương anh vô cùng

Gởi Đôi Mắt Nai

Trần Minh Phi

Chiều nay tôi như mây trên trời, bay lãng du

Một mình ngồi mơ đôi mắt nai

Hôm qua em đi, đi xa rồi, buồn vắng chút hương ngọc lan

u ù ú u ù, u ù ú u ù....

Đ.K.:

Những trang giấy thơm trâm em cài còn đây

Những cây bút ghi ghi thư tình vẫn xanh

Bánh xe vẫn lăn lăn trên đường nhà em

Cánh tay vẫn ôm bao kỷ niệm xanh khó quên

Sáng trưa suốt đêm em vẫn đi về lòng anh

Cũng như búp bê ôm cây đàn ngẩn ngơ

Hỡi đôi mắt nai em bây giờ ở đâu

Nhớ không nhớ không bao kỷ niệm xanh khó quên

Anh gởi hết thơ tâm hồn, cho màu mắt nai hiền ...

Em còn nhớ hay... quên rồi? Ôi màu mắt nai hiền ...

Anh gởi hết thơ tâm hồn, cho màu mắt nai hiền,

Em còn nhớ hay... quên rồi? Ôi màu mắt nai hiền ...!

--o0o--

Chiều nay sân ga mưa mưa nhiều

Không có em giận hờn làm anh xa cách em

Chia tay chia tay em không còn

Hạnh phúc vỡ tan thành mưa

u ù ú u ù, u ù ú u ù....

(quay lại Ð.K.)

Gót Hồng

Bảo Phúc

Gót hồng! Dịu dàng xoay giữa khung trời

Để sắc hương xô nghiêng giòng đời

Gót hồng! Nhẹ nhàng xoay theo lời hát

Cùng bước em rực cháy lên rạng ngời

Ngỡ ngàng, thời gian như lắng đọng

Và khắp nhân gian đang chìm trong mộng

Gót hồng! Nhẹ nhàng xoay theo điệu múa

Cùng dáng em cùng bước chân thần tiên

Gót hồng! Dịu dàng xoay giữa khung trời

Để sắc hương xô nghiêng giòng đời

Gót hồng! Nhẹ nhàng xoay theo điệu múa

Cùng bước em rực cháy lên rạng ngời

ĐK:

Kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình

thành đá ngay dại vì dáng em

Và đêm nay một đêm sắc hương nghê thường

Ngỡ ngàng, thời gian như lắng đọng

Và khắp nhân gian đang chìm trong mộng

Gót hồng! Nhẹ nhàng xoay theo điệu múa

Cùng dáng em cùng bước chân thần tiên

Cùng bước em rực cháy lên rạng rỡ

Gót hồng! Dịu dàng xoay giữa khung trời

Để sắc hương xô nghiêng giòng đời

Gót hồng! Nhẹ nhàng xoay theo lời hát

Cùng bước em rực cháy lên rạng ngời

Gửi Người Tôi Yêu

Nguyễn Hữu Thiết

Hỡi người tôi yêu

Có thấu chăng cho lòng tôi

Một ngày xa nhau, sao thấy như đã từ lâu

Hỡi người tôi yêu

Ngày tôi nhớ, đêm tôi chờ

Tôi vẫn tương tư, thương nhớ ai trong mộng hờ

Hỡi người yêu ơi quên sao

Kỷ niệm ngày nao bên nhau

Ngọt ngào yêu thương cho nhau tình xuân thắm thiết

Cớ sao em lại giận hờn ?

Cớ sao em lại buồn phiền ?

Người yêu dấu ơi !

Cùng nhịp đôi tim thương yêu

Ðừng để lòng ai cô liêu

Ðừng để thời gian trôi mau, về trên mái tóc

Cớ sao em lại ngại ngùng ?

Cớ sao em lại lạnh lùng ?

Ðành lòng quên sao ?!

Hỡi người tôi yêu

Có thấu cho chiều nay

Lặng nhìn mây trôi theo gió mây ơi về đâu ?

Nhờ làn mây bay cho tôi gửi tâm tư này

Mang đến cho "ai"; Tôi nói yêu "ai" trọn đời

Hà Nội Đêm Trở Gió

Trọng Đài

Trọng Đài - Chu Lai

Hà nội ơi tươi xanh màu áo học trò

Những con đường thân quen còn đó

Tiếng rao vang đâu đây nghe động trời đêm

Hồng Hà ơi buồm ai khe khẽ thuyền về

Cành me thì thầm gục đầu vào dĩ vãng

Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè

Giọng dân ca sao gợi nhắc hồ Gươm

Hà nội ơi xanh xanh liễu rủ mặt hồ Gươm

Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng

Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê

Hà nội ơi ... Hà nội ơi

Ta nhớ không quên những tháng năm qua

Một nét riêng tư gợi nhắc cho ai

là nhắc đến những kỷ niệm đã qua

Hà nội ơi nhớ về mùa thu tháng mười

Áo học trò xanh những hàng me

Hà nội ơi ta nhớ không quên

Hà nội ơi trong trái tim ta

Chiều mùa thu gió về rộng trên phố phường

Nắng vàng hồng tươi những nụ cười

Hà nội ơi ta nhớ không quên

Hà nội ơi trong trái tim ta

Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa

Trương Quý Hải

Bùi Thanh Tuấn

Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa.

Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.

Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.

Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng,

phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,

quán cóc liêu xiêu một câu thơ.

Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.

Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,

hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.

Tưởng như, tưởng như còn đây.

Hà Nội Năm 2000

Trần Tiến

Hà nội những năm hai nghìn

Trẻ con không còn ăn xin

Cụ già ngồi trong công viên

Ngắm bà già nhớ tuổi thanh niên

Hà nội! những năm hai nghìn

Trời cao Thăng Long bay lên

Nhà cao vươn trong mây xanh

Phố vẫn nhỏ, con đường vẫn nhỏ

Để em bước trong thu vàng.

Hà nội những năm hai nghìn

Lại nghe tiếng tàu điện leng keng

Để được ngồi gần em hơn

Ngắm chiều về phố cổ Thăng Long

Hà nội những năm hai nghìn

Mọc thêm bao công viên xanh

Người yêu nhau trong thiên nhiên

Những đám cỏ, lũ trẻ vẫn nô đùa

Tuổi thơ các em đến trường

Để trái sấu chín lăn lăn trên hè

Em đi về phía anh, thiên thần

Để gió cuốn tóc liễu bay bên hồ

Cho bao hiền sĩ xưa làm thơ

Để trái bóng vẫn bay trên bầu trời

Cho nụ cười bé thơ, thiên thần

Để hát mãi khúc ca năm hai nghìn

trong cây đàn ước mơ Hà nội ơi!

Ô hô Hà nội ơi ô hô!

Hạ Trắng

Trịnh Công Sơn

Gọi nắng!

Trên vai em gầy

Đường xa áo bay

Nắng qua mắt buồn

Lòng hoa bướm say

Lối em đi về

Trời không có mây

Đường đi suốt mùa

Nắng lên thắp đầy

Gọi nắng!

Cho cơn mê chiều

Nhiều hoa trắng bay

Cho tay em dài

Gầy thêm nắng mai

Bước chân em về

Nào anh có hay

Gọi tên cho nắng

Chết trên sông dài

Thôi xin ơn đời

Trong cơn mê này

Gọi mùa thu tới

Tôi đưa em về

Chân em bước nhẹ

Trời buồn gió cao

Đời xin có nhau

Dài cho mãi sau

Nắng không gọi sầu

Áo xưa dù nhàu

Cũng xin bạc đầu

Gọi mãi tên nhau

Gọi nắng!

Cho tóc em cài

Loài hoa nắng rơi

Nắng đưa em về

Miền cao gió bay

Áo em bây giờ

Mờ xa nẻo mây

Gọi tên em mãi

Suốt cơn mê này...

Hát Cho Một Dòng Sông

Nguyễn Nhất Huy

Ngày đó mỗi khi buồn, em hát bên dòng sông

Và bây giờ em hát với dòng đời

Nhưng dòng đời không êm đềm như một dòng sông, đúng không em?

* Nghe lá rơi buồn trên tóc mây,

Trong những đêm dài ai có hay,

Em bước đi vì một câu hát của người say.

Khi biết ân tình không bán mua,

Em đã trao người không đắn đo,

Dâng chiếc môi hồng để mơ lấy một cành hoa.

** Chợt nhìn em bên anh trong tay lả lơi

Qua từng đêm vắng

Dòng đời trôi mang theo bao nhiêu đổi thay

như bao lời em hát

Chuyện ngày xưa thơ ngây vô tư tóc mây

bây giờ xa quá,

Cuộc vui qua biết ta còn ai....?

Rồi từng đêm cô đơn khi tan phút vui, bên đèn sân khấu...

Nhìn màn nhung buông lơi cho em xót xa,

nghe môi hồng phai dấu

Còn dòng sông năm xưa nâng niu tuổi thơ,

Em về nương náu, để quên đi bao nhiêu niềm đau... ./.

(trở lại *)

Dù em đã đi và em đã quên tất cả những dấu yêu ngày nào

Nhưng anh vẫn mong rằng một ngày nào đó khi đã tàn cuộc vui em lại về với anh

Về với dòng sông thân yêu,

Ta sẽ cùng sống lại những giây phút thần tiên của thuở ban đầu...

(trở lại **)

Hát Cho Người Ở Lại

Quốc An

Lê Quang Thanh Tâm

Ngày nào em đến bên anh,

Tim anh ngẩn ngơ chợt buồn vu vơ,

Em rất vô tư, em quá ngây thơ,

Làm anh thẫn thờ.

Rồi em cất bước ra đi,

Tim anh giá băng, hồn anh chết lặng,

Em đã ra đi, không nói năng chi,

Anh nhớ mãi dáng em thiên thần.

Bridge

Kỷ niệm giờ đây đã qua,

Để rồi tim anh héo khô,

Nay còn gì khi người xa khuất,

Chuyện tình mình sao thiết tha,

Để rồi lòng anh xót xa,

Anh mãi khóc thương tình ta.

*Chorus:

Ngày nào em hát,

Hát cho người dấu yêu,

Hát cho cuộc tình đầu.

Ngày nào em hát,

Hát cho tình chúng ta,

Em đã hát cho niềm hạnh phúc.

Giờ đây em hát,

Hát cho người dấu yêu,

Hát cho người ở lại,

Giờ đây em hát,

Hát cho tình đã xa,

....Hay em chỉ hát cho riêng anh.

Hát Cho Người Tình Nhớ

Vũ Quốc Việt

Em vẫn mãi còn yêu như em đã từng yêu

Dẫu anh là "mộng" hay xa xăm cuối trời

Mưa giăng vẫn về đây đêm trăng vẫn còn đây

Dẫu em ngồi lại hay bước đi về chốn xa

Em cất bước về đâu khi đêm đã chìm sâu

Tiếng mưa rạt rào như vá câu tình đớn đau.

ĐK:

Dù một ngày nhớ nhớ lắm ánh mắt đam mê

Dẫu cho thời gian qua không xóa nhòa

Một chiều buồn tênh lang thang phố xưa

Bỗng nghe đường về còn xa lắm.

Rồi một ngày nhớ nhớ lắm tiếng nói thân quen

Bước qua theo gian xin quay trở lại

Người tình về đây mang theo nỗi vui

Để tâm sự nghe trong phút giây bao điều chưa nói.

Một mình ngồi hát nhớ đến quạnh cấm em đi

Nhớ đêm Thu trăng nghiêng lối hẹn

Ngập ngừng cầm tay nghe bao đắm say

Bỗng nhiên chợt buồn em khẽ nói

"Đã như cuộc tình là giấc mơ, em sẽ mơ"

Hỡi anh đừng buồn em rất yêu nhưng phải ra đi ... !!!

Hát Với Dòng Sông

Quốc An

Nguyễn Nhất Huy

Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên dòng sông

Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người

Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn

Nỗi buồn của em, người lữ khách tha phương

Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông

Ánh mắt bờ môi rạng ngời ấm áp mùa đông

Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót

Khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn

Tình yêu đến em không mong đợi gì

Tình yêu đi em không hề hối tiếc

Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em

Và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ

Em đã hát để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng

Tình yêu đến em không mong đợi gì

Tình yêu đi em không hề hối tiếc

Ngày xa xưa em hát với dòng sông

Và giờ đây em hát giữa dòng đời

Dù dòng đời không êm ái như dòng sông.

Hát Với Chú Ve Con

Thanh Tùng

( Surf )

[4/4 - Bb]

Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em

Mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng

Một hôm có nắng bỗng nhớ tiếng hát em

Nắng bâng khuâng hoài ngỡ chưa muốn quên

Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền

Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn

Này chú ve bé con

Đời cho ta lời ca hát để yêu người

Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha

đó em

Giọt mưa rơi trong đất, chiếc lá bỗng xanh

Hóa chú ve nhỏ để ngày ngày ca hát

Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em

Hỡi chú ve nhỏ ngày đêm hát ca

Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền

Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn

Này chú ve bé con

Đời cho ta lời ca hát để yêu người

Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha đó em

Hãy Để Mưa Rơi

Nguyễn Kim Tuấn

Đưa em đi chơi qua phố lang thang

Tình cờ mưa rơi từng giọt mưa thôi

Ôi cơn mưa ngâu lấp lánh đêm màu

Từng giọt rơi mau tràn ngập đêm thâu

Từng giọt từng giọt mưa rơi tới muôn trùng

Để làm bàng hoàng một cõi vô cùng

Ơi cơn mưa tôi ướt đẫm cuồng si

Nhìn nàng ngọt ngào thân xác bờ mi

Mưa qua trên vai giọt ngắn giọt dài

Rồi làm tóc rối cỏ dại thân tôi

Tôi yêu em nên đâu dám vô tình

Để hạt mưa hoen ngọc ngà thân em

Khi xưa đưa em qua phố ướt dầm

Cuộc tình trống vắng... giờ là hư không

Em xưa hay quên nên đã theo chồng

Bỏ lại cuối phố một chàng lông ngông

Từng giọt từng giọt mưa rơi tái tê hồn

Là giọt lệ buồn nhỏ xuống thiên đường

Ta mang u mê đi giữa trần gian

Ta đi lang thang giữa chốn hồng hoang

Khi xưa mưa rơi ta nhớ em nhiều

Một thời ta yêu một thời ta yêu

Hôm nay mưa không thay áo cho người

Để tình hấp hối còn vị trên môi

Khi xưa mưa rơi ta nhớ em nhiều

Một thời ta yêu một thời ta yêu...

Hãy Quên Sầu Đi

Minh Châu

Này bạn hỡi đừng buồn chi vì ta đã tin vào ngày mai

Bình thường thôi vì cuộc đời thường gieo nỗi sầu cho con người

Hãy quên sầu đi, hãy vui cùng nhau

Ðời là thế đừng sầu lo mà hãy dấn thân vào cuộc sống

Dù hèn yếu đừng dửng dưng nhìn bao nỗi đau nơi con người

Hãy nâng bàn tay, bước đi cùng nhau

Ta mong tung đôi cánh bay ngàn cao vời

Gieo bao yêu thương xuống cõi trần gian

Hãy nuốt nước mắt hãy vui cười lên nào

Ta vươn đôi vai đứng lên cùng nhau hê hê hê

Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào

Lê Hựu Hà

Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn

Có đôi khi em hay giận hờn

Để cho anh quên đi ngày dài

Với bao đêm suy tư miệt mài.

Mắt môi đây xin anh đừng chờ

Chiếc hôn kia mong anh từng giờ

Ngón tay kia xin chớ hững hờ

Dắt em đi về trong đợi chờ.

đ.k.:

Biết bao ngày đã qua,

Biết bao chiều xót xa.

Ngồi đếm những giọt nắng,

Rơi rụng trước mái hiên nhà.

Người sao chưa đến với ta,

Tình sao chưa thấy ghé qua.

Dù con tim vẫn thiết tha,

Mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày.

Hãy cho em môi hôn nồng nàn

Lỡ mai sau duyên ta muộn màng

Sẽ không ai cho ta vội vàng

Mới yêu đây nay sao phũ phàng

Hãy yêu như chưa yêu lần nào

Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào

Hãy đưa em về nơi cuối trời

Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời.

Hẹn Lòng Đi Nhé

Tuấn Khanh

Một ngàn năm nữa tôi cũng không quay trở lại

Dù là sương khói hay chỉ trong giấc mơ của em.

Một ngàn năm nữa tôi cũng không quên được

Nụ cười vừa đắm say.

Mà sao lòng nghe quắt quay

Nghe đời nhau tiếc thương không hay.

Một ngàn năm nữa tôi sẽ quay trở lại

Hẹn lòng đi nhé mãi mãi yêu em thôi chờ tôi

Dù ngàn năm nữa cũng không lạnh lùng (/không là nhiều),

Một ngày được thấy em

Còn nghe tình yêu nghé qua (/Là nghe bình yên ghé qua,)

Đêm ngủ say có em chiêm bao.

(Bridge):

Ngàn năm nữa, ngàn năm nữa, dù ngàn năm nữa

Cứ mãi đi tìm bóng em.

Nụ hoa ơi, ngày mai kia, tìm người nơi đâu

Nối lại duyên đầu.

Cõi dân gian cớ sao mênh mông quá.

(Chorus):

Cứ níu giấc mơ tiếng em cười

Những trưa vắng bên người

Ngàn năm tiếc thương không thôi.

Hình Bóng Quê Nhà

Thanh Sơn

Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hát vang rộn ràng

Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê

Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba

Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều

Còn nhớ nụ cười, câu ca mát rượi chứa chan lòng người

Đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa nắng đượm chiều mưa

Quê hương ơi, ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi

Thương quá là thương, tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn

À ơi, con nước lớn chảy xuôi

Đưa con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò

Hò ơi, gió đưa gió đẩy, về rẩy ăn còng

Về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua

Từ lúc vào đời, chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè

Ôi đẹp làm sao, đêm sáng trăng cao gõ nhịp chày mau

Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương

Trong cõi đời ta, giữ bên lòng hình bóng quê nhà…

Hoa Cỏ Mùa Xuân

Bảo Chấn

Này là cỏ non rất mềm

Này là mùa xuân rất hiền

Này là hoa rất thơm

Này là giọt sương trĩu nặng

Hạt ngọc trên lá cỏ

Trên bông tầm xuân trước hiên nhà

Vì em đã biết anh chiều qua

Người em vẫn thấy khi nằm mơ

Người vừa hiền khô (vừa) dễ thương

Lại vừa đẹp trai nhất vùng

Đến theo cùng hoa cỏ của mùa xuân

Và mùa xuân biết em

Biết em đã mang một mối tình

u ơ u ơ... Biết em! Biết em…

Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương

(quay lại từ đầu)

Họa Mi Hót Trong Mưa

Dương Thụ

Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm

Có con chim họa mi hót trong mưa buồn thẳm

Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật vô ngần

Muốn xa anh thật xa, muốn quên đi những ngày qua

Muốn sao cho đừng yêu muốn sao cho đừng nhớ

Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên em

Mưa, trong mưa họa mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng

Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn

Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về

Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi

Hỡi chim họa mi dịu dàng

Hót trong ngày mưa thật buồn

Hay trong tình yêu của em.

Hoa Mười Giờ

Đài Trang

Hôm chia tay chiều chủ nhật,

anh bảo rằng tuần sau anh đến

Hái một nụ hoa xinh xinh màu tim tím,

anh cài lên mái tóc thề rồi hẹn tuần sau,

khi hoa mười giờ nở, anh sẽ đến thăm em

Em trông chờ từng phút, bao đêm rồi không ngủ

Mong đến ngày được gặp anh

Bao trông mong chiều chủ nhật,

trời sao không nắng

Chỉ sợ trời mưa cho anh ngại không tới

Để mình em đếm thương dài

Ngập ngừng thật lâu,

khi em chọn áo tím xưa anh nói anh yêu

Em xin mẹ ra phố, mẹ vui cười khẽ nói:

"Con gái mẹ thật xinh"

Đây công viên chốn hẹn hò, chứng kiến bao lời thề

Tình yêu vừa lên ngôi, anh, anh hãy nói đã yêu

Luôn một lòng chung thủy dù đời vẫn đổi thay

Nhưng sao nay quá mười giờ, hoa tím đã nở rồi,

mà sao anh không đến, cho em luôn ngóng chờ anh

âu lo từng giây phút lệ buồn rơi ướt mi

Em bơ vơ quay trở về,

qua phố chợ chợt nghe tiếng sét nổ ầm bên tai,

khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường

người đẹp của anh bên anh màu áo tím,

em nghe quá chua cay

Em thương phận con gái như hoa mười giờ

nở đẹp giây phút ban đầu.

Hoa Sữa

Hồng Đăng

Em vẫn từng đợi anh

Như hoa từng đợi nắng

Như gió tìm rặng phi lao

Như trời cao mong mây trắng

Em vẫn từng đợi anh

Trên những chặng đường quen

Tiếng hát ai xao động

Thoáng mùi hoa êm đềm

Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó

Những bạn bè chung

Những con đường nhỏ

Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm

Có lẽ nào anh lại quên em

Có lẽ nào anh lại quên em

Hoa Tàn

Nguyễn Ngọc Thiện

Còn lại gì nơi đây xưa khi ta đã xa nhau trong tầm tay.

Còn lại gì người hỡi khi mây đen bay về mịt mờ che lối.

Còn lại gì trong tôi khi người đã xa ra đi thật rồi

Nếu mai đây đôi ta lại không có nhau xa nhau người ơi.

Còn lại gì bên em đây xưa khi ta đã xa nhau vấn vương.

Còn lại gì người hỡi ước muốn mịt mờ trên lối.

Giờ chỉ còn lại những kỷ niệm đớn đau bên tôi

Để mai đây đôi ta lại không có nhau xa nhau người ơi

Ngày đó nếu biết sẽ cách xa, ta cứ xem nhau không quen là hơn.

Ngày đó nếu biết quá khó khăn, ta cứ như thông lặng yên muôn kiếp.

Ngày đó nếu biết chớ xót xa, ta cứ xem nhau như bao ngày qua

Tình đó nếu biết trước quá đớn đau, ta cứ như chim bình yên ca hát.

Tìm tay anh lẻ loi, chờ mãi bóng anh sang.

Chờ đến kiếp sau chờ mãi thôi.

Tìm trong đêm tối tăm, một bóng dáng xa xôi

Tìm hoài hình bóng ai năm nào.

Hôn Môi Xa

Trần Minh Phi

Những mùa thu đến muộn

Những ngày yêu dấu cũ

Con đường năm xưa mưa rơi ngàn lá me buồn

Những loài hoa bé dại

Những tình yêu áo trắng

Mưa phố êm đềm bên hiên nhà bâng khuâng

Hôn môi xa hôn những nỗi nhớ ngút ngàn

Hôn môi xa yêu thương gởi gió bay về

Hôn môi xa hôn những nỗi nhớ ngút ngàn

Hôn môi xa yêu thương gởi gió bay về

Và ta ước mơ rằng những yêu dấu như đóa hoa hồng mãi không tàn

Những mùi hương đóa hồng

Với người yêu dấu hỡi

Bây giờ nơi nao thu sang nhìn phố thu vàng

Có loài chim rất lạ

Hát lời yêu dấu cũ

Ôi vắng xa rồi đôi môi hoa hồng

Hòn Vọng Phu 1

Lê Thương

Lệnh vua hành quân trống kêu dồn,

quan với quân lên đường,

đoàn ngựa xe cuối cùng,

vừa đuổi theo lối sông.

Phiá cách quan xa trường,

quan voi quân lên đường,

hàng cờ theo trống dồn

ngoài sườn non cuối thôn,

phất phơ ngậm ngùi baỵ

Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn,

Vui ca vang rôi đi tiến binh ngoài ngàn.

người đi ngoài vạn lí quang sang,

người đứng chờ trong bóng cô đơn.

Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng,

Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nuối ngàn trùng.

người không rời khỏi kiếp gian nan,

người biến thành tượng đá ôm con.

Ngựa phi ngoài xa hí vang trời,

chiêng trống khua trăm hồi,

ngần ngại trên núi đồi,

rồi vọng ra khắp nơị

Phiá cách quan xa vời,

chiêng trống khua trăm hồi,

ngần ngại trên núi đồi,

rồi dậy ra khắp nơi

thắm bao niềm chia phôi.

Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về,

ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề.

Nhìn chân trời xanh biếc bao la,

người mong chờ vẫn nhớ nơi xa

Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về,

bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề,

người tung hoành bên núi xa xăm,

người mong chồng còn đứng muôn năm

Hòn Vọng Phu 2

Lê Thương

Người vọng phu trong lúc gió mưa,

Bế con đã hoài công để đứng chờ,

Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về

Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ

Có đám cây trên đồi gióng trông trong mơ hồ,

Ngày nào tròn trăng lại nhớ đến tích xưa..

Khi tướng quân qua đồi, kéo quân, quân theo cờ,

Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thụ già

Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa,

Nàng đứng ôm con, xem chàng về hay chưa? Về hay chưa?

Có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu giúp nàng,

Lấy cây hương thật quý, thắp lên thương tiếc chàng.

Thôi đứng đợi làm chi, thời gian có hứa mấy khi sẽ đem đến trả đúng kỳ

Những người mang mệnh biệt ly

Trời chuyển mưa trong tiết tháng ba,

Suốt năm nước nguồn tuôn đổ xuống "Bà", hình hài người bế con nươc chảy chan hòa, Thấm vào đến tận tâm hồn đứa con,

Nên núi non thương tình kéo nhau đi thăm nàng nằm thành Trường Sơn vạn lý xuyên nước Nam.

Dâng lá hoa suối nguồn với muôn chim vô vàng

Bầy cảnh Nam Bắc đầy cỏ hoa

như cố khuyên nàng trở về, chớ đừng để xuân tàn,

nhiều đồi rủ nhau kéo thành đảo ra tới tận khơi ngàn...

Xem chàng về hay chưa, về hay chưa?

Chín con long thật lớn, muốn đem tin tới nàng, Núi ngăn không được xuống, chúng kêu ca dưới ngàn.

Nàng cố đợi nghìn năm, một nghìn năm nữa khác sẽ qua, đến khi núi lở sông mòn, mới mong trở thành Hòn Vọng Phu

Hương Ngọc Lan

Anh Quân

Dương Thụ

Góc phố nơi anh hẹn

Cành ngọc lan xòa bóng mát

Toả hương bát ngát

Báo với em ngày cuối thu buồn

Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh

Từ ngày nào anh mới quen em

Vẫn cây ngọc lan

Xoà bóng mát

Và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn

Một nhành lan anh hái cho em

Để mãi là một chút hương ngày cuối thu

Sẽ mãi mãi yêu anh là thế

Sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn

Còn trong giấc mơ

Sẽ mãi mãi yêu anh là thế

Sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh

Tình nồng như thoáng hương ngọc lan dịu dàng

Hương lan bay xa một trưa cuối thu

Thương anh yêu anh góc phố nơi hẹn hò

Mùi lan thơm ngát cùng gió

Sẽ tiếc mãi nếu biết lúc chớm đông hoa thơm lụi tàn

Để gió mãi cuốn đi

Để mãi bâng khuâng, bâng khuâng nơi anh hẹn với em

Hương Thầm

Vũ Hoàng

Phan Thị Thanh Nhàn

Moderato - Tự sự, lơi nhịp

Em 4/4

Khung cửa sổ hai nhà cuối phố

Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ.

Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp

Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm.

Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay.

Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm

Bên ấy có người ngày mai ra trận,

Bên ấy có người ngày mai đi xa.

Nào ai đã một lần dám nói.

Hương bưởi thơm cho lòng bối rối.

Cô bé như chùm hoa lặng lẽ.

Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu.

Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi?

Mà hương thầm theo mãi bước người đi?

Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì?

Mà hương thầm vương vấn mãi người đi!

Kẻ Đi Tìm Mộng

Hữu Xuân

Tô Nhược Châu

Ver 1:

Ta tìm em như tìm lá diêu bông

Không gặp lá chỉ gặp hoa với cỏ

Không gặp em chỉ gặp người xa lạ

Nên suốt đời ta làm kẻ đi rong

Kẻ đi rong suốt đời đi tìm mộng

Mộng xa vời như lá diêu bông

Em ơi em đừng vội lấy chồng

Chờ ta nhé trăm năm rồi cũng gặp

Ta sẽ đi cùng trời cuối đất

Đi tìm em và lá diêu bông

Ver 2

"Tôi đi tìm em như tìm lá diêu bông

diêu bông đâu thấy mà chỉ gặp hoa với cỏ cây

không gặp em chỉ gặp người trong mộng

mộng đã đâu rồi hay mộng là lá diêu bông....

....một sớm mùa đông được tin em lấy chồng

lòng tôi bối rổi hỏi phải mộng hay không ??? ""

Khát Vọng

Thuận Yến

thơ: Đoàn Thị Lam Luyến

Gởi tình yêu vào đất

Được hoa trái đầy cành

Gởi lên trời cao rộng

Sẽ được ngọn sao xanh

Em trao cả cho anh

Một tình yêu nồng cháy

Như một cánh buồm xinh

Hiến mình ra biển rộng

Em đã gởi cho anh

Cả con tim dào dạt

Anh lại trả cho em

Nỗi buồn đau tan nát

Em muốn ôm cả đất

Em muốn ôm cả trời

Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi

Không ôm nổi trái tim một con người

(Quay lại từ đầu)

Em muốn ôm cả đất

Em muốn ôm cả trời

Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi

Không ôm nổi trái tim………….

Trái tim một... con người !!!!

Khoảnh Khắc

Trương Quý Hải

Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh

Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh

Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi

Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi

Khi mùa thu khuất nơi cuối trời

Giọt nước mắt khô không lời

Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui

Vùi lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi

Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh

Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh

Nếu ngày mai bước chân anh về

Một xác lá rơi bên hè... mùa đông tái tê

* Người về đây với anh

Về bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm

vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong

Người về đây với em, người yêu ơi

thề xưa hãy trao lời cuối trong đời

Mùa đông đến bên hiên rồi... về đây với em

(Hát lại từ đầu, lặp lại *)

Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh

Chỉ còn một mình em... xót xa chờ anh...

Không Còn Ai

Nguyễn Ngọc Thiện

Không còn ai đi chung một đời,

Không còn ai chia sớt nồng say,

Không còn ai chia lời thở than,

Đêm tôi về độc bước đơn côi.

Không còn ai tôi đi một mình

Cùng với bóng qua cánh đồng đời

Bên một màu rêu phong cỏ úa,

Phiến đá buồn ngồi hát chông chênh.

Người xa quá như mây mịt mù

Còn lại tôi xanh rêu đời mình,

Mai tôi về mưa thu chẻ lối

Vắng quá trời tôi cõng bóng tôi.

Không Thể Và Có Thể

Phó Đức Phương

Thời gian đã qua đi đâu thể trở lại

Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ

Nếu nước khơi xa không thể thiếu những cánh buồm

Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi

Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời

Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối

Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn

Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu

Người đã ra đi có thể trở lại

Vết thương ngày nào có thể liền da

Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ

Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ

Vòng tay yêu thương có thể rộng mở

Bóng mây muộn sầu có thể dần tan

Và điều này thật rộn ràng êm ái

Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi

Khúc Nhạc Vui

Nguyễn Ngọc Thiện

Hãy đến hãy đến với nhau đêm này

Hãy thấp tiếng ca cho đời mê say

Nhạc vui cuồng quay nhịp chân rộng rã

Hãy cất bước đến với nhau đêm này

Nước mắt sẽ khiến trái tim u sầu

Tiếng khóc sẽ cho cuộc đời chẳng vui

Buồn đau mà chi người ơi đừng nhớ

Hãy đến múa hát với nhau đêm này

Em hởi xin chớ vội buồn

Em hởi xin chớ vội sầu

Em hởi xin chớ lo âu

Đời nay có bao lâu

Anh sẽ yêu mãi em thôi

Yêu đến muôn kiếp mai sau

Cho dấu năm tháng nhạt nhòa

Tình này vẫn mãi trao em

Sẽ có những lúc trái tim ta buồn

Sẽ có những khi cuộc đời chẵng vui

Người ơi buồn chi đời ta là mây

Hãy đến hãy đến với nhau đêm này !!!!

ĐK:

Anh hỡi vui hát lên đi

Trong trái tim buồn

Cho mắt moi thôi mền

Hòa nhịp khúc ca đêm nay

Ta vô tay vỗ thật điều

Cho bước chân bước nhịp nhàng

Cho trái tim ta rộn ràng

Buồn đau sẽ qua đi mau

Khúc Tự Tình

Hà Dũng

Bossanova

Em

VERSE 1: Một chiếc nắng lung linh còn vướng bên thềm, một

chiếc lá thoáng rơi theo làn gió nhẹ, và vấn vương một

ánh mắt buồn gợi nhớ người xa.

VERSE 2 : Trầm kiếp sống ru êm một chiều biển lặng,

có tiếng khóc hoa Phù Dung một đời lạc loài, và đến sao

những u phiền có một niềm vui.

CHORUS 1 : Ta nghe có tiếng ca cỏ cây, cuối cuộc gì phiêu bạc

đó đây. Cuối đường đời nhng một vừng trăng khuyết

lặng dưới kỷ niệm một thời.

CHORUS 2 : Ta nghe trong những buồn vui, cuối cuộc đời lặng lẽ

đi qua. Lỡ bước không với tới tình đây nên bàng hoàng chạy

trốn cô đơn.

CHORUS 3 : Ta nghe trong những buồn vui, có cuộc đời lặng lẽ đi

qua. Lỡ bước không với tới tình đây nên bàng hoàng chạy trốn

cô đơn.

Khung Trời Ngày Xưa

Hoài An

Đêm về khuya nghe buồn hon hon

Những tiếng của tôi.

Em về đâu bên đại dương xa xôi.

Dẫu có nước mắt với tiếc nuối sao làm vơi đi trong ta nỗi đau.

Khi con tim ta yêu thương nhau.

Nhưng rồi phải xa lìa người ơi,

Nơi bình minh bên đại dương bước chân người lạnh lùng

Anh ngồi đây nghe biển đêm miên man.

Nhớ ánh mắt ấy sáng lấp lánh như trời sao xua tan đêm đen bão giông.

Cho anh quên bao nhiêu ưu tư. Mơ về em khung trời ngày xưa.

Tình là con sóng lang thang trôi xa mãi mãi.

Cuốn theo dòng đời hỡi em.

Cuộc tình mùa đông hôm nay anh nghe buốt giá.

Vì sao mình đường đời hai lối.

Và rồi từ đây yêu thương chia xa nỗi nhớ.

Nhớ em một ngày đã qua, chỉ còn mình anh cô đơn với con sóng u buồn.

Ngọn sóng bạc đầu trong đêm.

Lá Diêu Bông

Trần Tiến

Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang

Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao

Ngày lấy chồng em đi qua con đê

Con đê mọc lối cỏ về

Có chú bướm vàng bay theo em

Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi

Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn

Ru em thời thiếu nữ xa xôi

Còn đâu bao đêm trăng thanh

Tát gàu sòng, vui bên anh

Ru em thời con gái kiêu sa

Em đố ai tìm được lá diêu bông

Em xin lấy làm chồng

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi

Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi

Ru em thời con gái hay quên

Thương em tôi tìm được lá diêu bông

Diêu bông hỡi, diêu bông!

Sao em nỡ vội đi lấy chồng ?

Lắng Nghe Mùa Xuân Về

Dương Thụ

Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường

Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng

Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn

Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.

Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở

Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở

Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa

Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.

Kìa tiếng chim rộn hót xa vời,

Cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về

Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi,

Với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa của xuân tươi, rồi anh tới..

Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường

Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng

Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn

Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.

Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở

Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở

Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa

Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.

Và chúng ta lại đón giao thừa,

Phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về

Để biết ta còn mãi trong đời,

Phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tin yêu, kìa anh tới.

Lâu Đài Tình Ái

Trần Thiện Thanh

Mai Trung Tĩnh

Slow

Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.

Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.

Đợi chờ một đêm trăng nào tới,

đợi chiều vàng hôn lên làn tóc,

đợi một lần không gian đổi mới,

đón hai đứa chúng ta mà thôi...

Tinh tú trời cao thành vương miện sáng.

Khai lễ đăng quan vũ trụ chong đèn.

Hoàng hậu về cao sang quyền quí,

đẹp nụ cười quân vương vừa ý,

và lâu đài mang tên Tình Ái

đón hai đứa chúng ta mà thôi...

Đ.K.:

Em ơi lâu đài tình ái đó

chắc không có trên trần gian,

Anh đưa em vào bằng tiếng hát

chắp đôi cánh nhung thiên thần.

Em ơi lâu đài tình ái đó

sáng trong ánh tinh cầu xa

cho nên cho dù nghìn năm qua,

còn vấn vương đôi hồn hoa.

Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái,

cho mắt em xanh đến tận muôn đời.

Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối,

lời hẹn đầu chưa đi vào tối,

thì lâu đài mang tên Tình Ái,

đón hai đứa chúng ta mà thôi...

Lệ Đá

Trần Trịnh

Ý thơ: Hà Huyền Chi

Nhịp 4/4 Thiết tha, chơi vơi Điệu Slow Rock Hợp âm La trưởng

LỜI 1

1.

Hỏi đá xanh rêu . . . bao nhiêu tuổi đời

Hỏi gió phiêu du . . . qua bao đỉnh trời

Hỏi những đêm sâu . . . đèn vàng héo hắt

Ái ân . . . bây giờ là nước mắt

Cuối hồn một . . . thoáng nhớ mong manh

2.

Thuở ấy tôi như . . . con chim lạc đàn

Xoải cánh cô đơn . . . bay trong chiều vàng

Và ước mơ sao . . . trời đừng bão tố

Để yêu thương . . . càng nhiều gắn bó

Tháng ngày là . . . men say nguồn thơ

Điệp khúc

Tình yêu . . . đã vỗ . . . cánh rồi

Là hoa . . . rót mật . . . cho đời

Chắt chiu . . . kỷ niệm . . . dĩ vãng

Em nhớ gì . . . không em ơi !

3.

Mầu áo thiên thanh . . . thơ ngây ngày nào

Chìm khuất trong mưa . . . mưa bay rạt rào

Đọc lá thư xưa . . . một trời luyến tiếc

Nhớ môi em . . . và màu mắt biếc

Suối hẹn hò . . . trăng xanh đầu non

LỜI 2

1.

Tượng đá kiên trinh . . . ru con đời đời

Là nét đan thanh . . . nêu cao tình người

Là ánh chiêu dương . . . đẩy lùi bóng tối

Tháng năm xa . . . trùng trùng sóng gối

Ngóng nhìn từ . . . bát ngát chân mây

2.

Bài hát ca dao . . . theo tôi vào đời

Và giữ cho tim . . . tôi xanh nụ cười

Nào biết trong em . . . còn nhiều trống vắng

Trái yêu đương . . . chỉ là trái đắng

Gã tật nguyền . . . buông trôi niềm tin

Điệp khúc

Tình yêu . . . đã vỗ . . . cánh rồi

Là hoa . . . rót mật . . . cho đời

Chắt chiu . . . kỷ niệm . . . dĩ vãng

Em nhớ gì . . . không em ơi !

3.

Tượng đá kiên trinh . . . ôm con đợi chồng

Nhặt lá thu mưa . . . hay chân ngựa hồng

Lệ đá tuôn rơi . . . giòng giòng nối tiếp

Ngóng chinh phu . . . đời đời kiếp kiếp

Suối vọng tìm . . . trăng xanh đầu non

LỜI 3

1.

Từ những đam mê . . . xa trong cuộc đời

Từ những cơn vui . . . tan theo nụ cười

Từ phút trao đi . . . cuộc tình thứ nhất

Giá băng khi . . . tuổi hồng đã mất

Dấu bèo chìm . . . giữa sóng xa khơi

2.

Giòng tóc mây thơ . . . trên vai rũ mềm

Mười ngón tay em . . . đan trong tủi phiền

Lời hứa cao bay . . . cuộc tình cút bắt

Giấc mơ hoa . . . đầu đời đã tắt

Có gì vừa . . . trôi qua tầm tay

Điệp khúc

Người đi . . . mãi mãi . . . không về

Thời gian . . . xóa vội . . . câu thề

Bóng anh . . . nhạt nhòa . . . bóng núi

Em với tình . . . yêu trăng soi

3.

Lạy Chúa ba ngôi . . . nghe con nguyện cầu

Và giúp cho con . . . quên đi tình sầu

Lời thánh ru êm . . . giọt đàn thống hối

Chúa trên cao . . . mĩm cười thứ lỗi

Những giọt đàn . . . vang trong trời tin

Lời Buồn Thánh

Trịnh Công Sơn

Chiều chúa nhật buồn

Nằm trong căn gác đìu hiu

Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều

Trời mưa, trời mưa không dứt

Ô hay mình vẫn cô liêu

Chiều chúa nhật buồn

Nằm trong căn gác đìu hiu

Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều

Bạn bè rời xa chăn chiếu

Bơ vơ còn đến bao giờ

Chiều chúa nhật buồn

Nằm trong căn gác đìu hiu

Tôi xin em năm ngón tay thiên thần

Trong vùng ăn năn, qua cơn hờn dỗi

Tôi tôi xin năm ngón tay em đi vào cô đơn.

Chiều chúa nhật buồn lặng nghe gió đi về

Chiều chúa nhật buồn lặng nghe gió đi về

Chiều chúa.....

Lối Cũ Ta Về

Thanh Tùng

Lối cũ ta về dường như nhỏ lại

Trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ

Lối cũ ta về, vườn xưa có còn

Hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan

Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều

Bước chân ai đem lang thang về cô liêu

Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ

Em đã quên hay là vẫn mang theo

Dù cho bên anh nay em không còn nữa

Biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ

Người yêu ơi nay em đã bỏ anh đi

Sao em nỡ bỏ anh đi mãi

Lối cũ ta về, soi nghiêng gót giầy

Chiều nghiêng vạt nắng, buồn chờ tóc mây

Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm

Chờ nghe trong gió thoảng hương ngọc lan

Lời Của Gió

Duy Thái

Anh có nghe thấy em nói gì không ?

Em có nghe thấy gió nói gì không ?

Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió

Đôi phút bên anh, được nghe anh nói với em.

Cơn gió nào bay ngang bầu trời

Nói với em rằng tôi lẻ loi

Cơn gió nào bên tai thì thầm

Nói với em rằng tôi thương nhớ ... em?

Dù gió có ngang qua vườn chiều

Làm lá khô rơi rụng nhiều

Dù gió có mang bao điều

Cuốn theo mùa Thu đi

Nhưng gió ơi gió đừng vờn lên tóc em

Gió ơi gió đừng hôn lên má em

Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu hiền

Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh!

Gió hãy nói rằng em mong có anh!

Gió hãy nói rằng em yêu anh!

(hát lại từ đầu)

Gió hãy nói rằng em yêu anh!

... Thế thôi!!!

Lối Nhỏ Vào Đời

Phạm Minh Tuấn

Anh sẽ là dòng sông

Để em là biển rộng

Anh sẽ là gió lộng

Để em là mây bay

Anh sẽ là nắng mai

Để em là hoa đỏ

Anh sẽ là Lối Nhỏ

Để em bước vào đời

Đời em là chim én bay

Đời em là hương tỏa đâu đây

Đời em là bình minh rực cháy

Đời em là hạnh phúc tràn đầy

Đời em là câu hát ru

Đời em là sáo diều vi vu

Đời em là tình yêu bốc cháy

Anh đã cho em mùa xuân này

Lời Tỏ Tình Dễ Thương

Ngọc Sơn

Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao

Bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh

Những phút thần tiên, bên em lòng ngất ngây

Trào dâng trong lòng em, đêm mê cuồng si

Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em!

Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình

Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say

Này em yêu tình em ngàn lời muốn nói

Rằng: Anh Yêu Em! Yêu ngay phút ban đầu!

Tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt anh trao

Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời

Và chỉ mình em thôi

Trong trái tim anh !!!

Lời Tỏ Tình Mùa Xuân

Thanh Tùng

(Slow Surf - C 4/4)

Mùa Xuân đến đạp xe trên phố tóc xõa vai mềm.

Mùa Xuân hát (hái) nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng.

Mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi hát.

Và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn.

Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói giùm với em.

Tình yêu rất gần

Tình yêu hãy đừng là cánh chim.

Em ơi nghe chăng mùa xuân?

Mùa xuân hát ở trong lòng!

Đất nước với sức sống mới

Như chim én bay trên trời cao...

Em ơi nghe chăng tình yêu?

Tình yêu hé nở ban đầu!

Như xuân đang sang mênh mang,

Như con tim yêu thương nồng say...!

Mùa Xuân lại đến với những tiếng hát bát ngát

Với những con người

Cuộc đời mang tim say trong tương lai

Mùa xuân vẫn còn đang ở lại.

Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát.

Còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân!

Lựa Chọn Một Vì Sao

(chưa biết)

Người yêu ơi em luôn mơ ước

được cùng anh

khắc tên hai đứa mình lên vì sao ái tình

Người yêu hỡi trăm năm mình

chỉ có chung đôi kiếp này thôi

Thì ta hãy cùng nhau

Tìm một vì sao sáng cho riêng mối tình ta

Một tình yêu sống mãi trên trời cao

Mãi mãi nhân gian này sẽ nhớ ngôi sao tình chúng ta

Một vì sao chỉ có tên hai đứa mình thôi

Một trong hai đứa nếu mai rời xa

Ánh sáng ngôi sao này soi lối cho em và anh

Về một nơi chỉ có hai ta

Mãi Cho Tình Lênh Đênh

Võ Thiện Thanh

Ánh trăng vừa nhô lên, mãi cho đời lênh đênh

Sóng xô bờ cát mềm, tiếng ru thật êm đềm

Mãi cho đời lênh đênh, mãi cho đời lênh đênh

Dưới trăng vàng mênh mang, có đôi mình lang thang

Sóng hôn bàn chân mềm, gió hôn làn tóc huyền

Mãi cho tình lênh đênh, mãi cho tình lênh đênh

Ánh trăng vàng lên cao, sóng đưa tình dâng cao

Tóc em nhuộm trăng vàng, gọi lòng biển khơi sóng gào

Biết đâu là bến bờ, Tình mình tựa như giấc mơ

Một ngày về trên phố buồn

Lặng nhìn vầng trăng héo gầy

Nghe rì rào con sóng cồn cào

Nhớ ánh trăng nào

Ánh trăng vàng lên cao, sóng đưa tình dâng cao

Tóc em nhuộm trăng vàng, gọi lòng biển khơi sóng gào

Biết đâu là bến bờ, Tình mình tưạ như giấc mơ

Ánh trăng vàng lên cao, sóng đưa tình dâng cao

Ánh trăng vàng lên cao, gió đưa tình lao xaọ.....…

Mãi Mãi Là Niềm Đau

Nguyễn Nhất Huy

Em mãi là niềm vui, niềm vui cho mọi người

Em mãi là niềm đau, niềm đau cho một người

Tình yêu vừa thoáng qua đây, buồn như màu áo em bay

Một phút em vui bên người, từng bước cô đơn anh về

Là biết xa nhau từ đây

Em mãi là mùa xuân, mùa xuân cho cuộc đời

Em mãi là mùa đông, mùa đông cho một người

Chiều nay ngồi ngắm mây trôi, tìm đâu màu mắt thơ ngây

Nhìn cách chim bay qua trời, nhìn phút em trong tay người

Mãi mãi là niềm đau

Mãi mãi là niềm đau, ngày em đã bước qua nhịp cầu

Cuộc dời ta ước mơ lần dầu, giờ nhìn em vẫy chào ra đi

Mãi mãi là niềm đau, ngày em đã lãng quên tình đầu

Và đường xưa vẫn xanh một màu, chỉ mình ta cúi đầu ra đi

Em mãi còn tìm vui, tìm vui trong cuộc dời

Em gửi lại niềm đau, niềm dau cho một người

Ngày mai ngồi đếm sao rơi, vì sao nhỏ bé trong tôi

Nhìn những giấc mơ qua rồi, nhìn những phút em bên người

Mãi mãi là niềm đau.

Ly Café Ban Mê

Nguyễn Cường

Ly café như muốn nói nói cùng em câu gì

Ly café như muốn hát hát cùng em câu gì

Hương bay theo làn khói vẽ mùa xuân long lanh

Hương bay theo làn tóc vẽ tình yêu mong manh.

ĐK:

Ánh mắt, ánh mắt đắm say hay mùa xuân đã về

Khói thuốc bâng khuâng ly café

Tiéng hát tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về

Ánh mắt soi trong ly café ban mê.

Mà em với câu hát nỗi buồn dâng xa dần

Ly café như lưu luyến rót vào đêm rượu cần

Hương cao nguyên còn đó thắm đượm trên đôi môi

Hương cao nguyên còn mãi phía trời mây xa ôi.

Mắt Nai Cha Cha Cha

Nguyễn Sĩ Luân

Một nụ hồng một nụ hồng tặng cho mắt nai

Em thơ ngây bước đi trên con đường về

Một nụ hồng một nụ hồng tặng cho mắt nai

Trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh

Mới có hôm nào em còn thơ ngây

Bước trên con đường quen thuộc tới trường

Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và

đáng yêu đáng yêu đáng yêu.....

Từng nhịp từng nhịp từng nhịp theo bước chân

Em tung tăng hát ca trên con phố này

Thì một người một người ngồi mãi thẫn thờ

Và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua

Mới có hôm nào em còn nơi đây

Thế nhưng bây giờ em đã xa rồi

Để tôi một mình ngồi nơi đây chờ bóng ai

(ai ai ai ai....................mãi )

*Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em

Mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi

Dù cho ngày tháng qua đi,qua những

phong ba,tôi vẫn ngồi mãi nơi này .

Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha

Hát vang lên oh là la cha cha

Nào ta cùng bước cha cha cha

Nào ta cùng hát cha cha cha

Cùng vui ngày tháng mộng mơ ....

Rap:

Em xinh tươi như bông như hoa

Cho ai kia ngất ngây tâm hồn

Một ngày nhớ một ngày mong

Đêm lại về thao thức bâng khuâng

Con tim ai khát khao đợi chờ

Trong cõi lòng ôm mối tương tư

Cô bé ơi cô bé ơi ! Cô bé cô bé ơi ...

.....................................................

Cười đi em nhé oh la oh cha cha cha

Cười đi em hỡi oh la oh cha cha cha

để anh theo với ............................

Mất Nhau

Nguyễn Nhất Huy

Một ngày dòng đời lạnh giá

Có bứơc chân anh đi qua đời em

Một ngày cuộc tình lạnh giá

Có chiếc hôn kia chưa phai tình nhân

Trong đêm tối chưa nguôi nỗi sầu

Ta ôm nỗi cô đơn cuối đầu

Rồi mưa rơi, rồi anh đi

Tình yêu ấy nay đã xa thật rồI

ĐờI còn đó tiếc nuối

Khi anh không còn bên em

Tình còn đó đắm đuối

Cho mình gọi nhau thêm nữa

Rồi nhặt lấy lá úa

Đặt lên những con đừơng hoang

Để Ta nghe lời đắng buồn tênh

ĐờI còn đó tiếc nuối

Khi anh không còn bên em

Tình còn đó đắm đuối

Cho mình gọi nhau thêm nữa

Rồi tìm đến quá khứ

Ngừơi yêu mãi không gọi tên

Biết xa nhau tình chết dần theo…

Mặt Trời Bé Con

Trần Tiến

Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi

Ngoài kia có chú bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe

Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê

Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng

Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ

Từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ

Ngày xưa cũng như bé tuổi còn thơ tôi vẫn thường trộm nghe

Nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất khuya

Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ

Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng

Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em,

Từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con

(music)

Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ

Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng

Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em,

Từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con

Trời mưa quá em ơi , bài ca ướt mất rồi , còn đâu .

Trời mưa đến bao lâu , mà sao em vẫn chờ vẫn đợi ...

Hạnh phúc quá đơn sơ , đời tôi đâu có ngờ ,

Từng đêm em vẫn chờ , vẫn chờ đợi dưới mưa ....

Mặt Trời Êm Dịu

Dương Thụ

Mặt trời ngày mùa xuân xanh thắm

Mặt trời của em

đep dịu dàng mà khg chói lóa

Mặt trời của em

Sáng trăng sáng trăng đêm rằm mặt trời của em đó

hỡi anh hỡi anh là mặt trời

Mùa Xuân êm dịu

Sáng trăng sáng trăng đêm rằm mặt trời của em đó

hỡi anh hỡi anh là mặt trời

Mùa Xuân êm dịu

Mẹ Tôi

Quốc An

Mưa về trên khi phố khuya sao não nề.

Thân mẹ tôi đã ướt đầm vì đường dài.

Thương mẹ tôi hy sinh suốt cả cuộc đời.

Mong là tôi luôn ấm êm có những niềm vui mẹ muốn sẻ chia cùng tôi.

Khi tương lai tôi thật tươi sáng.

Tháng năm dần trôi dành sức sống của mẹ tôi

Để mình tôi thương khóc cho người.

Khi ra đi mẹ mang nỗi đau trong lòng.

Me còn đầy những hoài mong.

mong cho con hạnh phúc suốt cuộc đời.

Tình mẹ hiền vẫn còn đây.

Còn lại gì khi đã xa con rồi, còn lại gi ơi mẹ yêu!

Tình mẹ hiền cao quý nhất trên đời

- niềm tự hào suốt đời con

Mi Ngoan Gót Ngà

Vũ Quốc Việt

Đêm nay mênh mông trăng sao muôn nơi

Mang theo về đây những tiếng cười.

Em như mây trắng thướt tha đẹp xinh

Lấp lánh dáng em yêu kiều ..wow..wow..wow..

Bỗng nghe lòng anh đắm say

Ngàn tinh tú muốn quay cuồng.

Ô hay! đôi vai em mang ban mai

Long lanh giọt sương dưới ánh đèn.

Mi ngoan ngơ ngác, mắt môi hồn nhiên

Tóc gió liễu như tơ trời ..wow..wow..

Ánh xuân ngời trong mắt em chợt sáng lên

Gót chân ngà em bước qua giữa bao người.

Ngọc ngà trong đêm kìa dáng em.

Ngàn đôi mắt giấu kín cứ mãi đắm đuối

Ước muốn có lúc sánh bước vai kề vai với em.

Ngọc ngà đêm nay ôi ngất ngây.

Vì sao sẽ lấp lánh ánh sáng

Rọi xuống những chiếc lá biếc

Chắp cánh cất tiếng hát vang ngời.

Cám ơn em.

Nhớ mãi ánh mắt em ..uh..uh..uh..

Nhớ mãi tiếng nói em ..uh..uh..

Nhớ mãi bóng dáng em...yêu kiều

Mối Tình Đầu

Thế Duy

Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ.

Tóc em dài như gió mùa thu.

Ngày xưa, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ,

Theo năm tháng em lớn từng ngày.

Những kỷ niệm không bao giờ phai.

Và khi một ngày xuân em trở thành thiếu nữ,

Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu.

Mùa thu, khi hoa sữa tan ven mặt hồ.

Khi tôi đã biết yêu lần đầu,

Tôi đã nói yêu em trọn đời.

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ,

Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu.

Tôi đi xa thủ đô nhớ về người thiếu nữ.

Tôi thêm yêu quê mình,

Yêu những đêm thanh bình.

Hoa sữa thơm ven hồ,

Nhắc lại chuyện ngày xưa.

( ngày...)    ...........xưa.

Cứ mỗi khi thu về, hoa sữa thơm ven hồ,

nhắc lại chuyện tình xưa…

Mong Đợi Ngậm Ngùi

(Trần Tiến ?)

*Tan trường tan trường

Tà áo tung bay tựa mây trắng

Tan trường tan trường

Chờ em đi ngang về lối này

Biết rằng tan trường

Kìa em hay đi lề bên ấy

Anh ngồi anh đợi

Ngờ đâu em đi lề bên này

Anh ngồi bên này

Lòng xôn xao mong chờ em thấy

Trao một nụ cười

Ngờ đâu em đi lề kia rồi

ĐK:

Và từng ngày như thế (Và từng ngày như thế)

Và từng chiều như thế (Và từng chiều như thế)

Anh vẫn chờ áo bay

Và từng ngày như thế (Và từng ngày như thế)

Và từng chiều như thế (Và từng chiều như thế)

Anh vẫn chờ mắt ai

Một cuộc đời như thế (Và cuộc đời như thế)

Và tình là như thế (Và tình là như thế)

Ôi mong đợi ngậm ngùi

**

Chắc rằng sẽ gặp

Kìa hôm nay anh chờ trước cổng

Trong lòng mát rượi

Nụ hoa thơm hương tình yêu đầu

Tiếng vọng tan trường

Lòng anh nôn nao nhìn áo trắng

Bao người qua rồi

Mà sao em đi về nơi nào

Một Cõi Đi Về

Trịnh Công Sơn

1.

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

Lời nào của cây lời nào cỏ lạ

Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua

Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ

Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

Mây che trên đầu và nắng trên vai

Đôi chân ta đi sông còn ở lại

Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi

Lại thấy trong ta hiện bóng con người

2.

Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa

Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ

Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy

Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa

Từng lời tà dương là lời một địa

Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe

Trong khi ta về lại nhớ ta đi

Đi lên non cao đi về biển rộng

Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng

Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.....

Một Dại Khờ, Một Tôi

Phú Quang

thơ: Nguyễn Trọng Tạo

Chia cho em một đời tôi

Một cay đắng.. một niêm vui .. một buồn

Chia cho em.. một đời xanh

Một cây si với.. một cây bồ đề

Tôi còn đâu.. còn đâu đam mê

Trời chang chang nắng... tôi về héo khô

Chia cho em ... một đời thơ

Một đam mê... một dại khờ... một tôi

chỉ còn cỏ mọc bên trời

Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời

Một Đời Người, Một Rừng Cây

Trần Long Ẩn

Khi nghĩ về một đời người

Tôi thường nhớ về rừng cây.

Khi nghĩ về một rừng cây

Tôi thường nhớ về nhiều người,

Trẻ trung như cụm hoa hồng,

Hồn nhiên như ngàn ánh lửa

Chiều hôm khi gió về !

Cây đã mọc từ thuở nào

Trên đồi núi thật cằn khô,

Cây có hiểu vì sao

Chim thường kéo về làm tổ

Và em như cụm lan mọc

Từ những cành cổ thụ già kia !

Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây

Sống gần nhau thân mới thẳng

Có một cây là có rừng

Và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương !

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,

Gian khổ sẽ dành phần ai ?

Ai cũng một thời trẻ trai

Cũng từng nghĩ về đời mình

Phải đâu may nhờ rủi chịu ?

Phải đâu trong đục cũng đành.

Phải không em, phải không anh ?

Chân lý thuộc về mọi người

Không chịu sống đời nhỏ nhoi !

Xin hát về bạn bè tôi

Những người sống vì mọi người.

Ngày đêm canh giữ đất trời

Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.

Một Mình

Thanh Tùng

[4/4 - Dm]

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên

Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên

Bao đêm tôi đã một mình nhớ em

Đêm nay tôi lại một mình

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa

Áo phơi trời đổ cơn mưa

Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ

Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai

Gió sương mòn cả hai vai

Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ

Nghiêng nghiêng bóng em gầy

Vắng em còn lại tôi với tôi

Lá khô mùa này lại rơi

Thương em mênh mông chân trời lạ

Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai

Ngất ngây men rượu say

Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ

Cô đơn, cùng với tôi về.....

Một Ngày Mùa Đông

Bảo Chấn

Rồi một ngày trời không biển xanh

Rồi một ngày hàng cây vắng tanh

Và cơn gió mang mùa đông tới

Cuốn bay theo đám lá vàng rơi

Bờ cỏ này giọt sương đã tan

Bậc thềm này còn in dấu chân

Mùa đông tới anh chờ em mãi

Lá hoa thu sang nay đã úa tàn

Giờ đây anh biết anh biết đã mất anh rồi đấy

Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi

Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói:

Còn yêu mãi...

Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy

Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi

Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói:

Anh mãi yêu em...

Một Thời Đã Xa

Trường Huy

Nguyễn Thanh Hà

Đừng buồn anh hỡi khi lỡ nói yêu em rồi

Bận lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi

Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau

Chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa

Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ

Và em đã biết biết anh sẽ chẳng yêu em đâu

Em sẽ không quên giây phút bên nhau

Em đã trao anh trao anh nụ hôn ấy

Và em biết anh sẽ quên hết

Những bài tình ca viết riêng tặng em

Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em

Và em sẽ không trách anh nữa

Chẳng trách anh đâu

Khi ta đến bên nhau tình gian dối .

Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em

Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em

Và em sẽ không trách anh nữa

Chẳng trách anh đâu

Khi ta đến bên nhau

Tình yêu dối lừa .

Một Thời Để Nhớ

Nguyễn Văn Hiên

(Nhanh, nhịp nhàng)

Hỡi cánh chim bay lưng trời! Hỡi ánh mây trôi xa vời!

Những lúc lang thang chân trời. Ai có nhớ ?!

Những bóng cây xanh sân trường,

Ghế đá vấn vương ai chờ

Bóng nắng ngẩn ngơ bây giờ, ai nhớ ai ...?!

Về thăm trường xưa nhớ cơn mơ năm nào!!!

Nhìn sân trường xưa nhớ lúc ... bên nhau !!!

Những tháng năm bây giờ, đã phôi phai không ngờ

Những ước mơ tuổi hồng, sao không nhớ ?!

Những tháng năm mong chờ, đã trôi qua bao giờ

Những tháng năm tuổi hồng, bao ước mơ ...

(nhạc ...)

(lại từ đầu ...)

Hỡi cánh chim bay lưng trời! Hỡi ánh mây trôi xa vời!

Những lúc lang thang chân trời. Ai có nhớ ?!

Những bóng cây xanh sân trường,

Ghế đá vấn vương ai chờ

Bóng nắng ngẩn ngơ bây giờ, ai nhớ ai ...?!

Một Thời Tuổi Hoa

Đậu Kinh Luân

Tuổi hoa đến lớp chân rộn vang.

Miệng cười khúc khích bên sân trường.

Tuổi hoa trong sáng bao niềm vui.

Đừng đem nước mắt đến với tuổi hoa…

Từng ánh mắt nhấp nháy khi tan trường.

Từng bàn chân ai bước theo ai.

Từng vần thơ chuyền tay đến bạn bè

là phút giây những kỷ niệm hồng

Tuổi hoa đến lớp chân rộn vang.

Miệng cườI khúc khích bên sân trường.

Tuổi hoa trong sáng bao niềm vui.

Đừng đem nước mắt đến với tuổi hoa…

Bao ngày ngày tháng tuổi học trò

Dâng đời ngàn muôn ý thơ

Yêu thương và yêu mến bao bạn bè!

Là bầu trời của tuổi hoa …

Yêu đời và những giấc mơ tuyệt vời!

Là bầu trời của tuổi hoa

Một ngày ai sẽ bước qua tuổi hoa

Lòng càng thêm tiếc thương một thời

Một thời hoa bướm vui đùa vui

Một thời hoa bướm lắm mộng mơ

Một Trái Tim Một Quê Hương

Phạm Trọng Cầu

[Am - 2/4] Adlib

Một trái tim hồng tươi

Một Quê hương tuyệt vời

Dòng máu Cha vừa cho

Tổ quốc Vua Hùng cho

Một trái tim tự do

Lời quê hương ta đó

Lời nói cha mẹ cho

Lời trái tim tự do[ A ] A Tempo (Swing Rock)

Lúc em ra chào đời

Mẹ cho một trái tim để yêu

Líu lo ca lời đầu

Quê hương trong lòng đó em

Có nghe tim rộn ràng

Tình yêu đầu tiên vừa đến

Tiếng Quê hương nồng nàn

Cho em khung trời ước mơ

Tiếng ru em vào đời

Mùa xuân vừa đến trên vành môi

Tiếng nói to từng ngày

Cho em vươn rộng cánh bay

Dẫu cho ai một lần

Một lần rồi em quên mất

Lúc tim em rung động

Quê hương nghe hoài đó em...

Lúc tim em rung động

Mưa Qua Phố Vắng

(chưa biết)

Mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng

Chiều mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn

Niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm

Mưa kỷ niệm mưa tìm về dĩ vãng

Anh đã yêu em mười mùa mưa trước

Một mùa mưa hai đuá bước song hành

Tình yêu đương khi thương vẫn còn thương

Em đã vội bỏ trường xa phố phường

ĐK:

Đêm đêm tiễn đưa người yêu đi lấy chồng

Mưa ôi gió mưa buồn như cơn bão lòng

Tình nồng tình mau chóng phai

Tình buồn tình mang đắng cay

Cô đơn cuộc đời, ngồi bên song cửa trông bóng ai ngoài mưa

Mà nhớ người

Thương nhớ ai mưa chiều về giăng lối

Người yêu xưa nay đã cách xa rồi

Còn trong tôi bao nhung nhớ tả tơi

Mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời

Mưa Phi Trường

Việt Anh

Bước bước trong chiều mưa

Đi về bước chân lẻ loi

Phố cũ vẫn còn đâu

Phố xưa vắng em chờ anh

Đưa người về nơi giá băng

Nước mắt em chung lệ tôi

Biết rằng từ nay mất nhau

Trên bến trông theo mình anh

Em hôm nay đi về nơi rất xa

Anh bơ vơ giữa dòng người qua

Một ai đón nhau trên bờ vai

Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi

Em ra đi xa khuất chân trời

Để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi

Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi

Quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Ah Ah.

Mưa Trên Phố Huế

Minh Kỳ

Tôn nữ Thụy Khương

Chiều nay mưa trên phố Huế

Kiếp giang hồ không bến đợi

Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài

cho lòng nhớ aỉ

Ngày chia tay hôm nao còn đây

Nước trên sông Hương còn đầy

Tình đã xa gió mưa u hoài

mắt lệ ngắn dài

Chiều nay trên Kinh Đô Huế

Tiếng mưa còn vương kỷ niệm

Ngày quen nhau dưới chân Thiên Mụ

anh còn nhớ không?

Chợ Đông Ba khi mình qua

Lá me bay bay là đà

Chiều thiết tha có anh bên mình

mà ngỡ hôm qua

Hò...ơi...!!! Ơi...hò...!!!

Chiều mưa phố buồn

Chiều mưa phố xưa u buồn

có ai mong đợi

Một người biền biệt nơi mô

Để nhớ với thương một ngườị

Chiều nay mưa trên phố Huế

Biết ai đã quên ai rồi

Mà mưa sao vẫn rơi rơi đều

cho lòng u hoàị

Ngày xưa mưa rơi thì sao

Bây chừ nghe mưa lại buồn

Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng

làm mình cô đơn.

Mùa Xuân Bên Cửa Sổ

Xuân Hồng

phỏng thơ Song Hảo

Xa xa bên cửa sổ,

có hai người hôn nhau

Đường phố ơi hãy yên lặng,

để hai người...

hôn nhau...!

Chim ơi, đừng bay nhé

Hoa ơi, hãy tỏa hương

Và cây ơi, lay thật khẽ

Cho đôi bạn trẻ...

đón xuân về

Khi mặt trận bình yên, anh lính về thăm phố

Cô gái vừa tan ca

Họ hẹn nhau, và chờ nhau

Cùng khát khao hạnh phúc

Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về

Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp

Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng

Cuộc đời còn cả ...

những nụ hôn !

Khi tạm biệt mùa xuân anh lính về biên giới

cô gái vào ca ba

Họ tạm xa từng ngày qua cùng thiết tha thầm nhớ

Họ vững tin rồi mùa xuân cũng quay về

Ôi hạnh phúc cô thợ ấy đơn sơ mà thắm nồng

Tình yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bỏng

Tạm biệt rồi vẫn đọng những nụ hôn

Tạm biệt rồi,

Vẫn đọng ...

những ... nụ hôn...

Muộn Màng

Nguyễn Nhất Huy

Em xin yêu anh trong giấc mơ

Dẫu cho anh cho em bao nhiêu hững hờ

Em xin yêu anh trong giấc mơ

Để khi bóng đêm trôi qua nhanh

Lòng vẫn bơ vơ.

Em xin yêu anh trong nỗi đau

Biển khơi xa cô đơn bao đêm sóng trào

Em yêu trong con tim đớn đau

Vì em đã mang anh trong tim... từ giây phút đầu

ĐK:

Xin bên anh một đêm thôi

Để em yêu anh trọn cuộc đời

Ta trao nhau một đêm thôi

Rồi mai đây khi đời thay đổi

Yêu thương tan thành mây khói.

Khi con tim còn đam mê

Ngỡ yêu anh yêu trọn cuộc đời

Nhưng yêu thương là mơ thôi

Để hôm nay mưa buồn giăng lối

Em bước chân đi cho... quên... một người...!!!

Nắng Thủy Tinh

Trịnh Công Sơn

Màu nắng hay là màu mắt em

Mùa thu mưa bay cho tay mềm

Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm

Rồi có hôm nào mây bay lên.

Lùa nắng cho buồn vào tóc em

Bàn tay xanh xao đón ưu phiền

Ngày xưa sao lá thu không vàng

Và nắng chưa vào trong mắt em

Em qua công viên bước chân âm thầm

Ngoài kia gió mây về ngàn

Cỏ cây chợt lên màu nắng

Em qua công viên mắt em ngây tròn

Lung linh nắng thủy tinh vàng

Chợt hồn buồn dâng mênh mang

Chiều đã đi vào vườn mắt em

Mùa thu qua tay đã bao lần

Ngàn cây thắp nến lên hai hàng

Để nắng đi vào trong mắt em

(Màu nắng bây giờ trong mắt em)

Nếu Điều Đó Xảy Ra

Ngọc Châu

Một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn

Loài người chìm trong đêm giá băng

Và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ

Yêu thương chỉ còn trong dĩ vãng

Anh bên em vẫn cô đơn

Anh xa em dù gần, con tim ta như đá lạnh buốt giá

ĐK:

Không anh sẽ như bình minh

Xóa tan lạnh lùng trong băng giá

Như ánh sáng như mặt trời

Không anh sẽ như bình minh

Xóa tan lạnh lùng trong băng giá

yêu em mãi như mặt trời

Với trái tim cháy yêu thương

Nếu Em Là Người Tình

Nguyễn Ngọc Thiện

(

Có cô gái ngồi chải tóc trong nắng vàng

làm trái tim tôi mộng mơ.

Thoáng trong gió chiều mùi tóc sao ấm lòng

làm tan trong tôi giá băng.

Hỡi cô gái ngồi xõa tóc bên chú mèo

làm bước chân tôi ngủ quên.

Khiến tôi muốn mình làm cỏ non ướt mềm

hiền lành nằm dưới chân son.

* Em ... tựa tia nắng vừa chợt đến

thắp sáng bao bình minh

Cho đời tôi quên mình lẻ loi những đêm dài

thao thức

Em ... là con sóng dội vào tim để tôi quên

đắng cay

Nghe đời bình yên vì trong tôi có bóng em

tràn về.......

Nếu Em Thấy Cô Đơn

Minh Tâm

Đoạn đèn vàng hiu hắt

Đường phố quen buồn tênh

Em ơi sao không đến đêm nay

Anh vẫn chờ mong

Nếu không có em đến trăng sao sẽ phai nhạt màu

Gió mây sẽ ngừng chẳng bay qua giữa trong mơ màng

Chỉ mong bước chân em về

Tiếng mưa xóa tan đêm trường tịch liêu (cô đơn)

Em ơi hãy đến nhé

Để nói cho nhau nhiều hơn

Anh yêu em tha thiết em ơi

Yêu em nghìn năm

Có em sẽ vui biết bao trăng sáng hơn muôn lần

Gió mây nổi lên tiếng, sao sẽ không còn lặng lẻ

Thức khuya mới hay đêm dài

Có yêu mới hay trong lòng nhung nhớ

Nếu em vẫn tha thiết yêu chứa chan

Nếu em vẫn nghe trái tim rung động

Thì em yêu thương ơi

Hãy đến bên anh

Đến bên anh, người ơi !!!

Hãy không nghĩ suy đắng đo nữa chi

Nếu em vắng anh thấy lòng buồn tênh

Thì giờ đây trong cơn mơ

Giữ cho nhau ...

Ân ái xưa, người ơi ...

Nếu Phôi Pha Ngày Mai

Hoài An

Con tim nhân gian

mỗi người chỉ có cho riêng mình

nhưng khi em xa mang theo một trái tim

Trong đêm cô đơn

dâng tràn ngọn sóng với những thương nhớ

sóng xa bờ ta còn ngẩn ngơ.

Bên anh hôm nay

đâu còn là những yêu thương khi nào

có những nuối tiếc vui buồn cùng với nhau

Đôi khi trong mơ

đôi lần gặp gỡ với những mong ước

em sẽ về cùng bên anh.

Nếu phôi pha ngày mai xin đừng quên

có mối tình xanh mãi như đại dương

Với con tim gởi theo bước người xa

ngày nào có nhau trong vòng tay.

Nếu phôi pha ngày mai xin đừng quên

có mối tình xanh mãi như đại dương

Vẫn yêu em chờ em đêm từng đêm.....

người có hay, đêm từng đêm.

Em hỡi! nếu mai này xa nhau... em nỡ quên thật sao

Nếu mai này phôi pha... em nỡ quên tình ta.

Ngàn Năm Khó Phai

Hoàng Châu

Với em tình yêu, như giấc mơ khi em gặp anh

Phút giây gần nhau, em ngỡ chìm sâu trong ánh mắt người.

Có anh mà thôi, trong trái tim xót xa tình em

Có anh mà thôi, trong giấc mơ về ngày mai

Và em sẽ mãi đợi chờ, sẽ mãi đợichờ

Dù cho trôi qua hết ngày xanh

Tình em như sóng xô bờ, sóng biết xô bờ

Ngày xa anh, dâng cao nỗi nhớ

Ngàn năm khó phai, một bóng hình

Tình em thiết tha, với bao kỷ niệm

Anh mang về đâu, thời gian có nhau

Sẽ mãi xa vời, một vầng mây xanh

Ngàn năm khó phai, lời ru này

Bờ môi ấm êm, hương xưa vẫn còn,

Yêu anh ngàn năm, người ơi biết không……..

….âm thầm tình em.

Ngẩn Ngơ Áo Trắng

Nguyễn Nhất Huy

Bước xuống phố ngẩn ngơ chiều nay áo bay

Bước xuống phố thấy em hồn nhiên tóc mây

Có chiếc lá úa rơi dài theo bước ai

Bao nhiêu ngày qua anh có mơ hình bóng xa xôi

Trong anh thầm nhớ bao ngày

Bao hôm qua phố chờ ai đợi ai

Áo bay vô tư làm lòng anh buồn mãi

Lối em đi qua còn anh chờ đó bao ngày

Bước xuông phố vẫn em hồn nhiên tóc mây

Có nỗi nhớ nói chưa thành câu bé ơi

Anh yêu thầm ai hay yêu tà áo bao ngày

Bước xuống phố thấy con đường xưa lá rơi

Bước xuống phố ngẩn ngơ tìm em bé ơi

Thấy áo trắng thướt tha về trên phố vui

Trong anh thầm mơ

Trong anh thầm nhớ bao ngày

Như mây trên phố hồn nhiên nào hay

Áo bay vô tư làm cho lòng anh buốn mãi

Lối em đi qua còn anh chờ đó bao ngày

Bước xuống phố vẫn em hồn nhiên tóc mây

Có nỗi nhớ nói chưa thành câu bé ơi

Anh yêu thầm ai hay yêu tà áo bao ngày

Ngẫu Hứng Ngựa Ô

Trần Tiến

Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy

Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông

Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa

Nghe một thuở hồng hoang ngựa qua bến sông

Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói toả,

Nhìn hòn đá lăn

Nghiêng, nghiêng,

Nghiêng nghiêng câu ca dao,

Nghiêng nghiêng mái chèo

Dưới bóng cây ngô đồng, có con ngựa dừng chân,

Có hai người yêu nhau

Khớp khớp khớp khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô

Ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô

Để anh đón nàng

Ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ

Cho ai yêu thương nhau bên nhau mãi mãi

Có tiếng vó khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô

Ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô

Để anh đón nàng

Ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ

Cho ai yêu thương nhau bên nhau suốt đời

Khớp khớp khớp khớp con ngựa ô

Ô ô ô để anh khớp

Khớp khớp khớp con ngựa ô

Ô ô ô để anh khớp

Khớp ô ô khớp

Khớp con ngựa ô ngựa ô

Ngày Đá Đơm Bông

Trịnh Lâm Ngân

Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ

Con đường nào, con đường nào dẫn đến một dòng sông

Một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo

Và con đò, và câu hò theo nước trôi xuôi

Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ

Con đường nào, con đường nào dẫn đến một miền quê

Một miền quê trời hanh nắngm ruộng khô cằn sỏi đá

Đợi mưa về, đợi mưa về cho lúa đơm bông

Ơ hơ hớ quê mình giờ đây con sông xưa thuyền có xuôi ngược

ơ hơ hớ kẽo kẹt võng đưa ơ hờ hờ ...tiếng ru ngọt môi

Thường những buổi trưa buồn hỏi mình khe khẽ

con đường nào, con đường nào dẫn đến những ngày xưa

Ngày xưa đó mẹ ra đứng cười rung làn tóc trắng

Tre cuối làng, cầu sau vườn theo gió đong đưa

Buổi sáng hỏi mây trời đi hoài có rõ

Con đường nào, con đường nào dẫn một ngày vui

Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về xây tổ

Mưa sẽ về, mưa sẽ về cho đá đơm bông

Ngày Em Đến

Từ Huy

Ngày em đến đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng

Ngày em đến đôi má hây hây hương nồng nàn

Làm si mê bao gã si tình

Làm cho anh nhức nhối tâm hồn

Buồn miên man thao thức suốt đêm khuya

Rồi em đến em đến bên anh cho anh ngỡ ngàng

Tựa như có con suối đi qua trong tim nhẹ nhàng

Và em nghiêng mái móc mây bồng

Và anh nghe trong gió thơm nồng

buồm trôi theo con sóng ra khơi,

ra nơi nghìn trùng

Thuyền anh đó con sóng cứ xô

Thuyền anh đó cứ mãi nhấp nhô

giữa biển khơi không bờ không bến

Thuyền anh đó em cứ cuốn đi

Tình anh đó em cứ cuốn đi, cứ cuốn đi

cứ cuốn đi, cứ cuốn đi theo em đời đời

Ngây Thơ

Ngọc Châu

Ngày xưa em còn bé thơ

Tính rất hay dỗi hay hờn

Tôi hay trêu đùa em khóc nhè

Giờ đây Em mười tám

Tôi đã trót yêu trót thương rồi

Nhớ mãi , nhớ mãi khi bé thơ

Tình yêu ta thật sáng tươi Sáng mãi như ánh trăng rằm

Trong đêm thu trời sao lung linh

Tình yêu ta tựa cánh chim mãi vút bay tới chân trời

Nơi hoa tươi và nằng ngập tràn

Nhớ mãi trong tim mình

Quê hương đó là nơi ta đã một thời thơ ấu

Biết mấy yêu thương và luôn nhung nhớ về

Nơi ta đã một thời ấu thơ.

Ngày Về

Lê Quốc Dũng

Bao ngày qua tình ta chợt nghe thiết tha

Con đường xưa còn đây mà em đã xa

Em như chim trời tung cánh bay

Tôi cô đơn ngồi ôm đắng cay

Cho em thêm bao yêu thương

Cho em thêm một chút dỗi hờn.

Trong màn đêm chợt nghe lòng thương nhớ thêm

Mãi gọi tên người yêu dù em lãng quên

Em ra đi đành thôi mất nhau

Con tim tôi chợt nghe nhói đau

Bao yêu thương em quên mau

Như quên đi một mối duyên đầu

Điệp khúc

Ngày về em mong có anh người ơi !

Ngày về ta xây hạnh phúc tuyệt vời

Mà giòng sông đó nơi em thầm ước mơ

Kỷ niệm ngày thơ cho em trọn đời thuơng nhớ

Ngày về em mong có anh người ơi

Ngày về yêu thương như mây cuối trời

Này người yêu hỡi nếu anh tìm đến tôi

Thì đành quên thời dĩ vãng dấu yêu xa rồi

Ngày Xưa Còn Bé

Nguyễn Văn Hiên

Ngày xưa còn bé giống như chim sẻ non ríu ra tíu tít như sẻ non

Chiều mưa chờ nước lớn xếp những chiếc thuyền con mang những mơ ước theo mưa về đâu ?

Ngày xưa ấy, đã qua đi nhưng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ phai

Ngày xưa ấy đã qua đi nhưng kỷ niệm ấy vẫn như còn đây

Thời gian hỡi dẫu phôi pha xin giữ nhau mãi giấc mơ ngày thơ

Người ơi còn nhớ lúc chúng ta còn thơ trái tim thiết tha bao mộng mơ

Mình chơi trò trốn kiếm mãi có ai ngờ đâu cho đến khôn lớn vẫn đi tìm nhau

Người xưa hỡi ở nơi đâu sao đến khôn lớn vẫn đi tìm nhau

Thời gian hỡi nỡ phôi pha cho trái tim buốt giá ôm hoài mong

Ngày Xưa Lên 5 Lên 3

(chưa biết)

Ngày xưa lên năm lên ba

Tuổi thơ yêu trăng yêu hoa

Giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà

Mình thường hay chơi quanh cây đa

Có em em là hằng nga, có anh anh là cuội già

Ngày xưa lên năm lên ba

Tuổi thơ như bông như hoa

Đã ghi bao nhiêu kỷ niệm ngọc ngà

Đời vui như chim Sơn Ca

Líu lo giữ trời đầy hoa

Hát vang giữ đời đầy hoa

Tuổi thơ giờ cũng qua rồi

Ngày vui giờ cũng qua rồi

Tìm về kỷ niệm thời xưa yêu dấu

Đường đời càng dài càng xa thơ ấu

Thơ ấu ới xanh mây trời tiết thương về đâu

Mười năm hai mươi năm trôi

Thời gian qua như con thôi

Cuốn xô ta quay quay theo giòng đời

Mười na hai mươi năm qua

Tiếc thây cả đời hằng nga

Tiếc thây cả đời cuội già

Giờ em đang say hương yêu

Dù anh đang trong gieo neo

Vẫn yên tâm vui vui trong phận bèo

Còn đâu em ơi em ơi

Tuổi thơ theo giòng đời trôi

Lửng lơ trong mây chiều trơi vơi

Ngày Xưa Ơi

Yến Dung

Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre.

Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa.

Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê.

Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ.

Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời.

Thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu.

ĐK:

Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ,

xa cánh diều chở bao ước mơ,

còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím.

Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ xa bến đò mờ sương cuối thu,

xa dáng em gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa.

Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

(chưa biết)

1.

Khi Anh...trông thấy Em

Cả địa cầu...như vắng ngắt

Khi Anh...trông thấy Em

Cõi thiên đàng...như trước mắt

Con tim...Anh bấy lâu...ngỡ đâu tình...đã quên mình

Để rồi...ngày hôm qua...oán trách Em

2.

Khi Anh...trông thấy Em

Những ưu phiền...rung rẫy chết

Khi Anh...trông thấy Em

Lửa ngông cuồng...thôi tắt hết

Anh như...con thú hoang...biết run sợ...giữa cuộc đời

Ngập ngừng...lòng lo âu...hát câu kinh...lạy trời

Điệp khúc

Tình...không xót xa...có nên gọi là...tình

Đời...không đắng cay...có nên gọi là...đời

Trái tim kêu gào xin hãy cho Anh một lần

Một lần thôi...được quặng đau...được rớm máu

3.

Hôm nay...ta cứ vui

Chắc đâu ngày...mai vẫn thế

Mây trôi...mây vẫn trôi

Dẫu không còn...ai nhớ đến

Em ơi...Anh vẫn tin...chẳng có gì...mãi trên đời

Dù rằng...tình đôi ta...vẫn luôn luôn...tuyệt vời

Ngõ Vắng Xôn Xao

(chưa biết)

Một ngõ vắng xôn xao

Nằm trong lòng phố lớn

Một tiếng nói yêu đương

Cho lòng thêm tơ vương

Một đám lá thu bay

Rắc vương đầu ngõ vắng

Một chùm hoa khoe nắng

Xôn xao ngập hồn tôi

Tôi yêu người thầm lặng như ngõ vắng

Tôi yêu đời làm ngõ vắng lẻ loi

Trong thinh lặng mà lại mênh mông lắm

Hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la

Vì mãi nắng nên mưa

Gội trưa hè loang nước

Vì muốn nói yêu nhau

Nên nhìn nhau thêm lâu

Chiều ngõ vắng xôn xao

Có thêm bầy bé gái

Cùng nhảy dây khoe áo

Dâng hoa ngập hồn tôi

Khi con người mà lòng như ngõ vắng

Khắp khung trời tỏa ánh nắng dịu êm

Ai đã từng một lần qua nơi ấy

Khi xa rồi lòng vẫn thấy xôn xao

Ngồi Lại Bên Nhau

Phạm Uyên Nguyên

Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi

Ngồi lại bên nhau cùng hát ca

Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi

Giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa

Truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè

Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe

Chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta

Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường

Về ngày hôm nay với bao ước vọng

Nắm chặt tay ta bước vững vàng

ĐK:

Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào

Nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười

Nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng

Về những ngấn nước mắt của ngày nào chia tay

Hãy thắp sáng trong tim bạn bè

Những ước muốn với bao hy vọng

Những sóng gió bão tố có nhau trong đời

Ta xa nhau nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau.

Ngôi Sao Cô Đơn

Thanh Tùng

(Slow Surf)[A 4/4]

Em đừng ngồi buồn, và đừng nói những lời giận hờn.

Ðể bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em.

Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời

Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người,

có em và có tôi...

Tôi mong em, mong em hãy mang cho đời,

tiếng hát trái tim,

Và tôi mong em, mong em hãy yêu con người

bằng tình yêu của em...

Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới,

ghé bước chân dưới hiên nhà em,

Rôì một ngày mặt trời hạnh phúc,

rót trên môi chiếc hôn đầu tiên

Là tình yêu... đó em!

Vì cuộc đời mà em hãy hát,

hát tiếng yêu thương cho mọi người,

Vì mọi người mà em hãy hát,

những tiếng hát tin yêu cuộc đời ........!

Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,

Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem...

Vì sao trong đôi mắt em... có những... ngôi sao... cô đơn...?

Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,

Tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem...

Vì sao trong đôi mắt em...

đã vắng... những ngôi sao... cô đơn...!

Ngôi Sao Nhỏ Nhoi

Tường Văn

Xa lắm ánh sao đêm, bầu trời thênh thang cao vời vợi. Từng đêm lặng im ngắm sao trên trời nhỏ nhoi, xa rất xa.

Xin giống ánh sao khuya, để cùng lượn bay trong thiên hà. Nhìn em gọi em hãy luôn yêu đời cùng tôi, cho trọn giấc mơ.

Chorus:

Ngàn vì sao lấp lánh có thấy bóng em.Và em thôi đừng lãng quên, đường xa sẽ gần lại nếu như em còn yêu tôi thắm thiết. Dường như đêm mưa gió đã có lúc yêu, mùa đông sẽ không giá băng, để hôm nay tôi mong đón em đi về theo tiếng ca.

Ngọn Lửa Cao Nguyên

Trần Tiến

Một ngọn lửa hồng còn bên ta ... á ... ha ha

Một ngọn lửa hồng sáng rừng già ... a ha

Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi

Ôi! cao nguyên, cao nguyên, em thương ai

thương ai bên núi đang chờ ai

Một ngọn lửa hồng từ bao là ... a ... ha ha

Ngọn lửa tìm về với cội nguồn ... a ha

Ngọn lửa bồi hồi, bồi hồi cháy mãi

Ôi! cao nguyên, cao nguyên

những chiến sĩ cao nguyên bên ánh lửa bập bùng, bập bùng

Cháy lên ơi lửa thiêng

Cháy mãi cho bóng em hiện ra

Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói

Nhớ! Mãi! Nhớ ...

Lời nói lửa cháy rượu đắng ngày nào ... ư hư

Còn đàn chim Chơ-rao bay qua, bay qua giữa bầu trời ... ư hư

Còn dòng sông A-yn-pa trôi qua, trôi qua dưới mặt trời ... ư hư

Còn yêu em, anh còn yêu thương em mãi người ơi! ... a ha!

Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên

còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên

Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên

còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên

A ... ha ... ha ... người ơi!

Ngọn Lửa Trái Tim

Nguyễn Ngọc Thiện

Hãy nhóm lên, ngọn lửa, trong chính trái tim của ta.

Và hãy nhóm lên, ngọn lửa, trong chính trái tim bạn bè.

Lửa trong tôi với ngọn lửa trong anh, rực cháy cho bước chân rộn ràng.

Để ta nghe lắng đọng nhịp tim yêu, còn mãi, nuôi trong ta mùa xuân.

Lửa trong anh hát hòa nhịp tim em, ngời sáng những ước mơ lâu dài, và anh ơi, những ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta.

**

Hãy nhóm lên, ngọn lửa, trong chính suy tư của ta.

Và hãy nhóm lên, ngọn lửa trong chính suy tư bạn bè.

Lửa trong tôi với ngọn lửa trong anh, rực cháy cho bước chân rộn ràng.

Để ta nghe lắng đọng nhịp tim yêu, còn mãi, nuôi trong ta mùa xuân.

Lửa trong anh hát hòa nhịp tim em, ngời sáng những ước mơ lâu dài, và anh ơi, những ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta.

Người Con Gái Khóc

Tuấn Khanh (Nguyễn TK)

Người con gái đang khóc khi ngoài trời còn đổ mưa

Người con gái mong chờ nhưng giờ cuộc tình đã lỡ

Đông thu cứ tê tái phai mau từng ngày qua

Giọt nước mắt tuôn mãi

Khi chiều về đôi mình quạnh hiu

ĐK :

Hai mốt nhánh hoa bỗng thấy nhớ ai

Hai mốt bài ca thấy buồn xiết bao

Đã qua đời nhau có thấy tiếc thương

Uhh......uhhhh......ahhh.....thấy buồn xiết bao

Người con gái may áo

Mong một ngày nắng xuân

Lòng sao cứ ôm mãi

Bóng người tình nào đã vắng

Ngày mai gió đêm đến

Sao người vẫn còn mải mê

Người con gái ôm giấc

Mơ về một ngày qua

Bridge :

Xuân qua vội vàng

Đông trôi muộn màng

Có ai cùng em

Đêm nghe thật dài

Mưa rơi miệt mài

Nhớ ai chờ ai

Người Cùng Cảnh Ngộ

Nguyễn Ngọc Thiện

Cuộc đời này thật là rắc rối

Làm sao biết sống cho vừa

Và lòng người còn nhiều ngăn cách

Làm con tim anh e dè

Rồi một ngày chợt buồn em khóc

Làm sao đoán trước bây giờ

Một nụ hồng tặng niềm vui mới

Làm vơi cơn đau ban chiều

À a á ....

Bóng tối sẽ vút qua trong đời

À a á ....

Đến với nhau thật lòng người ơi

Đừng lạnh lùng vừa làm đêm tối

Làm anh nhức nhối không ngờ

Đừng hững hờ tự nghìn băng giá

Đời anh ôm cơn đau vùi

Đừng giận hờn vì chuyện mưa nắng

Thời gian cứ đến không ngờ

Chuyện tình mình dù nhiều cay đắng

Người ơi ta bên nhau hoài

À a á ....

Hãy nói tiếng yêu lâu dài

À a á ....

Đến với nhau trọn đời người ơi

Người Đàn Bà Hóa Đá

Trần Lập

Nếu ai đã từng được nghe

Chuyện tình yêu trên khắp thế gian

Chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu Tô Thị

Đôi uyên ương xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm

Nhưng bỗng ngày kia tiếng sét ngang trời

Tiếng sét kia là ác mộng

Họ cùng chung huyết thống anh em

Quá choáng váng vì số phận

Chàng trai đã cất bước ra đi

Mang bao niềm đau nàng bồng con đứng trên đỉnh núi

Trông mong người đi phương trời xa

Người đàn bà hoá đá

Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về

Để nàng sống góa thân mỏi mòn

Người đàn bà hóa đá

Vì lòng thủy chung còn sắt son

Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau

Nếu ai đã từng được nghe

Chuyện tình yêu trên khắp thế gian

Chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu Tô Thị

Nơi phương trời xa chàng trai đó có hay đỉnh núi

Mang tên Vọng Phu vẫn đứng đợi

Người đàn bà hoá đá

Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về

Để nàng sống góa thân mỏi mòn

Người đàn bà hoá đá

Vì lòng thủy chung còn sắt son

Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau

Đến mai sau...

Người Đi Ngoài Phố

Anh Việt Thu

Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông

Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa miệt mù

Thành ghế đá chiều công viên

Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi...

Người đi đi ngoài phố, chiều bỡ ngỡ bơ vơ

Người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài

Hình bóng cũ người yêu ơi

Còn đâu, còn đâu? Tình duyên đã lỡ rồi (làng)!

Thôi chia tay nhau từ đây

nghe nước mắt vây quanh

Biết lỡ yêu đương

sẽ đau thương suốt cả một đời,

Nhưng mấy khi tình đầu

kết thành duyên mong ước

Mấy khi tình đầu

kết trọn mộng đâu em

Xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu

làm chim bay mỏi cánh

Nước mắt đêm tạ từ

Thành phố cũ người yêu xưa

Còn đâu, còn đâu? Giờ đây xin giã từ

Người Đi Xa Mãi

Việt Anh

Người yêu ơi

sẽ đến lúc duyên tình ta

chia đôi đường lắm buồn vui

Dù hôm nay ôm em trong vòng tay

nhưng tình nào cũng nhạt phai

Bài ca ngày nào anh viết cho tình mình

giờ đây lòng anh xót xa

Người ơi

cuộc tình anh đã trao về người

là mãi mãi suốt đời ta

Người đi xa mãi trọn đời

chẳng đến bên tôi

Người đi xa mãi

sương sớm phai mờ dấu chân

Người như cơn gió

trọn đời tìm chốn xa xôi

Từ nay tôi sẽ quên hết đi

ngày tháng trôi

Này người yêu dấu

tình mình còn nhớ chăng em ?

Tình yêu nay đã

như lá rơi chiều thu lặng buồn

Nhẹ bàn chân

em quên anh đi về nơi

nơi chân trời lắm buồn vui

và từ đây trong con tim lạnh giá

anh mơ về bóng hình xưa

Ngày qua chỉ còn đêm với đêm lạnh lùng

và nhớ người không nhớ ta

Bài ca chợt dừng trên nét môi ngại ngùng

chờ mơ đến em về bên

Người Thầy

Nguyễn Nhất Huy

Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa

Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,

để em đến bên bờ ước mơ

Rồi năm tháng sông dài gió mưa

Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa

Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi

Chiều trên phố bao người đón đưa

Dòng sông vắng bây giờ gió mưa

Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa ....

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,

có hay bao mùa lá rơi

Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,

sáng soi bước em trong cuộc đời

Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi

Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai

Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ ...

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi

Tóc xanh bây giờ đã phai

Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy

Dõi theo bước em trong cuộc đời

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao

em đếm hết công ơn người thầy ....

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao

em đếm hết công ơn người thầy ....

---0o0o0o0o0---

Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi, buồn, vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm, tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao những dòng đời bươn chải, bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế.

Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người diệu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình.

Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó, nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu, dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào:

"Sang sông phải bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy"

Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt, và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc, tinh khôi nhất của đời người.KN

Người Về Cuối Phố

Nguyễn Nhất Huy

Giọt nước mắt em rơi, khi anh nói lời chia tay

Giọt nước mắt em rơi, khi anh bước chân về với người

Khi em về trời xanh không mây bay

Em nghe chiều mùa thu không lá rơi

Mùa đông đến bên em người ơi

Giọt nước mắt hôm nay, rơi trên tiếng cười hôm qua

Giọt nước mắt mai sau, rơi trên những con đường xứ lạ

Đôi tay nào dìu em trong mưa bay

Đôi môi nào vừa hôn em đắm say

Rồi giây phút trái tim anh đổi thay

DK:

Tình đầu đã đến xôn xao đại dương người ơi

Rồi làn sóng cuốn yêu thương rời xa tầm tay

Một lần mãi mãi anh quên mùa thu tóc mây

Để vội đi, tìm mùa xuân bên người yêu mới

Cuộc đời vẫn thế con tim thường hay đổi thay

Người về cuối phố long lanh giọt sương tràn mi

Một lần tóc rối bay trong hoàng hôn lá rơi

Rồi từ đây, mình em đi giữa mênh mông cuộc đời.

Nguyệt Ca

Trịnh Công Sơn

Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi

Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối

Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui

Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời

Từ đêm khuya khi nắng sớm hay trong những cơn mưa

Từ bao la em đã đến xua tan những nghi ngờ

Từ trăng xưa là nguyệt lòng tôi có đôi khi

Tựa bông hoa vừa mọc hân hoang giây xuống thế

Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời gõ nhịp ca

Từ khi em là nguyệt cho tôi bóng mát thật là

Từ khi trăng là nguyệt vườn xưa lá xanh tươi

Đàn chim non lần hát cho câu kinh bước tôi

Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời vỗ về tôi

Từ khi em là nguyệt câu kinh đã bước vào đời

Từ bao la em đã đến hay em sẽ ra đi

Vườn năm xưa còn tiếng nói tôi nghe những đêm về

Từ trăng thôi là nguyệt một hôm bỗng nghe ra

Buồn vui kia là một như quên trong nỗi nhớ

Từ trăng thôi là nguyệt tôi như giọt nắng ngoài kia

Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ

Từ trăng thôi là nguyệt là trăng với bao la

Từ trăng kia vừa mọc trong tối không trí nhớ

Từ trăng thôi là nguyệt hôm nào chợt có lời thưa

Rằng em thôi là nguyệt tôi như đứa bé dại khờ

Vườn năm xưa em đã đến nay trăng quá vô vi.

Giọt sương khuya rụng xuống lá như chân ai lần về

Từ trăng thôi là nguyệt mỏi mê đó thôi lăn

Vườn năm xưa vừa một cây đam mê hết nhánh

Từ trăng thôi là nguyệt tôi như đường phố nhiều tên

Từ em thôi là nguyệt tôi xin đứng đó một mình

Nhà Anh Nhà Em

Anh Sơn

Hà Tiến Lũ

Nhà anh nhà em

cách hai đoạn đường dài

Tuy xa mà gần tuy gần mà xa

Rồi còn xa mấy nữa

khi em đi lấy chồng

Một chiều thu úa lá

Một con đò sang sông

Một cõi lòng băng giá

Một thoáng buồn mênh mông.

Anh đến mừng em trong tiệc cưới

Ra về men rượu ngấm buồng tim.

Gió khuya lạnh mảnh hồn đơn lẻ

Một ánh sao rơi chìm trong đêm.

Anh ướp hồn anh men rượu đắng

Nghe chừng men rượu đắng niềm vui

Bóng em chợt thoáng mờ hư ảo.

Đẹp giấc mơ tan sầu bao nhiêu.

Đường về nhà em

Cách hai đoạn đường dài

Tuy xa mà gần ...tuy gần mà xa

Từ đây xa mấy nữa

Khi em đã có chồng.

Dù tình còn đậm đà.

Dù lòng còn thiết tha

Dù buồn xa cách biệt.

Thôi anh đừng nhắc chuyện đôi ta

Nhật Ký

Đỗ Quang

Về nhà làm gì khi đau thương dày xéo cõi lòng,

đã cất bước ra đi, em chớ có hoài nghi.

Cho dẫu ước muốn ko thành,

em tiếc thương chi buồn thêm, hãy cố quên hết đi nào

Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn,

tìm chốn yên vui đi, nơi đâu cũng có anh kề bên

Nếu nhớ ân ái hôm nào. em cứ khóc cho vơi niềm đau, sẽ thấy trong tim nhẹ vơi đi bao nỗi sầu

ĐK:

Nhắn với mây trời, mây có bay về,

hãy mang theo từng cánh thơ xanh đã trao nhau thuở nào

Anh vẫn trông ngóng em hoài,

anh vẫn chờ mong em mãi, cho dẫu xa cách muôn trùng

Nhắn với mây trời,

mây có bay về, hãy mang theo từng giấc mơ hoa mà ta dấu trong tim

Nhớ nhung biết bao con đường,

đã in dấu chân người xưa, ước mong dắt ta về bên nhau hoài

Nhé Anh

Nguyễn Hà

Lý Huỳnh Long

Tình yêu như mật ngọt trên cao.

Làm lòng ta luôn khát khao.

Tình yêu như mộng đẹp nên thơ.

Làm lòng ta luôn ước mơ.

Trái tim em nguyện thề yêu anh.

Gửi trọn tình yêu đến anh.

Dấu yêu ơi, gửi đến mai sau.

Em muốn bên anh mãi mãi.

Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh.

Yêu em mãi luôn trong đời.

Mối tình ta mãi lâu dài.

Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em.

Cơn gió mát luôn hiền hòa.

Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về.

Dù chông gai lòng chẳng đổi thay.

Tình ta mãi không phai.

Dù âu lo đời nhiều cam go.

Mình càng yêu nhau say đắm.

Và anh ơi, mật ngọt anh trao.

Mà lòng hằng luôn ước ao.

Tình đôi ta dịu dàng nên thơ.

Tựa cùng nhau trong giấc mơ.

Nhớ Anh

Kỳ Phương

Ngày ra đi, anh mang theo một con tim thật buồn

Để nơi đây, em như mộng du trên lối hẹn hò

Nhớ những ngày đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao

Mà giờ đây, chỉ còn em nhớ thương thật nhiều

Nhìn hạt mưa, đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai

Để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh khôn nguôi

Uớc ao thành cơn mưa tối nay, đến bên anh dấu yêu

Để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ

Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh

Em nhắn gió mây mang anh đến đây

Đến với em một lần đến với em

Cho đêm nay thôi không còn cô đơn

Đến với em, xin đến với em

Cho những nhớ thương tan theo khói mây

Nhớ đến anh từng ngày nhớ đến anh

Nơi đây em xin còn mãi mong chờ

Chốn xa vời anh yêu ơi có ngờ

Lòng em hoài nhớ mong

Hãy quay về bên con tim héo gầy

Nguyện thề yêu anh mãi mãi

Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh

Em nhắn gió mây mang anh đến đây

Đến với em một lần đến với em

Cho đêm nay thôi không còn cô đơn

Đến với em, xin đến với em

Cho những nhớ thương tan theo khói mây

Nhớ đến anh từng ngày nhớ đến anh

Nơi đây em xin mong chờ anh mãi

Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh

Em nhắn gió mây mang anh đến đây

Đến với em một lần đến với em

Cho đêm nay thôi không còn cô đơn

Đến với em, xin đến với em

Cho những nhớ thương tan theo khói mây

Nhớ đến anh từng ngày nhớ đến anh

Nơi đây em xin còn mãi mong chờ

Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn

Trần Lê Quỳnh

Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh

Để lại những giấc mơ về em

Từ những giây phút đánh mất anh vẫn còn tặng em

Những gì tốt đẹp nhất của anh

Sẽ không tiếc ngày tháng

Sống bên cạnh em và ký ức vui buồn chung

Làm sao quên nụ hôn ban đầu

Những đêm trắng bước trong màn mưa

Từng tháng năm sống bên nhau

Nếu em được hạnh phúc

Anh không tiếc hiến dâng đời anh

Và những mộng ước mai sau nếu không chỉ là mơ

Anh vẫn muốn vì em đợi chờ

Sẽ thôi không vội vã

Bước xưa gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi

Và sẽ thôi không còn giận nhau nữa

Vì biết không ai yêu anh nhiều như thế

Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh

Nếu những lời hứa thôi không chân thành

Vì anh không khóc bao giờ

Đâu có nghĩa trong anh thờ ơ

Dù anh vẫn sống khi anh có em

Hay vắng em mãi mãi

Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay

Nếu bỗng ngày mai em không thức dậy

Vì em luôn thấy anh cười

Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi

Người đàn ông trong anh nói không nhớ em

Để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn

Nhớ Mùa Thu Hà Nội

Trịnh Công Sơn

[ 6/8 - C Maj. ]

Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,

nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,

mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,

mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,

cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

[A tempo]

Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.

Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.

Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,

lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,

sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,

sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...

Để nhớ mọi người.

Như Đã Dấu Yêu

Đức Huy

Trong đôi mắt anh em là tất cả

Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu

Nhưng anh ước gì

Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc

Và anh chưa thuộc về ai

Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng

Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh

Anh sẽ cố quên

Lần đầu mình đến bên nhau

Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào

Em đến với anh với tất cả tâm hồn

Anh đến với em với tất cả trái tim

Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau

Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu

Trong đôi mắt anh em là tất cả

Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây

Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau

Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

Như Là Tình Yêu

Tuấn Khanh (Nguyễn TK)

Từng ngày từng ngày trôi

Mùa đông tàn lá đón đưa xuân về

Và tôi cứ ngô nghê

Cứ tin ngày tháng sẽ mang người bước quay về

Từng ngày nghe sao thật buồn

Rồi thời gian đi mau

Lặng nghe ngày tháng với tôi một mình

Chiều nghe tiếng lao xao

Cứ mong rằng gió sẽ mang người bước đi về

Từng ngày trong tôi héo hắt

Tiếng ai cười đêm nay

Ngỡ như là xuân về

Biết yêu người nhiêu khê

Lắng nghe từng đêm qua

Lắng nghe từng đêm về

Thấy tôi buồn lê thê

Những Ánh Sao Đêm

Phan Huỳnh Điểu

Làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua

Tôi đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa

Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời bầu trời thêm muôn vì sao sáng

Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu nghe máu trong tim hoà niềm vui lâng lâng lờ ca

Em ơi , anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi

Nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi

Lòng anh thấy càng thương nhớ em

Dù xa nhau trọn ngày đêm anh càng yêu em càng hăng say xây cho nhà cao cao mãi

Ôi xinh đẹp Tổ Quốc của ta

Anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca ....

Lòng nhớ thương quê hương miền Nam anh hằng tha thiết mong ngày mai

Anh sẽ đi về khắp làng quê xây những ngôi nhà tương lai

Dòng sông mát xanh vòng quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui mới

Khi bóng đêm trở về rực ánh đèn lên em thấy như muôn ngàn vì sao thêu trong đêm tối

Em ơi tuy giờ đây hai miền còn cách xa

Niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta

Nhưng không thể xoá được hình bóng em

Dù xa nhau trọn ngày đêm , anh càng yêu em càng hăng say xây cho nhà cao cao mãi

Ôi xinh đẹp Tổ Quốc của ta

Anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ... ca .

Niềm Đau Chìm Xuống

Quốc Bảo

Trầm ngát hương bay em về đây

Nắng đan chiếc áo xanh lung linh hồn mây

Hồn vẫn thanh tân như bấy lâu

Khiến ta yêu thêm trăm lần sâu

Và những âu lo trôi biệt tăm

Yêu người trong phút giây quên đi hờn câm

Tình cứ vô tâm như thế thôi

Hát ca dâng bao điệu lả lơi

Xin đưa tình lên môi nóng

Đốt chung thân cô đơn này

Xin đưa sầu lên khu ẩn

Cho niềm đau chìm xuống đáy

Thì cứ xinh xinh như là em

Biết đâu con nắng kia tương tư một phen

Thì cứ ngoan ngoan như bấy lâu

Biết đâu âm u này chìm mau

Tình cứ vui vui đôi lần đi

Nhỡ khi ta mất nhau nhớ câu cười xưa

Tình cứ êm êm như tiếng ru

Nhỡ khi quên nhau rồi còn nghe

Trầm ngát hương bay em về đây

Nắng đan chiếc áo xanh lung linh hồn mây

Hồn vẫn thanh tân như bấy lâu

Khiến ta yêu thêm trăm lần sâu

Và những âu lo trôi biệt tăm

Yêu người trong phút giây quên đi hờn câm

Tình cứ vô tâm như thế thôi

Hát ca dâng bao điệu lả lơi

Xin đưa tình lên môi nóng

Đốt chung thân cô đơn này

Xin đưa sầu lên khu ẩn

Cho niềm đau chìm xuống đáy

Thì cứ xinh xinh như là em

Biết đâu con nắng kia tương tư một phen

Thì cứ ngoan ngoan như bấy lâu

Biết đâu âm u này chìm mau

Tình cứ vui vui đôi lần đi

Nhỡ khi ta mất nhau nhớ câu cười xưa

Tình cứ êm êm như tiếng ru

Nhỡ khi quên nhau rồi còn nghe

Tình cứ vui vui đôi lần đi

Nhỡ khi ta mất nhau nhớ câu cười xưa

Tình cứ êm êm như tiếng ru

Nhỡ khi quên nhau rồi còn nghe

Nơi Ấy Bình Yên

Bảo Chấn

Giữa đêm tối nhớ về em yêu

Như đại dương nhớ trời xanh.

Ôm lòng đêm đón sầu lên. Ôi nỗi nhớ buồn tênh.

Xa mù khơi gió về xôn xao

Trái tim đã lạc lối về bên nhau.

Anh chờ em giữa lặng câm, nghe bão tố trong tim...

Em ơi dù cho tình mình đã xa quá,

Trái tim anh vẫn nhớ đến em.

Anh luôn niềm tin một ngày nắng mới

Xóa bao đêm cô đơn ta chờ nhau

Có lúc giông tố cuộc tình ngỡ tan vỡ,

Lòng ta yêu thương nhau ngời sáng hứ hư hư hừ,

Có em trong đời với anh nơi ấy bình yên.

Xa mù khơi gió về xôn xao.

Trái tim đã lạc lối về bên nhau.

Anh chờ em giữa lặng câm nghe bão tố trong tim...

Em ơi dù cho tình mình đã xa quá

Trái tim anh vẫn nhớ đến em.

Anh luôn niềm tin một ngày nắng mới

Xoá bao đêm cô đơn ta chờ nhau.

Có lúc giông tố cuộc tình ngỡ tan vỡ

Lòng ta yêu thương nhau ngời sáng.

hứ hư hư hừ

Có em trong đời với anh nơi ấy bình yên.

hứ hư hư hừ

Có em trong đời với anh nơi ấy bình yên

Có em trong đời với anh nơi ấy bình yên

Có em trong đời với anh nơi ấy bình yên ....

Nỗi Buồn Chim Sáo

Huỳnh Ngọc Đông & Đinh Trầm Ca

“ Buồn lòng em hát câu dân ca

Để rồi con sáo bơ vơ đi tìm. ”

Ngoài đồng cây lúa chết khô con sáo bay lẻ bạn bên trời

Kêu tiếng kêu ơi hỡi hỡi ơi bạn lòng ơi

Bạn lòng xa cách mấy sông mà cớ sao sáo vẫn không quay lại

Để trái tim khô này buồn thêm

Khát tiếng mưa ngày đêm.

Giờ thì cây lúa đã xanh con sáo xưa trở lại sông đình

Con sáo bay một mình kêu hỡi ơi bạn lòng ơi

Còn gì đâu để nhớ thương gì tiếng kêu tiếng kêu không trọn

Để những âm thâm lãng quên

Những nỗi đau buồn tênh.

ĐK:

Chiều nào con sáo thương ai bay qua bên sông đi tìm

Để rồi con sáo bơ vơ bơ vơ tiếc thương nỗi niềm

Sáo kia xa bầy còn mong tìm gặp lại nhau

Cớ sao qua cầu rồi không về lại người ơi..... !!!!

ĐK:

Buồn lòng tôi hát câu dân ca xưa thương ai qua cầu

Buồn lòng tôi hát câu dân ca xưa để vơi nỗi sầu

Mấy ai qua cầu mà quay về được người ơi

Mấy ai qua cầu còn mong về được người ơi.

Mai ta đi xa câu hát này xin gửi lại cho ai

Mai ta đi xa câu hát này xin gửi lại cho ai

Mai ta đi xa câu hát này xin trả lại cho anh... !!!

Nỗi Buồn Gác Trọ

Mạnh Phát - Hoài Linh

Gác lạnh về khuya cơn gió lùa

Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa

Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt,

lá vàng nhẹ nhẹ đưa

Tưởng như bước lê hè phố

Có người con gái buông tóc thề

Thu về e ấp chuyện vu quy

Khoác lên tà áo màu hoa cưới,

gác trọ buồn đơn côi

Phố nhỏ vắng thêm một người

Bâng khuâng gác vắng khêu tim đèn đêm

Nhớ nhung đi vào quên

Sông sâu cố nhân ơi đi về đâu

Gơỉ hồn chìm vào đôi mắt

Aí ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau

Phố nhỏ đường mưa trơn lối về

Trăng sầu nhân thế đậu hoen mi

Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ,

nỗi niềm  đầy lại vơi

Mỗi mùa tiễn đưa một người

Nỗi Buồn Hoa Phượng

Thanh Sơn

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,

Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương

Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,

Phút gần gủi nhau mất rồi

Tạ từ là hết người ơi!

Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng,

biết ai còn nhớ đến ân tình xưa

Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,

những chiều hẹn nhau hết rồi,

giờ như nước trôi qua cầụ

Giã biệt bạn lòng ơi! Thôi nay xa cách rồi

Kỷ niệm mình xin nhớ mãi,

buồn riêng một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc

Mối u hoài này ai có haỵ

Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn,

Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.

Màu hoa phượng thắm như máu con tim,

mỗi lần hè thêm kỷ niệm

Người xưa biết đâu mà tìm

Nơi Mùa Thu Bắt Đầu

Việt Anh

Còn một mình lắng nghe hoàng hôn

Tiễn em những con đường xao xác mưa về

Rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay

Sao em chẳng dấu nỗi buồn trong mắt

Rồi mùa hạ đến bên hàng cây

Tiễn em, có đâu lòng ta lá rơi đầy

Ngày mai, bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm

Nhớ em một phút giây nào lơ đãng

Dù tình yêu có đưa ta đến em

Con đường xa khuất rồi,

Từng đêm lời ca vỗ về

Ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê

Rồi mình sẽ lãng quên người và tôi

Cùng bao loài hoa úa tàn

Nơi đâu mùa Thu bắt đầu

có bao lượt mưa cùng ngủ quên trong hạ

Có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua ta

Nỗi Nhớ Dịu Êm

Bảo Chấn

Nghe hạt mưa rơi rớt quanh đồi

Anh ngồi nhớ em mùa đông

Những đêm trắng thao thức mong chờ

Anh ngồi nhớ em suốt đời

Bao nhiêu ngày vui giờ đã xa rồi

Cuốn giăng như gió ngoài khơi

Anh đi tìm em chỉ thấy kỷ niệm

Trốn trong bóng êm diụ êm

Nghe hạt mưa rơi rớt quanh đây

Anh ngồi nhớ em mùa đông

Những đêm trắng thao thức mong chờ

Anh ngồi nhớ em suốt đời

Bao nhiêu ngày vui giờ đã xa rồi

Cuốn giăng như gió ngoài khơi

Anh đi tìm em chỉ thấy kỷ niệm

Trốn trong bóng êm dịu êm

Em ơi vì sao ta đã xa nhau trăm năm nỗi nhớ vẫn hoài

Xa nhau thật sao ta đã xa nhau

Anh biết đến bao giờ nguôi

Em ở đâu khi bóng đêm về

Quanh đây tiếng mưa thật êm

Còn anh ngồi đây nỗi nhớ đong đầy

Trốn trong bóng em dịu êm

Nụ Hồng Hờ Hững

Nguyễn Nhất Huy

Lời tự tình:

Em yêu, khi em ra đi, và mang theo những ngày tháng yêu thương, những kỷ niệm tuyệt vời của hai chúng mình, để lai những giọt nước mắt còn đọng trên vai anh. Giờ đây một mình anh trên bờ cát trắng, với bao nỗi cô đơn, nhớ em thật nhiều

Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh

Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh

Một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em

Trái đất cô đơn mưa giông

Mình anh ngồi ôm nhớ mong.

Nụ hồng thứ mấy, dưới bước chân em đi qua ?

Cuộc tình thứ mấy, đến lúc em trao cho ta

Làm người khách cuối, tễn bước em trên sân ga

Để dấu yêu kia phôi pha

Đành thôi từ đây cách xa

Xin chào em trong cơn mê này

Bao niềm đau trên môi em cười

Như vầng trăng soi chung bao người

Từng tiễn đưa, từng chiếc hôn

hờ hững qua đâỵ

Xin chào nhau trong yêu thương này

Em còn đi trong cơn mê đời

Xin tình yêu đưa em quay về

Đừng dối gian, để trái tim được phút yên vui

Lời tự tình:

Anh vẫn mong chờ nụ hôn ngọt ngào,

Một vòng tay êm ái, một ánh mắt dịu dàng.

Sao em lại khóc khi em là người đã quay lưng với tình yêu của chúng ta?

Anh vẫn mãi yêu em, và mong tình yêu hãy mang em về với anh

Phiêu Du

Trần Minh Phi

Từ khi em đến mây bỗng xanh quanh đời tôi

Mùa hoa tim tím cũng theo em trên bờ môi

Mắt thu em hiền hoà mộng xưa bỏ đi năm nào

nay về đây cười bên hiên vắng a há a

Thời gian như gió mang giấc mơ đi thật xa

Làn mây phiêu lãng cho bóng em nay là mưa

Tháng năm đi về phai nhạt mau bóng em trong hồn

Mưa buồn tênh ngàn mưa cây lá a há a

Những cánh bướm hoa hồng trở về cùng em cho tôi ngẩn ngơ

Hoa bâng khuâng dưới mưa thơm như môi hồng gửi về mộng mơ

Giấc mơ vẫn quay đều, chiếc hôn giữa mây trời ơ hơ hờ hơ

Thời gian như gió mang giấc mơ đi thật xa

Làn mây phiêu lãng cho bóng em nay là mưa

Tháng năm đi về phai nhạt mau bóng em trong hồn

Mưa buồn tênh ngàn mưa cây lá a há ha

Những cánh gió muôn trùng trở về cùng em bao nhiêu lãng quên

Trăm hoa xưa ước mơ phiêu du muôn trùng chỉ còn niềm đau

Giấc mơ vẫn quay đều, giấc mơ đã xa rồi ơ hơ hờ hơ

Ðời xa khuất em rồi buồn tênh

Chim hót khan nhung nhớ cây đàn

Phố Biển

Thanh Tùng

Một lần gặp trên phố biển

Một lần như đã nên quen

Mà rồi nào ai có hẹn

Mà sao anh đến thăm em.

Đường về nhà em phố nhỏ

Xôn xao lá hát trên cây,

Cửa nhà ai vẫn mở

Để nghe con sóng mê say

ĐK

Sóng vẫn nói với em rằng

Ôi tình yêu là thế đấy!

Một chút bối rối, một thoáng mong chờ

Ôi tình yêu thật dễ thương.

Đường về nhà em rất gần

Chia tay gió hát bâng khuâng,

Và lòng em ngỡ ngàng

Để em con sóng hát miên man.

Rồi một ngày trên phố biển

Nơi anh đã bước bên em,

bâng khuâng nghe cơn sóng hỏi

Bàn chân ai đã lãng quên.

Đường về nhà em phố nhỏ

Chơ vơ lá úa trên cây,

Cửa nhà em vẫn mở

Chờ bàn chân ai đến nơi đây.

ĐK

Sóng vẫn hát với em rằng

Ôi chờ mong là thế đấy !

Thật rất đáng ghét, thật đáng dỗi hờn

Sao càng mong, càng nhớ hơn.

Đường về nhà em rất gần

Lâu lâu hãy ghé đôi chân,

để lòng em biết rằng

Dù sao anh vẫn yêu em.

Phố Hoa

Hoài An

Rockabilly[4/4 Am]

Ngày trên phố bước cùng em thêm vui.

Nhìn mây trắng đang nhẹ trôi chân trời

Thênh thang phố hoa nắng vừa lên tình xanh.

Em đi với anh giữa tình yêu em hỡi.

Nụ hôn đó những lời yêu mê say

Là mùa xuân mãi mãi chỉ cần anh bên người.

Đôi khi hờn ghen, đôi khi giận nhau bối rối.

Nhưng trong lòng anh con tim tình yêu trao em.

Một ngày nắng rơi hồng trên môi người

Em như nàng tiên câu chuyện xưa bao ước mơ

Một làn gió êm dịu suối tóc mềm

cho anh ngất ngây vì em!

Một điều ước cho tình yêu ban đầu.

Yêu nhau dài lâu bên nhau ngày sau hỡi em.

Một lời nói với em rất chân tình,

con tim đắm say vì em...!

Phố Xa

Lê Quốc Thắng

Mưa về trên khúc hát

Lắng u buồn đợi bóng hình ai

Như tìm về thoáng hương xa

Con đường giờ là kỷ niệm

Giọt sương lặng lẽ bên em

Đọng trên đôi mắt vô tư

Để buồn cho con phố nhỏ

Để một người đến vấn vương.

(ĐK)

Đi bên em chiều trên lối vắng

Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần

Đôi vai em gầy trong chiếc lá

Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân

Trên tay em nụ hoa vẫn nở

Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần

Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ

Mơ về một ngày có mưa êm đềm.

Mưa về trên khúc hát

Lắng u buồn đợi bóng hình ai

Như tìm về giấc mơ xa

Mây mờ giờ là kỷ niệm

Mùa thu lặng lẽ trôi đi

Mùa đông lạc giữa tình yêu

Xuân về như con nắng hạ

Bốn mùa mưa vẫn đợi ai.

Phượng Buồn

Nguyễn Vũ

Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng

Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm

Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn

Nên khi hè xuống thấy vấn vương tâm hồn.

Anh có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm

Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao dâng

Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi

Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi

ĐK:

Lòng vẫn hay buồn

Vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian

Dẫu là đem vui, cho những người nhiều tình yêu

Càng xót xa nhiềụ

Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó

Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi

Giờ trong tim tôi, màu hồng không phai phôi

Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi

Phượng Hồng

Vũ Hoàng

Đỗ Trung Quân

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,

Em chở mùa hè của tôi đi đâu,

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,

Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.

Mối tình đầu của tôi

Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,

Là áo ai bay trắng cả giấc mơ

Là bài thơ còn hoài trong vở,

Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,

Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,

Và mùa sau biết có còn gặp lại,

Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.

Mối tình đầu của tôi

Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,

Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.

(quay lại từ đầu)

Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại

Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa.

Phút Giao Thừa Lặng Lẽ

Anh Quân & Huy Tuấn

Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng

Ðậu trên áo em rưng rưng

Cầm tay em tay em liễu xanh mềm mại

Lặng nghe sớm xuân đang về

Từng giọt mưa đêm nay thật buồn

Mặt hồ sao bỗng như lung linh

Và một năm đi qua với bao kỷ niệm

Ðể ta nhớ mãi không quên

Lặng lẽ mùa đông như câu hát cuối cùng

Những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta

Lặng lẽ mùa xuân như câu hát bắt đầu

Từ giây phút giao thừa rì rầm nỗi ước ao

Mùa xuân

Một nhành lá xanh tươi lộc xuân

Một nhành lá non

Một tình yêu chưa biết đến

Mùa xuân để ta hái đem trao tặng nhau

Lòng tin yêu mãi xanh rờn

sống trong ta mãi muôn đời

Kìa mùa xuân về giao thừa đã qua

Ðêm đi qua và ngày đang tới

hát câu chuyện tình mùa xuân

Còn vang mãi trong lòng ta

bao năm tháng ngọt ngào

Ðể nơi tim ta mãi mãi

vẫn là tiếng hát quyến rũ mùa xuân

Từ giọt mưa cuối đông

Và ta lắng nghe...

Quê Hương Tuổi Thơ Tôi

Từ Huy

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.

Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.

Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.

Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.

Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.

Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.

Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua.

Nhưng trong trái tim không bao giờ xa.

Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè.

Mùa lụt nước lũ bắt cá giũa đường.

Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy,

Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?

Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.

Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày.

Ngày ấy đâu rồi?

Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.

Nhưng câu chuyện cổ, mẹ kể năm nào.

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?

Quỳnh Hương

Trịnh Công Sơn

Ta mang cho em một đóa quỳnh

Quỳnh thơm hay môi em thơm

Em mang cho ta một chút tình

Miệng cười khúc khích trên lưng

Đêm này đêm

Buồn bã với những môi hôn

Trong vườn trăng

Vừa khép những đóa mong manh

Ta mang cho em một chút buồn

Vì ta như sóng lênh đênh

Môi em cho ta một cánh hồng

Lụa là phút ấy chưa quên

Thôi chào em

Về giữa phố xá thênh thang

Không gì vui

Thì hãy gắng nhớ đôi lần

Đêm này đêm

Buồn bã với những môi hôn

Trong vườn trăng

Vừa khép những đóa mong manh

Ta mang cho em một chút buồn

Vì ta như sóng lênh đênh

Môi em cho ta một cánh hồng

Lụa là phút ấy chưa quên

Thôi chào em

Về giữa phố xá thênh thang

Không gì vui

Thì hãy gắng nhớ đôi lần

Radio Buồn

Tuấn Khanh (Nguyễn TK)

1.

Đêm qua tôi nghe trên ra-di-o

Âm vang xa xôi có ai đi tìm ai

Ôi radio, âm thanh rất vui

nhưng bỗng có lúc thây sao rất buồn

Na na na na ...

Oh Ni es tra, Oh! so le dad, mi so le dad ...

Bên kia không gian đêm đêm rất vui

Nơi đây sao nghe vắng tạnh ngoại ô

Tôi mơ đêm qua nghe tiếng hát ai

Bỗng thấy nước mắt rớt theo đêm dài.

Na na na na ...

Radio .. Radio ... Radio

2.

Đêm qua tôi nghe ai đang nhớ ai

Đêm nay tôi nghe gió mưa ngày mai

Cho tôi hôn ai qua radio

Sóng ngắn sẽ vấn vương sóng dài.

Na na na na ...

Oh Ni es tra, Oh! so le dad, mi so le dad ...

Đêm qua tôi nghe trên radio

Âm vang xa xôi có ai và tôi.

Ôi radio, âm thanh rất vui

Nhưng bỗng có lúc thây sao rất buồn

Na na na na ...

Radio .. Radio ... Radio

Rêu Phong

Tuấn Khanh (Nguyễn TK)

1.

Trời đầy những mây xám

Bước chân về con phố quen

Bỗng nghe lòng bao nỗi sầu

Ôi thời gian đá rêu phong ai

Ôi thời gian đá rêu phong ai

Ðừng đừng nói em nhé

Ðể ta còn vơi chút buồn

Dắt tay về con phố này

Em còn không những ngây thơ xưa ?

Em còn không những ngây thơ xưa ?

Oh ..hoh oh ...

Đ.K.

Hát lên hỡi con tim khốn khổ

Cúi xuống để thấy nhau đá rêu phong bấy lâu

Hát lên hỡi tương lai yếu đuối

Cúi xuống để thấy nhau đá rêu phong bấy lâu

Oh Oh Oh Oh Oh ...

2.

Ðời con lắm ma quái

Khiến bao người quên lối về

Bỗng nghe đời ngun ngút sầu

Em làm quen dối gian yêu ma

Em làm quen dối gian yêu ma

Oh Oh Oh Oh Oh ...

Ngày còn lắm giông tố

Khóc ai mùa thu héo tàn

Khóc ai đã quen cúi đầu

Em ngày mai biết sẽ ra sao ?

Em ngày mai biết sẽ ra sao ?

Oh Oh Oh Oh Oh ...

(Đ.K.)

Rock Xuyên Màn Đêm

Trần Lập

Nhớ lúc bé thơ bao dại khờ

Tôi hay nhát gan sợ trời đêm tối

Sống yếu đuối hơn bao bạn bè

Tôi hay âu lo không tự tin.

Cha tôi khuyên rằng:

“Này! Chàng trai...

Hãy xứng đáng là người đàn ông

Hãy vững sống và thật hiên ngang,

Một tính cách Rock...”

Rock xuyên màn đêm

Rock xuyên màn đêm

Lúc cất bước trên con đường đời

Tôi khắc sâu lời cha năm ấy

Tự biết đứng vững trên đôi chân mình

Luôn hiên ngang và tự tin

Biết thắp sáng ngọn lửa trong tim

Xua tan cho bóng tối lùi xa

Sống xứng đáng là người đàn ông

Một tính cách Rock...

Rock xuyên màn đêm

Rock xuyên màn đêm

Dù cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió

Và con tim tôi có nhiều khi yếu mềm

Dù cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió

Tôi vẫn tin mình đứng vững

Không gục ngã

Biết thắp sáng ngọn lửa trong tim

Xua tan cho bóng tối lùi xa

Sống xứng đáng là người đàn ông

Một tính cách Rock...

Rock xuyên màn đêm

Rock xuyên màn đêm...

Rồi Từ Đây

(chưa biết)

Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai.

Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi.

Chiều hôm nay em không thấy anh bồi hồi mong đến mai trời sáng.

Được trông thấy ai kia dù trong giây phút.

Rồi một hôm một khúc hát thắm thiết qua đây.

Cùng một tình yêu trong đó chàng đã trao đến em sớm mai.

Và tình em nương theo gió bay tìm lời thơ nối khúc nhạc đó

Hòa ca đến mai sau tình yêu mãi ngân vang.

Rồi từ đây bên em nhé anh của em em xin hứa yêu mình anh.

Bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.

Rồi một mai đôi ta lỡ xa rời nhau.

Con tim vẫn luôn bền lâu.

Trao nhau muôn đời về sau.

Tình luôn đậm sâu.

Ru Em Bằng Tiếng Sóng

Dương Thụ

Tiếng sóng xô bãi cát, tiếng biển xanh đang hát

tiếng sóng vỗ về bài hát khơi xa

Nắng sớm long lanh thế, tiếng sóng mênh mông thế

Sóng hát ru em biển rất dịu hiền

Tiếng sóng âm vang mãi, tiếng biển âm vang mãi

tiếng sóng rì rào thật khó quên

Mái tóc em xanh lắm, ánh mắt em xa lắm

hát dấu chân em một sớm mùa hè

Tiếng sóng biển hát tia nắng đầu tiên

Tiếng sóng biển hát khao khát tình yêu trong sáng

Tiếng sóng biển hát tia nắng đầu tiên

Tiếng sóng biển hát khao khát tình yêu trong sáng

Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng

Trịnh Công Sơn

Ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn

Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm

Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy

Nên mãi ru thêm ngàn năm

Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm

Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm

Cho vừa nhớ nhung có em giỗi hờn

Nên mãi ru thêm ngàn năm

Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ

Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời

Nuôi một đời người

Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi...

Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng

Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm

Giận hờn sẽ quên

Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm...

Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng

Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son

Vào trời lãng quên

Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm...

Còn lời ru mãi vang vọng một trời

Mùa xanh lá vội ru em miệt mài

Còn lời ru mãi, còn lời ru nầy

Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai...

Ru Lại Câu Hò

Vũ Quốc Việt

Hò.....ơ..ơ.....Buồn thương chiếc áo phong sương.....

Đò ai không bến.....Hò....ơ.....đò ai không bến vấn vương câu hò....

***

Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai

Chị hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa.

Biết người xưa kia giơ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong

Nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai.

Dòng sông bến nước con đò, đá phai còn nhau.

Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cau.

Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn

Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi.

ĐK:

Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu,

đò ai không bến, câu hò buồn biết trôi về đâu...

Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung...

Nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ loi...

Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò xưa,

Lòng nghe buốt giá con đò bỏng quay về đây

Thấy người xưa kia gặp không may thương lòng chị Hai trào nước mắt

Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung...

Ru Nửa Vầng Trăng

Huy Phương

Đợi em hoài đợi em mãi sao em hững hờ ?

Chuyện chúng mình giờ nước mắt thay lời chia ly khóc người ra đi

Anh yêu em như trời biển rộng

Nay chim kia ra vào trời mộng

Thời gian hỡi nửa vầng trăng trăng ơi để tình đơn côi.

Đêm dài vầng trăng lửng lơ trên đầu

Vầng trăng ơi người thương ơi

Vầng trăng xưa sao không còn nữa

Em ra đi chưa nói một lời

Dù một lời cay đắng trong tôi.

ĐK:

Dòng sông ơi tình yêu ơi

Dòng sông nay ru người tình phu.

Khi xa nhau anh hiểu tình đời

Cuộc tình tựa như áng mây trôi

Để nụ cười khô héo trên môi.

Dòng sông lặng nhìn vầng trăng xa khuất chân đồi

Hẹn trăng về tìm giây phút xây mộng yêu đương nói lời yêu đương

Ôi quê hương xinh đẹp ngàn đời

Con sông trôi xuôi về biển cả

Người sao nỡ nói lời chia xa để tình phôi pha...!!!

Ru Ta Ngậm Ngùi

Trịnh Công Sơn

Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.

Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên

Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình

Xin người hãy gọi tên.

Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn

Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm

Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.

Thôi chờ những rạng đông..

Xin chờ những rạng đông

Đời sao im vắng

Như đồng lúa gặt xong

Như rừng núi bỏ hoang

Người về soi bóng mình.

Giữa tường trắng lặng câm.

Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày

Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi

Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời

Không chờ, không chờ aị

Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị

Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay

Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,

Xin ngủ dưới vòm cây ...

Sao Anh Nỡ Đành Quên

Tô Thanh Tùng

Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ

Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ

Sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng

Những con đường quen lối đi rồi nay nằm yên đó

Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm chan chứa êm đềm

Sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm

Sao anh nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón

Những khi buồn ai đến thăm còn đâu nữa mà mong

Nỡ đành quên sao anh dư âm ngày xưa còn đó

Thời gian không làm sao xóa bao lần tay xiết trong tay

Nhìn anh em khẽ bảo

Anh đừng xa vắng em

Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu

Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã trót trao

Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy

Biết nói gì đây hỡi anh

Mà anh nỡ đành quên

Sao Em Nỡ Vô Tình

Nguyễn Hữu Sáng

(Tango)

Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu

Đã biết em hững hờ mà anh vẫn nhớ thương

Đã biết khi yêu ai lòng này mang đắng cay

Đã trót mang trong tim một hình bóng dáng ai.

Phố vắng đêm khuya tàn, lạnh lùng lê bước hoang

Sóng gió qua bao lần còn hoài mong cố nhân

Những lúc em bên anh mà hồn em vắng xa

Những phút giây xa nhau lòng cành thêm khổ đau.

Sao mùa xuân không đến khi đông tàn

Sao hồn ta như chiếc lá thu vàng

Kiếp cô đơn chập chờn buông

Trong bóng đêm dài chỉ một mình ta với ta.

Ôi còn đâu giây phút yêu ban đầu

Cung đàn xưa vương vấn mối tơ sầu

Nhớ chăng em lời thề xưa

Ai nỡ vô tình đành lià xa bến mơ.

Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu

Đã biết em hững hờ mà anh vẫn nhớ thương

Giá buốt trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa

Bóng dáng xưa nay đâu còn chăng trong giấc mơ.

Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng

Trần Tiến

Lời ru buồn nghe mênh mang

Mênh mang sau lũy tre làng

Khiến lòng tôi xôn xao.

Ngày lấy chồng em đi qua con đê

Con đê mòn lối cỏ về

Có chú bướm vàng bay theo em

Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi

Lấy chồng sớm làm gì

Ðể lời ru thêm buồn

Ru em thời thiếu nữ xa rồi

Còn đâu bao đêm trong xanh

Tát gàu sòng vui bên anh

Ru em thời con gái kiêu sa

Em đố ai tìm được lá diêu bông

Em xin lấy làm chồng

Ru em đời thiếu nữ xa rồi

Mình tôi lang thang muôn nơi

Ði tìm lá cho em tôi

Ru em thời con gái hay quên

Thương em tôi tìm được lá diêu bông

Sao em nỡ vội lấy chồng

Diêu bông hỡi diêu bông

Sao em nỡ vội lấy chồng!

Sầu Tím Thiệp Hồng

Hoài Linh

Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau

Nhiều đêm ngắm sao, mơ ước duyên mình bền lâu,

suốt đời tình thắm sâu

Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười,

Làn môi xinh tuyệt vời

Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó,

và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ

Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời,

Nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi

Đôi khi gặp nhau, muốn khơi nhưng rồi lại thôi,

Nói ra e lệ, hồn theo gió trôi

Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường,

Gửi thư trao cho người yêu, vài câu luyến thương

Hân hoan hồn như nở hoa, trông chờ hồi âm,

Đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng

Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về,

buồn nghe day dứt tim

Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ,

Pháo hồng vui tiễn đưa

Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn tưởng bước ai tìm về.

Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy,

Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây?

Sóng Về Đâu

Trịnh Công Sơn

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi

Đừng xô tôi ngã dưới chân người

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau

Ta xô biển lại sóng về đâu ?

Sóng bạc đầu và núi chìm sâu

Ta về đâu đó

Về chốn nào mây phủ chiêm bao

Cạn suối nguồn bốn bề nương dâu

Ta tìm em nơi đâu ?

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau

Ta xô biển lại sóng nằm đau

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi

Đừng xô tôi ngã giữa tim người

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi

Đừng cho tôi thấy hết tim người

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau

Ta xô biển lại sóng về đâu ?

Giấc ngủ nào giường chiếu quạnh hiu

Trăng mờ quê cũ

Người đứng chờ gió đồng vi vu

Vạt nắng vàng nhắc lời thiên thu

Nhớ ngàn năm trôi qua

Biển sóng biển sóng đừng trôi xa

Bao năm chờ đợi sóng gần ta

Biển sóng biển sóng đừng âm u

Đừng nuôi trong ấy trái tim thù

Biển sóng … biển sóng … đừng xô nhau

Tạ Từ Ngày Hạ

Quốc An

P.N. Thường Đoan

Mai em đi rồi xa thành phố cũ

Trả lại cho đời kỷ ngiệm bay cao

Đêm nhớ mong ai đêm ngồi khóc mãi

Nắng nhớ mong ai nắng ngẩn ngơ hoài

Mai em đi rồi xa vùng tóc thơ

Vầng mây ngang trời như tóc ngang vai

Anh có nhớ em dáng gầy thon nhỏ

Mỗi chiều tan trường vui bước chân nai

ĐK:

Mai em đi rồi còn lời này cuối

Sách vở học trò gửi lại hạ xưa

Kỷ niệm trên tay đong đầy nỗi nhớ

Áo trắng bây giờ nhòa lấp trong mưa

Tạm Biệt Chim Én

Trần Tiến

Tạm biệt chim én xưa tạm biệt những giấc mơ

Và giàn hoa tím bên nhà ai nhớ mong

Chào nụ hoa bé nhỏ dịu dàng trong đám cỏ

Đợi chờ con én những chiều xa rất xa

ah ah ah ha ha .....

Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la

Tóc mùa xuân theo gió ru em ru em ru em bồng bềnh

Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la

Tóc mùa xuân theo gió ru em ru em ru em về quê hương

Chiều nào trên phố xưa lặng nhìn chim én bay

Lòng thường mơ ước những đỉnh núi xa mờ

Một ngày tiếng súng về rồi người trai lên đường

Để nhành hoa tím vẫy chào theo thiết tha

ah ah ah ......

Anh như chim bay xa những đàn chim bay trong phong ba

Góc trời kia chim én thương ai thương ai thương ai đợi chờ

Anh như chim bay xa những đàn chim bay trong phong ba

Góc trời kia chim én thương ai thương ai thương ai đợi chờ ai

Một ngày tiếng súng ngưng, một người đi trở về

tìm người con gái trong mùa chim én bay

bầu trời chim én liệng

ngoài vườn hoa tím nở

mà người con gái đã về trên núi cao

ah...ah...ah...ah ....

Ôi quê hương bao la tiếng đàn tôi ngân xa ngân xa

Hát về em cô gái yêu ai yêu ai đợi chờ ai

Ôi quê hương bao la tiếng đàn tôi ngân xa ngân xa

Hát về em cô gái yêu ai yêu ai đợi chờ ai

Tâm Hồn Của Đá

Trần Lập

Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ

Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm

Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người

Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ

Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

Vốn sống đời tha phương

Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi

Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá

Sống không một tình yêu

Sống chỉ biết thân mình

Tâm hồn luôn luôn băng giá

Đừng hóa thân thành đá

Vì tâm hồn đá giá băng

Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay

Bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

Nhưng có bao giờ hòn đá ấy bỗng khóc như loài người

Vì đá không biết yêu và vì đá không biết nhớ

Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

Vốn sống đời tha phương

Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi

Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá

Sống không một tình yêu

Sống chỉ biết thân mình

Tâm hồn luôn luôn băng giá

Đừng hóa thân thành đá

Vì tâm hồn đá giá băng

Thà Làm Hạt Mưa Bay

Trần Thanh Tùng

Thơ: Lý Thiện Ngộ

Thà làm hạt mưa bay

Ướt tóc em một ngày

Còn hơn anh phải đợi

cuối đường chiều nắng phai.

Thà làm giọt sương đêm,

ướt mắt em u buồn

Còn hơn ôm giấc mộng

chập chờn cuối ánh trăng.

Thà như lá rơi,

lênh đênh trên mặt hồ

Em ơi

em có biết không em?

Thà như bướm bay,

phiêu du trong giòng đời

Còn hơn... anh phải nói...

yêu em!

Thà làm ngọn thông xanh,

cứ đứng im trong đời.

Còn hơn em hứa hẹn...

những lời... tình viễn vông

Thà một mình yêu em

với nỗi đau âm thầm

Và anh ôm giấc mộng

ngàn đời mong có nhau!

Tháng Sáu Mùa Thi

Nguyễn Văn Hiên

Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu

Thời gian trôi theo tiếng ve kêu

Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa

Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều (2x)

Tháng Sáu mùa thi

Con đường học trò, anh đưa em đi

Trong nếp nghĩ, chứng dẫn bao dự định,

Ngọn đèn đêm, thao thức suốt canh thâu

Tháng Sáu mùa thi

Anh hiểu lắm, cái nhíu mầy chân thật

Những nghĩ suy, khiến con người chợt lớn,

Em bắt đầu, nơi anh đi quạ

Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi oi

Và tháng Sáu, bao la

Nơi gặp gỡ của những vì nối tiếc

Để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp

Một mảnh lòng mình xanh, rất xanh

Thành Phố Trẻ

Trần Tiến

(Là là lá lá là la ...)

Em đi đâu về, mà tóc đầy me

Em ngồi em chải, nghĩ gi vui thế... mà cười một mình

(la la la ... )

Anh đi đâu về, dầu máy đầy tay

Lưng trần gió bể, nghĩ gì vui thế... nhìn người vợ hiền

( la la la ...)

Thành phố tôi ... (mang tình yêu) rất trẻ ... ( như mùa xuân)

Bạn hãy nghe ... (vang lời ca) họ hát... về mình,

Bằng trái tim ... (mang tình yêu) rất trẻ ... (như mùa xuân),

Bằng khát khao bỏng cháy... (la la la ...)

(Music)

Đêm khuya tiếng đàn, xao xuyến hàng me

Có người lính trẻ ... nhớ người bạn gái... ngồi đàn một mình

( tình tình .... tang...)

Đi trong tiếng đàn ... thành phố tình ca ...

Thấy mình bỗng trẻ .... ôm đàn tôi hát...

Hoà cùng bạn bè...

Thành phố tôi ... (mang tình yêu) rất trẻ ... ( như mùa xuân)

Bạn hãy nghe ... (vang loi ca) ho hat... ve minh,

Bằng trái tim ... (mang tình yêu) rất trẻ ... (như mùa xuân),

Bằng khát khao bỏng cháy... (la la la ...)

Thêm Một Tuổi Hồng

Nguyễn Văn Hiên

Nguyễn Thái Dương

Giọt mực tím lấp lánh trang vở trắng

Bạn bè hỡi nắn nót tay cầm bút

Cho tiếng yêu thương, vang mãi trong tim!

Thời mực tím thắp sáng trong niềm nhớ

Một ngọn nến ấm áp thêm tuổi mới

Cây nến tin yêu, sáng trong lòng nhau

ĐK:

Chúc Mừng Sinh Nhật! Lòng bao yêu thương thời mực tím!

Chúc Mừng Sinh Nhật! Lòng bao yêu thương tuổi mộng mơ!

Chúc Mừng Sinh Nhật! Lòng bao yêu thương thời mực tím!

Chúc Mừng Sinh Nhật! Lòng bao yêu thương tuổi mộng mơ!

Thiên Đường Mong Manh

Nguyễn Đức Trung

Một giấc chiêm bao tha thiết chi tình đời ... hỡi người

Còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi ...hỡi anh

Dòng đời cuốn xoay, thế gian bao thăng trầm

Cũng đành vỡ tan giấc mộng...vỡ tan

Chuyện vui đã qua, nghe nỗi đau liệm dần ... hỡi người

Một chút hương yêu, em xót xa kỷ niệm ... hỡi anh

Từ trong gió mưa, mơ bóng ai quay về ...Giá lạnh,

giấc mơ thiên đường mong manh

Còn trông mong chi cơn mơ phù du

Theo gió bay bay xa thật xa

Hãy thôi đam mê vấn vương buồn thương

Từng nỗi đau trong đời sẽ qua

Rồi mang bao nhiêu yêu thương gởi theo

Câu hát cho những mối tình si

Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim

Thơ Tình Cuối Mùa Thu

Phan Huỳnh Điểu

Xuân Quỳnh

(Chậm vừa)

Cuối trời mây trắng bay

Lá vàng thưa thớt quá

Phải chăng lá về rừng

Mùa Thu đi cùng lá

Mùa Thu ra biển cả

Theo dòng nước mênh môg

Mùa Thu vào hoa cúc

Chỉ còn anh và em

Là của mùa Thu cũ

Chỉ còn anh và em

Tình ta như hàng cây

Đã yên mùa bão gió

Tình ta như dòng sông

Đã yên ngày thác lũ

Thời gian như ngọn gió

Mùa đi cùng tháng năm

Tuổi theo mùa đi mãi

Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em

Cùng tình yêu ở lại...

Kìa bao người yêu mới

Đi qua cùng heo may

Chỉ còn anh và em

Cùng tình yêu ở lại

Chỉ còn anh và em

Cùng tình yêu ở lại

Thôi Anh Hãy Về

Nguyễn Ngọc Thiện

Thôi anh hãy về mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây

Thôi anh cứ đi để em lại một mình trong xót xa

Chiều buồn qua mau bóng tối vây quanh mù khơi

Ngồi ôm thương nhớ nghe con tim em lạnh giá

Em đâu có ngờ mối duyên đầu tựa như chiếc lá thu

Xoay trong bão dông ngỡ duyên mình được đời chắp cánh bay

Tình sao chua xót nhức nhối trong em từng đêm

Ừ thôi anh nhé ta chia tay nhau từ đây

Nghe đêm đang thở dài tình trót trao nay xa thật rồi

Biết không người dòng lệ trào trên mắt ai

Xưa qua bao phố quen từng nhịp chân vui khi có nhau

Để bây giờ còn bước em cô đơn lạc loài

Thôi anh hãy về cứ yên lòng rồi dông tố sẽ qua

Em mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên

Chờ cơn mưa đến xóa hết nỗi đau triền miên

Ừ thôi anh nhé ta chia tay nhau từ đây.

Thuở Ban Đầu

Nhất Sinh

Cho anh về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm.

Xa xôi nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ tình vẫn thương.

Xưa trên cùng chuyến đò tình chợt đến khi tuổi vừa yêu

Bao nhiêu là mộng mơ tình như thơ ôi thuở ban đầu

Lơ thơ hàng tre già nắng chiều nghiêng đàn trâu về.

Xa xa từng cánh cò chập chờn bay về tổ ấm.

Trên con đường quen thuộc ngày nào tôi vẫn đứng chờ em.

Nay lối mòn ngày xưa còn mình tôi thơ thẩn trong chiều

Thời gian như nước qua cầụ

Tình yêu vỗ cánh bay xa

Thương em người gái quê tình trắng trong như những hạt sương.

Trăm năm một chữ yêu làm đảo điên bao kẻ dại khờ.

Em ơi một chữ thương một chữ yêu ta giữ cho bền lâu

Không duyên phận với nhau hẹn kiếp sau ta sẽ chung tình.

Nay em về chốn xa đèn kết hoa giăng lối người qua

Anh quay về nẻo xưa tìm chút hương sưởi ấm linh hồn.

Trong bể đời hắt hiu tình vẫn ru anh giấc ngủ saỵ

Bên em giờ pháo bay kiệu lắc lư ngựa vàng em về dinh.

Thuở Bống Là Người

Trịnh Công Sơn

Bống đùa biển khơi

Bống đùa núi đồi

Bống đùa đuổi thôi

Làm chi mà vội

Giọt nắng ban mai

Làm chi mà vội

Em đi bống về

Em về bống đi

Làm chi mà vội

Đừng buồn gió ơi

Đừng buồn gió ơi

Gió ngủ ở đâu

Bống ngủ nơi nào

Có còn bờ ao

Trăng về thuở ấy

Thuở bống là người

Bống vội vàng đi

Xa lìa quê nhà

Xa lìa vườn xưa

Ngày xưa ngần ngại

Xõa tóc trên vai

Ngày xưa ngần ngại

Hư vô bốn bề

Câu thề đã bay

Trời như nhỏ lại

Đừng buồn suối ơi

Đừng buồn núi ơi

Nắng vàng ở đâu

Bống về nơi nào

Vó ngựa tình sâu

Đất nồng nỗi nhớ

Tình bống nhạt nhòa

Thương Em Lý Miệt Vườn

Trương Quang Tuấn

Em ở miệt vườn con gái nhà quê

Ăn nói vụng về xin anh đừng chê

Kiếp nghèo mải mê buồn hiu bóng khế

Đen đúa quê mùa hông có ai mê

Anh ở thị thành cửa rộng nhà cao

Ăn nói ngọt ngào quần áo bảnh bao

Cuộc sống sang giàu biết lòng dạ ra sao

Hẩm hiu phận hèn em đâu dám trèo cao

Hò..... ơị...

Ơi... lý miệt vườn

Báo hiếu song thân ơn nghĩa sanh thành

Em làm đa đa vỗ cánh sao đành

Hò ..... ơị...

Ơi ... lý miệt vườn

Khác họ người dưng duyên nợ thuở nào

Bên hiếu bên tình em biết liệu làm sao

Bên hiếu bên tình em biết liệu làm sao

Hò .... ơị...

Ơi lý miệt vườn (2)

Trong cơn mê đọa đày

Bằng nghìn nụ hôn nồng cháy

Trên đôi môi giờ này

Chỉ còn lại bao đắng cay

Thà rằng đừng yêu nhau

Vìlời thềxưa đã lỡ quên rồi

Thà rằng đừng yêu nhau

Tủi hờn trọn kiếp đơn côi

Thà rằng đừng yêu nhau

Chỉ là tình yêu gian dối

Thà rằng đừng yêu nhau

Có đâu anh mãi xa tôi

Thương Hoài Ngàn Năm

Phạm Mạnh Cương

Ngàn nåm thường hoài một bóng ngươì thôi

Tình đã khơi rôì mộng khó nhạt phai

Trång khuyết rôì có khi đầy

Ngån cách rôì cũng xum vầy

Mây bay bay hoài ngàn nåm

Lòng như con thuyền đổ bên'' tình yêu

Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo

Ai ðó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm

Ra đi ôm trọn niềm thương

Thương hoài ôi ngàn nåm còn đó

Ðá mòn mà tình có mòn đâu

Tình đầu là tình cuối người ơi

Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi

Thơì gian âm thầm như nươ'c về khơi

Lòng trót yêu ngươì tình khó ðổi thay

Hoa thắm rôì có khi tàn,

Tình ấy chỉ đến một lần

Tâm tư thương hoài ngàn nåm

Thương Lắm Tóc Dài Ơi

Phú Quang

Thương lắm thương lắm tóc dài ơi

một đời long đong long đong thân cò lặn lội

Thương lắm thương lắm tóc dài ơi

một mình lênh đênh dòng đời đục trong

Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét

Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm

Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che

Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi

ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn

Thương Nhau Lý Tơ Hồng

Trương Quang Tuấn

Từ miền Nam em ngược ra Bắc mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông

mang theo tấm lòng con trai miệt vườn

Em ra đón chàng với cả yêu thương

Này ngựa ô kiệu vàng em khớp xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi

băng qua núi đồi cao cao chập chùng đưa nàng về dinh xao xuyến lý chung tình

Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo

se chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu

Áo bay ai đã qua cầu đôi mình duyên tình đậm sâu

Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo

đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen

Gió đưa bông lúa trên đồng thương nhau lý tơ hồng

... Tơ hồng ngựa ô ngựa ô ...

Thương Nhớ Người Dưng

Nguyễn Nhất Huy

1) Gió lay cành cây nhãn lồng

Hát câu ầu ơ nhớ mong

Chim chiều lẻ bạn ngoài sông

Em còn mong đợi người dưng . . .

Tháng năm tiếng chim buồn nhớ nhau.

(Gió ...)

2) Ánh trăng còn soi mái đầu

Nhớ ai buồng cau héo khô

Sông dài cá lội biệt tăm

Như bèo mây dạt về đâu

Nỡ đem trái tim mong chờ người dưng

ĐK:

Ngày nào em đứng bên song

Thương anh từ lúc lúa xa trên đồng

Chạnh lòng. nghe khúc ca dao,

Lia thia còn nhớ sông dài đã qua

Ngậm ngùi chim sáo bay xa

Chim quyên còn đứng lẻ loi một mình

Chạnh lòng đau xót chim quyên

Sao anh đành bước qua cầu quên em./.

3) Gió lay cành cây nhãn lồng

Hát câu ầu ơ nhớ nhau

Chim chiều lẻ bạn ngoài song

Em còn mong đợi người dưng . .

Qua không thương bậu, bậu còn buồn ơi!

(ĐK)

Thương Quá Việt Nam

Phạm Thế Mỹ

1. Em nghe gì không hỡi em

Con chim nó hót vang đầu hè

Em thấy gì không hỡi em

Con chim nó múa trên cành tre

Hót đi chim, hót đi chim

Hót cho hồng mặt trời quê ta

Hót đi chim, hót đi chim

Hót cho đời nhọc nhằn trôi xa

Chim trên đồng chim trên non

Chim tung cánh xóa tan sương mù

Chim trong hồn chim trong tim

Ôi thương quá tiếng chim việt Nam

2.

Hoa cúc vàng trên sân anh

Xinh như áo mới em ngày nào

Hoa nắng hồng trên quê anh

Xinh như má thắm em ngày xanh

Nắng lên đi, nắng lên đi

Nắng lên hồng nụ cười quê em

Nắng lên đi, nắng lên đi

Nắng lên hồng ruộng mạ xanh thêm

Hoa tim người hoa yêu thương

Hoa thơm ngát thế gian đêm buổn

Hoa trên đồi hoa trên môi

Ôi thương quá cánh hoa việt Nam

3.

Trăng sáng ngời trên môi hoa

Trăng lên tiếng hát vui đêm già

Trăng sáng ngời trên non xa

Trăng xua bóng tối trong hồn ta

Sáng lên trăng, sáng lên trăng

Sáng cho ngưởi tìm về bên nhau

Sáng lên trăng, sáng lên trăng

Sáng cho tình ngưởi nở đêm sâu

Trăng muôn đời trăng muôn nơi

Trăng đem bóng mát cho muôn người

Trăng thanh bình trăng yên vui

Ôi thương quá ánh trăng Việt Nam

4.

Bao nhiêu đèn bao nhiêu hoa

Bao nhiêu nến thắp lên trong hồn

Yêu quê Mẹ yêu quê Cha

Yêu luôn những mái tranh làng xa

Thắp tim lên thắp tim lên

Thắp cho tình người dậy trong ta

Thắp tim lên thắp tim lên

Thắp cho mặt trời dậy trong ta

Yêu thương người yêu thương ta

Yêu luôn những thú hoang rừng già

Yêu bạn bè như yêu ta

Ôi thương quá trái tim Việt Nam

Thương Về Cố Ðô

Thanh Sơn

Người đi chốn xa thương về Cố Đô

Thương tà áo trắng thương mấy câu hò

Và giọng cười, vành nón Kim Luông

Ôi nắng chiều Vỹ Dạ thoáng buồn

Ngự Bình chơ vơ nhìn sông Hương

Nhìn lăng tẳm, ôn thế hệ đã qua

Oai hùng di tích trang sử chưa nhòa

Từng giọng hò trên bến Vân Lâu

Năm tháng buồn như nước qua cầu

Chạnh lòng mấy phút giây âu sầu

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương

Thuyền về xuôi mái sông Hương

Có nghe tâm sự đôi đường đắng cay

Một đời gió mưa trăm nghìn bến thương

Vui tình non nước ai nỡ quê nhà

Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi

Bao tháng ngày chất lên tuổi đời

Một lòng hoài Cố Đô xa vời

Thuyền Hoa

Phạm Thế Mỹ

Thuyền em đi trên sông trăng sáng

Cưới nhau về ta rước hội vui

Trên sông dài thuyền hoa giăng

Bao cô nàng miệng cười xinh xắn.

Thuyền em trôi vào ánh sáng

Ánh sáng hồng tươi những đèn hoa

Với bao màu xanh ngát hồn ta

Thuyền em trôi vào đêm vui.

Ơi... ơi ơi... hò khoan ơi hò khoan

Tiếng hát em vang cả giòng sông

Giòng sông xanh, xanh lên tình người

Giòng sông xanh, xanh lên ước mơ

Thuyền em trôi về bến mới

Bến yên lành xuôi mái chèo vui

Bến thanh bình ta sống thảnh thơi.

Làng quê ta hôm nay vui quá

Rước em về trên chiếc thuyền hoa

Chân mang giầy đầu che khăn

Đôi môi hồng miệng cười tươi tắn...

Chợ quê xưa thành phố mới

Rước em về con nước mừng vui

Rước em về cho bến nghỉ ngơi

Thuyền hoa ơi dừng đây thôi

Tiếng Hát Chim Đa Đa

Võ Đông Điền

Ngày nào em tuổi mười lăm

Em hay nghe tôi ngồi đánh đàn

Tiếng đàn làm nỗi nhớ mênh mang

Rồi thời gian dần trôi mau

Em không nghe tôi dạo phím đàn

Mà chỉ nhìn lén lén bên sông

Sao em không như ngày nào sang đây nghe tôi ngồi đàn

Để điệu đàn buồn mênh mang

Em như mây trôi dịu dàng trôi lang thang trên bầu trời

Và mây đã xa tôi

Ầu ơ, ầu ơ ...

Có con chim đa đa nó đậu cành đa

Sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa

Có con chim đa đa hót lời nỉ non

Sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son

Để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa

Tình cờ tôi gặp lại em

Ta đi chung trên một chuyến đò

Con đò chiều đưa khách sang sông

Tình cờ ta nhận ra nhau

Nghe mênh mong nhớ chuyện hôm nào

Để đò chiều sóng vỗ lao xao

Hôm cô dâu sang nhà chồng qua sông trên con đò hồng

Mà giọt buồn nhỏ bên sông

Hôm cô dâu sang nhà chồng ai ru con nghe buồn lòng

Lời ru nghe nhớ mong

Ầu ơ, ầu ơ ...

Có con chim đa đa nó đậu cành đa

Sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa

Có con chim đa đa hót lời nỉ non

Sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son

Để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa...

Tiếng Sáo Phiêu Bồng

Minh Tâm

Rảo bước, đi khắp chân trời, có gió có mây theo cùng ta

Hành khúc, chiếc sáo bên mình, những lúc giá rét đêm lạnh lùng

Nhạc khúc, gieo rắc tâm hồn, tiếng sáo với ta đi ngàn xa

Trần thế, nơi chẳng phũ phàng, cho ta quên hết bao sầu đau

Nơi chân trời hoàng hôn mình ta đứng trông đàn chim cuối trời

Chim bay về đầu thôn chiều hương khói lam quyện mãi trăng nghèo

Nghe rạt rào triền miền ngoài kia nghe tiếng sáo hòa trời mây cùng thiên nhiên, tiếng sáo chói lên thay vần thơ

Ta mong được làm mây dạo chơi khắp nơi lạc chốn hy vọng

Ta không màng lợi danh trần gian thế nhân đầy những lọc lừa

Nghe sông hồ ngàn khơi ngoài kia nghe cánh én hòa trời mây cùng gió mát, chẳng nghĩ đến chi bao phiền lo!

Tiếng Sét Nơi Vườn Hoang

Quốc Hùng

Tìm về dĩ vãng lúc xưa ta bên nhau,

bước chân ta lang thang trong vườn hoang

Giờ thì đã biết trái tim đang cô đơn

sống vui nơi phương xa ta được gì?

Tìm về nơi đây, ước mong ta bên nhau

Gọi thầm tên anh trong niềm đau

Giờ còn trong mơ, bóng ai đang bơ vơ

cành hồng đã héo úa phai

Người tình đi mãi nơi đây tôi một mình

Tìm về dĩ vãng mộng mơ

Người là cơn gió khi xưa tôi chuyện trò

người là nhung nhớ dịu êm

nghe trong dĩ vãng ngàn tiếng ru xa vời

nghe như có tiếng người khóc than

kêu than tiếc nuối làm trái tim đau buồn

Có tiếng sét trái ngang nơi vườn hoang

Tiếng Sóng

Dương Thụ

Tiếng sóng xô bãi cát

Tiếng biển xanh đang hát

Tiếng sóng dội về bài hát khơi xa

Hát tóc em xanh lắm

Hát mắt em xa lắm

Sóng hát ru em một sớm mùa hè

Tiếng sóng âm vang mãi

Tiếng biển âm vang mãi

Tiếng sóng rì rào thật khó quên

Nắng sớm long lanh thế

Hát mắt em xa lắm

Tiếng sóng mênh mông thế

Sóng dưới chân em biển rất dịu hiền

Tiếng sóng biển

Hát tia nắng đầu tiên

Tiếng sóng biển

Hát khao khát tình yêu trong sáng

... Hát khao khát tình yêu trong sáng

... Hát khao khát tình yêu trong sáng

Tiếng Trống Paranưng

Trần Tiến

Tôi yêu chiếc khăn Mat'ra

Vương trên trán em dịu êm

Tôi yêu tiếng ca A-ti-dza

Mênh mang mênh mang biển sóng

Tôi yêu đóa hoa sớm mai

Vương trên trên áo em nhẹ rơi

Tôi yêu ánh trăng thiết tha

Bao la bao la biển lúa

Như nắng buông trên dòng Tiền giang

Như gió reo trên dòng Hậu giang

Như lời thương nhớ ai

Mà giọng hát xa vời

Pa ra pa ra nưng, ôi tiếng trống ru lòng tôi

Ru êm ru êm con thuyền

mênh mông bờ sông vắng

Pa ra pa ra nưng, ôi tiếng trống những chàng trai

thương ai thương ai đợi chờ

thoi đưa bóng dừa xa

Tôi yêu tiếng em ca

Tôi yêu pa ra nưng

Pa ra pa ra, pa ra pa pa pa

Pa ra pa ra, pa ra pa pa pa

Pa ra pa ra, pa ra pa pa pa

Pa ra pa ra, pa ra pa pa pa

Pa ra nưng ...

Tìm Lại Dấu Yêu

Hoài An

Groundbeat[4/4 - Bm]

Những cây khô mùa đông, ngóng trông xuân về

một ngày nào trời trong sáng.

Giống như em và anh

Đã qua tháng ngày mình bên nhau nhiều yêu thương rồi chia xa.

Có không em người ơi

Những khi ta về chỉ một mình buồn thâu đêm.

Sẽ như là giấc mơ

Nếu như bây giờ đừng giận hờn,

đừng quên anh, đừng xa anh, em hỡi...

Để mình còn bên nhau.....

Gió xua tan niềm đau, gió mang xuân về một ngày nào trong chiêm bao.

Gió sang đôi cùng em để thôi âm thầm chuyện tình buồn ngày xa nhau người yêu ơi.

Bước đi trong mùa đông nhớ em thật nhiều một nụ hồng còn trên môi.

Mãi u buồn vấn vương sẽ mang trong lòng tình yêu xưa,

Nhiều yêu thương, nhiều phong ba em hỡi...

Đợi chờ ngày bên nhau.....

Trong đêm buồn hoang vắng lời yêu ngày xưa đã rời xa... ah... ah...

Nay tình phiêu bạt nơi nào... Còn giận em.....?

Anh xa rồi mùa đông về đây tình em như cành khô... ah... ah...

Có không một giấc mộng hỡi em?

Đợi chờ em thôi những tháng ngày.

Tìm lại anh ơi trong ta dấu yêu.

Đợi chờ em thôi đến bao giờ.

Tìm lại anh ơi trong ta dấu yêu...

Tín Hiệu Trái Tim

Trần Long Ẩn

Trái đất kia như đang bé lại

Và mỗi trái tim như đang mở ra

Trời xanh bao la bốn bề thế giới

Thế giới bao la mà đâu có xa lạ

Đâu còn cách trở quá xa

Đâu còn xa cách không dài

Chỉ trong phút giây đã gặp tiếng nói

Chỉ trong phút giây đã được vần thơ

Chỉ trong phút giây người đâu nỡ hững hờ

Trái đất kia như đang bé lại

Và mỗi chúng ta như đang trẻ ra

Niềm vui bao la hướng ra thế giới

Thế giới yên vui là mơ ước nhân loại

Tình yêu đưa ta hướng ra thế giới

Em có nghe chăng mùa xuân mới đang về ?!

Tình 1088

1088

Tình này .. trao em đến cuối đời

Tình này .. trao em bao ái ân tuyệt vời

Và rồi ... khi trong tin em có những buồn phiền

Xin nhớ anh xin đến với anh

Mưa mưa ướt đôi vai em

Mưa mưa giá băng trong tim

Mưa mưa khóc hoen mi em

Mưa mưa cuốn đi cô đơn

Mưa mưa ấm đôi môi em

Mưa mưa hát câu yêu thương

Mưa cho chúng ta bên nhau

Anh mang tặng em những nụ hôn

Mong em cười vui bờ môi

Tươi mát xinh như cánh hoa thiên thần

Đôi ta hoà ca và mãi hát ....

Tình 2000

Võ Thiện Thanh

Đời lắm lúc đâu có ngờ

Đời có lúc không là giấc mơ

Người sống riết quen nghi ngờ

Tình chỉ là giấc mơ ....

Đời lắm lúc quen hững hờ,

Tình có lúc không là ý thơ

Này những trái tim lấp lờ

Còn chi mà đắn đo

Này cô em kia ơi rất xinh

Sao đắn đo mãi một cuộc tình

Ngoài kia mây đen về rất nhanh

Từng cơn gió, cuốn, xoay đám lá úa

Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ

Không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu

Yêu không nghi ngờ, yêu không hững hờ

Yêu vẫn yêu người mãị...

Này em hỡi ...xin hãy tin, tình yêu đó sẽ vẫn mãi trao về em,

Một tình yêu ...như màu xanh , xanh mãị...

Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ

Không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu

Yêu như hơi thở,

Yêu trong mong chờ

Yêu vẫn yêu người mãi

Này em hỡi ... xin hãy tin,

Tình yêu đó sẽ mãi không hề phai

Một tình yêu như lời ca, vang mãi, vang mãi trong ta ...

Đời lắm lúc đâu có ngờ

Tình có lúc không là giấc mơ

Thì cứ thế ta mong chờ

Dù chỉ là giấc mơ…

Tình Bạn

Thùy Linh

Dzoãn Bình

Tình bạn đó biết bao đầm ấm,

Biết bao chông gai và lỗi lầm...

Bạn đừng lo dù giông tố bên nhau,

Luôn luôn nhìn bằng đôi mắt yêu thương.

Này bạn hỡi biết bao buồn vui,

Biết trao cho nhau từng tiếng cười,

Từng vòng tay & chia sớt cho nhau,

Quên đi buồn riêng những ngày đã qua ...

+ ta muốn có bao nhiêu lần, đã có lúc mang hy vọng, bạn nhớ nhé...bên nhau vững bền bên nhau gian dối ... Nào quấn quýt được bạn ơi...!!!

Tình bạn đó giữ sao bền vững, tháng năm trôi qua chẳng biết gì, cuộc đời vui vì ta biết thương nhau, xôn xao tình bạn luôn gắn nhau lâu ...

++Bạn bè hỡi có nghe lời hứa, mãi mãi luôn bên nhau đừng dối lừa ... Đừng bận tâm lời chia cắt

trong ta, vui lên cùng tha thiết đừng cách xa

Lời 2 .

Này hỡi người bạn

Bạn biết gì không ?

Đời bao chông gai bao điều ngoa lộc lừa

Đời thương biết cho bao ưu phiền

Bạn hỡi đừng lo

Bạn hãy nhìn tôi

Này bao yêu thương xin trao chia cho người

Và cùng vui bước trong cuộc đời

Bạn ơi

Dù đời nhiều giông tố

Đời nhiều hận sầu mình cùng dìu bước

Bước mãi những tháng năm miệt mài, ah ...

Tay ta luôn trong tay bao ân cần

Vui buồn chia sót

Mình cùng nhau chung bước cùng vào

Cuộc đời này rồi sẽ có

Sẽ có những chứa chan hy vọng, bạn ơi

Cho dù thương đau

Ta luôn bên nhau

Và rồi sẽ một ngày nào đó

Chúng ta gần nhau, bạn tôi hỡi

Tình Ca Hai Mươi

Quốc Bảo

Ðón em về, thấy chân trời đầy mây trắng

Gió xuân về, em rực rỡ giữa rừng hoa

Ngày hai mươi em ùa vào đời

Ðời vừa hai mươi xanh lạ

Ðón em về, thấy trên tay em nở lộc xuân

ÐK:

Một mùa về rất mới đón em vào trông xinh tươi

Ðón em về viếng thăm chân trời hồng nắng

Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng

Hai mươi em tung tăng cho vui đời

Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi

Có em là thế gian thêm một ngày thắm

Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng

Hai mươi em cho đời một giấc mơ

Có em về thấy chân trời hồng hơn trước

Có em về thơ chợt có những vần vui

Nụ cười hai mươi khoe tình hiền lành

Tình tròn hai mươi thơm nồng

Ðón em về thấy trong tim em rực hồng thôi

(ÐK)

Tình Cha

Ngọc Sơn

Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương

Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn

Suốt đời vì con gian nan,

Ân tình đậm sâu bao nhiêu, Cha hỡi Cha già dấu yêu

Và con nhớ mãi những ngày tháng qua

Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng

Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, gian khổ ngày đêm chăm lo

Mong muốn con được lớn khôn

Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh

Và Cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài

Nhè nhẹ hôn con và Cha khẽ nói: Này con yêu ơi...

Con hãy nhớ.. hãy nhớ... lời Cha sống cho nên người

và con hãy chớ bao giờ dối gian

Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm!

Những lời của Cha năm xưa

Con nguyện ghi sâu trong tim

Cha hỡi Cha già dấu yêu...

Tình Cờ

Diệp Minh Tuyền

Tình yêu như tiếng hát bỗng cất cánh trong tim tình cờ

Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống nào ai có ngờ

Phút trao vai kề vai

Phút trao tay cầm tay

Tình yêu như thế cứ đến cứ đến như đã hẹn bao giờ

Phải thế chăng tình yêu

Phải thế chăng tình yêu

Phải thế chăng tình yêu

Phải thế chăng thì sánh đôi

Tình yêu như ánh nắng chiếu ấm áp tim ta tình cờ

Tình yêu như gió xoáy bóng cuốn lốc lòng ai có ngờ

Phút trao chung lời ca

Phút trao chung lời thơ

Tình yêu như thế cứ đến cứ đến như đã hẹn bao giờ

Phải thế chăng tình yêu

Phải thế chăng tình yêu

Phải thế chăng tình yêu

Phải thế chăng thì sánh đôi…

Tình Có Như Không

Trần Thiện Thanh

Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không

Tình xôn-xao như giọt nắng lên cao.Cho lòng mình mang-mang như làn khói

Tình trôi qua như là giấc chim bao. Ôi, tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du.

Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không

Tình cho đi, cho từ lúc quen sơ.

Cho thật nhiều, bỡ ngỡ chưa hề cho.

Tình cho đi, nhưng chẵng nói năng chi.

Nên ngập ngừng, mãi\-mãi nên tình câm.

Tình một ngày tình xa nên tình nhớ. Tình gặp rồi, tình cứ nói vu\-vơ

Nên mà lòng thì vẫn cứ như thơ. Cả cuộc đời thì vẫn cứ như mơ.

Tình là tình tìm nơi đâu cũng có, tình gặp rồi nhiều lúc có như không

Chiều hôm kia trên đường phố anh qua anh tình cờ quen em bên hàng nước

Hàng mi xanh, xuôi làng tóc em xanh

Cho đường chiều xao xuyến cơn mộng lành.

Rồi tình chợt bừng lên như lửa nóng. Rồi tình là một tiếng sét trên không

Này em ơi có phải lúc ta yêu. Ta vụng về chới với trong biển khơi.

Này em ơi, em đẹp quá đi thôi. Áo học trò trắng xóa trong hồn tôi.

Ới kìa tình nào chờ em nơi đường vắng.

Ới kìa tình nào là những ngón tay đang

Thôi thì mình đành đứng mãi xa trông. Lại một lần tình cũng như không.

Lại một lần tình cũng như không. Lại một lần tình cũng như không.

Tình Cuốn Mây Ngàn

Nguyễn Kim Tuấn

Rồi một ngày dài tình xa mây bay buồn ơi tôi đây ngày xưa anh từ đâu tời phương này

Người từ ngàn về đem hoang mang tan lìa mộng vàng khi em còn xót thương chàng

Rồi một ngày nhạt phai tim tôi tình yêu ra khơi buồn ơi xin làm giông tố tơi bời

Có chăng bây giờ những yêu thương là áng mây trên thiên đường cỏ ơi

Dẫu nắng có nhạt môi thơ ngây tình xưa nắng phai biển không lắp đầy người ơi tình em chôn kín

Dẫu bóng tối vùi dấu chân xưa đời thôi tiếng cười mộng mơ chết rồi còn đâu tình cuốn theo người

Vì quá mê dại tình tôi

Rồi một ngày nằm nghe mưa rơi tình như ra khơi buồn ơi xin làm giông tố tơi bời

Tình màu hồng là mây trên không bây giờ nghìn trùng nỗi đau thầm kín trong lòng

Loài cỏ dại thầm yêu thương ai sầu khô trên cây cỏ ơi sao gầy sơ xác thân gầy

Có chăng bây giờ những yêu thương là áng mây trên thiên đường cỏ ơi

Tình Cuồng Say

Hàn Thái Châu

Có phải em là mây

Theo làn gió em bay về đây

Có phải em là hoa ngát hương

Nhìn em mà nghe xao xuyến

Nắng ấm xua màn đêm

Em chợt đến như một nàng tiên

Cho ta nghe lòng thôi giá băng

Đời ta rồi bỗng như mùa xuân

Người yêu ơi, người yêu ơi

Tình ta cuồng say

PK1:

Nhớ, nhớ hình bóng yêu kiều năm ấy

Em từ đâu chợt đến rồi em lại đi vội vàng

Ta từng đêm vì em

Ta ngẩn ngơ ngày đêm

Chôn tình em trong lòng ta

Em hỡi em hỡi (Người yêu ơi)

(lại từ đầu...)

PK2:

Nhớ, nhớ hình bóng yêu kiều năm ấy

Em từ đâu chợt đến rồi em lại đi vội vàng

Ta cuồng điên vì em

Ta ngẩn ngơ ngày đêm

Chôn tình em trong lòng ta

Người yêu ơi....!

Tình Đắng Lý Khổ Qua

Trương Quang Tuấn

Mảnh trăng non thao thức giữa trời khuya

Xóm nhỏ ven sông than thở gió Thu về

Đàn ai kêu tích tịch tình tang

Trăn trở năm canh em nhớ thương chàng.

Đã bao năm rây rứt nỗi chờ mong

Quá đỗi mưa giông nghiêng ngả lúa trên đồng

Bờ sông xưa trĩu nặng phù sa

Như Khổ Qua đèo thêm đắng tình em.

ĐK:

Tình đắng... ôi lý Khổ Qua

Chàng đã đi xa như ngựa ô

Lạc mất kiệu vàng ai đưa nàng cho kịp về dinh

Tình đắng... ôi lý Khổ Qua

Bếp lửa cơm sôi chưa kịp chín

Lắc lẻo cầu tre đứng một mình

Nước chảy vô tình chim sáo làm thinh.

Tình đắng... ôi lý Khổ Qua

Một nắng hai sương em mình ên

Phận gái miệt vườn qua bao mùa vui cùng ruộng nương

Tình đắng... ôi lý Khổ Qua

Lối cỏ năm xưa ai hẹn ước

Sóng vỗ bờ sông nước ngược giòng

Ai đổi thay lòng... nỡ.. phụ... tình.. em... ! ! !

Tình Đầu Tình Cuối

Trần Thiện Thanh

Tình đầu hay tình cuối,

khi một ngày một người đã ra đi.

Tình đầu hay tình sau,

khi cơn đau không biết đến bao lâu.

Một ngày ta được yêu,

rồi một ngày một mình ta buồn hiu,

biết trống vắng, biết thức trắng và biết nếm trái đắng.

Mà đời thì như chiêm bao,

khi yêu nhau biết ra sao ngày sau.

Tình đầu thường lên men đau,

nên đôi khi trái tim yêu nhỏ máu.

đầu tình nào biết đến phút cuối.

Bẽ bàng rồi lòng chất ngất tiếc nuối.

Thì tình đầu chỉ còn là trong  kỷ niệm mà thôi ...

Anh ơi anh ơi anh đâu rồi,

làm sao em hôn làn tóc rối ...

Anh ơi anh ơi anh đâu rồi,

Làm sao làm sao ta có đôi?

Anh ơi anh ơi anh đâu rồi,

mộ bia đề tên anh đó sao ...

Anh ơi anh ơi anh đâu rồi

để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau!

Tình đầu hay tình cuối,

khi cuộc đời chỉ là những thương đau

Tình đầu hay tình sau,

hay cơn mơ khi thức trắng đêm thâụ

Chỉ là cơn mộng thôi,

mà người đời được nhìn cơn mộng trôi

lúc bở ngỡ, lúc gắn bó và có lúc sóng gió.

Dù tình thì rất mong manh,

khi ta yêu trái tim ta màu xanh.

Dù tình đẹp như trong tranh,

nhưng tranh suông vẫn không như lòng muốn

Tình trần thì vẫn quá bát ngát,

mà đường trần thì vẫn thấy quá ngắn,

thành một đời người chỉ toàn ôm trắc trở mà mơ

Tình Em Ngọn Nến

Hàng Vy

Buổi sáng hôm ấy,

tình đã êm ái,

đến trong con tim ấm nồng

Kỷ niệm xưa cũ,

mộng lòng muôn thuở,

vẫn xanh như niềm ước mơ

Thành phố hôm đó,

và những cơn gió,

mãi lênh đênh như chuyến đò

Giòng nhạc êm ái,

nụ cười tê tái,

đã trôi theo những cơn mộng say

Tình em ngọn nến,

đêm nao lạc bến,

xót xa nỗi đau,

rụng đầy sân úa

Thôi tình ơi đừng đến,

con tim mềm yếu,

hãy cho em mơ hoài một tiếng yêu...

Tình Khúc Chiều Mưa

Nguyễn Ánh 9

1.

Tình chết . . . không đợi chờ !

Tình xa . . . ai nào ngờ !

Tình đã . . . phai nhạt màu . . . còn đâu ?!

Tình trót . . . trao về người

Thì dẫu . . . lỡ làng rồi

Người hỡi . . . xin trọn đời . . . lẻ loi !

Điệp khúc

Chiều mưa ngày nào . . . sánh bước bên nhau

Tin yêu rạt rào . . . mộng ước mai sau

Cho ân tình đầu . . . mãi mãi dài lâu

Cho duyên tình đầu đừng có thương đau !

Chiều nay một mình . . . chiếc bóng đơn côi

Mưa rơi giọt buồn . . . giá buốt tim tôi

Mưa rơi lạnh lùng . . . xóa dấu chân xưa

Tin yêu bây giờ . . . trả lại người xưa

2.

Tình lỡ . . . nên tình buồn

Tình xa . . . nên tình sầu !

Tình yêu . . . phai nhạt màu . . . tình đau !

Lời cuối . . . cho cuộc tình

Dù đã . . . bao muộn phiền

Lòng vẫn . . . yêu trọn đời ... người yêu ơi !

Tình Lẻ Bóng

Lương Bằng Vinh

Bấy nhiêu luyến bấy nhiêu lưu là thế.

Như cánh chim bay anh đã xa em rồi.

Dấu môi vẫn in sâu vết son hằn lên trái tim.

Bấy nhiêu nhớ bấy nhiêu thương là thế.

áng mây trôi anh đến phương xa nào.

Những giây phút mê say ta sống bên nhau tình đắm say ngày xưa thân ái.

Những đêm tối gối cô đơn thầm nhớ.

Nghe tiếng mưa rơi thao thức trong mong chờ.

Nhớ khi mới quen nhau trú mưa, còn đây phố xưa.gió hiu hắt ướt đôi vai mình em lê bước lang thang trong gió mưa u hoài.

Nhói đau nhói con tim bao ước mơ đã phôi pha đành xa nhau thôi.

Chớ oán trách em yêu ơi nay tình xa rồi mãi mãi xa rồi.

Chớ tiếc nuối em ơi bờ xa không bến.

Hãy để cho em đơn phương thầm nhớ.

Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.

Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa người yêu hỡi.

Hãy để cho em đơn côi lẻ bóng.

Hãy để cho em đêm đêm hoài mong.Hãy để cho em con tim từ đây buốt giá cõi lòng.

Tình Mãi Không Phai

Anh Tuấn

Hoang Nhac Do

Anh ơi, cho dù năm tháng qua,

Vẫn mong chờ người em hằng yêu dấu.

Anh ơi, cho dù bao cách xa,

Vẫn nhớ hoài hình bóng mối tình đầu

Tình này em đã trao,

Vẫn nguyên vẹn lời hẹn ước xưa

Rồi thời gian sẽ qua, người ơi biết chăng a há...

Tình mình dù cách xa, vẫn như ngày nào còn trong nỗi nhớ

Anh yêu ơi, anh nơi đâu, có biết chăng...!

Tình Mãi Không Phai

Vân Quang Long

Trong đêm lung linh có dáng ai nhẹ nhàng

Bay qua tim anh mang theo những mong chờ

Khi yêu thương kia thoáng trao về em mất rồi

Lòng đầy hoài mong sẽ sánh bước chung đường về

Em xinh tươi như đoá hoa dịu dàng

Đón anh nắng sớm long lanh những ân tình

Anh ca vu vơ khúc ca tin yêu ấm nồng

Cùng ngàn lời yêu thương anh trao em không hề phai

Từng đêm anh kêu tên em trong nỗi xót xa

Người tình ơi sao em ra đi không trở về

Còn lại đây bông hoa tình yêu đã úa khô

Lạc loài trong cơn mưa giông lần tìm theo bóng dáng em…

Mình anh lang thang đơn côi trên phố năm xưa

Nhìn từng chíêc lá héo úa mãi xa khỏi cành

Kỷ niệm xưa chôn sâu trong tim, em có chăng hỡi em.

Tình Mãi Mãi Xanh

Bảo Chấn

(1) Em tìm anh tình như sóng xô trên ngàn, qua đại dương mênh mông xa

Em chờ anh bờ hoang cát bay muôn trùng, chôn vùi em trong phong ba

Thuyền tình vượt ngàn trùng sóng, trái tim em luôn khao khát

Bờ em hoang vu cỏ lá, trái tim em phơi trong gió

Tình yêu dọc theo biển hát, yêu anh em vượt giông tố

(2) Biển xanh hát những khúc, nhớ thương nhau tình mặn nồng

Và trên sóng khát ấm nắng, nụ hoa thắm vẫn khát nắng.

Tình yêu như mây lang thang đã hân hoan tìm về trời

Ánh trăng rạng ngời trên mi mắt

Như tình yêu tựa như đoá hoa phơi mình trên bờ cát nắng chói loá.

Anh và em là mưa rớt trên sa mạc cho tình xanh thêm câu ca.

Thuyền tình vượt ngàn trùng sóng, trái tim em luôn khao khát.

Thuyền anh tìm được về bến, bãi cát êm êm sóng

Tình yêu cho ta say đắm, bên nhau biển trời xanh thắm

Mãi mãi xanh

Hát lại (2)

Hát lại (1)

Thuyền tình vượt ngàn trùng sóng, trái tim em luôn khao khát.

Thuyền anh tìm được về bến, bãi cát êm êm sóng

Tình yêu cho ta say đắm, bên nhau biển trời xanh thắm

Mãi mãi xanh

Tình Phai

Nguyễn Ngọc Tài

Phan Thị Nguyệt Hồng

Buồn vì em bỗng nhiên xa vắng

Tình phai theo lời hứa rêu phong

Em yêu hỡi , Em đâu có biết

Gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng

Rồi khi nhớ, khi buồn em khóc

Nước mắt nào nặng nợ đã vâyi

ĐK:

Rồi khi đắm say tình yêu mới

Em có còn nhớ chuyện ngày xưa

Rồi mai mốt ôm đàn sang bến

Em có nhớ khi mình đắm say

Em ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dở dang

Em ơi có lẽ nào đời buồn khi đã sống bên nhau

Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn yêu em

Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn nhớ em.

Tình Phiêu Lãng

Quốc An

Nhớ mong mãi thao thức canh dài

thương về ai lòng sao tê tái.

Nhớ mong mãi một người con gái những ân tình khó phai.

Tình yêu sao nồng say, tình yêu như làn mây

Phiêu lãng phương trời xa.

Người tình ơi sao mau đổi thay,

Giọt sầu trên môi nghe nồng cay

Cớ sao duyên tình dở dang.

Người tình đi xa thật xa,

Để mình ta bao ngày qua mãi mong chờ.

Người tình ơi sao đành quên, để giờ đây ta ngồi ôm dĩ vãng.

Nhớ thương còn đây tháng năm đong đầy

khát kháo vòng tay ấm êm từng đêm.

Cách xa từ nay xác thân hao gầy

còn lại bao vấn vương người hỡi.

Nhớ thương làm chi chuốc thêm ưu phiền

khát khao nụ hôn xót đau triền miên.

Trách than vì ai nỡ xa nhau hoài

Lệ rơi ướt hoen đôi mi dài.

Tình Quay Gót

Trần Quang Huy

Intro: Em... Thế là chúng ta đã xa nhau thật rồi... phải không em ????

Từ khi em đi anh vẫn thường nhớ đến mãi, để mà nhớ tới em

Nhưng xin em hãy ở lại nơi đây

Đừng quên đi lời hứa của chúng mình

Để rồi phải thấy anh đau buồn

Và em hãy quên đi dĩ vãng của chúng mình

Cầu mong em sẽ được hạnh phúc... em nhé.

Xuân nhưng sao lá rơi vàng

Còn lại đây thoáng chút thu buồn

Từ khi em đi mùa thu xanh xao úa tàn

Mây, sao mây vẫn trôi nhanh

Về miền thương nhớ cuối chân trời

Chiều nay không mưa mà sao mây đen giăng ngang ngập lối

Tay anh đếm tháng năm qua

Rớt trên buồn đau rã rời

Lòng hỏi lòng người đi có nhớ tình xưa?

Thầm đau xót nghe tình quay gót mãi xa thật rồi

Còn đâu nữa chia lìa đôi lứa mỗi nơi một người

Tình ân ái sao giờ phôi phai

Lòng vẫn nhớ ân tình tan vỡ hỡi em ?

Trở về đây...

Thầm đau xót nghe tình quay gót mãi xa thật rồi

Còn đâu nữa chia lìa đôi lứa mỗi nơi một người

Cầu mong em sẽ được hạnh phúc

Đừng nhớ đến nơi này dĩ vãng

Tiếc chi... một tình yêu... đã trao...

Tình Thắm Duyên Quê

Trúc Phương

Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh

Ngọt ngào hương thơm mái tóc xanh

Những tình mặm mà là những tình đơn sơ

Quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ

Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca

Người làng quê yêu bông lúa thiết tha

Những mẹ già ngồi chom che lụa xóm dưới

Rung rung môi cười như tuổi còn đôi mươi

Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang

Khoan ơi khoan hò, em về chăm lo

Việc nhà thắm lúa, vun vườn cà liếp dứa

Anh ơi khoan hò khoan, lúa chín tô mồ hôi

Khoan hời khoan hò tới mùa đơm bông

Khơi ngàn lối sống, gặt nhanh ta gánh về

Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai

Hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai

Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lả lơi

Đêm quê rộn ràng bao tiếng chày buông lơi

Hàng dừa cao nghiêng mơ soi bóng sông

Mộng ngày mai say sưa những ước mong

Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long

Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê

Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang

Khoan ơi khoan hò, em về chăm lo

Việc nhà thắm lúa, vun vườn cà liếp dứa

Anh ơi khoan hò khoan, lúa chín tô mồ hôi

Khoan hời khoan hò tới mùa đơm bông

Khơi ngàn lối sống, gặt nhanh ta gánh về

Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai

Hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai

Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lả lơi

Đêm quê rộn ràng bao tiếng chày buông lơi

Hàng dừa cao nghiêng mơ soi bóng sông

Mộng ngày mai say sưa những ước mong

Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long

Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê ...

Tình Thơ

Hoài An

Swing4/4 - Am

Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường

Hành lang ấy xa dần xa bước chân người

Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng

Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong

Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe

Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần

Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường

Hai đứa chung trường sao nghe vấn vương

Bao yêu thương trong ta tìm về

Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa

Nghe bâng khuâng trong ta một thời

Tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa

Ai thương ai quen ai giận hờn

Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới

Cho hôm nay miên man bồi hồi

Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ

Tình Thôi Xót Xa

Bảo Chấn

Từ khi quen em

Anh đã biết bối rối

Vì những phút thoáng nghe em cười

Anh đã biết con tim yêu em mất rồi

Người yêu ơi, xin em chớ quên

Mùa xuân trên cao

Và hoa lá lấp lánh nắng

Nụ hôn thơ ngây trao em rồi

Em yêu kiều thướt tha

Cho lòng đắm say

Cuộc tình ngỡ dài lâu, ngủ sâu vòng tay êm ái

Anh nào biết

Anh nào có hay

Tình đó trôi qua tay giấc mộng tan

Lòng cay đắng

Khi em lỗi hẹn

Lời thương, lời yêu em đã quên

Nhưng lòng anh

Nuôi hoài giấc mơ

Tình sẽ không phôi phai như làn mây

Có nhiều đêm

Trong mơ anh vẫn chờ

Chờ em đến tình thôi xót xa

Tình Xa

Trịnh Công Sơn

Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại

Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây

Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ

Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...

Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,

Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình

Làm sao em biết đời sống buồn tênh...

Đôi khi ta lắng nghe ta,

Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá

Hồn ta gió cát phù du bay về...

Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,

Tình réo tình âm thầm,

Sầu réo sầu bên bờ... vực sâu

Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè

Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...

Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu

Ôi tiếng buồn rơi đều,

nhìn lại mình đời đã xanh rêu....

Tình Xa Khuất

Trường Huy

Một mình em, lang thang trong chiều mưa... tâm hồn em lạnh lùng buốt giá... Anh yêu ơi, nhớ thật nhiều về anh... dù cho cuộc tình chúng mình đã phôi pha...

Chiều một mình trên phố

Tâm hồn lạnh lùng buốt giá

Sao em nghe thấy môi mắt anh yêu còn đây

Đêm về trằng trọc thao thức

Nhớ nhiều thật làn môi ấm

Anh yêu dấu hỡi sao nỡ quay lưng bước vội đi

Tình ta vẫn thiết tha bao tháng ngày

Sao anh nỡ bước đi theo người

Bóng anh mờ khuất tâm hồn em vỡ nát rã rời

Giờ anh đã bước đi theo tình với người

Vì anh đã hết yêu em rồi

Bóng em lẻ loi trong chiều mưa

Chiều một mình trên phố

Tâm hồn lạnh lùng buốt giá

Sao em nghe thấy môi mắt anh yêu còn đây

Đêm về trằng trọc thao thức

Nhớ thật nhiều làn môi ấm

Anh yêu dấu hỡi sao nỡ quay lưng bước vội đi

Tình ta vẫn thiết tha bao tháng ngày

Sao anh nỡ bước đi theo người

Bóng anh mờ khuất tâm hồn em vỡ nát rã rời

Giờ anh đã bước theo tình cới người

Vì anh đã hết yêu em rồi

Biết anh còn nhớ những ngày xưa bên nhau tha thiết

Em vẫn nhớ anh nhớ phút ân ái

Làn tóc xõa môi hôn thật sâu

Sao anh quên hết phút giây bên nhau còn đâu

Ta lang thang chiều mưa

Tìm bóng dáng của mối tình xưa

Anh yêu ơi sao anh nỡ quay lưng bước vội đi

Tình ta vẫn thiết tha bao tháng ngày

Sao anh nỡ bước đi theo người..??

Bóng anh mờ khuất tâm hồn em vỡ nát rã rời...

Giờ anh nỡ bước theo tình với người

Vì anh đã hết yêu em rồi...

Bóng em lẻ loi, trong chiều mưa...

Tình Xa Người Xa

Lý Hải

Theo cơn mưa về đâu hỡi em

Có hay chăng anh giờ đang thẫn thờ

Đôi môi xinh và đôi mắt kia

Hồn nhiên mi bao trong câu cuời nói

Em lung linh đẹp như ánh trăng

Tóc mây bay bay vờn bên má đào

Đêm cô đơn tìm trong giấc mơ

Nhịp chân em đưa anh đi trong mơ hồ

Còn đâu nữa bao nhiêu nụ hôn nồng say

Đã vội theo người đi về nơi trời mây

Và đi mãi xa mãi xa mãi, sẽ không trở lại

Và anh biết anh sẽ thương nhớ em mãi

Sẽ thao thức nghe tiếng tim nói say đắm

Còn yêu em yêu êm yêu hoài.

Theo cơn mưa về đâu hỡi em

Có hay chăng anh giờ đang thẫn thờ

Đôi môi xinh và đôi mắt kia

Hồn nhiên mi bao trong câu cuời nói

Em lung linh đẹp như ánh trăng

Tóc mây bay bay vờn bên má đào

Đêm cô đơn tìm trong giấc mơ

Nhịp chân em đua anh đi trong mơ hồ

Còn đâu nữa bao nhiêu nụ hôn nồng say

Đã vội theo người đi về nơi trời mây

Và đi mãi xa mãi xa mãi, sẽ không trở lại

Và anh biết anh sẽ thương nhớ em mãi

Sẽ thao thức nghe tiếng tim nói say đắm

Còn yêu em yêu êm yêu hoài.

Còn đâu nữa bao nhiêu nụ hôn nồng say

Đã vội theo người đi về nơi trời mây

Và đi mãi xa mãi xa mãi, sẽ không trở lại

Và anh biết anh sẽ thương nhớ em mãi

Sẽ thao thức nghe tiếng tim nói say đắm

Còn yêu em yêu êm yêu mãi.

Mưa bay cho lòng anh nhớ thêm

Nhớem trong bao đường quen lối về

Ai đem chia vần trăng vỡ tan

Lặng lẽ trôi mênh mong mơ không ngàn lối

Sao không như loài hoa thủy chung

Ấp e trong đêm tình nhân ước hẹn

Đêm bơ vơ tìm trong giấc mơ

Niềm yêu thương trời theo mây bay xa mờ (3x)

Tình Yêu Không Lời

Thuận Yến

Chưa dám hôn nhau

Chưa lời thố lộ

Mà sao hơi thở như là của nhau

Chưa nắm tay nhau

Chưa ngồi sát lại

Mà sao năm tháng như là của nhau

Rồi anh đi xa đi xa

Mang trọn mối tình hôm ấy

Lặng im lặng im không nói

Đợi nhau chờ nhau tháng ngày

Thời gian trôi qua trôi qua

Sao vẫn nhớ hoài hôm ấy

Tình yêu đầu tiên như thế

Thật ra là đôi mắt nhìn

Tình yêu không có lời

Tình yêu không có lời

Chưa dám trao tay

Thư gài cánh cửa

Mà tưởng yêu đã trao tình cho nhau

Chưa nói yêu nhau

Chưa lời ước hẹn

Mà sao đêm cứ mơ về gặp nhau!

Tình Yêu Là Mãi Mãi

Tôn Thất Lập

Anh sẽ viết cho em bài thơ cuối cùng

Dù ngày mai có sống trong chờ mong

Anh sẽ hát cho em bài ca chia ly

Dù đêm nay còn sống bên nhau

Rồi một ngày ta xa cách nhau

Hãy yêu nhau như trong tình đầu

Vì một ngày ta thương mến nhau

Khắp tinh cầu xua đi bao lạnh giá

Rồi một ngày ta không có nhau

Chiếc hôn xưa trên môi ngày nào

Còn đọng lại những chiếc lá non

Tình yêu sẽ hóa môi son

Anh sẽ viết cho em bài thơ bắt đầu

Dù tình yêu đó sóng xô về đâu

Anh sẽ hát cho em bài ca đêm nay

Một đêm thức dài đến mai sau

Rồi một ngày ta xa cách nhau

Chiếc hôn qua trên môi ngọt ngào

Vì cuộc tình như chiếc lá non

Trái đất tròn quay trong tim nỗi nhớ

Rồi một ngày ta thương mến nhau

Khắp nhân gian bỗng nhiên hiền hậu

Vì cuộc tình như chiếc lá non

Tình yêu sẽ xóa thương đau

Tình Yêu Mắt Nai

Quốc Dũng

Một hôm mắt nai, mặt trông rất hay

Nhìn anh như đắm đuối mê say

Vì anh có duyên

Phải không mắt nai

Phải không cô bé tóc mây bay

Về trên phố cao, cùng đi với nhau

Cùng nghe hoa lá hát xôn xao

Và hai trái tim, thành hai cái chuông

Sợ gì mà cứ rung trên đường

Trên đồi cao ta đi cùng nhau nên thơ

Như là ngọn suối em và anh

Như đôi tình nhân

Nhưng xa hơn cả trời xanh

Em đẹp xinh bên anh

Hiền khô hai con nai vàng ngu ngơ

Em là nai, hay anh là nai

Bâng quơ tay chờ vòng tay nhìn nhau ngất ngây

Mà sao chẳng nói câu yêu thương

Người em tóc mây chợt buông tóc mây

Làm anh suýt chết bởi mê say

Thời gian chẳng qua, sợ rồi cách xa

Để tim yêu mãi cứ ngân nga

Này em mắt nai, tình anh sẵn trao

Ngập ngừng chi tiếng yêu ban đầu

Tình Yêu Muôn Màu

Lê Hựu Hà

Nếu biết thế giới đổi thay

Yêu đương kia mau phai nhạt

Sẽ biết cả cuộc đời chết trong lòng

Nếu biết ánh mắt chẳng vui

Đôi môi kia không quen cười

Sẽ biết cả cuộc đời ta khổ đau.

Vừa gặp gỡ đã ôm nỗi sầu

Tình thương đau từ giây phút đầu

Tình yêu tỏa muôn ngàn sắc màu

Những lại chìm vào bóng đêm theo dòng đời.

Nếu biết thế giới đổi thay

Con tim luôn u sầu

Sẽ biết cả cõi băng giá trong lòng

Nếu biết ánh mắt chẳng vui

Đôi môi kia không quen cười

Sẽ biết cả cuộc đời ta khổ đau.

ĐK:

Ngàn nỗi nhớ muôn vạn nỗi sầu

Tình hợp tan đời sao phủ phàng

Người gốc bễ kẻ nơi cuối trời

Hai cuộc đời hai lối đi nhớ nhau làm chi.

Đã không mong lâu dài

Tiếc thương nhau chỉ thêm buồn thôi

Nếu đôi ta không đi chung một lối

Đừng để lòng mang nhớ nhung cả một đời

Đi tìm nhau thêm khổ đau hỡi người ơi....??????...

Tình Yêu Ở Lại

Quốc Trung

Dương Thụ

Đã hết rồi ngày nắng chói chang

Lúa đã vàng chiều đã khói sương

Và đã hết rồi mùa bão với giông

Gió thu trong vườn vằng man mác hương đêm

Đã hết buồn và hết vấn vương

Đã hết hờn giận hết nhớ thương

Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm

Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm

Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong

Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong

Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên

Tình yêu vẫn vô hình sống với em

Đã hến buồn và hết vấn vương

Lúa đã vàng tỏa ngát hương đồng

Tình Yêu Thầm Kín

Hoài Vũ

Anh là bạn thân bên em,

Nhưng mà người em luôn yêu

Chắc chắn không phải là... anh đây!...

Em chọn người yêu cho Em,

Cũng là ban thân với anh

Tiếng nói yêu giờ sao lên lời!...

Nhìn em bên bạn thân

Nhói tim anh bao ngày

Hãy biết cho lòng này... người ơi!

Tình yêu anh đành chôn

Dấu trong tim anh mà thôi...

Giữ xho tình bạn không rời xa!

Ngoài sân hoa lá cũng hay anh buồn đau

Vì Em nay đã cất bước vui cùng ai.

Dù mai rời xa, có anh luôn chúc em thật lòng:

"Rồi em sẽ hạnh phúc bên ai trọn đời !!!!!"

Tình Yêu Tôi Hát

Việt Anh

Có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế

Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ

Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang

Những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa

Anh nhớ em buồn vui nơi đó

Anh nhớ em từng đêm gió về

bao ước mơ một đời thiếu nữ

theo lá rơi con sông mùa thu

Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi

Em ghé qua dừng chân đứng lại

Ðong đếm chi niềm vui nước mắt

tre vẫn xanh hai bên đường ta

Theo gió qua miền quê hoang vắng

cho tiếng dương cầm đêm chết lặng

Em có nghe tình yêu anh hát

khi nắng xôn xao trên hàng cây

Ðến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi

Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên

Bao niềm hạnh phúc thật gần

giữa cuộc đời nhỏ nhoi

Bao giông tố đã trôi qua đời anh

Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông

Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió

Sóng rất hiền và đại dương rất xanh

trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ

Em ngồi ca hát một mình

giữa khoảng trời bỏ quên

Em có nghe tình yêu tôi hát

Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào

đong nỗi đau đầy bàn tay bé

Ai đó nơi xa xôi chờ mong

Trước sân bao lần ra hoa

bao lần trăng treo đầu ngõ

Có con sông nào rong choi cuốn theo đôi bờ mưa lũ

Em có nghe tình yêu tôi hát

Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào

đong nỗi đau đầy bàn tay bé

Ai đó nơi xa xôi chờ mong...

Tơ Hồng

Nhất Sinh

Anh đến quê em nơi đây có dòng sông Cầu,

Dự ngày Hội Lim anh đã hứa khi xưa.

Vượt bao đèo cao bao suối sâu,

Nắng mưa gió sương anh không ngại.

Chỉ mong gặp em, người em gái,

Hát câu dân ca: "Người ơi, ở đừng về".

Câu dân ca ngày xưa em hát,

để nhớ thương anh phải đi tìm.

Và hôm nay vào ngày Hội Lim,

gặp lại em, em vẫn như xưa.

ĐK1 : Vào Hội Lim em mặc áo the,

chân đi guốc mộc, đội nón quai thao em bước qua cầu

Hát câu quan họ chung tình làm đôi,

hát câu quan họ chung tình làm đôi

Về với quê anh quê anh có dòng sông Hậu,

và dòng dừa xanh soi bóng nước quanh năm.

Từng đêm từng đêm dưới ánh trăng,

gái trai sánh vai vui thanh bình.

Vẳng trên dòng kinh giọng ai hát,

con sáo sang sông, rồi sáo xổ lồng.

Em yêu ơi về quê anh nhé,

mùa gió lên có nước vơi đầy.

Một con sông ngày đục đêm trong,

một lều tranh, ta sống trăm năm.

ĐK2 : Về cùng nhau chia buồn xớt vui,

chung tay xây mộng, mộng ước bấy lâu nay thỏa mong chờ.

Cám ơn tơ hồng cho mình gặp nhau,

Cám ơn tơ hồng se mình thành đôi.

Tóc Em Đuôi Gà

Thế Hiển

Này cô bé có mái tóc đuôi gà

Đạp xe trên phố, phố đông người qua.

Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười,

Thì anh sẽ nói tình cờ sánh đôi.

Này cô bé có mái tóc đuôi gà.

Ðạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi.

Chờ anh với, sắp tới ngã tư rồi.

Thì xin em hãy chầm chậm mà thôi.

** Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh.

Nắng xuân hồng môi thắm em cười chúm chím thật xinh.

Ước chi làm cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui.

À há !!!!!!

** Chớ vội vàng em hãy coi chừng kẻo không kịp thắng.

Giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy nhanh.

Ðể anh được nhìn ngắm em cười trong nắng.

Tóc em đuôi gà!!!

Này cô bé có mái tóc đuôi gà.

Chiều nay trên phố đón em về qua.

Tà áo trắng vẫn trắng mãi trong anh.

Nụ cười ai đó mà lòng vấn vương.

Này cô bé, bé có biết chăng là

Vòng xe lăn bánh khiến anh ngẩn ngơ.

Nào ai biết có những nỗi mong chờ.

Vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà !!!!!

Tóc Gió Thôi Bay

Trần Tiến

Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi

Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi

Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa

Còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng

Thuyền xưa xuôi dòng người xưa đã có chồng

Buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu

Tóc gió thôi bay những ngày thơ

Tình em đóa hoa hồng lặng lẽ thơ ngây bên thềm

Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền xa

Tình em như gió gào tình em như sóng xô

Dạt trôi đến bến bờ có người mong nhớ

Hạnh phúc đợi chờ tình yêu dẫu chia lìa

Dù xa nhau đóa hoa xưa vẫn cài lên mái tóc

Tóc gió thôi bay những chiều mưa

Tóc Nâu Môi Trầm

Quốc Bảo

Lúc buồn người hát trong tay người

Người sẽ thấy chút vui sẽ thấy đời sáng xuân ngời

Hát rằng trái tim này đang hồng

Nắng lên và mây đưa đi trái tim bềnh bồng

Người sẽ thấy chân son lại sẽ tung tăng

Đường về vui như mới xây từ trong cơn mơ

Có khi đâu ngờ nắng tưng bừng thế kia

Mây trắng đến che nghiêng một dáng ngọc

Rồi có khi đâu ngờ bước lên khu vườn thơm

Nhìn ra màu lóng lánh hoa đơm bên vai người

Có lần người khóc trong tay người

Vườn nắng cũng héo hon xuân cũng tàn hết bên đời

Nắng ngời hết nơi nương náu rồi

Nắng tan thành sương chết trong trái tim người buồn

Rời xa nhé âm u để trái tim xinh

Lại hồng lên như mới trong ngực em lung linh

Tóc nâu môi trầm bước ra nhìn phố đông

Con phố sẽ đưa em về chốn hẹn

Rồi có khi đâu ngờ thấy xôn xao tình yêu

Tình như lòng giấy mới ngây thơ ta dâng người

Tóc Ngắn

Anh Quân

Phố đông người còi xe nghe thật vui phố đông người

Mùa xuân tóc ngắn anh trên đường

Trẻ trung dáng hồn nhiên trên phố phường

lướt đi rất nhẹ nhàng

Nhanh nhanh nhanh nhanh bay trên con đường hồng

Nụ cười tóc ngắn sáng bừng đêm xuân

Kìa mình em để tóc ngắn dễ thương

Tóc ngắn mắt bồ câu sáng ngời

Tóc ngắn vì em vẫn thích mình xinh tươi với chị em tóc dài

Ðể cho em vẫn như bao nhiêu người

Tóc ngắn mắt bồ câu rất hiền

Tóc ngắn chạy chạy trên phố như chim bay

Thấy mùa xuân rất vội

Em muốn hát, muốn kêu lên, muốn cười

Tôi Muốn

Lê Hựu Hà

Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên

Tôi muốn sống như loài hoa hiền

Tôi muốn làm một thứ cỏ cây

Vui trong gió và không ưu phiền

Tôi muốn mọi người biết thương nhau

Không oán ghét không gây hận sầu

Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau

Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu...

Em có thấy hoa kia mới nở

Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời

Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi

Giờ đâu còn tìm được nét vui...

Tôi muốn thành loài thú đi hoang

Tôi muốn sống như loài chim ngàn

Tôi muốn cười vào những khoe khoang

Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn...

Tôi Ngàn Năm Đợi

Nguyễn Kim Tuấn

Đêm cô đơn không còn ai lang thang

Con phố lạnh thật buồn

Có tình tôi mênh mang

Ánh trăng tàn ngọn vàng

có tình tôi mênh mang

Ánh trăng tàn ngọn vàng

Đêm hoang vu, yêu ngàn năm thiên thu

Nơi gậm bụi đường trần

Tôi là con thiêu thân, đứng trước cổng đèn vàng

Em nhìn tôi trên cao, thương tình tôi lao xao

Em thanh cao, tình em sáng lấp lánh,

như ngàn sao trên trời ...

Tôi ngây ngô, trông cây em cuối góc phố, ôm mộng mơ..

Em trăng non sáng cho đêm rằm

Như mây tan giữa không gian

Tôi ngàn năm đợi, dẫu tình xa vời

Nỗi đau của tôi...

Đêm suy tư trong tình yêu suy tư

Cơn gió nào lạc loài, cuốn tình tôi qua đây

Bấy như loài cỏ dại, khiến tình tôi lay hoay

Dấu đêm dài miệt mài

Đêm cô đơn muôn vì sao không tên

Như đám bạn thật hiền, thức cùng tôi thâu đêm

Nhớ thương về một người, khiến hạt mưa bay bay

Đêm nằm nghe hay hay

Em thanh cao, tình em sáng lấp lánh,

như ngàn sao trên trời...

Tôi ngây ngô, trồng cây cuối ngóc phố, ôm mộng mơ ..

Em trăng non sáng cho đêm rằm

Như mây tan giữa không gian

Tôi ngàn năm đợi, dẩu tình xa vời

Nỗi đau của tôi...

Đêm suy tư, trong tình yêu suy tư

Cơn gió nào lạc loài, cuốn tình tôi qua đây

Bấy như loài cỏ dại

Khiến tình tôi lay hoay

Dẫu đêm dài miệt mài

Đêm cô đơn, muôn vì sao không tên

Như đám bạn thật hiền, thức cùng tôi thâu đêm

Nhớ thương về một miền, khiến hạt mưa bay bay

Đêm nằm ghe hay hay, nhớ hạt mưa bay bay

Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng

Trịnh Công Sơn

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng

Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng

Em là tôi và tôi cũng là em.

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo

Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ

Tôi là ai mà còn trần gian thế

Tôi là ai, là ai, là ai?

Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng

Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh

Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ

Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.

Tôi Vẫn Nhớ

Ngân Giang

Tôi vẫn nhớ ...

Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ

Nhớ con đường nắng u buồn

Dìu nhau đi tìm râm bóng mát

Lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ

Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò bên trăng sao

Từng câu nói yêu đương ngọt ngào (à a á a a à à)

Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu

Đã ngụ yên trong cõi thơm sâu

Ngày anh đi tôi nhuộm nước mắt thê lương sầu bi

Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu

Cùng người đan tay đếm sao đêm

Hẹn trăm năm ta cùng kết tóc se duyên mộng vàng

Nhưng đêm nay gọi tên anh tim nghe giá buốt

Mới hay mình vẫn yêu người

Ngày xa nhau càng xa mãi mãi

Tình yêu ơi biết làm sao nguôi

Tôi vẫn nhớ mắt em buồn nhìn nơi phương xa

Sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa (hà a á a a à à)

Tôi vẫn nhớ anh hay một mình

Thường làm thơ nên thích suy tư

Thường gom trăng sao dệt muôn lối quên đi chiều nào

Tôi vẩn biết xa nhau là buồn

Chuyện tình kia vỗ cánh bay cao

Để riêng tôi âm thầm chuốt lấy đau thương mọi mòn

Câu ca dao, mẹ ru con bao năm vẫn nhớ

Nước non này chiến chinh dài

Người ra đi còn đi mãi mãi

Mộng chung đôi vẫn còn chia phôi

Tôi vẫn nhớ anh lên đường chiều mưa giăng cao

Mình tôi đứng rung rung nghẹn ngào (ừ ư ứ ư ư ừ ừ)

Tôi nhớ mãi năm xưa một chiều

Lần về qua tôi ghé thăm em

Quà cho nhau em tặng tôi chiếc khánh thêu màu xanh

Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi

Kỷ niệm ơi anh đã quên tôi

Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười

Trả Nợ Tình Xa

Tuấn Khanh (Nguyễn TK)

Dốc hết tình này ta trả nợ người

Dốc hết tình này ta trả nợ đời

Trả hết tình tôi còn nợ không thôi

Mắt đã mù lòa vì đợi tin xa,

Tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau

Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau

Chorus:

Trả hết, trả hết cho người

Trả luôn mắt môi nụ cười

Trả xong đời còn hư không

Nào gío gío bay về trời

Này hoa sẽ bay về cội

Còn ta đường nào cho ta

Em ơi em ta không thể

Nuôi bao nhiêu yêu thương này

Nhớ nhung hoài

Em ơi em ta không thể

Nuôi bao nhiêu yêu thương này

Chờ mong mãi

Trái Tim Hóa Đá

Giao Tiên

Người bảo tôi yêu người nên yêu bằng trái tim,

Ôi trái tim tuyệt vời của tôi đã hóa đá rồi,

Tôi hôm nay không thể yêu ai

Bao đau thương khổ lụy mòn chai

Nên tim tôi không còn luyến ái ...

Người bảo tôi yêu người nên yêu bằng trái tim,

Ôi trái tim tuyệt vời của tôi đã hóa đá rồi,

Tôi hôm nay như người vô tâm,

Đôi khi như đang tuổi mười lăm,

Đôi khi như nua già ngàn năm.

Cứ xem tôi như là

Kinh cầu vang tiếng xa

Mơ tưởng chi giao hòa

Tôi sẽ không bao giờ mộng mơ mơ mộng vấn vơ

Cho trái tim ngoan hiền bình yên đá cuội

Đừng thấy tôi ngoan hiền đoan trang mà dễ thương,

Tôi phải đâu trăng rằm mà mơ hình bóng chị hằng,

Không ai không trót lưỡi đầu môi

Không ai không sớm ngược chiều xuôi

Nên tim tôi hóa thạch mà thôi!

Trái Tim Hoang Tưởng

Nguyễn Kim Tuấn

Chiều buông lơi cho vòng tay khát khao

Có tình em ôm bờ vai rã rời

Em có biết bao đêm hao gầy

Dòng lệ này khóc vì ai.

Tình là mây theo dòng sông mãi trôi

Cuốn về đâu cho người thương nhớ người

Khi đã biết con tim hoang dại

Lòng anh tan vỡ từ đây.

ĐK:

Bờ môi ai làm anh quá ngây dại

Đôi vai gầy chất chứa ngọt ngào

Còn tình em giờ đây đã xa la.

Cho lòng đau càng thêm buốt giá.

Biết anh yêu lầm trái tim hoang dại

Nỗi đau ngậm ngùi  theo cơn mê dài tăm tối

Biết yêu anh là xót xa trăm ngàn

Đắng cay riêng mình mà lòng người có hay.

Trái tim hoang đường lỡ yêu chân tình

Trót mang lỡ lầm yêu đam mê và say đắm

Trái tim tội tình vỡ như tan tành

Phút giây yêu người nên bây giờ lệ rơi...??????...

Trái Tim Không Ngủ Yên

Thanh Tùng

Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu

Là thật ra anh đang dối mình

Còn anh nói đã trót yêu em rồi

Là hình như anh đang dối em

Nếu anh nói anh muốn xa em

Là thật ra anh mong rất gần

Còn anh nói đã muốn quên em rồi

Là trong tim anh luôn nhớ em

Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tênh

Rồi từng ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên

Thôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau

Thôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau.

Nếu anh nói anh muốn xa em

Là thật ra anh mong rất gần

Còn anh nói đã muốn quên em rồi

Là trong tim anh luôn nhớ em

Trái Tim Nhiều Ngăn

Trần Tiến

Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ

trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em

Hãy cho tôi tình yêu, tình yêu nhỏ,

tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em

Một ngàn người yêu em trong đó có tôi

Còn mười người yêu em trong đó còn tôi

Còn hai người yêu em...

Người kia rồi sẽ ra đi. Tôi thì ở lại !....

ĐK:

Hãy cho tôi một ngăn tình yêu nhỏ

Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....

Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....

Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....

Trên Đỉnh Phù Vân

Phó Đức Phương

Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử

Vi vu vi vu Trúc Lâm thiền tự

Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si

Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng

(huơ huơ huơ huơ huơ)

Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước

Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài

Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu

Ta khóc ròng một câu: Đâu người ta yêu dấu ???

Bao giờ hết tơ vương?

Ha! Vời vợi đất trời phiêu bạc tình si

Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng

(huơ huơ huơ huơ huơ)

Như cánh chim ngóng trời lồng lộng

Vương vấn yêu đương (ta) hứng giọt mưa nguồn

một đời khát khao rút lòng nhả kén sầu

Ta muốn hỏi một câu: Bao giờ thôi tơ vương ?

Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử

Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự

Vời vợi đất trời phiêu dạt tình ai

Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng

... tìm người trong mộng

Trên Mảnh Đất Tình Người

Trần Long Ẩn

Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này

đâu biết cuộc đời ngày mai ra sao nhưng tin số phận chẳng lẽ nào.

Một ngày mưa đến một dòng suối đỏ

làn sương trắng bay bên kia lưng đồi cây xanh lá biếc.

Ôi nhớ! nhớ bóng dáng một con đò

nhớ bến nước xưa vằng trăng hờ

cúi mặt nhìn quê hương trong mơ.

Nhớ những phút đầu ngỡ ngàng

nhớ tiếng lũ chim như nhắc rằng

em là đôi cánh bay lưng trời

với những ngày buồn tênh

khóc hay cười cũng buồn tênh.

Đời người qua mau mảnh đất kia nay thành nấm mộ

chôn dấu những người mà ta yêu thương

yêu thương mái nhà mà ta đang ngồi.

Rồi mùa xuân đến ngoài vườn hoa nở

đàn bướm trắng bay trên kia lưng đồi mây bay thấp thoáng.

Ôi nhớ! nhớ bóng dáng người sinh thành

nhớ những bức tranh đợi riêng mình

như một phần quê hương mang theo.

Hãy giữ lấy tình yêu con người

dẫu có cách ngăn đừng nghi ngại

mơ một hôm nắng lên xum họp

với những người đang chờ nhau

với những người biết chờ nhau.

Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ

Hoàng Hiệp

Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà

Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi

Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy

Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già

Sông vẫn in màu mây

Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu

Sông vẫn như thuở ấy

Vẫn con đò ngang đón đưa người sang và từng đêm hát ru đôi bờ

Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình

Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ

Con sông tôi tắm mát

Con sông tôi đã hát

Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà

Sông cũng như người ấy

Có khi vui buồn có khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy

Ôi những con thuyền giấy những năm tuổi thơ đã đi về đâu ?

Ðể mình tôi nhớ nhung bây giờ

Tự Khúc Ngày Sinh

Trương Quý Hải

Đêm nguyên sơ khi tôi chào đời

mẹ vơi cơn đau yêu thương nghẹn lời

giọt sữa nóng ấm áp lời ru bên nôi

chắt chiu nuôi tôi nên người.

Mỗi sáng sớm ôm tôi vào lòng

tình cha mênh mông bao la biển rộng

chập chùng bước tôi đi tuổi thơ qua mau

chấp chới bay những khát khao.

Bao năm qua cánh chim muôn phương trời giữa nắng gió cuốn trôi.

Yêu thương ơi chốn nao nơi xa vời khi đơn côi rã rời.

Lúc nước mắt thay cho nụ cười gọi tên đêm xưa kiếp ngây thơ

Dịu êm trong mơ dòng sữa mẹ hiền vòng tay cha xóa tan bao ưu phiền.

Vượt qua ngàn sóng gió cánh chim về giữa muôn trùng

vang giữa đêm lạnh tiếng khóa nguyên sơ.

Vượt qua ngàn sóng gió cánh chim về giữa muôn trùng

giữa mái nhà xưa giấc mơ đêm hồng.

Tự Nguyện

Trương Quốc Khánh

Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng

Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương

Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm

Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương

Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm

Từ nam ra ngoài bắc báo tin nối liền

Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm

Cùng muôn trái tim ngất ngây hoà bình

Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời

Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời

Là người, xin một lần khi nằm xuống

Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ

Tuổi 18 Vào Đời

Phương Uyên

Na nà ná na na ....

Na nà ná na na ....

Em vừa tròn mười tám

Ung dung bước vào đời

Cuộc đời tràn đầy ước mơ tuyệt vời

Một màu hồng quen lối

Bao tương lai đón mời

Ngọt ngào cho em ngất ngây

Em vui khi ấu thơ qua

Trong tim mãi mang theo

Ngàn mơ ước khi em còn thơ

Mênh mông bước em đi

Chim muôn hót vây quanh

Chờ mong tiếng hát em hòa ca

Ước muốn em còn mãi

Mười tám bao yêu thương

Woo ..... woo ... ooh.

Nắng sớm đang chờ đón

Sưởi ấm đôi chân em

woo .. woo .. oh...

Tuổi mười tám ... mãi xanh

Tuổi mười tám khát khao

Tuổi mười tám ... sẽ không

Sẽ không còn bé thơ

Na nà ná na na ....

Tuổi Đá Buồn

Trịnh Công Sơn

1.

Trời còn làm mưa

Mưa rơi mênh mang

Từng ngón tay buồn

Em mang em mang

Đi về giáo đường

Ngày chủ nhật buồn

Còn ai còn ai

Đóa hoa hồng

Cài lên tóc mây

Ôi đường phố dài

Lời ru miệt mài

Ngàn năm ngàn năm

Ru em nồng nàn

Ru em nồng nàn

2.

Trời còn làm mây

Mây trôi lang thang

Sợi tóc em bồng

Trôi nhanh trôi nhanh

Như giòng nước hiền

Ngày chủ nhật buồn

Còn ai còn ai

Đóa hoa hồng

Vùi quên trong tay

Ôi đường phố dài

Lời ru miệt mài

Ngàn năm ngàn năm

Ru em giận hờn

Ru em giận hờn

Điệp khúc

Trời còn làm mưa

Mưa rơi mưa rơi

Từng phiến băng dài

Trên hai tay xuôi

Tuổi buồn em mang

Đi trong hư vô

Ngày qua hững hờ

Trời còn làm mưa

Mưa rơi mưa rơi

Từng phiến mây hồng

Em mang trên vai

Tuổi buồn như lá

Gió mãi cuốn đi

Quay tận cuối trời

3.

Trời còn làm mưa

Mưa rơi thênh thang

Từng gót chân trần

Em quên em quên

Ôi miền giáo đường

Ngày chủ nhật buồn

Còn ai còn ai

Đóa hoa hồng

Tàn hôn lên môi

Em gầy ngón dài

Lời ru miệt mài

Ngàn năm ngàn năm

Ru em muộn phiền

Ru em bạc lòng

Tuổi Đời Mênh Mông

Trịnh Công Sơn

Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng

trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me

em cùng lá tung tăng như loài chim đến

và đă hót giữa phố nhà

Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng

Tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia

Em cùng đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng

thơm ngát từ đất đai quê nhà

Có tình yêu thời thơ ấu, bướm hoa và chim cùng mưa nắng

Em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha

Bao đường phố em qua nắng lên đứng chờ

Đường dấu chân em đi đến những miền xa

Thăm ruộng đất bao la những làng quê cũ

mùa cây trái níu chân về

Như là những bông hoa trong thành phố này

Tuổi đời mênh mông quá búp non đầu cây

Em về giữa thiên nhiên em cười em nói

... như sóng đùa biển khợi

Tưởng Rằng Đã Quên

Trịnh Công Sơn

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm

Một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây khốn.

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quên, thân đau muốn nằm

Vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên.

Còn gì đâu những đóa hoa hồng

Vì trái tim tội lỗi lưu vong

Còn gì đâu những má xưa nồng

Dù xác thân còn phút ăn năn.

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quên, em qua phố rộng

Một lời trối trăn còn tìm thấy trong đôi mắt.

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quên, tay em vẫn còn

Dựng đời bão lên làm từng vết thương hồn nhiên.

Tùy Hứng Lý Qua Cầu

Trần Tiến

Bằng lòng đi em về với quê anh

Một cù lao xanh một giòng nước xanh

Bằng lòng đi em về với quê anh

Mình ngồi bên nhau tình tự quê hương

Bằng lòng đi em về với quê anh

Mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dâu

Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo

Về đây người quê chỉ có tấm lòng

Có chiếc xuồng ba lá để đưa (yêu) em

Ôi đóa hoa tím trôi liu riu

Giòng sông nước chảy liu riu

Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương

Ôi những đêm ngắm sông, nhớ em buồn muốn khóc

Tình anh qua điệu lý qua cầu

Bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng đi em ...

2.

Bằng lòng đi em

Bằng lòng đi em

Bằng lòng đi dù muôn trùng xa

Khúc dân ca bắc cầu em tới

Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé

Khúc dân ca điệu lý qua cầu

Tuyệt Vời Khi Có Em

Lê Quốc Dũng

Lần đầu anh gặp em

Ôi không gian bao la dường như đã quay cuồng

Nỗi đau trong lòng anh

Tàn theo giấc mơ mỏng manh

Này người yêu dễ thương

Em như muôn bông hoa say sưa ngát hương nồng

Điễm tô cho đời anh ngàn mộng đẹp bao ý thơ

Lòng anh cô đơn giá băng

Đời anh vui khi có em

Người yêu dấu ơi hớ hơ hờ

Hãy đến bên anh và trọn đời ta luôn có nhau

Đường về vai kề vai

Đi bên em thân yêu làm anh ngất ngay lòng

Tháng năm như ngừng trôi

Đời tuyệt vời khi có em

Vẫn Hát Lời Tình Yêu

Dương Thụ

Ðừng xa vội xa em

Vội sớm câu vĩnh biệt

Giận chi giận chi em?

Lời nói êm gió thoảng.

Lòng em còn yêu anh

Còn nhớ mong khắc khoải

Một mai đành xa anh

Khổ đau anh có biết?

Trời xanh còn âm u

Ngày bão giông nắng lửa

Biển xanh thật êm ru

Còn thét vang sóng đổ

Tình em dành cho anh

Còn mãi như hơi thở

Ðừng xa vội xa nhau.

Ðể mai ta hối tiếc........

Ðã biết em để mất anh rồi

Tiếng chim ngừng hát bên trời.

Ðã biết sông mùa lũ dâng tràn

Cuốn đi bờ bãi ngút ngàn tình yêu.

Ðã biết nhau để mãi xa rời

Lá xanh rụng giữa xuân ngời.

Ðã biết yêu là vẫn thế rồi

Trái tim còn mãi hát lời tình yêu.

Vẫn Yêu Dại Khờ

Quốc An

Biết yêu đương là tiếc nuối là những xót xa vô bờ

Biết yêu là cách xa sao vẫn yêu người mãi

Biết yêu đương là đắm đuối là mộng mơ trông ngóng ai đêm ngày

Biết yêu là mãi mong chờ sao ta vẫn mãi yêu dại khờ

Tình đôi chúng ta đẹp tựa muôn đoá hoa

Cùng khoe sắc hương trên ngàn lá thắm

Tình sao đến đây rồi vội chắp cánh bay

Ðể đôi tâm hồn yêu mãi lạnh giá

ÐK:

Người yêu dấu ơi lệ buồn trên khoé môi

Sao nỡ vội ra đi về nơi chốn ấy

Người yêu dấu ơi giờ này không có em

Nỗi u sầu cô đơn làm anh nhớ thêm

Vầng Trăng Đêm Trôi

Lê Quang

Vầng trăng đêm trôi xa sương trắng ôm trăng phai dần em ngồi đây,

Giọt lệ rơi trên sông ôi gió yêu thương dâng tràn khắp tim này

Còn rơi niềm đau theo trăng hoài chờ mong,

lặng nghe cô đơn trong tim em anh đã xa rồi,

còn mình em nơi đây ngắm mãi ánh trăng đêm nào ...

Vầng trăng xưa anh ơi còn đó bao nhiêu ân tình ta cùng trao,

và nụ hôn trao nhau ngây ngất men say trong lòng hỡi hoa hồng.

Vòng tay mình trao cho nhau tình còn đây,

lặng nghe đêm trôi em cho anh bao phút giây êm đềm,

giờ tình xa nơi đâu chỉ thấy ánh trăng dần trôi ...

ĐK

Tình ta giờ đã mãi mãi cách chia xa,

như trăng xưa biết sẽ trôi hoài,

tìm lệ rơi trên sông, anh ơi người yêu dấu ...

Còn đâu ngày tháng dĩ vãng vẫn mãi yêu nhau,

ta xa nhau biết đến bao giờ,

còn lại đây trên sông,

mình đã mất nhau muôn đời ...

Vầng Trăng Đơn Côi

Ngọc Sơn

Đừng khóc, đừng buồn nhé em

Tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời

Tình lỡ, một người xa xăm, một người lệ rơi đứng trông

Em hỡi còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi

ĐK :

Em ơi đêm nay, vầng trăng kia như chứng minh

Tình đôi ta hôm nào, bao thiết tha mặn nồng

Đêm nay hai đứa, một vầng trăng xưa, mà đôi tim, đôi tiếng cách xa

Ôm bao đau thương, mình anh cô đơn chốn đây

Ngày mai em ra đi, chôn dấu bao kỷ niệm

Chôn theo năm tháng, để lại nơi đây,

Mình anh với vầng trăng cô đơn.

Về Đâu Em Hỡi

Hoài An

Hãy nói một lời, một lời yêu thương thiết tha chân tình, xin hãy nói - đừng gian dối hỡi đôi môi.

Hãy hứa đừng cách xa nhau, bao câu yêu thương sẽ không úa nhàu.

Xin hãy hứa rằng một mai không mất nhau....

Hãy quên đi câu muộn phiền, hãy cho nhau câu ước nguyện.

Cho nhau niềm tin, dù mai cách xa...

ĐK:

Về nơi đâu em yêu ơi ta sẽ luôn có đôi ?

Về nơi đâu em yêu ơi ta sẽ không xa rời ?

Gọi tên em trong cô đơn,

Làm sao xoá đi bao giọt sầu thương đau?

Về nơi đâu em yêu ơi cho niềm đau sẽ vơi...

Về nơi đâu em yêu ơi khi vắng xa nhau rồi ?

Về nơi đâu người ơi,

Sao anh vẫn bơ vơ giữa trời...?

Năm tháng vẫn lặng lẽ trôi qua , con tim anh vẫn ấp ủ một tình yêu ngày nào.

Giờ này, không biết em nơi phương trời nao ?

Làm sao có thể xoá tan đi những nỗi niềm cô đơn - đã theo anh suốt bao đêm dài.... hiu quạnh ?

Vào Hạ

Lê Hựu Hà

Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim,

Vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên,

Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi,

phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi.

ĐK :

Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời,

đời bọt bèo phù du kiếp người,

dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười,

và đời còn mùa hạ tươi vui

Và lòng còn nhiều điều muốn nói.

Hãy thắp sáng tâm hồn

cháy lên trong tim mỗi người

những yêu thương cho cuộc đời,

mùa hạ ơi, tình phơi phới!

Bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn,

xóa tan đi bao đêm trường,

bước ung dung trong cuộc đời .... hạ ơi... ./.

Rì rào ngọn heo may thở than qua muôn khóm cây,

Chợt nghe hững hờ, mùa hạ lướt thướt qua tầm tay.

Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian.

Để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian.

Về Quê

Phó Đức Phương

Theo em anh thì về

Theo em anh thì về thăm miền quê

Nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về

Ơi quê ta bánh ta bánh đúc

Nơi thỏa thơm đồng xanh trái ngọt

Nơi tuổi thơ ta trài qua đẹp như giấc mơ

Ơi quê ta dầu sương dãi nắng

Phiên chợ nghèo lều mái tranh xiên

Kìa dáng ai như dáng mẹ dáng chị tôi

Đưa nhau ta thì về

Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi

Nơi sáo diều chơi vơi

Với dòng sông bên lở bên bồi

Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen

Phiêu bạt chốn phồn hoa cát bụi

Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc tôi mơ

Nước qua cầu thời gian trôi mau

Nơi bền lâu là nơi lắng sâu

Thiếu quê hương ta như về ta về đâu ?

Ơi quê hương ta bánh đa đúc

Một chiều bưng bát cơm quê

Rưng rưng ta hát giọng quê dãi dầm ...

Về Quê Ngoại

Hàn Châu

Êm đềm ...

Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ

Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh,

Có ngàn câu hò thắm tình dân tộc.

Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi,

nơi anh chào đời Ngoại ru bùi ngùi bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi.

Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi,

Bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê

Chắc ngoại đã già, tóc bạc da mồi.

Ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ

Anh mơ từng mùa, cơn gió dật dờ ru anh giấc mộng thiêm thiếp vào mơ

Đây là quê hương anh một giòng sông xanh nước chảy êm đềm.

Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa.

Hôm nay anh về vun lại hàng cau tháng năm dãi dầu cằn cỗi từ lâu

Cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu.

Em vui nhiều không ? khi mặt trời lên trên khóm tre

Con chim xinh xinh nó chuyền cành me, xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng.

Em thương nhiều không ?

Lưng ngoại đã còng vì thời gian,

Quê hương đời đời câu hát ngọt lời

Anh vui sống lại như máu về tim

Vết Chân Tròn Trên Cát

Trần Tiến

Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi

Anh thương binh vẫn đến trường làng

vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương

Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời

Bài hát có đồng lúa miên man câu hò

Bài hát có người lính đã hy sinh rất âm thầm

Cho hôm nay những gót chân son

vui quanh vết chân tròn ...

Bài hát có trận đánh không quên bên đồi

Bài hát có người lính biên cương thương Mẹ

Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn

Chỉ để lại một bài ca trên cát trắng bao la ...

Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi

Như bài ca anh hát trong thầm lặng, như bài ca không lời

Cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi ...

Ôi bài ca không lời, hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi ...

Vì Đó Là Em

Diệu Hương

Không cần biết em là ai

Không cần biết em từ đâu

Không cần biết em ngày sau

Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng

Ta yêu em qua đông tàn ngày tận

Yêu em như yêu vùng trời mênh mông

Không cần biết đêm dài sâu

Không cần biết bao gầy hao

Ta ngồi đếm tên thời gian

Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi

Như xa xôi nay quay về gần gụi

Yêu em khi chỉ biết đó là em

Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần

Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn

Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng

Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên

Cho dù biết em rồi đi

Cho dù biết không chờ chi

Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si

Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận

Ta yêu em chưa bao giờ  một lần

Yêu em vì chỉ biết đó là em

Việt Nam Quê Hương Tôi

Đỗ Nhuận

1.

Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi

Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời

Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả

Vút phi lao gió thổi bên bờ

Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi

Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời

Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi

Có rừng dừa xanh xa tít chân trời

Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ

Dáng xinh tươi sao chẳng muốn cười

Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi

Với cánh tay dựng lên đất trời

2.

Mùa Xuân đã tới quê hương chúng tôi

Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi

Đồng xanh lúa rập rờn biển cả

Tiếng ai ru con ngủ ru hời

Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay

Đưa nước về làng quê xóm tôi

Việt Nam yêu dấu thanh thanh lũy tre

Suối đổ về sông qua những nương chè

Dòng sông cuốn dồn về biển cả

Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời

Mùa Xuân tới nguồn sống đang sục sôi

Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời

Vũ Điệu Thần Tiên

Minh Châu

Latin Rock / Mambo  [4/4 - Am]

Vui hôm nay nâng bước đôi chân nhịp nhàng

Ta bên nhau hãy cất tiếng cười ca vang

Tay trong tay ngây ngất xoay theo điệu nhạc

Miên man hòa trong vũ khúc thần tiên

Trao cho nhau giây phút tin yêu nồng nàn

Trao cho nhau ánh mắt môi cười hân hoan

Xua tan đi bao nỗi âu lo muộn phiền

Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời

Vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi

Gởi vào đời niềm thương mến trong nụ cười

Hân hoan vui trong những bước chân tuuyệt vời

Đa đa, đa đa, đa đa, đa đa

Bước chân rộn ràng đắm say tràn lan

Hòa theo, nhịp trống, bừng lên, nhựa sống

Xóa tan ưu tư hoài mong...

Vừa Biết Dấu Yêu

Quốc Bảo

Tóc ai bay ngang lưng trời

Nhớ đem mây về trần đấy nhé!

Áo ai bay thênh thang đồi

Vực sâu hé môi cười

Mắt ai xa lung linh đèn

Dỗ chiêm bao cuộc tình mới đến

Phố ai quen ai xa lạ

Đẹp hơn mỗi ngày qua

Em cho ta yêu thương tình cờ

Nuôi cho tóc xanh lại

Những âm u vừa chớm đã tan đi nhẹ

Em cho ta vô tư tình cờ

Và tô son những đêm dài

Những sớm mai tỉnh giấc

Đời thành vườn hoa

Phố quanh và phố dài

Phố em vừa dấu hài

Vừa một bàn chân bình yên

Gió đêm về gió mừng

Gió reo lòng tưng bừng

Thấy ta vừa biết dấu yêu

Hồn tinh khôi

Vùng Trời Bình Yên

Phạm Hữu Tâm

Mây lang thang buồn trôi,nằm mơ trong tim khát khao bao tháng ngày

Theo mưa rơi lạnh câm,tưng đêm em xót xa,anh ơi có hay

Giữa bóng tối chập chùng, tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng

Dẫm lối bước em về dìu em qua đắng cay

Xưa mây đen tàn nhanh mặt trời như tia nắng tươi lung linh nắng hồng.

Khi cơn mưa vụt qua ,tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông.

Khuất lấp những đêm dài mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời

Xoá hết những nghi ngờ tình yêu như khúc ca.

Tình yêu như trao hơi ấm rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ.

Trong ngày mới nắng say tình dâng ngập lối.

Nắng len qua hàng cây, gió mơn man đùa lả lơi đàn bướm

Bước chân vui hạnh phúc ,nắm tay ta về vùng trơi bình yên.

Vườn Yêu

Lã Văn Cường

Minh Nguyệt

Theo lối mòn lần tìm đến vưòn yêu

Lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ

Em thẩn thở tự dưng như muốn khóc

Dấu ân tình ngày nào đã nhạt phai

Bao yêu thương nâng niu mãi đắng cay

Em luôn luôn mang theo trong giấc mơ,

Nay tan theo không gian và thời gian, cuốn trôị

Nhớ quay về đợi chờ ở vườn yêu,

Những kỷ niệm ngày xưa thân ái còn

Trên lối mòn ngày nao ta chung bước,

Vẫn cây cầu hiền hòa kết đầy sương.

Anh yêu ơi nơi đâu có biết chăng,

Em lang thang cô đơn trong chán chường

Em mong anh đau thương ngã quỵ mê, tái tê rưng buồn.

còn chần chờ gì dâu nữa hỡi anh,

Đôi môi em giờ đây đang khát cháy

Hãy hôn em như anh đã từng hôn,

Hãy ôm em như anh đã từng ôm

Hãy cho em một lần dù gian dối,

hãy cho em tình nồng còn bối rối

Cho em được mặn nồng cùng tình anh

Cho em được trở về cùng vườn yêu

Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu

Chốn hẹn hò chiều sang có em về

Em sẽ trồng lại cây xanh tường nhỏ

Chốn thiên đường ngập ngời lá và hoa

Nơi hoang vu bao la chỉ dất trời

Ta bên nhau yêu đương không chia rời

Ta say sưa trong mênh mang tình yêu,

ngất ngây, tuyệt vời

Xa Rồi Mùa Đông

Nguyễn Nam

Tạm biệt, tạm biệt mùa đông...

Tạm biệt ánh lửa hồng..

Xa rồi vòng tay ấm...

Mùa đông, sẽ đi qua

Rồi em, cũng đi xa

Chỉ còn lại mình anh...

Ngồi hát cùng dòng sông...

Chỉ còn lại mình anh...

Nhớ về một mùa đông...

Đ.K.:

Ôi dòng sông, bây giờ tóc gió thôi bay

Ôi mùa đông, môi hồng chợt nhớ cơn say

Chiều không chút nắng,

mây bay lặng lẽ bên đời

Xa em đã mấy đông rồi

Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời

Xa Rồi Tuổi Thơ

Ngọc Lễ

Khi những mối tình đã qua, khi nước mắt đã đi qua.

Tôi nhớ những ngày thơ ấu như là cơn gió đã xa mất rồi.

Nhớ những tháng ngày ấm êm, bên cha bên mẹ dấu yêu.

Câu ru trưa hè miên man,

Chị em thương mến bên nhau sớm chiều.

Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ,

Cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu cuộc tình.

Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ,

Tình yêu đã cho tôi bao khổ đau cay đắng.

Xa rồi những ước mơ xanh thơ ngây,

Xa rồi, xa rồi tuổi thơ.

Bao năm tháng đã đi qua, tôi đã không còn bé thơ.

Tôi mơ thấy thời thơ ấu như ngàn ánh nến lung linh hiện về.

Có những cánh diều trắng bay xôn xao sân trường cuối thu.

Thương cô thương thầy năm xưa, bạn thân nay đã ra đi phương nào.

Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ,

Cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu giông bão.

Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ,

Tình yêu xóa trên môi tôi nụ cười trẻ thơ.

Xa rồi những ước mơ xanh thơ ngây,

Xa rồi, xa rồi tuổi thơ.

Xe Đạp Ơi

Ngọc Lễ

Nhớ khi xưa anh chở em,

Trên chiếc xe đạp cũ,

Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè.

Nhớ khi xưa bao mộng mơ,

Trên chiếc xe đạp cũ,

Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu.

Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu.

Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ.

Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy.

Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi.

Quay đều quay đều quay đều,

Mối tình ngày xưa yêu dấu.

Quay đều quay đều quay đều,

Nhớ hoài những vòng xe.

Quay đều quay đều quay đều,

Mối tình nghèo đơn sơ quá.

Quay đều quay đều quay đều,

Thương hoài những vòng xe.

Nhớ khi xưa anh chở em,

Trên chiếc xe đạp cũ,

Dưới trăng khuya cùng trao chiếc hôn đầu.

Nhớ khi xưa bao mộng mơ,

Trên chiếc xe đạp cũ,

Ước mong sao tình yêu mãi không rời.

Xích Lô

Võ Thiện Thanh

là là la la la la ... Xích lô ai không hai đắn đo cứ lo trời nắng cứ lo trời mưa cứ lo toan thân gầy Một mình ngửa mặt nằm yên ngắm sao trời.  Đèn đường bạn thân với đôi vai gầy.  Xích lô ai không hai ước mơ cứ vui đùa nhé cứ mơ lặng lẽ cứ lom khom đi về, dòng đời về đêm dường như vắng tanh rồi còn lại mình ta ước mơ đã đời .  La la lá la ...

Xích lô cho tôi thôi đắng đo giá chi trời nắng giá chi trời mưa cứ vô tư không ngờ. Một chiều cùng em dạo chơi phố đông người chẳng buồn chẳng vui khóc hay nên cười. Xích lô thôi cho tôi xuống đây, phố đông người quá lối kia chật quá khiến con tim hao gầy, người người còn đang vôi chen lấn vô vùng ma đời thì ai cũng nuôi hy vong.  Là là la lá la la ...

Xin Cho Tôi

Trịnh Công Sơn

1.

Xin cho mây che đủ phận người

Xin cho tôi một sáng trời vui

Xin cho tôi đến tận nụ cười

Cho tôi quên một nấm mộ tươi

Xin cho tôi xin vạn lần rồi

Một góc này chỉ biết rong chơi

Xin cho tôi yên phận này thôi

2.

Xin cho tôi yên ngủ một ngày

Xin cho đêm không có đạn bay

Xin cho chim góp nhạc về trời

Xin cho tôi là kiếp của mây

Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời

Để bao giờ trời đất yên vui

Xin cho tôi xin lại cuộc đời

Điệp khúc

Cho tôi đi xây lại chuyện tình

Cho tôi đi nâng dậy hoà bình

Cho tôi đi qua tận gập ghềnh

Nhìn giòng máu trong tim anh

Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn

Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng

Cho quê hương giấc ngủ thật hiền

Rồi từ đó tôi yêu em.

3.

Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài

Cho tôi nghe lời hát cỏ cây

Xin cho tôi quên phận tù đày

Xin cho tôi là thoáng rượu cay

Xin cho tôi xin cả cuộc đời

Một hôm nào trẻ hát trong nôi

Xin cho tôi xin chỉ một ngày

Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu

Đỗ Kim Bảng

Giờ em về đâu đường vắng đêm khuya

Hạt mưa buồn rơi nhịp bước chân đi

Tiếng mưa nức nở trên hiên

Tiếng mưa nức nở trong tim

Thương đời ai khoác lên mầu tím

Người đem giọng ca để xóa đau thương

Mà sao đời anh chỉ biết cô đơn

Tiếng ca khắc khoải đêm đêm

Có nghe giá lạnh trong đêm

Xin về nơi bến mơ êm đềm

Em ơi anh vẫn thầm đi về ngõ hẻm buồn tênh hay phố vắng không đèn soi

Có biết được khung trời mờ sương

Anh mong chờ em mang ánh xuân cho đời anh

Vì em là chim trời nhớ bao la

Mà anh là con tầu thiếu sân ga

Chúng ta gió bạc mưa siêu

Vẫn mong thoát khỏi cô liêu

Xin dìu nhau đi đến tình yêu...

Xin Đừng Quên Tôi

Phan Long

Forget me not!

Forget me not!

Forget me not!

Forget me not!

Một nhành bâng khuâng,

vườn ai tím ngắt,

màu hoa man mác

em tặng riêng tôi.

Chỉ một nhành thôi,

ru đời hiu quạnh,

lòng tôi chấp cánh

bay lượn giữa chiều.

Forget me not!

Forget me not!

Forget me not!

Forget me not!

Cánh hoa tình yêu

tôi cài trên áo,

hoa như thắm gọi:

Xin đừng quên tôi

Chỉ một nhành thôi,

tôi về nhung nhớ,

màu hoa muôn thuở,

thơm ngát tim tôi.

Xin Đừng Trách Đa Đa

Võ Đông Điền

Rồi con chim đa đa, ngẩn ngơ đứng trông về chốn xa. Còn âm vang câu ca ngày em bước chân đi theo chồng. Lời ru nghe mênh mông ngày đưa tiễn em rời bến sông. Nhìn mấy trôi mênh mông, nơi quê chồng em còn buồn không ?

Thời gian trôi qua mau nhiều khi ngỡ như la giấc mơ. Đời không như trong mơ tình yêu có mấy ai đâu ngờ! Thà như mây lang thang nhờ cơn gió đưa về chốn xa. Đừng như chim đa đa sao vô tình cho buồn người ta.

Ai làm, ai làm cho giọt mưa tuôn ướt con bướm vàng khi đậu nhánh mù u. Chim chuyền nhành ớt nhành rau, lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm. Tìm em như thể tìm chim, chim bay biển bắc anh tìm biển nam. Chiều chiều, chiều chiều ra đứng bờ sông. Giây phút chạnh lòng anh có trách đa đa. Xin ai đừng trách đa đa, xin ai đừng trách đa đa...!

Xin Làm Người Hát Rong

Trần Long Ẩn

Cũng đành xin làm người hát rong

Chỉ mong đời không chê trách

Chỉ mong chuyến xe muộn màng

Không dừng sớm khi đang rong chơi

Cũng đành xin làm người đến sau

Để nghe niềm đau phía trước

Tình như chiếc môi dịu ngọt

Treo hờ hững trên cây hoang đường

Thôi đành đi về lại quê xưa

Thôi đành đi về dòng sông đó

Từ bao năm chân phiêu lãng quên quay về

Từ bao năm em như mãi ngủ mê

Như mây chiều như mây chiều để cơn gió đưa

Dù trăm năm ai quên lũy tre làng

Dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ ru

Ơ ơ ơ ơ ơ tiếng ru hời ngày xưa

Kiếp này xin làm người hát rong

Để cho tình yêu lên tiếng

Để cho trái tim bội bạc

Không còn đến trong đêm hoa đăng

Sẽ còn câu chuyện người hát rong

Còn nghe ngày sau kể tiếp

Tặng riêng những ai thật lòng

Đang còn hát yêu thương con người

Yêu Người Và Yêu Đời

Lê Hựu Hà

Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người

Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài

Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời

Dù là nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai...

Bạn thân ơi cố gắng thương yêu đời

Dù đời không yêu ta, hãy cứ thương yêu hoài

Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời

Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi...

Ngày nào bầu trời còn mây bay

Lòng ta vẫn thấy thương người

Dù đời còn gặp nhiều chông gai

Trọn đời vẫn cứ đi đi hoài

Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời

Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài

Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời

Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi...

Yêu Nhau Ghét Nhau

Vy Nhật Tảo

Yêu nhau mấy núi cũng leo,

mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

Yêu nhau chẳng ngại đường xa,

một ngày không đến thì ba bốn ngày.

Yêu nhau cởi áo cho nhau,

về nhà Mẹ hỏi .. qua cầu gió bay

Yêu nhau chẳng ngại đường xa,

đá vàng cũng quí phong ba cũng liều

Yêu nhau kéo áo đắp chung,

ghét nhau nắng dãi mưa dầm mặc nhau

Yêu nhau con mắt liếc qua,

ghét nhau ném đá chửi đổng nhau ra.

Thì ai ơi ! ai ơi xin đừng,

chưa tan buổi chợ đã chia đôi đàng.

Thì ai ơi ! ai ơi xin đừng,

yêu nhau buổi sáng, buổi chiều xa nhau .

Phần đối thơ:

Yêu nhau xa mấy cũng gần

Ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa

Yêu nhau xé lụa may quần

Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra

Có yêu thì nói rằng yêu

Chẳng yêu thì nói mọi điều cho xong

Làm chi dở đục dở trong

Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư..…

Yêu Trong Mộng Mơ

Lê Quang

Từng chiều ngồi nghe gió về

Nhìn hàng cây reo đầy mộng mơ

Nghe thời gian trôi qua bao niềm thương nhớ

Người yêu ơi nếu biết

Từng đêm anh mong muốn thấy nụ cười

Tìm đôi môi nay còn đâu

Anh giờ đây như mây trôi hoài muôn hướng

Như dòng nước biết trôi về đâu

Dù biết đã biết lúc yêu là dại khờ

Nhưng con tim này đã trót trao về em

Ta xa nhau tìm bóng nhau cuối trời

Mong ngày sau sẽ luôn luôn còn nhau

Hình bóng vỡ nát trái tim anh mù lòa

Mong cơn mưa về xóa hết bao niềm đau

Ta yêu nhau dù có bao nỗi sầu

Nhưng tim anh còn yêu trong mộng mơ

Từng chiều buồn nghe gió về

Nhìn hàng cây reo đầy mộng mơ

Nghe thời gian trôi qua bao niềm nhớ

Người yêu ơi nếu biết...

Từng đêm anh mong muốn thấy nụ cười

Tìm đôi môi nay còn đâu

Anh giờ đây như mây trôi hoài muôn hướng

Như dòng nước biết trôi về đâu

Dù biết đã biết lúc yêu là dại khờ

Nhưng con tim này đã trót trao về em

Ta xa nhau tìm bóng nhau cuối trời

Mong ngày sao sẽ luôn luôn còn nhau

Hình bóng vỡ nát trái tim anh mù lòa

Mong cơn mưa về xóa hết bao niềm đau

Ta yêu nhau dù có bao nỗi sầu

Nhưng tim anh còn yêu trong mộng mơ....

-trongtk-